
๑๙  มกราคม  ๒๕๔๙ 

เรียน    เพื�อนครู ผูบ้ริหาร ที�เคารพรักทุกท่าน 

                ตั�งใจเดิมว่าจะหยดุเขียนเรื�องเล่า ผ.อ.เขต  และหยุดเขียนมาได ้๑๘ วนั เมื�อวานไปประชุมรับฟัง
การชี�แจงการประเมินเพื�อมีหรือเลื�อนวิทยฐานะ  ซึ� งสาํนกังาน ก.ค.ศ. จดัขึ�นที�โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์หลกัสี� 
กรุงเทพมหานคร  พบแฟนเก่าหลายคนถามหาวา่ทาํไมเงียบไป  โดยเฉพาะท่านรอง ผ.อ.สพท.
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต  ๒ คุณสุรินทร์  บวังาม บอกวา่อยากใหเ้ขียนต่อเพราะทาํใหท้ราบความเคลื�อนไหวต่าง 
ๆ   ประกอบกบัประเด็นร้อนตอนนี� ไม่น่าจะมีเรื�องไหนน่าสนใจเท่าการประเมินเพื�อมีหรือเลื�อนวิทยฐานะ 

ผมจึงขอปฐมฤกษเ์รื�องเล่าสาํหรับปีพุทธศกัราช ๒๕๔๙ ดว้ยนาํสิ�งที�รับฟังจากที�ประชุมมาถ่ายทอดสู่กนัฟัง
เพื�อจะไดเ้ขา้ใจตรงกนั 
                วิทยากรหลกัในวนันี� คือนายสมยศ  มีเทศน์ อดีตเลขาธิการ ก.ค. และหวัหนา้กลุ่มงานในสาํนกังาน 
ก.ค.ศ.   "การเริ�มตน้ที�ถูกตอ้ง  นาํไปสู่อนาคตที�ดีกว่า" คือประโยคแรกของผูด้าํเนินการอภิปราย  เรื� องการให้
มีและการเลื�อนวิทยฐานะเป็นเรื�องใหม่ จากเดิมที�เราใชเ้งินประจาํตาํแหน่ง เมื�อกฎหมายใหม่ใชบ้งัคบัได้
กาํหนดใหมี้วิทยฐานะ เราจึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการและขั�นตอนดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย  รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหนงัสือ ว.๒๕ และ ว.๒๖ แต่ที�จะนาํเสนอในวนันี� เป็นการยน่ยอ่เอา
ส่วนที�สาํคญัมาซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งมีคาํอธิบายเพิ�มเติมเพื�อความเขา้ใจ นอกจากนั�นยงัมีประเดน็เพิ�มเติม
เกี�ยวกบัมติของ ก.ค.ศ.เพิ�มเติมจาก ว.๒๕ และ ว.๒๖  ซึ� งเป็นสาระสาํคญัที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน
และจะแกปั้ญหาขอ้ขอ้งใจ  เมื�อวานนี� (๑๗ ม.ค. ๒๕๔๙)มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเกี�ยวกบัระบบฯซึ� งทาํ
หนา้ที�แทน ก.ค.ศ. ไดพิ้จารณาประเดน็เหล่านี�กไ็ดจ้ดัทาํเป็นเอกสารให้กบัท่านทั�งหลายแลว้ ในส่วนของ
PowerPoint ทางสาํนกังานจะพิมพแ์จกท่านไปเช่นกนั หมายความว่าขณะที�ท่านฟังจึงไมต่อ้งกงัวลใจในการ
จดรายละเอียดเพราะท่านจะไดเ้อกสารไปครบถว้น  แต่ประเดน็สาํคญันอกเหนือPowerPointคือคาํอธิบาย
เพิ�มเติมที�ท่านควรไดจ้ดส่วนนี�ไปเพราะเป็นประเดน็ที�จะช่วยใหท่้านสามารถดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี  ฉะนั�น
จึงอาจกล่าวไดว้า่ทางสาํนกังาน ก.ค.ศ.ไดใ้หโ้อกาสแก่ท่านทั�งหลายไดท้าํความเขา้ใจเพื�อใหส้ามารถทาํงาน
ใหดี้ที�สุด และที�เหนือกว่านั�นเพื�อใหโ้อกาสแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดข้อมีหรือขอเลื�อน
วิทยฐานะตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.กาํหนด  ฉะนั�นสิ�งสาํคญัในการขอใหมี้หรือเลื�อนวิทยฐานะจึง
เป็นสิ�งที�กาํหนดในตวับทกฎหมายมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙หรือมาตรา ๔๒ และมาถึงมาตรา ๕๔ ที�
กาํหนดไวว่้าการกาํหนดใหมี้หรือเลื�อนวิทยฐานะตามมาตรา ๓๙ ตอ้งมีมาตรฐานตามมาตรา ๔๒ จะตอ้ง
ผา่นการประเมินในประเดน็ต่างๆ ทั�งในดา้นวินยั คุณธรรม จริยธรรม ดา้นของคุณภาพการปฏิบติังาน
ตลอดจนผลงานที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัหนา้ที� เมื�อเป็นเช่นนี�  ก.ค.ศ.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอใหมี้
หรือเลื�อนวิทยฐานะ  พวกเราทราบกนัดีว่าวิทยฐานะนั�นมีอยู ่๔ วิทยฐานะ คือ ชาํนาญการ  ชาํนาญการพิเศษ 
เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญพิเศษ  แต่เมื�อมาพิจารณาถึงตาํแหน่งต่างๆแลว้จะเห็นไดว้่ามีอยูห่ลากหลายตาํแหน่ง 
และหลากหลายตาํแหน่งนั�นเมื�อมามีวิทยฐานะทั�ง ๔ กจ็ะปรากฎวา่มีคนที�มีวิทยฐานะแตกต่างกนัไป ๑๙ 
วิทยฐานะ สิ�งที�จะนาํเสนอในประเดน็แรกคือวิทยฐานะชาํนาญการก่อนแลว้จะไล่ไปเป็นวิทยฐานะโดยเป็น



บทสรุป เรามีเวลาค่อนขา้งจาํกดัมาก ฉะนั�นสิ�งใดที�เราเห็นวา่พวกเราทราบและเขา้ใจดีก็จะผา่นเรื�องนั�น
ไป  สิ�งใดที�เห็นวา่ควรจะเนน้ย ํ�ากจ็ะอธิบายชี�แจง  เรื� องวิทยฐานะเราจะพดูตั�งแต่ชาํนาญการถึงชาํนาญการ
พิเศษ  เชี�ยวชาญถึงเชี�ยวชาญพิเศษ  ทา้ยของรายการสัมมนาเรากจ็ะเรียนกบัผูเ้ขา้สมัมนาวา่หน่วยงานต่างๆ
จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เป้าหมายตั�งแต่ผูข้อตอ้งทาํอะไร  สาํนกังานเขตพื�นที�ตอ้งทาํอะไร  อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ตอ้ง
ทาํอะไร เรากจ็ะนาํเรียนท่านในช่วงสุดทา้ย  และทา้ยสุดก่อนที�จะกลบัไปกจ็ะมีการตอบคาํถาม  ท่านสงสัย
ในประเด็นอะไรก็อาจเขียนคาํถามส่งขึ�นมา เราก็ยินดีที�จะตอบคาํถามนั�นใหแ้ละที�สาํคญักคื็อวา่ ถา้ตอบแลว้
ยงัไม่ครบถว้น  อยากจะลุกขึ�นมาถามเพิ�มเติมกย็ินดีและใหส้ามารถทาํไดใ้นช่วงสุดทา้ย 
                ถา้เราเริ�มที�วิทยฐานะชาํนาญการก็จะมีคนอยู ่๔ กลุ่มตาํแหน่งดว้ยกนัที�สามารถมีวิทยฐานะนี�ได ้
และก็เรียกชื�อวิทยฐานะไปตามตาํแหน่งไดแ้ก่ ครูชาํนาญการ  รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ ผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการ และศึกษานิเทศกช์าํนาญการ คาํว่ารองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการนั�น หมายถึงของ
สถานศึกษา  อนันี� เป็นส่วนที�อยากเรียนกบัท่านทั�งหลายวา่เรามีขอ้ตกลงเบื�องตน้แลว้ก็มีรายละเอียดที�จะ
นาํเสนอกบัท่าน  ในขอ้ตกลงเบื�องตน้นั�น สิ�งที�พดูไวใ้นหลกัเกณฑสิ์�งที�พดูไวใ้นวนันี� เมื�อใดที�พูดถึง
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ก็ใหห้มายถึงส่วนราชการกคื็อกรมต่างๆดว้ย และถา้พดูถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�
การศึกษาก็ใหห้มายถึง อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการที� ก.ค.ศ.ตั�งดว้ย  ฉะนั�นเราจะใชค้าํพูดคาํสองคาํและใชแ้ทนคาํ
อื�นไดด้ว้ย และขอ้สาํคญัอีกประการหนึ�งก็คือนอกจากขอ้ตกลงตามกติกาหรือหลกัเกณฑที์�กาํหนดไว้
แลว้  หากมีขอ้ตกลงสาํคญัในที�ประชุมนี�   พวกเรา ๕ คนบนเวทีมีความมุ่งมั�นตั�งใจและคิดเสมอวา่ผูเ้ขา้ฟัง
เป็นคนสาํคญัที�สุด ฉะนั�นตลอดระยะเวลาที�อยู่ในหอ้งประชุมพวกเราบนเวทีมีมือถือทุกคนแต่กไ็ดปิ้ด
หมดแลว้ เพราะเราจะไมยิ่นดีที�จะติดต่อกบัใคร โดยถือว่าผูฟั้งเป็นสาํคญัคนอื�นเราจะไม่ใหค้วามสาํคญัที�จะ
ติดต่อดว้ย  แต่หากผูฟั้งเห็นว่าผูพ้ดูเป็นคนสาํคญักก็รุณาทาํเช่นเดียวกนัดว้ย  ในเรื�องแรกจะพูดถึงเรื�องการ
ยื�นคาํขอ สาํหรับหลกัเกณฑก์ารให้มีและเลื�อนวิทยฐานะนั�น ก.ค.ศ.ไดแ้จง้ไปแลว้ตั�งแต่วนัที� ๒๙ ธนัวาคม 
๒๕๔๘  เชื�อวา่ท่านคงไดศึ้กษามาพอสมควรแลว้จึงขอนาํเรียนโดยสรุปในเรื�องของการยื�นคาํขอนั�น
หลกัเกณฑก์าํหนดใหแ้ต่ละท่านยื�นคาํขอไดปี้ละครั� งเดียว  แต่ว่ามี ๒ ช่วงเวลา คือ ๑ - ๓๑  เมษายน และ ๑ - 
๓๑ เมษายน การขอในเดือนเมษายนถา้อนุมติั ผลจะมีตั�งแต่วนัที� ๑ พฤษภาคม ถา้ขอเดือนตุลาคมผลการ
อนุมติัจะมีถึงวนัที� ๑ พฤศจิกายน  สาํหรับในปีนี� ซึ� งเป็นปีแรก  วิทยฐานะชาํนาญการนั�นใหส้ามารถขอได้
พิเศษอีกครั� งหนึ�ง  คือระหวา่งวนัที� ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙  ถา้อนุมติั  ผลก็จะไดต้ั�งแต่วนัที� ๑ กุมภาพนัธ์ 
เลือกเอาช่วงใดช่วงหนึ� งขอไดค้รั� งเดียว ถา้ขอครั� งนี�แลว้จะไปขอเมษายนหรือตุลาคมอีกไม่ได ้ ฉะนั�น
ประเดน็ของการยื�นคาํขอยํ�าอีกครั� งหนึ�งวา่มติ ก.ค.ศ.ยืนยนัวา่ในช่วงขอวนัที� ๔ - ๓๑  มกราคมนี�ขอไดเ้ฉพาะ
วิทยฐานะชาํนาญการ  การขอวิทยฐานะชาํนาญการจะขอได ้๒ กรณี คือกรณีปกติและกรณีพิเศษ จะกล่าวถึง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปกติ แลว้ไปสู่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิเศษ   หลกัเกณฑจ์ะกาํหนดไว ้๓ ขอ้ คือ (๑) ใน
เรื�องคุณสมบติั  จะกาํหนดไวว่้าผูที้�จะขอให้มีหรือเลื�อนวิทยฐานะนั�นจะมีคุณสมบติัอยา่งไร  (๒) ตอ้งผา่น
การประเมิน ตามมาตรา ๕๔ และ(๓) เกณฑก์ารตดัสินจะตดักนัที�ระดบัคะแนนเท่าไหร่ ก็เป็นประเด็นใหญ่ 
ๆ  ในขอ้แรกในเรื�องคุณสมบติัผูจ้ะมีสิทธิL ขอไดต้อ้งมีคุณสมบติั ๓ ประการดว้ยกนัคือคุณสมบติัในเรื�อง



ประสบการณ์อนันี�จะกาํหนดไวใ้นมาตรฐานวิทยฐานะและคุณสมบติัในดา้นเงินเดือนจะกาํหนดไวว้า่ขั�นตํ�า
ขั�นใดจึงจะขอได ้ ในส่วนของผลงานนั�นจะตอ้งมีผลงานแค่ไหนอยา่งไร  คุณสมบติัขอ้ที�หนึ�งในเรื�อง
ประสบการณ์สาํหรับครูชาํนาญการ ในมาตรฐานวิทยฐานะนั�นกาํหนดว่า ผูที้�เป็นครูชาํนาญการนั�นตอ้งเป็น
ครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๖ ปีสาํหรับผูมี้วุฒิปริญญาตรี หรือ ๔ ปีสาํหรับผูมี้วุฒิปริญญาโท หรือ ๒ ปีสาํหรับผูมี้
วฒิุปริญญาเอก คาํวา่ครูในที�นี�หมายถึง ครู ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดห้มายความถึง ครู ๑ ครู ๒ อาจารย ์๑ อาจารย ์๒ เพราะฉะนั�น ณ วนันี� จึงไม่มีใคร
เลยที�ดาํรงตาํแหน่งมาครบถว้นตามมาตรฐานวิทยฐานะกาํหนด  ฉะนั�น ก.ค.ศ.จึงกาํหนดตาํแหน่งอื�นที� ก.ค.
ศ.เทียบเท่าให ้โดยเทียบเท่าตาํแหน่งตามกฎหมายเดิมวา่ตาํแหน่งใดที�จะเทียบเท่ากบัตาํแหน่งที�เป็น
คุณสมบติัของครูชาํนาญการ คือเทียบใหว่้าดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่อาจารย ์๑ ระดบั ๖ และในส่วนนี�ปรากฏ
วา่มีประเด็นปัญหาในเรื�องของผูมี้วฒิุตํ�ากวา่ปริญญาตรีถา้ดูมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะแลว้
จะเป็นผูไ้ม่มีคุณสมบติัขอวิทยฐานะไม่ได ้ แต่เมื�อวานนี�อ.ก.ค.ศ. นโยบายและระบบไดพิ้จารณาเรื�องนี�แลว้
ใหผู้มี้วุฒิตํ�ากวา่ปริญญาเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งครู รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา ได ้ในส่วนของครูชาํนาญการนั�นถา้มีวฒิุตํ�ากวา่ปริญญาตรีหนึ�งระดบัและไดด้าํรงตาํแหน่งครู
หรือตาํแหน่งที� ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปีก็ใชเ้ป็นคุณสมบติัในการขอครูชาํนาญการ
ได ้ ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ถา้จะขอวิทยฐานะชาํนาญการจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งรอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๒ ปีหรือเป็นผูช่้วยผูอ้าํนวยการตามกฎหมายเดิมรับเงินเดือนไม่
ตํ�ากว่าระดบั ๖ มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๒ ปีจะเป็นอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือสองอยา่งรวมกนัก็ได ้ แต่ถา้มีวฒิุตํ�า
กวา่ปริญญาตรี ๑ ระดบัตอ้งดาํรงตาํแหน่งเหล่านี� มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๔ ปีสาํหรับรองผูอ้าํนวยการชาํนาญ
การ  ต่อไปตาํแหน่งผูอ้าํนวยการชาํนาญการ ตอ้งเป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีหรือ
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาตามกฎหมายเดิมซึ� งรับเงินเดือนไมต่ํ�ากวา่ระดบั ๖ จะอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือสอง
อยา่งรวมกนักไ็ด ้สาํหรับผูที้�มีวุฒิตํ�ากวา่ปริญญาตรี ๑ ระดบันอกจากนี� ยงัใหน้าํประสบการณ์ในการดาํรง
ตาํแหน่งหรือการปฏิบติัหนา้ที�ในสายบริหารอื�นๆ เช่นบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายเดิม บริหารการศึกษา 
บริหารการประถมศึกษา หรือบริหารการมธัยมศึกษามานบัรวมได ้ ประเดน็ตรงนี� มีความสาํคญัมากเพราะจะ
เป็นประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ�นกบัพวกเราที�เปลี�ยนสายงานมา เดิมมาตรฐานวิทยฐานะกาํหนดใหน้าํ
ประสบการณ์มาใชเ้ฉพาะตาํแหน่งในสายงานตนเอง  แต่มติของ ก.ค.ศ.เมื�อวานนี� ใหน้าํประสบการณ์ การ
บริหารทั�งสายบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษานอกสถานศึกษามานบัรวม  ตาํแหน่งต่อไปคือ
ตาํแหน่งศึกษานิเทศกวิ์ทยฐานะชาํนาญการ ตอ้งดาํรงตาํแหน่งศึกษานิเทศกม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี คาํวา่
ศึกษานิเทศกห์มายถึง ศึกษานิเทศกต์าม พ.ร.บ.ปี ๒๕๔๗และใหต้าํแหน่งศึกษานิเทศก์ ๖ ตามกฎหมายเก่า
นาํมานบัรวมได ้ แต่วุฒินั�นตอ้งปริญญาตรีขึ�นไปเท่านั�น  ประเด็นสาํคญัของศึกษานิเทศกต์ามกฎหมายใหม่
จะเห็นไดว้า่เขียนศึกษานิเทศกเ์ฉยๆ  เฉยๆก็ไม่ไดเ้ขียนไว ้  แต่คาํหลงัเป็นศึกษานิเทศก ์๖ เป็นตาํแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ตามกฎหมายเดิม  ฉะนั�นอยากเรียนกบัเพื�อนผูบ้ริหารที�มาสัมมนาว่า มีศึกษานิเทศกบ์างท่านยงั
ไม่เขา้ใจตาํแหน่งวิทยฐานะของตวัเอง  พบว่ามีศึกษานิเทศกวิ์ทยฐานะเชี�ยวชาญ หรือศึกษานิเทศก ์ระดบั ๙ 



เดิม  เขียนตาํแหน่งว่า ศึกษานิเทศก ์ค.ศ. ๔  ถือว่าไม่ถูกตอ้ง  ใครเห็นช่วยกนัแนะนาํดว้ยเดีOยวจะเขา้ใจผิดวา่
ตอ้งเอาเงินเดือนมาใส่พ่วงทา้ยตาํแหน่ง 
                คุณสมบติัประการที�สองของวิทยฐานะชาํนาญการ    กาํหนดระดบัเงินเดือนไวไ้ม่ตํ�ากว่าขั�นตํ�าของ
เงินเดือนอนัดบั ค.ศ. ๒ คือขั�น ๑๔,๘๑๐ บาท แมปั้จจุบนัรับเงินเดือนในอนัดบั ค.ศ. ๑ แต่ถา้รับเงินเดือน
ตั�งแต่ ๑๔,๘๑๐ บาทขึ�นไปกเ็ป็นคุณสมบติัดา้นเงินเดือนที�จะขอวิทยฐานะชาํนาญการได ้ ตาํวา่ไม่ตํ�ากว่าขั�น
ตํ�าของอนัดบั ค.ศ.๒ ไม่ไดแ้ปลวา่ตอ้งรับเงินเดือนในอนัดบั ค.ศ. ๒  แมว้่าปัจจุบนัรับเงินเดือนในอนัดบั 
ค.ศ. ๑ ขั�น ๑๔,๘๑๐ บาทมก็มีสิทธิยื�นขอวิทยฐานะชาํนาญการ  คุณสมบติัประการที�สามเป็นเรื�องของการ
ปฏิบติังาน  ตอ้งปฏิบติังานในหนา้ที� หนา้ที�สอนกต็อ้งสอน  หนา้ที�บริหารก็ตอ้งปฏิบติังานบริหาร โดยมี
ผลงานยอ้นหลงัติดต่อกนั ๒ ปีติดต่อกนัจึงจะขอได ้ ในประเดน็นี� กป็รากฏว่ามีผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งดาํรง
ตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ที�ไม่ครบ ๒ ปีแต่ไดเ้คยปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งบริหารอื�นๆหรือผูช่้วยบริหารอื�นๆมา
บา้งแลว้ในส่วนนี�  ก.ค.ศ.ก็ไดพ้ิจารณาแลว้เช่นเดียวกนัวา่ ใหส้ามารถนาํประสบการณ์ในส่วนนั�นมานบัรวม
แลว้นาํมาใชเ้ป็นผลการปฏิบติังานในหนา้ที�ได ้ ประเดน็นี� ที�สาํคญักคื็อว่าตาํแหน่งใดขอวิทยฐานะของ
ตาํแหน่งนั�น จะตอ้งปฏิบติังานในหนา้ที�ของตาํแหน่งนั�นดว้ย  เช่น คนเป็นครูจะขอครูชาํนาญการก็ตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ที�ครู  ตีความไดว้่าคนไปช่วยราชการไม่ไดท้าํการสอนไม่ไดท้าํหนา้ที�ของครูไม่มีสิทธิขอวิทย
ฐานะถา้จะใหมี้สิทธิจะตอ้งไปปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งครู  และที�สําคญัตอ้งมีผลงานยอ้นหลงัติดต่อกนั เช่น 
ถา้ยื�นขอวนันี� กน็บัยอ้นหลงัไป ๒ ปี ไม่ใหก้ระโดดไปกระโดดมา  และประการสําคญัถา้เทียบตาํแหน่งมา 
เช่น เป็น ผ.อ.โรงเรียนไดค้รึ� งปีแต่ไดน้าํผลปฏิบติังานในสายงานเก่ามาเพิ�มเติม กน็าํผลงานตามตาํแหน่งที�
นาํมาเทียบมารวมกนั 
                เรื� องคุณสมบติันี� ตอ้งครบถว้นทั�ง ๓ ประการจะขาด  ดา้นใดดา้นหนึ�งก็จะขอใหมี้วิทยฐานะ
ชาํนาญการไม่ได ้นอกจากนั�นยงัมีประเดน็ปัญหาในการปฏิบติังานในหนา้ที�สาํหรับครูช่วยราชการ ถา้
สถานที�ไปไปช่วยราชการที�อื�นกจ็ะมีคาํถามเขา้มามากวา่จะประเมินที�ไหนจะประเมินอยา่งไร ใครตั�ง
กรรมการใครประเมิน  เมื�อวานก็มีการพิจารณาเรื�องนี� ไปแลว้ กรณีช่วยราชการใหข้อที�ช่วยราชการ  ช่วยที�
ไหนกข็อที�นั�น  การตั�งกรรมการประเมินก็ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ที�ช่วยราชการเป็นผูต้ั�ง แลว้ประเมินที�นั�น
เสร็จเรียบร้อยแลว้ใหส่้งผลการประเมินไปให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาตน้สังกดัพิจารณาอนุมติั  ผูอ้อก
คาํสั�งคือผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๓   การช่วยราชการที�จะนาํมาใชไ้ดต้อ้งช่วยราชการในตาํแหน่งนั�น 
เช่นครู กต็อ้งไปช่วยสอนในโรงเรียนอื�น  หากเป็นครูไปช่วยราชการในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาซึ� ง
ไม่ไดท้าํหนา้ที�สอนกไ็มอ่ยูใ่นข่ายนี�   ประเดน็ในการช่วยราชการอยากอธิบายเพิ�มเติมวา่เมื�อวานมีการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.นโยบายและระบบฯ ทาํหนา้ที�แทน ก.ค.ศ.  โดยหลกัการแลว้อะไรที�ไม่เป็นไปตามที� ก.ค.ศ.
กาํหนด กข็อใหห้น่วยงาน สาํนกังานเขตพื�นที�เสนอขออนุมติัมาเป็นกรณีๆไปนั�นคือมติ ก.ค.ศ. แต่จากการ
ติดตามตระดบัตรับฟังปัญหาเราเห็นวา่มีหลายประเดน็ที�เห็นควรนาํให ้ก.ค.ศ.พิจารณา  การประชุมเมื�อวาน
ก็เพราะตั�งใจนาํผลมาแจง้ท่านวนันี�   จึงเอาเรื�องของเขตพื�นที�เรื�องใหญ่ๆเช่นวุฒิตํ�ากวา่ปริญญาตรี  เรื�องการ
เปลี�ยนสายงาน ทางสาํนกังาน ก.ค.ศ.กไ็ดเ้สนอ อ.ก.ค.ศ.นโยบายและระบบฯพิจารณา  มีมติแลว้แจง้เป็น



เอกสารแปลวา่ทางเขตไม่ตอ้งขออนุมติัมาอีกในประเด็นเหล่านี�  
                หลกัเกณฑข์อ้ ๒ ที�กาํหนดว่าตอ้งผา่นการประเมินตามมาตรา ๕๔   ตอ้งประเมิน ๓ ดา้น คือ ดา้น
แรกวินยัคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นที�สองคุณภาพการปฏิบติังานกจ็ะประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน 
ดา้นที�สามคือผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�นั�น  แปลว่าตอ้งผา่นการประเมินทั�ง ๓ ดา้นผ่านเกณฑด์า้นใด
ดา้นหนึ� งไม่ไดนี้�คือพวกปกติ  ฉะนั�นเมื�อพูดถึงดา้นที�หนึ� ง ต่อไปขอใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่หมายถึงดา้นวินยั
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดา้นที�สองดา้นคุณภาพการปฏิบติังานหรือสมรรถนะการ
ปฏิบติังาน ดา้นที�สามกคื็อดา้นผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�  ฉะนั�นการประเมินหรือเครื�องมือประเมิน
หรือเรื�องที�จะประเมินต่อไปนี�นั�นจะเป็น ๓ ดา้นที�เราจะพดูถึงกนัต่อไป 
                ต่อไปเป็นเกณฑข์อ้ ๓ คือเกณฑก์ารตดัสิน  สาํหรับวิทยฐานะชาํนาญการซึ�งจะตอ้งประเมิน ๓ 
ดา้น  คนที�จะประเมินไดต้อ้งไดค้ะแนนเฉลี�ยไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ ๖๕ ในแต่ละดา้นจากกรรมการ ๓ 
ท่าน  หมายความวา่คะแนนของกรรมการบางท่านอาจประเมินไม่ผา่นแต่เมื�อเฉลี�ย  ๓ ท่านไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
๖๕ ก็ถือวา่ผา่น ไม่ตอ้งเอกฉนัท ์แต่ตอ้งผา่นทั�ง ๓ ดา้นจึงขอผา่นวิทยฐานะชาํนาญการ 
                ต่อไปจะเป็นวิธีการ  โดยสรุปมี ๔ ขั�นตอนใหญ่ๆ ในขั�นตอนแรกคือการยื�นคาํขอ  ใหย้ื�นต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ตามแบบที� ก.ค.ศ.กาํหนดคือแบบ วฐ.๑  พร้อมทั�งรายงานผลการปฏิบติังาน  ๔ ชุด 
รายงานผลการปฏิบติังานใชแ้บบ วฐ.๒  เมื�อผูบ้งัคบับญัชาขั�นตน้ตรวจสอบรับรองแลว้  ใหส่้งคาํขอไปยงั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  โดยใหส่้งคาํขอและรายงานผลการปฏิบติังานเพียง ๑ ชุด ไปใหเ้ขตพื�นที�
การศึกษาเพื�อตรวจสอบคุณสมบติั  ส่วนอีก ๓ ชุดเกบ็ไวที้�โรงเรียนรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  ขอ
ทาํความเขา้ใจง่ายๆนิดหนึ�งว่า คาํวา่ผลการปฏิบติังานดา้นที�ประเมินนั�นเรียกวา่ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติั
หนา้ที�  คาํวา่ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�แยกไดเ้ป็น ๒ ส่วนส่วนหนึ� งเรียกวา่ผลการปฏิบติังาน  อีก
ส่วนหนึ� งเรียกวา่ผลงานทางวิชาการ  สองส่วนนี�รวมกนัแลว้เรียกว่าผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�  แต่
ประเดน็การขอวิทยฐานะชาํนาญการไม่ตอ้งส่งผลงานวิชาการ จึงใหส่้งเฉพาะผลการปฏิบติังาน  ๔ ชุด เขียน
ดว้ยลายมือกไ็ด ้ พิมพก์ไ็ด ้ถ่ายสาํเนากไ็ดรั้บรองสาํเนามา  ใน ๔ ชุดนี� ไวที้�โรงเรียน ๓ ชุด ส่งเขตพื�นที�
การศึกษา ๑ ชุดพร้อมคาํขอเพื�อตรวจคุณสมบติั เพื�อประกาศใหท้ราบวา่มีคุณสมบติัหรือขาด
คุณสมบติั  ลาํดบัต่อไปเป็นการตั�งกรรมการประเมิน  การตั�งกรรมการประเมินวิทยฐานะชาํนาญการให ้อ.
ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาเป็นผูต้ ั�งจาํนวน ๓ ท่าน  ประกอบไปดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ของผูข้อ 
ผูท้รงคุณวุฒินอกหน่วยงานการศึกษาซึ� งเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  ท่านที�สามเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ� งมีวิทยฐานะไม่ตํ�ากว่าวิทยฐานะที�ขอ  ผูที้�จะประเมินวิทยฐานะชาํนาญการ
ตอ้งมีวิทยฐานะไม่ตํ�ากว่าชาํนาญการ  ประเดน็เรื�องตั�งกรรมการมีความสาํคญั  หลกัเกณฑก์าํหนดให ้อ.ก.ค.
ศ.เขตพื�นที�เป็นผูต้ ั�งคณะกรรมการประเมิน การตั�งคณะกรรมการประเมินถา้เป็นของโรงเรียน กห็มายถึง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ถา้เป็นครูกห็มายถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ถา้เป็นศึกษานิเทศกก์็หมายถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนขอกห็มายถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา  ประเดน็มีอยูว่า่ถา้โรงเรียนขอ มีผูส้งสัยวา่จะใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเสนอตั�งกรรมการมาได้



หรือไม่  หลกัเกณฑไ์ม่ไดก้าํหนดไวว้่าไดห้รือไม่ แต่อยากจะเรียนอยา่งนี� ว่าในหลกัการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา  การเสนอให้องคค์ณะพิจารณานั�นเป็นหนา้ที�
ของเลขานุการ ก็แปลว่าเป็นหนา้ที�ของสาํนกังาน  กรณีที�ถามว่าจะใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนเสนอตั�ง
กรรมการมาไดห้รือไม่  ที�จริงก็ไม่ไดผ้ิดอะไร  แต่ว่าในทางบริหารมีคาํอยู ่๒ คาํ  คาํหนึ�งคือ ผิด-ถกู  คาํหนึ�ง
คือ ควรหรือไม่ควร ในหลกัแลว้บางทีไม่ผิดแต่ไม่ควร  กรณีที�จะใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเสนอตั�ง
กรรมการนี� ไม่ผิดหลกัเกณฑแ์ต่ไม่ควร ควรเป็นหนา้ที�ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ถา้ท่านให้
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามาเสนอตั�งแลว้ก็เท่ากบัว่าการตั�งกรรมการนั�นไม่มีความหมายอะไร เพราะว่าคนที�
ผูอ้าํนวยการเสนอมากคื็อตวัแทนของผูอ้าํนวยการทั�ง ๓ คน คือตวัเองและอีก ๒ คนเป็นตวัแทน  และอาจจะ
เกิดความขดัขอ้งหมองใจกรณีที�เขาเสนอมาแลว้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ไมไ่ดต้ั�งตามที�เขาเสนอมา  ฉะนั�นถา้ไม่
จาํเป็น มีขอ้เสนอจากรุ่นพี� เคยเป็นเลขาธิการ ก.ค. เลขานุการ กปจ. และเลขานุการ อ.ก.ค.จงัหวดั
มาแลว้  อาํนาจใดที�ใหเ้ป็นของสาํนกังานกรุณาใชอ้าํนาจนั�นดว้ยสาํนกังานเอง  แต่ถา้ตอ้งการขอ้มูลว่า
โรงเรียนนั�นมีใครเหมาะสมบา้งกบ็อกให ้ผ.อ.เขาบอกชื�อมาไดแ้ต่ไม่ใช่ให้เขาเสนอตั�งกรรมการ  สาํหรับ
ผูท้รงคุณวุฒินอกหน่วยงานอนันี�หมายถึงนอกหน่วยงาน  ถา้เป็นโรงเรียนก็คือนอกโรงเรียนนั�น  ถา้เป็น
สาํนกังานเขตพื�นที�กเ็อานอกสาํนกังานเขตพื�นที� ก็หมายถึงโรงเรียนกไ็ดห้รือไม่สงักดัเขตพื�นที�กไ็ด ้ มี
คาํถามของผูอ้าํนวยการถามมาวา่ผูท้รงคุณวุฒินอกหน่วยงานนอกสถานศึกษานั�นตอ้งมีคุณสมบติั
อยา่งไร  คาํตอบกคื็อวา่ ตอ้งมีความรู้ความสามารถความเหมาะสมตามความเห็นของ อ.ก.ค.เขตพื�นที�
การศึกษา คนเกษียณอายแุลว้กไ็ดห้รือคนที�ยงัอยู่ในราชการกไ็ด ้คาํวา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุกห็มายถึงตอ้ง
ทรงคุณวุฒิ  สาํหรับขา้ราชการครูนั�นไม่มีปัญหาใดๆจะตั�งภายในหรือภายนอกโรงเรียนกไ็ดใ้นสาํนกังานก็
ได ้จะตั�งจากบุคลากรทางการศึกษาอื�นกไ็ด ้
จากเจา้หนา้ที�พื�นฐานกไ็ด ้ถา้มีวิทยฐานะก็ดูไม่ตํ�ากวา่ชาํนาญการ  ถา้ไม่มีก็เทียบระดบัเงินเดือน  ถา้ตั�งตาม
หลกัเกณฑนี์� ไม่ไดก้ใ็หอ้ยู่ในดุลยพินิจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาแต่งตั�งไดต้ามความเหมาะสม  ต่อไป
เมื�อกรรมการประเมินเรียบร้อยกใ็หเ้สนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�พิจารณา  ถา้ไดค้ะแนนเฉลี�ยตามเกณฑร้์อยละ 
๖๕ ก็อนุมติั ตํ�ากวา่ก็ไมอ่นุมติั ผูที้�ไม่อนุมติัสามารถเสนอขอไดใ้นปีถดัไป เช่น ขอมกราคมนี�ไปขอไดใ้หม่
ในเดือนเมษายนปีหนา้เพราะปีหนา้ไม่มีใหข้อในเดือนมกราคมอีก  กรณีอนุมติัใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ 
สั�งแต่งตั�งแลว้ส่งคาํสั�งให ้ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วนั  สรุปแลว้มี ๔ ขั�นตอนรายละเอียดดูไดใ้น ว.๒๕ ลงวนัที� ๒๙ 
ธนัวาคม ๒๕๔๘  สาํหรับเรื�องขั�นตอนการดาํเนินการในเบื�องตน้พูดถึงขอขอวิทยฐานะชาํนาญการอาจพูด
ใหเ้ห็นรายละเอียดมากหน่อย  แต่วิทยฐานะอื�นเราจะไม่พูดรายละเอียดมากนกั   
                ในเรื�องของการประเมินจุดมุ่งหมายที�แทจ้ริงของการประเมินฝากผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาไปทาํความเขา้ใจวา่สิ�งที�เราคาดหวงัจากการประเมินครั� งนี�  เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที�ตอ้งให้
ความรู้ ฉะนั�นครูจึงไดรั้บความคาดหวงัวา่เป็นผูที้�มีความรู้มีความสามารถมีทกัษะมีคุณธรรม
จริยธรรม  ฉะนั�นการประเมินมีเจตนาที�จะใหก้ารประเมินเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
การจดัการเรียนการสอนที� ฯพณฯรัฐมนตรีพยายามเชื�อมโยงวา่การประเมินนี�ตอ้งเชื�อมโยงกบัการพฒันา



หลกัสูตรการเรียนการสอนทา้ยที�สุดแลว้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งทาํคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้กิด นี�
คือเป้าหมายสูงสุดของการประเมินที�ฝากใหเ้ขาเขา้ใจวา่จุดประสงคข์องการประเมิน ตอ้งทาํคุณภาพใหเ้กิด
จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนซึ� งเป็นหนา้ที�เขาและเมื�อผา่นการประเมินแลว้กจ็ะไดวิ้ทยฐานะเป็น
เครื�องตอบแทน  การประเมิน ๓ ดา้นนั�น  ดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน และ
ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติังาน  ดา้นที�หนึ� ง ดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรมจะมีการประเมินใน ๕ เรื�องดว้ยกนั 
ในการประเมินก็ใชเ้ครื�องมือของสาํนกังานที�แจกใหท่้านไปแลว้ แบบประเมินดา้นที�หนึ�งดูตวัอยา่งจาก 

PowerPoint จะมีแบบประเมินทั�งทางบวกและทางลบ การใหค้ะแนนก็จะสมัพนัธ์กนักบัทิศทาง
ดงักล่าว  ดา้นที�สองคุณภาพการปฏิบติังานเราใชแ้บบประเมินสมรรถนะ ๒ ประเภท  คือสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจาํสายงาน  สรุปแลว้ตวัอยา่งที�ยกมาเป็นของครูชาํนาญการ  ถา้ไปสายผูบ้ริหารกจ็ะ
ลกัษณะเดียวกนั คือมีผลงาน ๓ รายการเหมือนกนัแต่วา่หนา้ที�มนัต่างกนั  ตวัอยา่งบนจอเป็นตวัอยา่งของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  รายละเอียดอยู่ในเอกสารแลว้จึงไม่ตอ้งอธิบายเพิ�มเติมแมแ้ต่สายงานอื�นๆ สายงาน
บริหารการศึกษาของรอง ผ.อ.เขตพื�นที� แมจ้ะเป็นวิทยฐานะสูงขึ�นไปก็จะใชแ้นวทางอนัเดียวกนั  ต่อไปก็จะ
เป็นของสายนิเทศการศึกษา  ท่านที�จะมีวิทยฐานะชาํนาญการ ก็เขียนไปในหนา้ที�ของศึกษานิเทศกท์ั�ง ๓ 
ประเดน็ ซึ� งมีหวัขอ้ไวใ้หแ้ลว้และมีแนวทางไวใ้หแ้ลว้ นั�นประเดน็ตรงนี� เราสามารถศึกษาไดจ้าก
เอกสาร  ฉะนั�นเท่าที�พูดมาทั�งหมดตั�งแต่ตอนตน้ช่วงก่อนเที�ยงสามารถสรุปไดว้า่ การใหมี้วิทยฐานะ คาํวา่
การให้มีพวกเราคงเขา้ใจกนัดีแลว้วา่ ไม่เคยมีเลย ก็ใหมี้  ถา้คนมีอยูแ่ลว้ขอวิทยฐานะสูงขึ�นก็ใหเ้ลื�อน จึงมีคาํ
สองคาํที�ใช ้การให้มีและการใหเ้ลื�อน ที�พดูมาทั�งหมดเป็นเรื�องชาํนาญการ ทั�ง ๔ สายงาน มีหลกัเกณฑ ์
วิธีการ กระบวนการขั�นตอนจบหมดแลว้เป็นเรื�องของการขอปกติ การขอปกตินี� เป็นการขอพร้อมกนัใน
เดือนมกราคมนี�ได ้แปลว่าภายใน ๓๑ นี�พวกที�อยูใ่นข่ายนี� กส็ามารถขอได ้ แต่นอกเหนือจากปกติยงัมีอีกนิด
หนึ� งก็คือการใหมี้วิทยฐานะชาํนาญการเป็นกรณีพิเศษ  ที�จริงกรณีพิเศษแปลว่ามนัแตกต่างไปจากกรณีปกติ 
แต่พดูที�ไรกห็วาดเสียวทุกทีเพราะทาํใหนึ้กถึงขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ แต่กรณีนี� เป็นทางบวกเป็น
ทางที�ดี  คนที�ไดก้รณีพิเศษคือไดสิ้ทธิL ไดบุ้ญไดก้ศุลจากความดีที�ทาํไวเ้ดิม ไดสิ้�งที�เหนือกว่าปกติ แปลว่า
ปกติเขาใหป้ระเมิน ๓ ดา้น กรณีพิเศษประเมินกี�ดา้นประเมินดา้นไหนบา้งแลว้พวกพิเศษเป็นพวกกลุ่มไหน
จะให ้ผ.อ.สุธีเสนอกบัท่านทั�งหลาย 
                สาํหรับหลกัเกณฑก์ารขอครูชาํนาญการเป็นกรณีพิเศษนี�  ถา้ดูตามหนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ. ว.๒๖ 
ลงวนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๘ ที�เรียกว่ากรณีพิเศษกคื็อวา่ใชผ้ลการประเมินเดิมหรือใชผ้ลงานทางวิชาการ
เดิมมาประเมินวิทยฐานะ มาประเมินเพิ�มเติมประเมินไม่เตม็ ๓ ดา้นเหมือนประเมินปกติตาม ว.๒๕ สาํหรับ
กลุ่มของวิทยฐานะกรณีพิเศษตาม ว.๒๖ นี� ก็จะมี ๔ กลุ่ม แต่ในส่วนของวิทยฐานะชาํนาญการจะมีอยู ่๓ 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มอาจารย ์๒ รับเงินเดือนระดบั ๗ ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งอยูก่่อนวนัที� ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ขอ
เรียนนิดวา่ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์๒ ระดบั ๗ ตั�งแต่วนัที� ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นตน้มาไม่ตอ้งทาํผลงาน
วิชาการ  แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งก่อนนั�นจะตอ้งทาํผลงานวิชาการ ซึ� งอาจารย ์๒ ระดบั ๗ ก็มีอยู่หลาย
ประเภท  ประเภทแรกกคื็ออาจารย ์๒ ระดบั ๗ ที�ขอโดยส่งแผนการสอนหรือผลงานอื�นแลว้ก็ไดเ้ป็นอาจารย ์



๒ ระดบั ๗ อีกกลุ่มหนึ�งเป็นอาจารย ์๒ ระดบั ๗ ซึ� งจดัทาํแผนการสอนนี�กลุ่มหนึ�ง  อาจารย ์๒ ระดบั ๗ ซึ� ง
อบรมแลว้กไ็ดอ้าจารย ์๒ ระดบั ๗ อีกกลุ่มหนึ�งพวกที�ขออาจารย ์๓ แต่ปรากฏวา่คะแนนไม่ถึงที�จะได้
อาจารย ์๓ ก.ค.สมยันั�นให ้อาจารย ์๒ ระดบั ๗ จะเห็นว่ากลุ่มอาจารย ์๒ ระดบั ๗ มีหลายพวกก็อยูใ่นขอ้
แรกของ ว.๒๖ นอกนั�นก็มีศึกษานิเทศก ์๗ ท่านก็เป็นกลุ่มที�ทาํผลงานวิชาการ นอกจากนี�ยงัมีขา้ราชการครู
ในสายบริหารไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือวา่ผูช่้วยผูบ้ริหารสถานศึกษาตาํแหน่งซึ�งรับเงินเดือนใน
ระดบั ๗ ในสมยัก่อน อาจารยใ์หญ่ระดบั ๗ก็มีอยู่กลุ่มหนึ� งตอ้งทาํผลงานวิชาการ มีอยู่กลุ่มหนึ�งไม่ตอ้งทาํ
ผลงานวิชาการ และมีกลุ่มหนึ�งซึ� งทาํผลงานทางวิชาการตามกฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒ ปี ๒๕๒๕ กลุ่มที�ทาํผลงาน
ทางวิชาการจะอยู่ในกลุ่มนี�  กลุ่มอาจารยใ์หญ่นี�หมายถึงผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนดว้ย และกลุ่มสุดทา้ยของ
กลุ่มนี� คือผูที้�ดาํรงตาํแหน่งครูใหญ่รับเงินเดือนระดบั ๗ ผูช่้วยอาจารยใ์หญรั่บเงินเดือนระดบั ๗ตามกฎ ก.ค. 
ฉบบัที� ๑๓ ปี ๒๕๒๕ กลุ่มนี� เป็นกลุ่มที�ทาํผลงานทางวิชาการ สรุปง่ายๆคือกลุ่มระดบั ๗ ที�มีผลงานทาง
วิชาการและไดรั้บการอนุมติัแต่งตั�งแลว้  กลุ่มที�สองไดแ้ก่ผูที้�เป็นขา้ราชการรับเงินเดือนในระดบั ๗และขอ
ตาํแหน่งซึ� งรับเงินเดือนในระดบั ๘ เช่น อาจารย ์๓ อาจารยใ์หญ่รับเงินเดือนในระดบั ๘ หรือผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรับเงินเดือนในระดบั ๘ กลุ่มขา้ราชการเหล่านี� ไดส่้งคาํขอเพื�อรับเงินเดือนในระดบั๘ 
แต่ว่าไม่ผา่น สรุปยงัเป็นระดบั ๗ อยู่  ยกตวัอยา่ง เช่น ขออาจารย ์๓ อาจารย ์๓ ก็มี ๒ ประเภทคืออาจารย ์๓ 
เกณฑเ์ก่ากบัอาจารย ์๓ เกณฑใ์หม่ จริงๆแลว้ก็เกณฑเ์ก่าทั�งคู่ เกณฑเ์ก่าก็คือเกณฑสิ์งหาคม ๒๕๓๐กบัเกณฑ์
ใหม่ที�ชอบเรียกกนัวา่อาจารย ์๓ เชิงประจกัษ ์สองกลุ่มนี�ขออาจารย ์๓ แลว้ตกกส็ามารถจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มขอ้
สองนี�ได ้ขอกรณีพิเศษได ้ผูที้�ขออาจารย ์๓ เกณฑป์ระจกัษถึ์งแมว้่าจะตกหรือยงัไม่ทราบผล แต่ถา้ได้
คะแนนจากกรรมการชุดที� ๒ ตามเกณฑที์� ก.ค.กาํหนดก็อยู่ในกลุ่มนี�  สามารถมาขอวิทยฐานะชาํนาญการใน
กลุ่มนี�ได ้ ส่วนอาจารยใ์หญ่ ๗ หรือผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนระดบั ๗ ขออาจารยใ์หญ ่๘ หรือผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนระดบั ๘ ตกก็อยู่ในกลุ่มขอ้สอง สามารถมาขอวิทยฐานะชาํนาญการ  ท่านที�ขออาจารย ์
๓ อยูข่ณะนี�  ทาง ก.ค.ศ.ไดเ้ร่งพิจารณาตอบมติผลการพิจารณาไปหมดแลว้ในส่วนที�ส่งมาที�สาํนกังาน ก.ค.
ศ. สาํหรับในส่วนที�คา้งคาการพิจารณาของกรรมการชุดที� ๓หรืออาจจะมีเกณฑเ์ก่าหลงเหลืออยูบ่า้งที� สพฐ.
อาจจะมีอยู่จาํนวนหนึ�ง อย่างไรก็ตามสามารถเขา้ไปดูรายชื�อในเวปไซดข์อง ก.ค.ศ.ได ้ถา้ไมเ่ห็นชื�ออาจเกิด
จากการพิจารณาไม่เสร็จ หรือ ตก ใชสิ้ทธิตรงนี�มาขอ ถามว่าทั�งสองกลุ่มนี�ไดสิ้ทธิพิเศษอะไร  สองกลุ่มนี�ได้
สิทธิพิเศษคือวา่ ท่านไม่ตอ้งประเมินผลงานซึ� งเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�คือไม่ตอ้งประเมินดา้นที� ๓   ท่านจะ
ประเมิน  ๑. ดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนที� ๓ ก.ค.ศ.มีติ�งนิดหนึ�งใหท่้านเขียนรายงาน ๓ - ๕ 
หนา้  สรุปกรณีขอ้หนึ�งขอ้สองใหป้ระเมินดา้นเดียวคือดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรมตอ้งประเมินตามแบบ 
๑๐๐ ขอ้ส่วนที�ติ�งมาใหส่้งรายงานผลการปฏิบติังาน ๓- ๕ หนา้ ผลงานพิเศษนี� เป็นสรุปผลการจดัการเรียน
การสอนเพื�อปฏิรูปการศึกษาคะแนนเต็ม ๑๐๐ ใหก้รรมการตรวจโดยดุลยพินิจของกรรมการโดยไม่ตอ้งยึด
หลกัตามเกณฑป์กติ สิ�งที�ไม่ตอ้งประเมินของคนสองกลุ่มนี� คือดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน ใหก้รรมการ
ตรวจ ๓ - ๕ หนา้นี� ก็ใหอ้ยู่ดุลยพินิจของกรรมการว่าเขียนมา ๓-๕ หนา้คะแนนเตม็ ๑๐๐ ควรใหเ้ขาถึง ๖๕ 
ไหม ถา้ถึง ๖๕ กแ็ปลวา่เขาผ่านการประเมินเป็นครูชาํนาญการ  แนวทางการประเมินท่านดใูนหนงัสือ ก.ค.



ศ.เป็นแนวทางที�ใชเ้ฉพาะ ว.๒๖ทุกตาํแหน่งทุกวิทยฐานะคือ ๒ วิทยฐานะ  อีกกลุ่มหนึ� งซึ� งไดรั้บสิทธิพิเศษ
ไม่ตอ้งประเมินครบ ๓ ดา้น คือกลุ่มครูดีเด่นครูตน้แบบ ครูแกนนาํ ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ 
นี�คือกลุ่มครูดีเด่น  กลุ่มครูดีเด่นนั�นทาง ก.ค.ศ.กไ็ดมี้มติเพิ�มเติมมา จะขยายความครูดีเด่นนอกจากหมายถึง
ครูแลว้ยงัหมายถึงศึกษานิเทศก ์รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  การจะนบัเป็นครู
ดีเด่นถือหลกัการหรือหลกัเกณฑใ์ด ก.ค.ศ.มีมติมาวา่ ครูดีเด่นที�ผา่นการคดัเลือกตั�งแต่ระดบัเขตพื�นที�
การศึกษา จงัหวดั หรือเขตการศึกษาเดิมหรือระดบักรมหรือระดบักระทรวงและจะตอ้งมีเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ เกียรติบตัร วฒิุบตัร คาํสั�ง ประกาศซึ� งลงนามโดยหวัหนา้หน่วยงานระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ระดบั
จงัหวดัหรือกรมหรือกระทรวง ลงนามโดย ผอ.ปจ.เดิมก็ใชไ้ด ้ ผอ.สามญัศึกษาจงัหวดัเดิมก็ใชไ้ด ้ทั�งนี�การ
ตดัสินว่าเป็นครูดีเด่นว่าเขา้เกณฑห์รือไม่ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาเป็นผูพิ้จารณาใชดุ้ลยพินิจตาม
แนวทางตามหลกัการนี�  ในกลุ่มครูดีเด่นจะประเมิน ๒ ดา้นคือดา้นวินยั คุณธรรม จริยธรรมและประเมินดา้น
คุณภาพการปฏิบติังานหรือประเมินสมรรถนะ กลุ่มครูดีเด่นไม่ตอ้งส่งรายงาน ๓-๕ หนา้ นี�คือกลุ่มของ
ขา้ราชการครูซึ� งจะขอตาม ว.๒๖ ขอเลยไปถึงการยื�นคาํขอตาม ว.๒๖ ใชแ้บบ วฐ.(พ) สาํหรับแบบประเมิน
ทาง ก.ค.ศ.ไดเ้พิ�มกลุ่มของศึกษานิเทศกแ์ละกลุ่มของผูบ้ริหาร กจ็ะมีแบบประเมินบางแบบที�ท่านตอ้งนาํไป
ปรับใชต้ามควรแก่กรณี  ไดพ้ดูไวแ้ลว้ใน ๐๐๘๕ สาํหรับการยื�นคาํขอกเ็ป็นไปตาม ว.๒๕  แปลใหนิ้ดหนึ�งก็
คือวา่เรื�องการขอวิทยฐานะ การใหมี้วิทยฐานะนั�น ก.ค.ศ.ออก ว. ไป ๒ ว. ว.แรกคือ ว.๒๕ลงวนัที� ๒๙ 
ธนัวาคม ๒๕๔๘ เป็นการขอมีวิทยฐานะทุกวิทยฐานะทุกสายงานเป็นกรณีปกติ  ออกว.ต่อมาคือ ว.๒๖ลง
วนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๘ เป็น ว.สุดทา้ยของปี ๒๕๔๘ พดูเรื�องการขอกรณีพิเศษ  กรณีพิเศษมี ๒ พวก ๒ 
วิทยฐานะคือกรณีพิเศษในกลุ่มชาํนาญการ ทุกสายงาน และกรณีพิเศษในกลุ่มชาํนาญการพิเศษ  ครูดีเด่นให้
หมายถึงผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศกห์รือรองผูบ้ริหารดีเด่นดว้ย  คาํวา่ดีเด่นนั�นในความเป็นจริงอาจมีชื�อต่างไป
จากตวัอยา่งใน ว.๒๖ มากมาย หากประมาณไดว่้าเขาเป็นครูดีเด่น มีการแข่งขนัมีการประกวดมีการประเมิน 
เจตนารมณ์ของขอ้นี�  ก.ค.ศ.ตอ้งการส่งเสริมสนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาํแหน่ง
ทุกสายงานใหท้าํความดี ใครทาํดีกไ็ดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั�นเจตนาตรงนี� ไม่วา่จะไปเป็นครู
ดีเด่นที�ตรงไหนมาเขา้แนวทางที�วา่ไปแลว้ทั�งสิ�น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ไม่จาํเป็นอย่าถาม
มา แปลว่าให้ตดัสินใจได ้คนกลุ่มนี�ตอ้งผา่นการประเมิน ๒ ดา้นคือดา้นที�หนึ�งและดา้นที�สอง ไม่ตอ้ง
ประเมินดา้นที�สาม  หากวา่ครูคนใดคนหนึ�งมนัเขา้หลายขอ้ ก็ใหเ้ลือกเอาขอ้ใดขอ้หนึ�ง บางคนถามว่าเอาขอ้
อาจารย ์๒ ระดบั ๗ ผสมกบัครูดีเด่นเหลือการาประเมิน ๑ ดา้นไดไ้หม คาํตอบคือตอ้งเลือกเอาดา้นใดดา้น
หนึ� ง และไม่ตอ้งถามอีกวา่จะเลือกเอาขอ้ไหนดี  ชอบอย่างไหนก็เลือกตามนั�น  หา้ม ผ.อ.โรงเรียนหรือ
กรรมการไปข่มขืนใจเขาเดีOยวประเมินไม่ผา่นจะยุง่  บทสรุปที�สาํคญักคื็อว่าให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ไดใ้ชดุ้ลย
พินิจโดยใชแ้นวทางที� ก.ค.ศ.กาํหนดไปพิจารณาในกรณีที�ไม่ตรงกบัตวัอย่าง  ส่วนในเรื�องของการขอมี
หลายเขตสงสัยวา่กรณีปกติกบักรณีพิเศษ จะขอในช่วง ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙เฉพาะกรณีพิเศษใช่
ไหม  คาํตอบคือไม่ใช่ ทั�งกรณีปกติและกรณีพิเศษขอได ้๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙เหมือนกนัเฉพาะชาํนาญ
การเท่านั�น  ส่วนกรณีพิเศษของชาํนาญการพิเศษตอ้งไปขอเดือนเมษายน จบรายละเอียดของชาํนาญการ 



ต่อไปจะเป็นชาํนาญการพิเศษ 
                การขอวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษเกี�ยวขอ้งกบัคน ๕ กลุ่มคือ ครูชาํนาญการพิเศษ รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาชาํนาญการพิเศษ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาชาํนาญการพิเศษ รองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชาํนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ การยื�นคาํขอเหมือนกนักบั
วิทยฐานะชาํนาญการ ปีหนึ�งยื�นไดค้รั� งเดียว ๒ ช่วงเวลาคือเมษายนและตุลาคม เลือกเอา การยื�นคาํขอก็ใช้
แบบเหมือนกนัคือแบบ วฐ.๑ ขอ้สงัเกตที�สาํคญักคื็อถา้ขอเมษายนไม่มีผล ๑ พฤษภาคม เหมือนชาํนาญการ 
ถา้ขอ ตุลาคมไม่มีผล ๑ พฤศจิกายนเหมือนชาํนาญการ จะมีผลเมื�อไหร่ติดตามต่อไป  ต่อไปในส่วนของ
หลกัเกณฑ ์กเ็ช่นเดียวกบัชาํนาญการ นอกจากจะมีหลกัเกณฑ ์๓ ขอ้แลว้วิทยฐานะชาํนาญการจะตอ้งมีการ
พฒันาก่อนแต่งตั�งดว้ย หลกัเกณฑช์าํนาญการมี ๓ ขอ้แต่พอชาํนาญการพิเศษมีหลกัเกณฑเ์พิ�มมาอีก ๑ ขอ้ 
ขอ้ที� ๔ คือการพฒันาก่อนแต่งตั�งเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษทุกสายงาน ไปดูดา้นขอ้
หนึ� งของคุณสมบติั มี ๓ ประการเหมือนกนัแต่มีความแตกต่างกนัคือทั�งดา้นประสบการณ์ เงินเดือนและ
ผลงาน ดา้นประสบการณ์ตอ้งเป็นครูชาํนาญการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีหนงัสือที�ควรจะดูกคื็อ ว.๑/๒๕๔๙
เป็นการพูดถึงมาตรฐานวิทยฐานะและการเทียบตาํแหน่งใหมี้คุณสมบติัตามมาตรฐานวิทยฐานะท่าน
สามารถใช ้ว.๑/๒๕๔๙ ตรวจสอบไดว้า่ใครมีคุณสมบติัเขา้หลกัเกณฑนี์�หรือไม่  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการพิเศษกจ็ะตอ้งเป็นรองผูอ้าํนวยการชาํนาญการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีหรือวา่จะเป็นผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาตามกฎหมายฉบบัเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปีก็ไดไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบั ๘ ดว้ย 
ประเดน็ของผูส้อน ประเดน็ของรองผูอ้าํนวยการ ไปถึงผูอ้าํนวยการและไปถึงทุกตาํแหน่งเราจะไมเ่สนอ
รายละเอียดว่ามีคุณสมบติัอย่างไร เอกสารนี�จะอยู่ในมือท่านทั�งสรุปยอ่และเอกสาร ว.๑ไม่มีอะไร
เปลี�ยนแปลงไปกวา่นั�น ตาํแหน่งรอง ผอ.เขตพื�นที�ก็เช่นเดียวกนั ในหลกัสาํคญักคื็อว่าเราใหโ้อกาสในการ
นาํประสบการณ์ในสายงานอื�นมารวมได ้ฉะนั�นศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษจะตอ้งเป็นศึกษานิเทศก์
ชาํนาญการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี เชื�อว่าเมษายนนี� ไม่มีใครขอไดเ้ลยเพราะไม่มีใครไดศึ้กษานิเทศกช์าํนาญ
การครบ ๑ ปีตอ้งไดช้าํนาญการในปีนี� ไปไดช้าํนาญการพิเศษในปีหนา้ คุณสมบติันี� ดไูดจ้าก ว.๑ และเอกสาร
ที�ขึ�นจอนี� ซึ� งจะแจกไปใหเ้ป็นเล่มเหลืองอยา่งนี�  เลิกประชุมแลว้จะไดห้น่วยงานละ ๑ เล่ม คุณสมบติัประการ
ที�สอง ดา้นเงินเดือนสาํหรับชาํนาญการพิเศษนั�นกาํหนดว่าตอ้งไดรั้บเงินเดือนถึงขั�นตํ�าของอนัดบั ค.ศ.๓ คือ
ขั�น ๑๘,๑๘๐ บาท ประการที�สามคือการปฏิบติัหนา้ที�ก็เช่นเดียวกนัตอ้งมีผลงานยอ้นหลงัติดต่อกนัสองปี แต่
ที�เพิ�มขึ�นมาจะตอ้งมีผลงานวิชาการดว้ย แปลวา่ตั�งแต่วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ ก.ค.ศ.กาํหนดใหต้อ้งมี
ผลงานทางวิชาการ อยา่งที�เรียนแลว้ตอนตน้วา่ผลการปฏิบติังานในหนา้ที�มี ๒ ส่วนส่วนหนึ� งคือผลการ
ปฏิบติังาน อีกส่วนหนึ�งคือผลงานทางวิชาการ รายละเอียดจะอยู่ใน ว.๒๕ อยูแ่ลว้  ส่วนการประเมินนั�นตอ้ง
ผา่นการประเมิน ๓ ดา้นดว้ยกนั คือดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน ดา้นที�สาม
ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติังานจะมี ๒ ส่วนคือผลการปฏิบติังานกบัผลงานทางวิชาการ การประเมินดา้น
หนึ� งดา้นสองใชแ้บบประเมินเดียวกบัชาํนาญการ แลว้แบบประเมินนั�นเป็นแบบประเมินที�เปิดเผยไดไ้ม่ได้
ถือวา่เป็นความลบั สามารถเปิดเผยใหก้รรมการหรือผูรั้บการประเมินทราบได ้ความต่างของ ๒ ระดบัอยู่ที�



เกณฑก์ารตดัสิน เกณฑต์ดัสินในดา้นที�หนึ� งและดา้นที�สองจะตอ้งผา่นเฉลี�ยแต่ละดา้นร้อยละ ๗๐ พอดา้นที�
สามมีสองส่วนคือผลการปฏิบติังานกบัผลงานทางวิชาการทั�งสองอยา่งตอ้งไดร้้อยละ ๖๕ แต่รวมแลว้ไม่ตํ�า
กวา่ร้อยละ ๗๐จากกรรมการ ๓ ท่านเป็นเอกฉนัท ์ตวันี� ยากขึ�นกวา่ชาํนาญการ ชาํนาญการเฉลี�ยเอาไป อนันี�
ตอ้งเอกฉนัท ์แปลวา่กรรมการแต่ละคนตอ้งผา่น ๖๕-๖๕ ผา่น ๗๐ คะแนนรวมถึงจะผา่น ต่อไปตอ้งผา่นการ
พฒันาจึงจะไดรั้บแต่งตั�งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.กาํหนดสาํหรับชาํนาญการพิเศษทุกตาํแหน่ง 
การผา่นการพฒันาเป็นขอ้ที�เพิ�มขึ�นมาจากหลกัเกณฑข์องชาํนาญการ  ผา่นการพฒันานี�ผูที้�จะไดรั้บแต่งตั�ง
วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษทุกตาํแหน่งตอ้งผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.กาํหนด 
เพราะฉะนั�น ก.ค.ศ.จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาก่อนแต่งตั�งสาํหรับวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ
ไวด้งัต่อไปนี�  
                ขอ้แรกใหส้ํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา  ส่วนราชการ เป็นผูด้าํเนินการพฒันา     ประการที�สองให้
ดาํเนินการพฒันาหลงัจากยื�นคาํขอภายใน ๒ เดือน เช่นในช่วงแรกใหย้ื�นคาํขอ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ ก็
ตอ้งดาํเนินการพฒันาภายในเดือนมิถุนายน๒๕๔๙ ครั� งที�สองยื�นคาํขอ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ก็ให้
ดาํเนินการพฒันาภายในเดือนธนัวาคม๒๕๔๙ ทั�งนี� จะตอ้งดาํเนินการก่อนส่งผลการปฏิบติังานในหนา้ที�คือ
ขอ้สาม ในการดาํเนินการพฒันาตอ้งดาํเนินการ ๕ วนัติดต่อกนัไม่เวน้ช่วง ส่วนขอ้ที�สี� เมื�อผา่นการพฒันา
หรือสาํเร็จตามหลกัสูตรนี�แลว้สามารถนาํผลไปใชไ้ด ้ภายใน๕ ปี  ประเดน็สาํคญัหนา้ที�ในการพฒันา ก.ค.ศ.
กาํหนดใหเ้ป็นของสาํนกังานเขตพื�นที� หรือส่วนราชการ ไม่ไดห้มายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที� อนันี� เป็นเรื�องของ
สาํนกังาน ในประเด็นที�สองจะตอ้งดาํเนินการก่อนส่งผลการปฏิบติังานในหนา้ที�หมายความว่าเมื�อเขายื�นคาํ
ขอแลว้ตอ้งรีบดาํเนินการพฒันาใหเ้ขา ๕ วนัเพราะอะไร เพราะวา่การอนุมติัผลของการประเมินนั�น
หลกัเกณฑก์าํหนดไวใ้หอ้นุมติัไม่ก่อนวนัที�ส่งผลการปฏิบติังานในหนา้ที� เพราะฉะนั�นถา้หากไปพฒันา
หลงัจากส่งผลงานจะยอ้นหลงัไดไ้ม่ถึงวนัส่งผลงานกแ็ปลวา่พฒันาแลว้จึงจะแต่งตั�งได ้เพราะฉะนั�นวิธีดี
ที�สุดกคื็อวา่พฒันาเสียก่อนส่งผลงาน เขาจะไดอ้นุมติัยอ้นหลงัไปถึงวนัส่งไม่ติดเรื�องการพฒันา เจตนาก็คือ
วา่ภายใน ๒ เดือนใหด้าํเนินการก่อนส่งผลการปฏิบติังานในหนา้ที� พอเขายื�นมาเมษายนเดือนพฤษภาคมก็
ควรรีบดาํเนินการพฒันาเขาเสีย อยา่งชา้ที�สุดกไ็ปกลางเดือนมิถุนายน และเขตพื�นที�พฒันาเอง ถา้จาํนวนคน
ไม่มากนกั ผสมกนัก็ไดร้ะหว่างเขตกบัเขต หรือเขตกบัส่วนราชการไม่ว่า เป็นเรื�องของเขตพื�นที�กบัส่วน
ราชการ  เมื�อพฒันาแลว้ใหเ้ขตพื�นที�หรือส่วนราชการ ออกประกาศนียบตัร  วฒิุบตัรหรือออกหลกัฐานที�
แสดงให้เห็นว่าเขาไดผ้า่นการพฒันาก่อนแต่งตั�งใหมี้หรือใหเ้ลื�อนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ เผื�อเขาขอ
มาแลว้ปีแรกขอมาแลว้ตกไม่ผา่นการประเมิน ปีต่อไปกข็อไดอี้ก การขอปีต่อไปไม่ตอ้งพฒันา นาํผลไปใชมี้
อายถึุง ๕ ปี บางคนเขา้ใจผิดฟังแลว้สับสนวา่ตอ้งพฒันาไปถึง ๕ ปีความหมายต่างไปเยอะเลย คนก็ช่างไป
อธิบาย คนไม่รู้แลว้ชอบอธิบาย  ครูกเ็กิดความหวั�นไหวตายแลว้ทาํไมเกณฑม์นัโหดเหลือเกินตอ้งพฒันาถึง 
๕ ปีจึงจะแต่งตั�งได ้แปลวา่ผลการพฒันามีอายุใชไ้ดถึ้ง ๕ ปี ถา้จะขอปีที� ๖ ตอ้งพฒันาใหม่ หมดอายแุลว้
หา้มใชบ้างอยา่งใชไ้ปถึงตายถา้เป็นเรื�องของการกิน บางคนไปกินนมหมดอายกุ็ตายไปหลายคนแลว้  มาดู
เนื�อหาของหลกัสูตรที�จะพฒันาถา้เผื�อวา่พิจารณาในรายละเอียดแลว้กจ็ะไปเกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�รัฐมนตรีมี



นโยบายในเรื�องการปฏิรูปการเรียนการสอน เนื�องจากช่วงแรกไดชี้�แจงที�ประชุมไปแลว้วา่ในเรื�องของการ
ประเมินสมรรถนะนั�นก็จะเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนการสอน เพราะฉะนั�นในส่วนของหลกัสูตรพดูไว้
ในมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ� งจะพดูถึงทุก
สายงาน แลว้กเ็นื�องจากวา่เป็นการประเมินใหมี้วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ เราก็จะใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื�อนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษและใหพ้ฒันาเรื�องวินยั
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและใหมี้สมรรถนะการปฏิบติังานขอ้สุดทา้ยที�หลกัสูตรพดูถึงคือการ
พฒันาการปฏิบติังานในหนา้ที�และการจดัทาํผลงานทางวิชาการเนื�องจากวา่ การขอใหมี้วิทยฐานะชาํนาญ
การพิเศษจะมีเรื�องของการส่งผลงานทางวิชาการดว้ย สรุปแลว้เรื�องของการพฒันาก่อนแต่งตั�งนั�นไม่เนน้
เนื�อหาอื�น แต่เนน้การพฒันาในดา้นที�เราตอ้งประเมิน เรื�องของการพฒันาจะมีประเดน็สาํคญัแค่นั�น หนา้ที�นี�
ก็เป็นของเขตพื�นที�การศึกษาจะเอาวิทยากรจากไหนจะเอาเนื�อหาสาระอย่างไรจะปรากฏอยู่ในหลกัเกณฑ์
การพฒันาก่อนแต่งตั�งให้มีหรือเลื�อนวิทยฐานะซึ� งไดแ้จกเอกสารไปแลว้ 
                ต่อไปเป็นวิธีการ วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษกค็ลา้ยกบัวิทยฐานะชาํนาญการ  การยื�นคาํขอกย็ื�นต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ ใชแ้บบเดียวกนั แต่ยงัไม่ตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน  จะส่งเมื�อไดรั้บแจง้วา่ผา่น
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพงานแลว้  รายงานผลการปฏิบติังานนั�นหมายรวมถึงส่วนที�เป็น
ผลงานทางวิชาการดว้ย ผูบ้งัคบับญัชากส่็งคาํขอไปใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาตรวจสอบคุณสมบติั
เหมือนกนั ประเดน็นี� ยื�นคาํขอแบบ วฐ.๑อยา่งเดียว เขตพื�นที�กป็ระกาศว่ามีคุณสมบติัหรือไม่มี ถา้มีกเ็สนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ใหต้ั�งกรรมการประเมิน กรรมการไปประเมินดา้นที�หนึ� งและดา้นที�สองแลว้ผา่นก็ใหส่้งผล
การปฏิบติังาน  ณ วนัที�ส่งผลการปฏิบติังานนี� เองคือวนัที�มีผลยอ้นหลงัในการอนุมติัไม่ก่อนวนัที�ส่งผลงาน 
ขั�นตอนที�สามเป็นขั�นการตั�งกรรมการ  วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษกรรมการที� อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ตอ้งตั�งเป็น 
๒ คณะ  คณะแรกเหมือนของชาํนาญการมี ๓ ท่านดว้ยกนัประเมินดา้นที�หนึ�งและดา้นที�สอง ส่วนคณะที�
สองตอ้งตั�งจากผูท้รงคุณวฒิุที�มีความเชี�ยวชาญในสาขาที�จะประเมินและตอ้งเลือกมาจากบญัชีที� ก.ค.ศ.
กาํหนดไปกรรมการชุดที�สองจะประเมินผลการปฏิบติังานและผลงานทางวิชาการ ก.ค.ศ.จะกาํหนดบญัชีไป
ใหว้า่มีผูท้รงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถที�จะเป็นกรรมการประเมินในสาขาวิชาต่างๆแยกไปใหอ้าจเป็น
สิบเป็นร้อย เวลาตั�งกเ็ลือกเอาจากบญัชีนี�หา้มตั�งนอกบญัชี ส่วน ก.ค.ศ.จะกาํหนดใครอยา่งไรนั�นอาจถาม
ขอ้มลูไปยงัเขตพื�นที�วา่ในเขตพื�นที�มีใครเหมาะสม ใครที�ไม่ใช่เป็นนกัติวไปทาํมาหากินกบัครูก็มาตั�งเป็น
กรรมการเดีOยวบรรยายดว้ยเป็นกรรมการดว้ยจะยุ่ง  กรรมการมี ๒ คณะ คณะที�หนึ�งประเมินดา้นที�หนึ�งและ
ดา้นที�สอง  คณะที�สองประเมินดา้นที�สามทั�งสองส่วนคือผลการปฏิบติังานและผลงานทางวิชาการ  การ
ประเมินผลการปฏิบติังานกเ็หมือนของชาํนาญการแบบประเมินก็ใชแ้บบเดียวกนั ยกเวน้ผลงานทางวิชาการ
ที�เพิ�มเติมออกมากจ็ะดู ๒ ส่วนในส่วนของคุณภาพดู ๔ เรื�องคือความสมบูรณ์ของเนื�อหา ความถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และการพิมพแ์ละการทาํรูปเล่ม ในส่วนที�สองประโยชน์ของผลงาน
วิชาการ ก็จะดูวา่มีประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือไม่ เป็นประโยชนต่์อวิชาชีพ ต่อครู ต่อผูเ้รียน
หรือไม ่ดูในเรื�องของการเผยแพร่ดว้ย  ผูที้�ผา่นการประเมินดา้นที�หนึ�งและดา้นที�สองแลว้จึงจะมีสิทธิส่ง



ผลงานดา้นที�สาม โดยส่ง ๔ ชุดภายในรอบปีที�เสนอขอ  เมื�อกรรมการคณะที�สองพิจารณาผลงานเสร็จแลว้ก็
จะเสนอผลไปยงั อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา  เพื�อพิจารณา กรณีที�อนุมติัผลการอนุมติัจะยอ้นหลงัไม่ก่อน
วนัที�ส่งผลการปฏิบติังาน กรณีไม่อนุมติัก็ขอไดใ้นรอบปีต่อไป กรณีอนุมติัจะแต่งตั�งไดเ้มื�อผา่นการพฒันา
แลว้ ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั�งแต่งตั�งแลว้ส่งคาํสั�งให ้ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วนั ประเดน็สาํคญัประเดน็หนึ�งมี
คาํถามวา่สาํนกังานเขตพื�นที�หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ซึ� งเป็นผูอ้นุมติันั�นจะตั�งกลั�นกรองการพิจารณาผลการ
ประเมินไดห้รือไม่  คาํตอบไมไ่ดโ้ดยเดด็ขาด  หา้มแต่งตั�งกรรมการกลั�นกรอง ใหน้าํผลการประเมินของ
กรรมการคณะที�หนึ� งและคณะที�สองเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาและตอ้งถือเป็นความลบั ผลการ
เสนอเป็นเอกสิทธิL ของกรรมการประเมิน พวกเราที�อยู่ในพื�นที�ตอ้งการดูแลครูใหเ้จริญกา้วหนา้ที�สาํคญัใหย้ึด
ความถูกตอ้ง อย่าเปิดช่องวา่งในกรณีที�จะก่อให้เกิดความเสียหาย หลกัคิดมีอยูป่ระการหนึ�งว่าอยา่ไดแ้จง้เกิด
ใหก้บัใครทั�งสิ�นถา้การแจง้เกิดนั�นเป็นการแจง้ตายใหต้นเองพร้อมกนั การขอ ชาํนาญการพิเศษที�กล่าวมานี�
เป็นเกณฑป์กติ  ยงัมีกรณีพิเศษใหอี้กสาํหรับวิทยฐานะนี�  คือกลุ่มของขา้ราชการครูซึ�งผา่นการประเมินผล
งานทางวิชาการในหลกัการของ ว.๒๖ ถา้ใครไม่ผา่นผลงานทางวิชาการมาใช ้ว.นี�ไมไ่ดเ้ลย ในขอ้ ๔ 
กาํหนดวา่ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งในระดบั ๘ ไดแ้ก่อาจารยใ์หญ่รับเงินเดือนระดบั ๘ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน
รับเงินเดือนระดบั ๘ ท่านก็สามารถรับการประเมินวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษได ้แต่ก็
ประเมินนอ้ยลงไมค่รบ ๓ ดา้น กป็ระเมินดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม แลว้ส่งรายงาน ๕-๑๐หนา้เขียน
รายงานในแนวทางปฏิรูปการศึกษาคือการนาํความรู้ความชาํนาญที�มีอยู่มาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษา 
นอกจากตาํแหน่ง ๒ ตาํแหน่งนี� แลว้ ก.ค.ศ.ยงัไดก้าํหนดเพิ�มเติมกรณีที�ส่งผลงานทางวิชาการเพื�อขอระดบั ๘ 
เช่นกนั เช่น อาจารยใ์หญ่ระดบั ๘ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนระดบั ๘แต่วา่ ก.ค.ยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จก็
หมดสมยั ก.ค.เสียก่อนประกาศใช ้พ.ร.บ.ใหม่ตั�งแต่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๗ ก.ค.ศ.จะไม่อนุมติั อาจารยใ์หญ่
ระดบั ๘ หรือผูช่้วย ผอ.โรงเรียนระดบั ๘ แต่จะอนุมติั ผ.อ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา รับเงินเดือน 
ค.ศ.๓ กส็ามารถมาประเมินวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษตาม ว.๒๖ นี� ได ้สาํหรับหลกัเกณฑที์�เรียนไปเป็น
หลกัเกณฑข์องคุณสมบติั ในส่วนของการยื�นคาํขอจะต่างไปจากปกติ คือผูข้อตาม ว.๒๖ นี�  ยื�นตามแบบ วฐ.
(พ)พร้อมส่งรายงาน ๕ - ๑๐ หนา้ กรรมการประเมินก็ไม่มี ๒ ชุดอย่างกรณีปกติตาม ว.๒๕ ใชชุ้ดประเมิน
ดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรมแลว้มาประเมิน ๕ - ๑๐ หนา้ดว้ย  ส่วนคะแนนตอ้งไดข้ ั�นตํ�าร้อยละ ๗๐ ในส่วน
ของการยื�นคาํขอกย็ื�นตามเกณฑป์กติตาม ว.๒๕ คือยื�นได ้๒ ช่วงคือ ๑-๓๐ เมษายน และ ๑-๓๑ ตุลาคม 
ไม่ไดห้มายความท่านหนึ�งจะยื�นไดส้องครั� งใหเ้ลือกเอาครั� งหนึ�ง  สรุปพวกนี� เป็นพวกที�ทาํผลงานวิชาการมา
ไดซี้ ๘หรืออนุมติัหลงั ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๗เป็นเงินเดือน ค.ศ.๓ ยงัไม่มีวิทยฐานะอะไรเลย  อานิสงคข์อง
ผูช่้วยผูบ้ริหารเดิม อาจารยใ์หญเ่ดิม ที�ส่งผลมาเป็นรองมาเป็น ผ.อ.แลว้ก็เคยส่งผลงานวิชาการซี ๘เลื�อน
ระดบัเลื�อนตาํแหน่งกจ็ะเขา้ข่ายประเดน็ที�ขอชาํนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษ ไม่ตอ้งประเมินสมรรถนะคือ
ดา้นที�สองและไม่ตอ้งตรวจผลงานทางวิชาการ ถือวา่ผา่นการประเมินมาแลว้ตอนซี ๘ นี�ตอ้งไปขอเดือน
เมษายนพร้อมกนักบักลุ่มปกติ ส่วนวิธีการประเมินดา้นที�หนึ�งดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม แลว้ส่งรายงาน ๕ 
- ๑๐ หนา้ไม่ตอ้งแนบเอกสารอา้งอิง  อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ก็จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั  ฉะนั�นจะเห็นไดว้า่วิทย



ฐานะชาํนาญการและวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษไม่วา่กรณีปกติหรือกรณีพิเศษ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�เป็นผูต้ ั�ง
กรรมการประเมินและเป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินทั�ง ๒ วิทยฐานะ 
                ต่อไปเป็นการใหมี้และเลื�อนวิทยฐานะเชี�ยวชาญนี�ไปอีกระดบัแลว้ เราพดูชาํนาญการแลว้ พูด
ชาํนาญการพิเศษแลว้ ต่อไปจะเป็นวิทยฐานะเชี�ยวชาญทุกตาํแหน่ง ครูเชี�ยวชาญ รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาเชี�ยวชาญ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเชี�ยวชาญ  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
เชี�ยวชาญ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาเชี�ยวชาญ  และศึกษานิเทศกเ์ชี�ยวชาญ  หลกัเกณฑก์าร
ยื�นคาํขอตามแบบ วฐ.๑เหมือนกบัทุกวิทยฐานะใชแ้บบเดียวกนัหมด ยื�นไดปี้ละครั� งใน ๒ ช่วงเวลาคือ 
เมษายน กบัตุลาคม หลกัเกณฑแ์ละวิธีการมี ๔ ขอ้เหมือนกนั ส่วนขอ้ที� ๔ เพิ�มการพฒันาก่อนแต่งตั�ง
เช่นเดียวกบัชาํนาญการพิเศษ แปลว่ามาตรฐานวิทยฐานะที�มีการกาํหนดใหพ้ฒันาก่อนแต่งตั�งมี ๒ วิทย
ฐานะคือชาํนาญการพิเศษกบัเชี�ยวชาญ  ส่วนชาํนาญการกบัเชี�ยวชาญพิเศษวิทยฐานะแรกกบัสูงสุดมาตรฐาน
วิทยฐานะไม่ไดก้าํหนดใหมี้การพฒันาก่อนแต่งตั�งจึงไม่มีเงื�อนไขที�ตอ้งพฒันาก่อน  จึงมีสองวิทยฐานะ
เท่านั�นที�ตอ้งพฒันาก่อน หลกัเกณฑ ์๔ ขอ้ ขอ้หนึ� งคุณสมบติัของผูมี้สิทธิL ขอ มี ๓ ประการ ประสบการณ์ ครู
เชี�ยวชาญเป็นชาํนาญการพิเศษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปีหรือเป็นอาจารย ์๓ หรือผูช่้วยศาสตราจารยร์ับ
เงินเดือนในระดบั ๘ กไ็ดแ้ลว้ยงัให้ขอขา้มไดโ้ดยครูที�มีวิทยฐานะชาํนาญการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปีก็
สามารถขอวิทยฐานะเชี�ยวชาญไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นชาํนาญการพิเศษ แปลวา่ ๔ วิทยฐานะนั�นเริ�มตน้จาก
ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญพิเศษ  มีกระโดดขา้มไดห้นึ�งวิทยฐานะ คือจากชาํนาญ
การไปเป็นเชี�ยวชาญทุกสายงาน ไม่ตอ้งเป็นชาํนาญการพิเศษก่อนกไ็ดห้รือจะผา่นไปตามกระบวนการกไ็ด ้
วิทยฐานะอื�นกระโดดขา้มไม่ได ้ ส่วนวิทยฐานะของรองผูอ้าํนวยการกดี็ ของผูอ้าํนวยการกดี็ปรากฏอยู่ใน
จอนี� เป็นเอกสารใหท่้านไปดูควบกบั ว.๑/๔๙ เราจะไม่พดูถึงคุณสมบติัของแต่ละตาํแหน่งวา่เป็นอย่างไร ไป
ดูเรื�องรับเงินเดือนวิทยฐานะเชี�ยวชาญตอ้งไม่ตํ�ากวา่ขั�นตํ�าของอนัดบั ค.ศ.๔ ขั�น ๒๒,๓๓๐ บาท ผลการ
ปฏิบติังานกย็อ้นหลงั ๒ ปีติดต่อกนัและตอ้งมีผลงานทางวิชาการ บงัคบัตอ้งส่ง ๒ รายการ คือรายการ
งานวิจยักบัรายการลกัษณะอื�นอยา่งไรกไ็ด ้ ในเรื�องของการประเมินประเมิน ๓ ดา้นเช่นเดียวกนัดา้นวินยั
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นคุณภาพของการปฏิบติังานเหมือนกนั  ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�มี ๒ ส่วน 
คือผลการปฏิบติังานกบัผลงานทางวิชาการ  คะแนนตดัสินดา้นที�หนึ� งและดา้นที�สองตอ้งไดค้ะแนนแต่ละ
ดา้นจากกรรมการทั�ง ๓ คนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๗๕ ในดา้นที�สามนั�นผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�
จะตอ้งไดผ้ลการปฏิบติังานในหนา้ที�ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๗๐ผลงานทางวิชาการก็ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ ๗๐เมื�อ
นาํมารวมกนัแลว้ตอ้งไดไ้ม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๗๕และตอ้งเป็นเอกฉนัททุ์กรายการดว้ย ขอ้สี�นั�นเป็นการพฒันา
ก่อนแต่งตั�งก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัชาํนาญการพิเศษ ก็จะเห็นไดว้า่แนวทางการขอหลกัเกณฑต่์างๆทุกวิทย
ฐานะจะมีความสอดคลอ้งกนั  มีความแตกต่างกนัในรายละเอียดบางประเดน็ซึ� งจะมีความชดัเจนอยูใ่น ว.
๒๕ ส่วนการพฒันาก่อนแต่งตั�งนั�นจะมีความแตกต่างจากชาํนาญการพิเศษอยูบ่า้ง  สาํหรับวิทยฐานะ
เชี�ยวชาญหลกัเกณฑก็์เหมือนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษต่างกนัตรงที�วา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการพฒันาคือ
ประเดน็ขอ้ ๓ จะใชเ้วลาพฒันา ๖ วนัติดต่อกนั ในขณะที�ชาํนาญการพิเศษกาํหนดไว ้๕ วนั แปลว่าตอ้งมี



เนื�อหาในการพฒันาเพิ�มขึ�นดว้ย  เนื�อหาของหลกัสูตรสิ�งที�แตกต่างออกไปกคื็อหลกัเกณฑแ์ละวิธีการให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื�อนวิทยฐานะ  อนันี� จะเนน้วิทยฐานะเชี�ยวชาญ  ถา้ขอ
ชาํนาญการพิเศษกจ็ะเนน้ชาํนาญการพิเศษ แลว้ก็สิ�งที�มีเพิ�มขึ�นคือการวิจยัและการพฒันานวตักรรม ซึ� งได้
เรียนไปแลว้ เนื�องจากผลงานทางวิชาการจะถูกกาํหนดวา่ตอ้งส่งงานวิจยั  ฉะนั�นสิ�งที�ไดเ้พิ�มเติมสาํหรับวิทย
ฐานะเชี�ยวชาญกคื็อเรื�องการวิจยัและพฒันาทางนวตักรรม  ซึ� งส่วนนี�ทาํใหจ้าํนวนวนัในการพฒันา
เพิ�มขึ�น  รายละเอียดของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางพฒันาอยู่ใน ว.๒  ต่อไปเป็นวิธีการมี ๕ ขั�นตอน
ดว้ยกนั  การยื�นคาํขอกย็ื�นต่อผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ ยงัไม่ตอ้งส่งผลงานทางวิชาการ ส่ง วฐ.๑ อยา่งเดียว เมื�อ
ผา่นการประเมินขั�นที�หนึ�งและขั�นที�สองแลว้ จึงส่งรายงานผลการปฏิบติังาน  คาํขอนั�นกส่็งใหส้าํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาเพื�อตรวจคุณสมบติั เวน้แต่ ผ.อ.สพท.ตอ้งส่งมาที�ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ที� สพฐ.  อ.ก.ค.ศ.เขต
พื�นที�ตอ้งตั�งกรรมการประเมินขั�นที�หนึ�งและขั�นที�สอง  ยกเวน้ ผ.อ.เขตพื�นที� ก.ค.ศ.เป็นผูต้ ั�งกรรมการ
ประเมิน  กรรมการประเมินผลการปฏิบติังานจะตั�งจากผูท้รงคุณวุฒิที�เชี�ยวชาญในสาขาที�ประเมิน ก.ค.ศ.จะ
เป็นผูต้ั�งในผูข้อ ๑ รายจะมีกรรมการ ๓ คนประเมินดา้นที�สามทั�ง ๒ ส่วนคือส่วนของผลการปฏิบติังานใน
หนา้ที�กบัผลงานทางวิชาการ  แนวการประเมินกเ็ช่นเดียวกบัชาํนาญการพิเศษ  เมื�อกรรมการคณะที�สองได้
คะแนนประเมินแลว้ก็จะส่งผลใก ้ก.ค.ศ.พิจารณา กรณีไม่อนุมติักข็อไดใ้นปีต่อไป  กรณีอนุมติัตอ้งผา่นการ
พฒันาจึงจะแต่งตั�งได ้ การพฒันาจะตอ้งพฒันาตามที� ก.ค.ศ.กาํหนดไป ถา้พฒันาชา้การแต่งตั�งกช็า้ไป
ดว้ย  ต่อไปเป็นการเลื�อนวิทยฐานะเชี�ยวชาญพิเศษซึ� งเป็นวิทยฐานะสูงสุด  เราพูดถึงการเลื�อนเพราะวิทย
ฐานะนี�ไม่มีการพดูถึงการมีวิทยฐานะ คือเลื�อนมา มี ๔ ตาํแหน่ง คือครูเชี�ยวชาญพิเศษ ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาเชี�ยวชาญพิเศษ     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาเชี�ยวชาญพิเศษ และศึกษานิเทศก์
เชี�ยวชาญพิเศษ  การยื�นคาํขอกท็าํนองเดียวกนักบัวิทยฐานะอื�น  ส่วนเรื�องหลกัเกณฑแ์ละวิธีการมี ๓ ขอ้ ไม่
ตอ้งพฒันา  รายละเอียดต่างๆไดก้าํหนดไวแ้ลว้จะไม่พดูในที�นี�  ดูในเอกสาร  เงินเดือนตอ้งรับขั�นตํ�าของ ค.ศ.
๕ อาจเป็น ค.ศ.๔ ที�เงินเดือนถึงตรงนั�น  มีผลงานเหมือนกนักบัเชี�ยวชาญ  ผา่นการประเมิน ๓ ดา้น
เหมือนกนัทุกประการ เพียงแต่เกณฑต์ดัสินแต่ละดา้นแตกต่างกนัไป  วิทยฐานะสูงขึ�นเกณฑก์ารตดัสินยิ�ง
สูงขึ�น  อนันี�คะแนนเฉลี�ยดา้นที�หนึ�งและสองไปถึงร้อยละ ๘๐ เจตนาตอ้งการพฒันาดา้นวินยัคุณธรรม
จริยธรรมและสมรรถนะการปฏิบติังาน  ถา้ตอ้งการวิทยฐานะสูงขึ�นตอ้งทาํคะแนนใหถึ้งเกณฑ ์ ส่วนเกณฑ์
ตดัสินดา้นที�สามลกัษณะเดียวกนักบัเชี�ยวชาญ แต่ละดา้นร้อยละ ๗๕ คะแนนรวมร้อยละ ๘๐เป็นเอกฉันท์
ทุกรายการ วิธีการเหมือนกนัเพียงแต่ตอ้งส่งให ้ก.ค.ศ.ตั�งกรรมการทั�งส่วนที�หนึ�งที�สองและส่วนที�สาม  ถา้
กรรมการคณะที�สองประเมินผลการปฏิบติังานในหนา้ที�ก็ส่งให ้ก.ค.ศ.พิจารณา  ถา้ไม่อนุมติัก็ไปขอใหม่ใน
ปีหนา้  ถา้อนุมติักรณีชาํนาญการพิเศษตอ้งโปรดเกลา้ฯแต่งตั�ง 
                สรุปการยื�นคาํขอวิทยฐานะขอไดปี้ละหนึ�งครั� ง คือ ๑-๓๐ เมษายน และ ๑-๓๑ ตุลาคมทุก
ปี  สาํหรับปี ๒๕๔๙เปิดรับคาํขอระหว่าง ๔-๓๑ มกราคม อีกช่วงหนึ� งเฉพาะวิทยฐานะชาํนาญการ  ทุกวิทย
ฐานะตอ้งผา่นการประเมิน ๓ ดา้น คือดา้นวินยั ดา้นคุณภาพ ดา้นผลงาน  ดา้นผลงานมี ๒ ส่วนคือผลการ
ปฏิบติังานกบัผลงานทางวิชาการ  วิทยฐานะชาํนาญการประเมินเฉพาะผลการปฏิบติังานไม่ตอ้งมีผลงาน



ทางวิชาการ นอกนั�นตอ้งประเมินทั�งผลการปฏิบติังานและผลงานทางวิชาการ  การประเมินดา้นที�หนึ�งและ
ดา้นที�สองทุกวิทยฐานะไดแ้บบประเมินเดียวกนั ต่างกนัที�เกณฑก์ารตดัสินคะแนนตอ้งผา่น ๖๕ ๗๐ ๗๕ 
และ ๘๐ ตามลาํดบั การประเมินดา้นที�สามนอกจากวิทยฐานะชาํนาญการจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังาน
และผลงานวิชาการทุกวิทยฐานะ เกณฑก์ารตดัสิน ๗๐ ๗๕ และ ๘๐ ตามลาํดบั วิทยฐานะชาํนาญการและ
ชาํนาญการพิเศษ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษามีหนา้ที�ต ั�งกรรมการประเมินและอนุมติัผลการประเมิน  วิทย
ฐานะเชี�ยวชาญและเชี�ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ.ตั�งกรรมการประเมินและอนุมติัผลการประเมิน  การแต่งตั�งใหผู้มี้
อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั�งแต่งตั�งแลว้รายงาน ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วนันี�คือบทสรุป   นอกจากนี�ยงัมีขอ้ที�จะ
นาํเสนอต่อที�ประชุม  สรุปแลว้ผูข้อจะตอ้งทาํอะไรบา้ง (๑)ส่งคาํขอตามแบบที� ก.ค.ศ.กาํหนด(๒)เตรียม
หลกัฐาน เอกสาร และร่องรอยการปฏิบติังาน สาํหรับรับการประเมินขั�นที�หนึ�งและขั�นที�สอง  โดยเฉพาะ
ดา้นที�สอง ดา้นที�หนึ� งคือการเตรียมตวัครูเพื�อประเมินการประพฤติการปฏิบติั ดา้นที�หนึ�งและสองครูไม่ตอ้ง
ทาํอะไรเป็นหนา้ที�ของกรรมการ  ครูมีหนา้ที�รับการตรวจการประเมินเท่านั�น  การรอรับการประเมินคือการ
เตรียมเอกสารหลกัฐานเตรียมเนื�อเตรียมตวัของตวัเองเท่านั�นไม่ตอ้งไปส่งผลงานไม่ตอ้งไปทาํอะไรทั�งสิ�น ก็
เป็นดา้นที�หนึ�งและดา้นที�สอง  ส่วนดา้นที�สามผูข้อจะตอ้งเป็นผูร้ายงานผลการปฏิบติังานในหนา้ที�ตวัเอง
ตามแบบที� ก.ค.ศ.กาํหนดเอาไวใ้หส้าํหรับประเมินดา้นที�สาม  อนันี�ผูข้อตอ้งทาํ ดา้นที�สี�ผูข้อวิทยฐานะ
ชาํนาญการพิเศษและเชี�ยวชาญตอ้งรับการพฒันาก่อนแต่งตั�งตามที�เขตพื�นที�จดัให ้ถา้ไม่เขา้รับการพฒันาจะ
ขาดคุณสมบติัในการแต่งตั�งถึงผา่นการประเมินก็แต่งตั�งไม่ได ้ขอ้หา้ปฏิบติัตนปฏิบติังานให้ดีที�สุดใหเ้กิดผล
แก่ผูเ้รียนผูเ้กี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษาใหม้ากที�สุดนี�คือสิ�งที�ผูข้อรับการประเมินตอ้งทาํ  จะไม่มีขอ้หนึ�งขอ้
ใดที�ระบุว่าผูรั้บการประเมินตอ้งเลี�ยงกรรมการ ๓ วนั ๗ วนั ไม่ตอ้งกระทาํขอใหท้าํงานในหนา้ที�ใหดี้
ที�สุด  อยากฝากท่านผูบ้ริหารครับ  เจตนารมณ์ของการใหมี้วิทยฐานะเพื�อส่งเสริมความเขา้หนา้ของ
ขา้ราชการครูเพื�อยกระดบัวิชาชีพของครูให้เป็นวิชาชีพชั�นสูงมีรายไดมี้ฐานะดีขึ�นพอเหมาะสมกบัวิชาชีพ
เพราะฉะนั�นครูจึงตอ้งพฒันาตนเองเพื�อรับวิทยฐานะสูงขึ�น  จะเห็นไดว้่าความเจริญเติบโตกา้วหนา้ของ
ขา้ราชการครูนั�นไม่ไดเ้กิดจากการเปลี�ยนตาํแหน่ง  สามารถเจริญกา้วหนา้โดยการเลื�อนวิทยฐานะใน
ตาํแหน่งของตวัเองได ้แต่จุดสาํคญัสูงสุดอยูที่�เจตนาที�ว่าการใหค้รูกา้วหนา้เพื�อใหค้รูมีขวญักาํลงัใจในการที�
จะทาํหนา้ที�ใหเ้กิดถึงเดก็ เขาจึงมุ่งหวงัผลที�จะเกืดขึ�นกบัเดก็เป็นสาํคญัเพราะฉะนั�นเราเป็นผูด้าํเนินการ เป็น
ผูแ้ต่งตั�งผูท้าํหนา้ที�ในการประเมิน การดูแลครูอาจารยไ์ม่เพียงแต่ใหค้รูไดเ้ลื�อนวิทยฐานะไปเท่านั�น  แต่ครํ
ตอ้งแสดงความรู้ความสามารถ  แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม แสดงถึงคุณภาพการปฏิบติังาน แสดงถึงผลงาน
ใหเ้ป็นที�ประจกัษย์อมรับไดใ้นระดบัคะแนนที�เกณฑก์าํหนด  คู่มือการประเมินจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 
แบบประเมินจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถา้ผูน้าํไปใชไ้ม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง อย่าใหค้นเขามา
ดูถูกดแูคลนครูเราวา่ครูขี� เมาโรงเรียนไม่ไปยงัผา่นการประเมินเป็นชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ ถา้เป็น
อยา่งนั�นกน่็าเสียใจที�สุด แปลวา่ผลการประเมินของฝ่ายบริหารไม่เกิดประโยชนต่์อการจดัการศึกษา
เลย  นอกจากนี�กรรมการประเมินตอ้งทาํอะไร กรรมการปริเมินคณะที�หนึ� งจะประเมินดา้นที�หนึ�งและดา้นที�
สอง เฉพาะวิทยฐานะชาํนาญการประเมินดา้นที�สามดว้ย  แปลวา่กรรมการประเมินของชาํนาญการมีคณะ



เดียว ประเมินทั�งหมด ๓ ดา้น ส่วนกรรมการคณะที�สองจะประเมินดา้นที�สามสาํหรับชาํนาญการพิเศษ 
เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญพิเศษ  และคณะกรรมการตอ้งใชร้ะบบคุณธรรมในการประเมิน ตอ้งใหค้ะแนนเป็น
ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบไดอ้นันี�สาํคญัตอ้งกาํชบักรรมการไป  อยา่ทาํให้เกิดความเสียหายในระบบ 
และตอ้งมั�นใจว่า ถา้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�จะตั�งกรรมการแลว้ขอใหท่้าน ผ.อ.เขต ไดดู้วา่บุคคลนั�นเหมาะสมที�
จะเป็นกรรมการจริงๆ สมควรไดใ้หเ้ขาได ้ อยา่ไปบีบอยา่ไปมีเงื�อนไข ถา้ไม่สมควรไดก้อ็ยา่ไปฝืนดนัทุรัง
ไป ในประเดน็ที�สามกรรมการตอ้งส่งผลการประเมินให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ในเวลาอนัควร แปลวา่ประเมิน
เสร็จไม่ตอ้งรีบส่งวนันี�พรุ่งนี�  ในเวลาอนัควรแปลว่าตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้จนแน่ใจ ตรวจสอบ
หลกัฐานใหค้รบถว้นแลว้กส่็งไป  อยา่นานเกินไปอย่าเร็วเกินไป มีบางเขตพื�นที�ไปกาํหนดใหค้รูเขาส่งคาํขอ
ภายในวนัที� ๒๐มกราคมซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่สมควร ตอ้งใหโ้อกาสครูถึงวนัที� ๓๑ มกราคม ประเมินชา้หรือเร็วมี
ผลเท่ากนัคือวนัที� ๑ กุมภาพนัธ์  ให้เดินสายกลางยึดความถกูตอ้ง  สาํนกังานเขตพื�นที�ตอ้งทาํอะไร ตอ้ง
ตรวจสอบคุณสมบติัแลว้แจง้ผลการตรวจสอบ ตอ้งจดัทาํคู่มือประเมิน แบบกรอกคะแนนตามแบบที� ก.ค.ศ.
ส่งให ้
                ไม่ไดข้ดัเกลาสาํนวนเพราะเวลามีจาํกดัก็ขอใหพิ้จารณาเอาในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง  ตอนต่อไปจะนาํ
ประเดน็ปัญหาทุถามตอบกนัในวนันั�นมานาํเสนออีก เพราะรอสมบูรณ์จะสายเกินไป 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๒๗   มกราคม   ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                       ผมมีความจาํเป็นตอ้งชี� แจงทาํความเขา้ใจกบัเพื�อนครูผูจ้ะขอมีหรือเลื�อนวิทยฐานะเพื�อความ
เขา้ใจตรงกนัในบางประเดน็  เพราะเท่าที�ไดรั้บทราบรับฟังยงัมีความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อนอยู่บา้ง  ดงันี�  
                       คําขอมวีทิยฐานะชํานาญการมรูีปแบบ เนื�อหาและปริมาณมากน้อยเพยีงใด ? 

                                คาํขอวิทยฐานะ เนื�อหา ปริมาณมากนอ้ยเพียงใดย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
รูปแบบที� ก.ค.ศ.กาํหนด  บุคคลอื�นจะกาํหนดเพิ�มเติมไปจากนี�ยอ่มไม่มีอาํนาจหนา้ที�  ผมเรียนวา่สถานภาพ
ของแบบ วฐ.๑และวฐ.๒ ก็เหมือนแบบทั�วๆไป เช่น การเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  แบบเสีย
ภาษีประจาํปี  แบบเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ตามที�หน่วยงานที�มีอาํนาจในเรื�องนั�นๆออกใช้
บงัคบั   เพื�อนครูหลายท่านโทรศพัทถ์ามวา่ตอ้งมีปก มีคาํนาํ มีสารบญั หรือไม่  ผมเรียนวา่รายงานก็คือ
รายงานตามแบบ  ถา้คุณเขียนแบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตอ้งมีปก ไม่ตอ้งมีคาํนาํ ไม่ตอ้งมี
สารบญั  งานนี�กท็าํนองเดียวกนัไม่ตอ้งไปมีใหม้นัรุงรังเป็นภาระทั�งคนทาํและคนเก็บ(เขตพื�นที�) และหากจะ
มีมาส่งในทาํนองนี�   ผมกจ็ะส่งกลบัไปใหเ้จา้ตวัแกไ้ข  เพราะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.
กาํหนด 



                                ส่วนรายงานจะมีเนื�อหาอะไรบา้งก็เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.กาํหนด 

เช่นกนั เราจะไปเพิ�มไปลดย่อมไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการนี�   ก็กรอกไปตามที�กาํหนด เพื�อนครูก็
กรอกไปตามแบบ วฐ.๑ และวฐ. ๒   ที�เป็นปัญหากจ็ะเกิดที� วฐ.๒ ซี�งในแบบนี�  ก.ค.ศ.กาํหนดใหเ้ขียน ๓ - ๕ 
หนา้  แปลวา่ใครจะมีผลงานเพียงนอ้ยนิดหรือมากมายมหาศาลเพียงใด จะตอ้งใชท้กัษะวิชาย่อความมาสรุป
ใหล้งอยา่งนอ้ย  ๓ หนา้ อยา่งมาก ๕ หนา้  คนที�เขียนหรือพิมพอ์ยูใ่น ๓ - ๕ หนา้ แปลว่าอยูใ่นกติกา  นอ้ย
กวา่นั�นหรือมากกว่าเรียกวา่ไม่ปฏิบติัตามกติกา  เขาประกวดแต่งชุดไทยเรากต็อ้งแต่งชุดไทย จะไปใส่ชุด
วา่ยนํ�ายอ่มไม่มีคะแนนครับ   เนื�อหาสาระที�เขียนก็เอาเฉพาะที�เขากาํหนด ที�ไม่กาํหนดกไ็ม่ตอ้งมารายงาน
ในคาํขอ  เช่น ดา้นวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน
(สมรรถนะ) ไม่ตอ้งนาํมาเขียนในรายงานการขอ เตรียมเนื�อเตรียมตวัใหก้รรมการเขาประเมินที�โรงเรียน  ที�
ตอ้งเขียนคือดา้นผลที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที� ๓ - ๕ หนา้ กลุ่มปกติเมื�อเขียนรายงานนี�แลว้กเ็ตรียมเอกสาร
หลกัฐานที�สอดคลอ้งกบัรายงานนี�ไวที้�โรงเรียนรอรับการประเมิน   ส่วนกลุ่มพิเศษเขียนรายงานที�บ่งชี�วา่
ตนเองไดใ้ชค้วามเก่งกลา้สามารถของตนที�ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มนี� ไม่ตอ้งตรวจสอบหลกัฐานที�
โรงเรียนอีกกรรมการประเมินจากรายงานผา่นแลว้ผา่นเลย  ยกเวน้กลุ่มครูดีเด่นไม่ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ
ปฏิบติังานในหนา้ที� 
                        สรุป  ทุกคนตอ้งผา่นการประเมินดา้นวินยัคุณธรรมจริยธรรม (ส่วนนี�ไม่ตอ้งทาํ
รายงาน)  ส่วนดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน บางกลุ่มยกเวน้ไม่ตอ้งประเมิน  กลุ่มที�ถูกประเมินก็เตรียมการไว้
ที�โรงเรียน ไม่ตอ้งเขียนรายงานส่ง  สุดทา้ยดา้นผลที�เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�ทุกคนตอ้งรายงาน ยกเวน้ครู
ดีเด่น  การรายงานมี ๒ ลกัษณะ คือแบบกลุ่มปกติและแบบกลุ่มพิเศษ  มีขอ้สงสัยสอบถามไดโ้ดยตรงได้
ที�  ๐๑๘๙๔๓๔๐๕   

  

        กาํจดั  คงหนู 

        ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๙  มกราคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๘  เชา้ดูแฟ้มเอกสารต่างๆจนถึง ๑๐ นาฬิกา ร่วมกบัคณะ
ประกอบดว้ยท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง  ท่านผูช่้วยฯขจีศกัดิL  อุย้นอง คุณนุกลู  แกว้สวี  คุณสมศกัดิL  เรือง
ศรี  คุณวิบูล  เภาวิเศษ  คุณทาํเนียบ  นอ้ยนาเวศ  เดินทางไปประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนและ
นกัเรียนเพื�อรับรางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๔๘ ระดบัเขตตรวจราชการ  ที�โรงเรียนเมืองสุ
ราษฎร์ธานี  ปีนี� มีกรรมการประเมินแยกยอ่ยออกหลายคณะตามขนาด ประเภทของโรงเรียนและ
นกัเรียน  ในหลกัการกรรมการตอ้งไม่ประเมินในเขตพื�นที�ของตนเองเพื�อความบริสุทธิL ยติุธรรม  ผมไดรั้บ



มอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้ทีมการประเมินโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  ตามรายการเดิมมี ๓ โรงเรียน 
พอประชุมมีผูเ้สนอขอ้มูลใหท้ราบว่าอีกโรงหนึ� งเป็นขนาดใหญ่ สรุปวา่มีใหป้ระเมินเพียง ๒ แห่ง คือ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บา้นนาพรุ) อาํเภอสุขสาํราญ  จงัหวดัระนอง และโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นห้วย
มุด) เทศบาลเมืองนาสาร  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   มีกรรมการทั�งคณะ ๖ คน จากชุมพร  ๒  ภเูก็ต ๑ พงังา ๑ 
กระบี� ๑ และสุราษฎร์ธานีอีก ๑  ไดรั้บงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ค่านํ�ามนัไปกลบัก็ไม่พอใชจ่้าย ยิ�งกรรมการ
อยูค่นละทางค่าใชจ่้ายยิ�งสูง พวกเราจึงตกลงกนัว่าส่วนที�เกินให้เบิกจากตน้สังกดั(ถา้มี)  กาํหนดประเมินที�
ระนองในวนัที� ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙  ที�นาสารวนัที� ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙  ประกอบกบัไดรั้บการประสาน
จากสุราษฎร์ธานีเขต ๑ วา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ์ ฉายแสง นดัประชุมผูบ้ริหาร
และครูในเขตภาคใตต้อนบนฝั�งตะวนัออกในตอนบ่าย  วนัที� ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๙  ณ  โรงแรมไดมอนด ์สุ
ราษฎร์ธานี  จึงประสานกลบัมายงัเขตเพื�อแจง้ผูบ้ริหารและครูไปประชุมตามโควตาประมาณ ๕๐ คนในวนั
ดงักล่าว  กลบัถึงชุมพรประมาณ ๒ ทุ่ม 
                    วนัองัคารที� ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมเจา้หนา้ที�ในกลุ่มนโยบายและ
แผน  เล่าใหฟั้งถึงแนวทางในการปฏิบติังาน ปฏิบติัตนเพื�อความสาํเร็จของงานและความสาํเร็จในชีวิต
ราชการ  เที�ยงไปกินขา้งดว้ยกนัที�ร้านนายหวัหนา้สถาบนัพลศึกษาชุมพร   บ่ายเขา้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสร้างฝัน  ที�หอ้งประชุมชั�นล่างของเขต ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั นายพินยั  อนนัตพงศ ์และ
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นายวีระ  ศรีวฒันะตระกลู  และกรรมการทั�งภาครัฐและเอกชนมาประชุมกนัอย่าง
พร้อมเพรียง  ท่าน ผ.อ.สุชิน  บุญเพญ็ เลขานุการโครงการไดส้รุปผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและโครงการ
ในอนาคตใหที้�ประชุมพิจารณา  สรุปสุดทา้ยที�ประชุมไดม้อบหมายใหท่้านรองฯ วีระ  ร่วมกบัเขตพื�นที�
จดัระบบการบริหารจดัการโครงการนี� ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น  เป้าหมายสูงสุดคือใหทุ้กโรงเรียนสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดเ้ตม็ศกัยภาพจนโรงเรียนสร้างฝันไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีอีก ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
ย ํ�า  เพราะหากกิจการโรงเรียนสร้างฝันโตขึ�นแปลวา่โรงเรียนในระบบลม้เหลวในการดาํเนินงาน 
                    วนัพุธที� ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๙  ออกเดินทางไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗(บา้นนาพรุ) เวลา 
๐๗.๐๐ น. ผมและผูช่้วยฯ ขจีศกัดิL   อุย้นอง ออกจากชุมพรเขต ๑  แวะรับท่านสมเกียรติ  ดาโลดม กรรมการ
ตวัแทนสุราษฎร์ธานีเขต ๑ ที�หลงัสวน(ปากทางเขา้พะโต๊ะ) และไปรับกรรมการจากภูเก็ตซึ� งมาพกัคา้งรอที�
ระนองตั�งแต่เมื�อคืนที�ราชกรูด  ถือโอกาสทานขา้วแกงเจา้เก่าที�นี�   ถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗(บา้นนาพรุ) 
เวลา ๑๐.๐๐น. กรรมการจากกระบี�และพงังามารอที�โรงเรียนก่อนแลว้  ท่าน ผ.อ.สถานศึกษา คุณ
ธวชั  จนัทนู และประธานกรรมการสถานศึกษา  คณะครูใหก้ารตอ้นรับ  บรรยายสรุป ตรวจเอกสาร ดสูภาพ
จริง  ผมเคยรับราชการที�จงัหวดัระนองเมื�อปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ จึงคุน้เคยกบับุคคลและสถานที�
พอสมควร  เคยมาประเมินโรงเรียนนี� เหมือนกนั แต่น่าจะเป็นประเมินนกัเรียนเพื�อรับรางวลั
พระราชทาน  เปรียบเทียบการพฒันาจากวนันั�นถึงวนันี� เขาไปไดไ้กล  หอ้งพิเศษต่างๆดูจะสมศกัดิL ศรี
โรงเรียนของนายกสมาคมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหน่อย  นกัเรียนที�นี�ทานอาหารกลางวนัฟรีทุกคน ดูแลว้ก็
อว้นทว้นสมบูรณ์ดี  นายก อบต.ก็มาตอ้นรับและบอกวา่ยินดีสนบัสนุนกิจการของโรงเรียน     การ



ตรวจสอบประเมินแลว้เสร็จตอนบ่าย คณะจึงมุ่งหนา้ไปคา้งที�สุราษฎร์ธานี  พกัคา้งที�โรงแรมเสาวลกัษณ์ 
                    วนัพฤหสับดีที� ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๙ ตั�งใจจะไปนาสารเชา้มืดแต่ก็มีอุปสรรค มีรถมาจอด
ขวางทางออกลอ็คเกียร์  ตามหาเจา้ของไม่เจอ จนเวลาผา่นไปเกือบ ๒ ชั�วโมงจึงตอ้งขอแรงนกักีฬาโรงเรียน
สงักดัทศบาลซึ� งมาพกัที�โรงแรมช่วยกนัยกลอ้หนา้เขน็ไปขา้งหลงัจนสําเร็จ  นิทานเรื�องนี�สอนใหรู้้วา่ความงี�
เง่าของคนเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อคนอื�นอีกมากมาย    ยิ�งถา้คนๆนั�นเป็นผูน้าํกย็ิ�งส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ หรือเราก็เคยเหมือนกนั พอคิดไดอ้ย่างนี�ความโมโหโกรธากล็ดลง  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นห้วยมุด) 
สงักดัเทศบาลเมืองนาสาร  อาํเภอนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  แหล่งเงาะโรงเรียนแดนใต ้ สภาพโรงเรียน
กาํลงัก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก ๑ หลงั  มีทางรถไฟสายใตอ้ยู่หนา้โรงเรียน ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาได้
ระดบั ๙ (ค.ศ.๔) มีการนาํเสนอขอ้มลูและกิจกรรมนกัเรียนใหก้รรมการไดชื้�นชม  เนื�องจากเป็นโรงเรียน
สงักดัเทศบาล กระบวนการบริหารจดัการจึงแตกต่างไปจากโรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการอยู่บา้ง
บางประการ  เช่น การบริหารงบประมาณ  กองการศึกษา เทศบาลเมืองนาสาร ไดช่้วยบริการจดัซื�อจดัจา้ง
วสัดุครุภณัฑใ์หโ้รงเรียนเบด็เสร็จ แปลวา่โรงเรียนมีเวลาไปจดัการเรียนการสอนไดม้ากขึ�น  งบประมาณราย
หวัก็เกบ็ไวที้�กองคลงั เทศบาล จะซื�ออะไรกท็าํเรื�องเสนอไปใหก้องการศึกษาดาํเนินการให ้ ผมสนใจเรื�อง
ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินเดือนคุณครูบอกวา่เงินเดือนออกก่อนสิ�นเดือน  ๓ วนั ผมบอกว่าดีกวา่ของ
ผม เพราะของผมออกก่อน ๕ วนั เงินเดือนหมดก่อนสิ�นเดือน ๕ วนัของเทศบาลหมดก่อนแค่ ๓ วนั  สาํหรับ
ค่ารักษาพยาบาลและเงินสวสัดิการอื�นๆประมาณ ๑ เดือนก็อยู่ในเกณฑป์กติ  ของเขต ๑๕ นาทีอยู่ในเกณฑ์
ผิดปกติครับ  ไปชมการทาํกระดาษสา  การนวดแผนไทย ซึ�งมีวิทยากรภายนอกมาสอน  ผมทาบทามวา่ไป
สอนที�ชุมพรเอาไหม หมอบอกวา่ยินดี คิดราคาย่อมเยา กินอยู่ง่ายๆอยากถ่ายทอดเป็นวิทยาทาน  โรงเรียน
ไหนสนใจติดต่อมาได ้ผมยินดีเป็นสื�อกลางให ้ เที�ยงคณะพาไปทานปลาเมง็อาหารที�หากินไดย้ากของลุ่ม
นํ�าตาปี  หนา้เหมือนลกูปลาดุกตวัเลก็ๆ ยา่งไฟจนกรอบจิ�มนํ�าปลาหรือยาํมะม่วง   บ่ายออกไปร่วมประชุมที�
โรงแรมไดมอนด ์ทราบวา่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่มาติดราชการ แต่มอบหมายที�ปรึกษา
กระทรวง คุณสุนนัท ์เทพศรี และคุณโสภณ  นุ่มทอง จาก ก.ค.ศ.มาแทน  เลิกประชุมเกือบ ๑๗ นาฬิกา มา
แวะทานขา้วที�ร้านตน้ข่อย  อาํเภอหลงัสวน มีผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ไปประชุมสุราษฎร์ธานีมาสมทบดว้ย ๔ 
ท่าน  กลบัถึงชุมพรเกือบ ๔ ทุ่ม 
                    วนัศุกร์ที� ๒๗  มกราคม  ๒๕๔๘  มีเอกสารหลายแฟ้มใหล้งชื�อ ใหส้ั�งการ จนถึง ๑๐ นาฬิกาไป
โรงเรียนปากนํ�าชมพรวิทยา เพื�อมอบเกียรติบตัรและปิดการประชุมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เนื�องมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีครูและผูบ้ริหารในโรงเรียน
สงักดัเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ เขา้ประชุม ๒๙ โรงเรียน  ก่อนถึงเวลาไดเ้ขา้ตรวจสอบหอ้ง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  อินเตอร์เน็ตของที�นี�อยู่ในระดบัที�น่าพอใจทั�งความเร็ว  จาํนวนเครื�อง และ
บริการ  บ่ายกลบัเขตเพื�อทาํงานต่อ เยน็ตอ้งกลบันนทบุรีเพราะพรุ่งนี�ตอ้งไหวบ้รรพบุรุษ เนื�องในวนัตรุษจีน 
ปีนี�ของแพงกวา่ปีที�แลว้มาก ไก่ไทยแถวท่ายาง เพชรบุรี ตม้สุกตวัละ ๒๐๐ บาท กรุงเทพฯ ๓๐๐ บาท หม ู๓ 
ชั�น ๑๐๐ บาท/กก. แต่คนไทยเชื�อสายจีนกต็อ้งสืบทอดประเพณีความเชื�อนี� ต่อไป เพราะทาํแลว้ไม่เสียเปล่า



ลูกหลานไดกิ้น ผมอ่านบทความของประชาสัมพนัธ์ กระทรวงวฒันธรรม เกี�ยวกบัวนัตรุษจีนจึงขออนุญาต
นาํมาใหเ้พื�อนครูผูบ้ริหารไดท้ราบประกอบสติปัญญาตามสมควร 
                    "วนัตรุษจีน หรือวนัตรุษวสนัต ์หรือ ชุงเจ๋ ลว้นเป็นชื�อเรียกในวนัตรุษจีนทั�งสิ�น ซึ� งในปีนี�จะ
ตรงกบัวนัอาทิตยที์� 29 มกราคม 2549 เป็นวนัขึ�นปีใหม่ของจีนตรงกบัวนัที� 1 เดือน 1 ของจีน ตามวนั ทาง
จนัทรคติของจีน หรือ วนัแรกของปักษลี์�ชุน (ลี�ชุน คือ วนัเริ�มตน้ฤดูใบไมผ้ลิของจีน ซึ� งอยูป่ระมาณวนัที� 3,4 

หรือ 5 ของเดือนกุมภาพนัธ์ บางเดือนมี 29 วนั เรียกวา่เดือนสั�น หรือ บางเดือนมี 30 วนั เรียกวา่เดือนยาว ทาํ
ใหใ้นเดือน 12 ของแต่ละปี มีจาํนวนวนัที�ไมเ่ท่ากนั นอกจากนี�แลว้ใน 1 ปี ฤดูกาลของจีนยงัแบ่งออก เป็น4 

ฤดู ไดแ้ก่ ชุง แห่ ชิว ตงั ซึ� งวนัตรุษจีนจะเป็นวนัแรกของฤดูชุง เช่นเดียวกบั ลี�ชุน) นอกจากนี� ในสมยัโบราณ
วนัตรุษจีน ยงัเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ “กั�วเหนียน” คาํวา่ “เหนียน” แปลวา่ ปี “หยวนตั�น” แปลวา่ ขึ�นปีใหม่ คาํวา่ 
“กั�วเหนียน” จะหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลกู และมีตาํนานเล่าขานสอดรับกบัการขึ�นปีใหม่
ตามปฏิทินไท่ชูลี� โดยชาวจีนจะใช ้ปฏิทินไท่ชูลี� กาํหนดวนัขึ�น ปีใหม่มาจนถึงปัจจุบนักป็ระมาณ2,121 ปี
ล่วงมาแลว้ “ปฏิทินไท่ชูลี�” เป็นปฏิทินที�ฮ่องเตฮ้ั�นอู่ตี�แห่งราชวงศฮ์ั�น (อยูร่าวๆ ปี พ.ศ.335-763)ปรับปรุงขึ�น
จากระบบปฏิทินของราชวงศเ์ซี�ย โดยตามตาํนานกล่าวว่า ในสมยัของจู๋อี�โอรสสวรรคอ์งคที์� 14 แห่งราชวงศ์
ซาง (ศตวรรษที� 17-11 B.C.) มีชายหนุ่มชื�อ วา่นเหนียน เห็นวา่ปฏิทินที�กาํหนดฤดูกาลของราชสาํนกัมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื�อนไปจากสภาพภูมิอากาศที�แทจ้ริง อาจมีผลกระทบต่อการเพาะปลูก การกสิกรรม และ
ปศุสัตว ์ซึ� งขณะนั�น โอรสจู๋อี�เองกท็รงร้อนพระทยัที�การกาํหนดฤดูกาลไม่แม่นยาํ แต่อาเหิง อาํมาตยผ์ู ้
ควบคุมการคาํนวณฤดูกาลไม่ยอมรับวา่ตนดอ้ยความรู้ความสามารถเรื�องการคาํนวณปฏิทิน กลบับอกว่า
ฤดูกาลที�ไม่ตรงกบัที�คาํนวณไวน้ั�น เนื�องจากพลเมืองกระทาํผดิผีลบหลู่เทพยดาฟ้าดิน ทางแกก้คื็อ การสร้าง
หอมหึมาและบวงสรวงเทพยาฟ้าดินพร้อมกนั แต่วา่นเหนียนเห็นวา่การกระทาํดงักลา่ว ไม่สามารถ
แกปั้ญหาได ้มีแต่จะเพิ�มความทุกขย์ากลาํบากต่อราษฎรมากขึ�น วา่นเหนียนจึงเขา้เฝ้าจู๋ อี� เพื�อศึกษาที�มาของ
ความผิดพลาด จนสามารถทราบถึงที�มาของความคลาดเคลื�อนนั�น และไดป้ฏิรูประบบปฏิทินเสร็จสมบูรณ์ 
เรียกวา่ “ปฏิทินวา่นเหนียน” (วา่นเหนียนลี�ก็วา่) ส่วนตวัของ “วา่นเหนียน” ไดร้ับแต่งตั�งเป็นเทพแห่ง
อายวุฒันะ ดงันั�น ชาวบา้นจึงมกันิยมแขวนภาพเทพแห่งอายวุฒันะ (โส้วซิง) เพื�อรําลึกถึงคุณูปการความดี
งามและคุณธรรมของวา่นเหนียนนั�นเอง  

                    ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีประเพณีที�ถือปฏิบติักนัอยู ่3 วนั คือ 1.วนัจ่าย 2.วนัไหว ้3.วนัปีใหม่ 
(วนัถือ) โดยวนัจ่าย คือ วนัก่อนสิ�นปี 1 วนั เป็นวนัซื�อของ จดัเตรียมเครื�องเซ่นไหวใ้หเ้สร็จสิ�นภายในวนันี�
ก่อนที�ร้านคา้จะหยดุยาว เป็นวนัรองวนัสุดทา้ยของปีเก่า เรียกว่า “ตื�อเส็ก” ในตอนคํ�าจะมีการจุดธูปอญัเชิญ
เทพยดาฟ้าดิน เรียกวา่ “เล่าเอีVย” ใหล้งมาจากสวรรค ์เพื�อรับการสักการบูชา วนัไหว ้คือ การไหวใ้นวนัสิ�นปี 
มีการไหว ้3 ครั� ง คือไหวต้อนเชา้มืดเรียก “ไป๊เล่าเอีVย” เป็นการไหวเ้ทพเจา้ต่างๆ เครื�องไหวคื้อ หมู เห็ด เป็ด 
ไก่ เหลา้ นํ�าชา และกระดาษเงินกระดาษทอง ตามดว้ยการไหวบ้รรพบุรุษ ในตอนสาย เรียกวา่ “ไป๊เป้บ๊อ “ 

เป็นการไหวพ้่อแม่ที�ถึงแก่กรรมไปแลว้ การไหวค้รั� งนี�จะตอ้งไหวไ้ม่เกินเที�ยงวนั เครื�องไหว ้คือ อาหารคาว
หวาน เหลา้ นํ�าชา กาแฟต่างๆ รวมทั�งการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสื�อผา้ที�ทาํดว้ยกระดาษ เพื�ออุทิศ



ใหแ้ก่บุคคลเหล่านั�น ส่วนการไหวใ้นตอนบ่าย เรียกวา่ “ไป๊ฮอ้เฮียตีO” เป็นการไหวญ้าติผีพี�นอ้งที�ล่วงลบัไป
แลว้ เครื�องไหวจ้ะเป็นประเภท ขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชื�อมนํ�าตาล กระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุด
ประทดั วนัปีใหม่ หรือ วนัถือ จะเป็นวนัตรุษจีน เรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ “ชิวอิด” เป็นธรรมเนียมในวนัตรุษจีนที�
ปัจจุบนัยงัคงปฏิบติัสืบต่อมาจนปัจจุบนั คือ การไป “ไป๊เจีย” หรือการไปไหวข้อพร และอวยพรผูใ้หญ่หรือ
ญาติมิตร โดยส้มสีทอง (ที�ใชสี้ทองเป็นสีมงคล เพราะสีทองอร่ามเรืองจะอวยพรใหรุ่้งเรือง) 4 ผลห่อดว้ย
ผา้เช็ดหนา้ผูช้าย ชาวจีนจะถือเป็นวนัมงคลพดูแต่ “ห่ออ่วย” คือพดูและอวยพรแต่สิ�งดีๆ ใหแ้ก่กนั เช่น “เกีย
ฮ่อซินนี�  ซินนี�ตั�วถั�น” แปลวา่ สวสัดีปีใหม่ ขอใหร้ํ� ารวยๆ หรือ “ซินเจียอยูอี่� ซินนี� ฮวดไช”้ แปลวา่ ขอใหสุ้ข
สมหวงั ในปีใหม่ ขอใหป้ระสพโชคดี อีกฝ่ายก็จะกล่าวตอบว่า “ตั�งตัVงยูอี่�” แปลวา่ ขอใหสุ้ขสมหวงั
เช่นเดียวกนั นอกจากนี�ยงัมีธรรมเนียมการจ่ายเงินแต๊ะเอีย ที�แปลวา่ ผกูเอว หรือ ถ่วงเอวโดยสมยัก่อนจะเป็น
เงินเหรียญมีรู ร้อยดว้ยดา้ยแดงนาํมาผกูเอวเด็ก ส่วนสมยันี� ใชซ้องแดงใส่ธนบตัรไวข้า้งใน เรียกวา่ “อัVงเปา” 

อัVง แปลว่า สีแดง สีที�เป็นสิริมงคล เปา แปลวา่ ห่อ หรือ ซอง รวมเรียกวา่ ซองแดงเปรียบไดก้บัโบนสัพิเศษ
นั�นเอง ซึ� งการนาํเงินใส่ซองแดงยงัมีการถือเคลด็วา่ ตอ้งใหเ้ป็นเลขที�ดีที�สุด เรียกวา่ “ซี�ลี�” ตวัอยา่งการให้
แต๊ะเอียเป็นเลข “ซี�สี�” หรือ คู่สี� คือ 400 จะเป็นตวัเลข 400กบัแบงกร์้อย 4 ใบ หรือจะใหเ้ป็น 2 เท่า 3 เท่า 
ของซี�สี�  เช่น 800 หรือ 1,200 กไ็ด ้การใหแ้ต๊ะเอีย หรือ อัVงเปา นี�  นายจา้งจะให้ลกูจา้ง พ่อแม่ใหล้กูหลาน แต่
ถา้ลกูคนไหนทาํงานแลว้ก็จะเป็นฝ่ายใหพ้่อแม่แทน ส่วนลูกเขยหรือลูกสะใภ ้ตามธรรมเนียมก็จะใหน้อ้ง
สามีและนอ้งภรรยา สุดทา้ยเป็นธรรมเนียมที�นิยมทาํในวนัตรุษจีน คือ การติดฮู ้หรือ ยนัตแ์ผ่นใหม่ เพื�อ
คุม้ครองบา้น ติด “ตุย้เลี�ยง” หรือแผน่คาํอวยพรที�ปากทางเขา้บา้นเพื�อเป็นสิริมงคลตลอดทั�งปี แมว้า่วนั
ตรุษจีน จะมีชื�อเรียกที�แตกต่างกนัแต่สิ�งหนึ� งที�ชาวจีนทั�วทุกมุมโลกปฏิบติัเหมือนกนัประการหนึ�งกคื็อ การ
แสดงความกตญัWูรู้คุณต่อบรรพชนผูล่้วงลบั และการรักษาสืบทอด ตลอดจนยึดมั�นในวฒันธรรมและ
ประเพณีที�เก่าแก่และมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า สองสหัสวรรษ นั�นเอง " 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๑๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจนัทร์ที� ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหวัหนา้
ส่วนราชการประจาํเดือน  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัติดประชุมที�กรุงเทพฯ ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัทั�ง ๒ 
ท่านจึงทาํหนา้ที�ดาํเนินการประชุม  บ่ายมีประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�พิจารณาเรื�องยา้ยไปต่างเขต  การแต่งตั�ง
ครู และผูบ้ริหาร  และการแต่งตั�งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ   
                        วนัพฤหสับดีที� ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  บ่ายขบัรถไปเยี�ยมนกัเรียนที�ประสบอุบติัเหตุรถ



รับส่งนกัเรียนชนในสนามโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ที�โรงพยาบาลชุมพร  ผูป้กครองเล่าใหฟั้งว่าครูผลดักนัมา
เยี�ยมโดยตลอด  ผูก่้อเหตุก็พร้อมรับผิดชอบ  แต่อาการเดก็ไม่ดีเลย ตอ้งใชเ้ครื�องช่วยหายใจ อยูห่้อง
ไอซีย ู ผมเชิญนิติกรของเขตมาใหค้าํปรึกษาผูป้กครองนดัวา่จะไปบนัทึกปากคาํกนัใหม่กบัคู่กรณีเพื�อให้
รับผิดชอบเบื�องตน้ในการกินอยูที่�โรงพยาบาล  เพราะผูป้กครองตอ้งมีภาระหลายเรื�องฐานะทางการเงินก็
ลาํบาก  ก่อนกลบัไดม้อบเงินส่วนตวัไวใ้หจ้าํนวนหนึ�งเพื�อซื�อขา้วซื�อของบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หนา้      ประมาณเที�ยงคืนไดรั้บแจง้วา่เดก็เสียชีวิตแลว้  นั�งคิดถึงเหตุการณ์และแนวทางแกไ้ข  โรงเรียนนี�
กาํหนดจุดรับส่งนกัเรียนไวใ้นบริเวณโรงเรียน ก็มีอุบติัเหตุ  บางโรงเรียนกาํหนดไวน้อกโรงเรียนกเ็กิด
อุบติัเหตุ  จะหาจุดพอดีตรงไหนที�พอเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัของนกัเรียนได ้ ระยะหลงัผมขบัรถ
จากท่าแซะไปสลยุพบบ่อยครั� งว่ารถรับส่งนกัเรียน มีนกัเรียนหอ้ยโหน  คงตอ้งพึ�งรถสายตรวจของเขตออก
ตรวจการณ์เรื�องนี� ร่วมกบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
                        วนัศุกร์ที� ๓  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙ เชา้ไปเปิดการประชุมการนิเทศโรงเรียนแกนนาํการเรียน
ร่วมและบรรยายพิเศษที�โรงแรมมิกซ์โฮเตล   บ่ายมีการประชุมรอง ผอ.สพท./ผช.ผอ.สพท./หวัหนา้กลุ่ม ใน
เขตพื�นที�  วนันี�ประชุมไม่นานเพียงครึ� งชั�วโมงกแ็ลว้เสร็จ  ศุกร์นี�ไม่ไดก้ลบับา้นนนทบุรี 
                        วนัอาทิตยที์� ๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  พกัผ่อนโดยการขบัรถไปทานขา้วกลางวนัที�ร้านถุง
ทอง  อาํเภอทุ่งตะโก ซุปเนื�อววัของที�นี�อร่อยมาก  เลยไปดื�มกาแฟสดรสเขม้ขน้ที�สวนนายดาํ  ไดพ้ดูคุยกบั
ท่านรองฯ วลัลภ  สงวนนาม จาก สพท.ประจวบคีรีขนัธ์เขต ๑ และคุณพงษศ์กัดิL   ฉิ�งสุวรรณโรจน์ ผูจ้ดัการ
สวนนายดาํ ตน้ไมพื้�นเมืองในสวนเติบโตจนผิดหูผิดตาเพราะไม่ไดแ้วะมานาน  เจา้ของสวนบอกวา่มีบา้น
รับรองที�พร้อมจะใหบ้ริการหากมีแขกผูใ้หญ่มาชุมพรพร้อมอาหารเครื�องดื�ม กต็อ้งขอบคุณครับ  ผมขบัรถ
เขา้ไปบา้นเขาทะลุ ระหวา่งทางมีชื�อบา้นหว้ยรากไม ้เหมือนปะทิว ถนนดีตลอดเส้นทาง  เพิ�งพบความจริงวา่
ภูเขาที�ตั�งเป็นกาํแพงอยู่ขา้งหนา้มีรูทะลุ  บา้นเขาทะลุเป็นชุมชนใหญ่ มีโรงเรียนมธัยมประจาํตาํบล อยู่ใน
หุบเขาดูร่มรื�นสวยงาม หากพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวคงทาํไดไ้ม่ยากนกั แต่ขอบอกวา่กาแฟสาํเร็จรูปเขา
ทะลุหากซื�อที�บา้นเขาทะลุแพงกวา่ในเมืองชุมพรประมาณ ๑๐ บาท เพราะโรงงานไม่ไดอ้ยูใ่นหมู่บา้น 
                        วนัจนัทร์ที� ๖  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เยน็ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลท่าแซะที�ถูกรถชน เชิญชวนผูบ้ริหารโรงเรียนในอาํเภอเมืองไปร่วมดว้ย๖ ท่าน มี ผ.อ.
ชนะ  คุม้ครอง  ผ.อ. เลอศกัดิL   รัชณาการ  ผ.อ.วา่ที�ร้อยตรีบญัชา  กลัยาณวตัร  ผ.อ.มโน  บาํรุง  ผ.อ.
ประมวล  พรหมศร  และผ.อ.วินิจ  ยศแกว้  พร้อมดว้ยคุณวินยั สรรเสริญ จากเขต  ที�ท่าแซะมีผูบ้ริหาร
มาร่วมดว้ยหลายท่าน ที�จาํไดมี้ ผ.อ.ชลิต  พิณวานิช ผ.อ.ธานี  สาํราญอินทร์ ผ.อ.เสาวนีย ์ ช่วยอนนัต ์ ผ.อ.
ปราณี  ซื�อสตัย ์ผ.อ.สมชาย  คุณวุฒิ ผ.อ .ศิริพร  คุณวฒิุ ผ.อ.สุทศัน์  ศรีอ่อน ผ.อ.สุมะโน  จินาทิตย ์ผ.อ.
ปัญญา  อยู่เปี� ยม และ ผ.อ.ศรีรักษ ์ มากภิรมณ์ 
                        วนัศุกร์ที� ๑๐ กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจาํเดือน
กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  หมอมามอบวฒิุบตัรและเงินรางวลัในโครงการที�เกี�ยวเนื�องหลายรางวลั  วนันี� ผมไดอ้อก
คาํสั�งสับเปลี�ยนหมุนเวียนหนา้ที�และความรับผดิชอบให ้รอง ผอ.สพท.และผช.ผอ.สพท. ใหม่และจะปรับ



ระบบการทาํงานอีกหลายเรื� องเพื�อประสิทธิภาพของงานและการใหบ้ริการ  เพราะตั�งใจวา่จะอยูชุ่มพรเขต ๑ 
อยา่งนอ้ยอีก ๒ ปีตามวาระงานที�กฎหมายกาํหนด การที�จะเดินหนา้ไปไดต้อ้งเปลี�ยนเรือกะละมงัใหเ้ป็นเรือ
แข่ง ทีมงานตอ้งเชื�อมั�นในแม่ทพัการรบจึงจะรบศึกชนะ การใดที�เห็นว่าจะบั�นทอนประสิทธิภาพของงาน
จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขตามกาํลงัสติปัญญาที�มี ตามปรัชญาชีวิตที�ยึดถือคือทาํในสิ�งที�เชื�อและเชื�อในสิ�งที�ทาํ 
ความพยายามเป็นหนา้ที�ของมนุษย ์ ความสาํเร็จเป็นหนา้ที�ของฟ้าดิน 
                        วนัเสาร์ที� ๑๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ไดร้ับแจง้วา่มีนกัเรียนจากโรงเรียนศรียาภยั  จมนํ�าตาย
และบาดเจบ็ เหตุเกิดที�คอรอลบีช อาํเภอปะทิว รายงานเบื�องตน้ทราบวา่นกัเรียนกลุ่มนี�ไปสงัสรรคก์นัมีครู
พาไป ลงเล่นนํ�าทะเลถกูคลื�นซดัจมหายจนเสียชีวิต  เป็นศพที� ๒ ของเดือนนี�สําหรับอุบติัเหตุที�เกิดกบั
นกัเรียน  มีทั�ง ๒ แบบ คืออยู่ในโรงเรียนก็ตายและอยู่นอกโรงเรียนก็ตาย  คงตอ้งจดัประชุมเพื�อป้องกนั
อุบติัภยัในโรงเรียนเป็นการด่วน 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

แบบประเมนิความพร้อมในการพานักเรียนไปจดักจิกรรมนอก
สถานศึกษา 

  

  

๑. ความจาํเป็นที�ตอ้งพานกัเรียนไปจดักิจกรรมนอกสถานที� 
                -------- ก. จาํเป็นอย่างยิ�งต่อความสาํเร็จในการศึกษาของ
นกัเรียนอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด ้

                -------- ข.  จาํเป็นในระดบัปานกลาง จะช่วยใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้เพิ�มขึ�นอยา่งชดัเจน 

                -------  ค.  จาํเป็นนอ้ย สามารถจดักิจกรรมในสถานศึกษา
ก็ได ้

๒. ความสาํคญัของโครงการ 

                --------ก.  เป็นนโยบายสาํคญัในระดบัสถานศึกษา 

                 --------ข. เป็นโครงการที�เสนอโดยครูผูส้อน/หมวดวิชา 

                --------ค.  เป็นความตอ้งการของนกัเรียน 

๓. ความพร้อมของสถานที�จดักิจกรรม 

                ------- ก. สะดวก ปลอดภยัโดยสภาพแวดลอ้ม 

                ------- ข. อาจมีอนัตรายไดห้ากประมาทเลินเล่อ 



                ------- ค. ตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก 

๔. การเดินทาง 

                ------- ก. ปลอดภยั ๙๐ % 

                ------- ข. เกิดอนัตรายไดแ้ต่โอกาสเกิดมีนอ้ย 

                ------- ค. เกิดอุบติัเหตุไดต้ลอดเวลา 

๕. การเตรียมการเพื�อป้องเพื�อบรรเทาความเสียหาย 

                ------- ก. มีการประกนัภยัที�เพียงพอกบัการรักษาพยาบาล
และค่าสินไหมทดแทน 

                ------- ข. ครูหรือโรงเรียนไดเ้ตรียมเงินชดเชยอย่าง
เพียงพอเท่าที�ผูป้กครองจะเรียกร้องค่าเสียหาย 

                ------- ค. ผูป้กครองยืนยนัเป็นหนงัสือวา่ไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆกบัทางโรงเรียนหรือครูในกรณี 

                             นกัเรียนไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวิต 

๖. ครูและโรงเรียนไดเ้ตรียมการรองรับกรณีนกัเรียนบาดเจบ็หรือ
เสียชีวิต 

                ------- ก. เตรียมการไว ้๑๐๐ % 

          -------ข. เตรียมการไวเ้ท่าที�ประกนัภยัจะจ่าย 

                -------ค. ไม่ไดเ้ตรียมการไวเ้ลย 

ถ้าตอบ ก. ๓ ข้อลงมา หรือ ตอบ ค. ๓ ข้อขึ�นไป ควรงด 

  

  

  

๑๙  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙ 
เรียน    เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจันทร์ที0 ๑๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙ เป็นวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาที�เรียกกนัวา่  วนั
มาฆบูชา  ตรงกบัวนัขึ�น 15 คํ�า กลางเดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที�มี
เดือน 8 สองหน) วนัมาฆบูชาจะเลื�อนไปเป็น วนัขึ�น 15 คํ�า กลางเดือน 4 หรือประมาณเดือน
มีนาคม  "มาฆบูชา"  ยอ่มาจากคาํวา่ "มาฆปุรณมีบูชา" แปลวา่ "การบูชาพระในวนัเพญ็เดือน 3 ถือเป็นวนั
จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมอนัประกอบดว้ยองค ์4 ซึ� งเป็นเหตุการณ์อศัจรรยเ์กิดขึ�นพร้อมกนัในสมยั
พุทธกาล คือ  



                        1. พระสงฆจ์าํนวน 1,250 รูป ซึ� งจาริกไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสถานที�ต่าง ๆ เดินทางมา
เฝ้าพระพุทธเจา้ ณ เวฬุวนัมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แควน้มคธ  

                        2. พระสงฆจ์าํนวน 1,250 รูปเหล่านี�  ลว้นเป็นพระอรหนัต ์และไดร้ับการบวชจาก
พระพุทธเจา้โดยตรง ดว้ยวิธีเอหิภิกขอุุปสัมปทา  

                        3. พระสงฆจ์าํนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกนัโดยมิไดมี้การนดัหมาย  

                        4. วนัที�มาประชุม ตรงกบัวนัเพญ็เดือนมาฆะ (วนัเพญ็เดือน 3) เป็นวนัที�พระพุทธเจา้ไดท้รง
แสดงพระธรรมเทศนา อนัเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข ์  โอวาทปาฏิโมกข ์คือ ขอ้
ธรรมยอ่อนัเป็นหลกัหรือหวัใจสาํคญัของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ไดแ้ก่  

                        1. ไม่ทาํความชั�วทั�งปวง  

                        2.ทาํความดีใหถึ้งพร้อม  

                        3. ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิL ผ่องใส  

                        การปลงอายสุังขาร หลงัจากที�พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ไดต้รัสรู้และสั�งสอนพระธรรมมาเป็น
ระยะเวลา 45 ปี พระองคท์รงปลงอายสุังขาร คือตั�งพระทยัว่า "ต่อแต่นี�ไปอีก 3 เดือน เราจกัเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน" การปลงอายุสงัขาร ตรงกบัวนัมาฆบูชาในปีที�พระพุทธองค์มีพระชนมาย ุ80 พระชนัษา ดว้ยเหตุนี�  
ในวนัมาฆบูชา ชาวพุทธจึงถือวา่เป็นวนัที�มีความสาํคญัเกี�ยวเนื�องกบัพระพุทธเจา้ รวม 2 ประการ คือ เป็น
วนัที�แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์และ เป็นวนัปลงอายุสงัขาร 

                        ประวติัการประกอบพิธีมาฆบูชา ในหนงัสือพระราชพิธีสิบสองเดือน อนัเป็นบทพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั มีเรื�องราวเกี�ยวกบัการประกอบราชกศุลมาฆบูชาไว้
ดงันี�  การมาฆบูชานี�  แต่เดิมก็ไม่ไดเ้คยทาํมา พึ�งเกิดขึ�นเมื�อแผน่ดินพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ทรงตามแบบโบราณบณัฑิตนิยมไวว้า่ วนัมาฆปุรณมีพระจนัทร์เสวยฤกษม์าฆะเต็มบริบูรณ ์เป็นวนัที�พระ
อรหนัตพ์ุทธสาวก 1,250 รูป ไดป้ระชุมกนัพร้อมดว้ยองคสี์�ประการ เรียกว่า จาตุรงคสนันิบาติ พระพุทธเจา้
ไดต้รัสเทศนาโอวาทปฏิโมกขใ์นที�ประชุมสงฆ ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอศัจรรยใ์น
พระพุทธศาสนา นกัปราชญจึ์งไดถื้อเอาเหตุนั�นกอบการสักการบูชาพระพุทธเจา้และพระอรหนัต ์1,250 

พระองคน์ั�น ใหเ้ป็นที�ตั�งแห่งความเลื�อมใสและสังเวช  

                        การประกอบพิธีเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา สาํหรับประชาชนทั�วไป หากเป็นสถานศึกษา ครู
อาจารยจ์ะนาํนกัเรียนไปประกอบพิธีในวนัมาฆบูชาที�วดั โดยบอกกาํหนดนดัหมายที�แน่นอน รวมทั�งบอก
วดัที�จะไปทาํพิธี นกัเรียนทุกคนจะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย นาํดอกไม ้ธูป เทียน ไปยงัสถานที�นดั
หมาย ส่วนใหญ่จะจดัพิธีในตอนบ่ายหรือเยน็  

สาํหรับประชาชนทั�วไป จะจดัเตรียมเครื�องสักการะ เช่น ดอกไม ้ธูป เทียน ไปพร้อมกนัที�วดั ในเวลาเยน็
หรือคํ�า เพื�อประกอบพิธีมาฆบูชา การประกอบพิธีส่วนใหญ่ จะกระทาํกนัที�โบสถ ์เพราะหลงัจากฟังโอวาท
และสวดมนตเ์ยน็เสร็จแลว้ จะทาํการเวียนเทียนรอบโบสถ ์ 

                        พิธีสงฆ ์ในวนัมาฆบูชา พระสงฆจ์ะเป็นผูน้าํในการประกอบพิธี มีการใหโ้อวาท สวดมนต ์



และนาํในการเวียนเทียน มีการแสดงพระธรรมเทศนาเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของวนัมาฆบูชา มีการนั�ง
สมาธิเจริญภาวนา ซึ� งการปฏิบติัดงักล่าวสุดแต่เห็นสมควร  

                        ขอ้ปฏิบติัสาํหรับชาวพุทธในวนัมาฆบูชา  

                        1. จดัเตรียมเครื�องสักการะ เช่น ดอกไม ้ธูป เทียน มาพร้อมกนัที�วดัตามเวลานดัหมาย เพื�อฟัง
โอวาทหรือพระธรรมเทศนา สวดมนต ์และเวียนเทียน  

                        2. ก่อนออกจากบา้น ควรอาบนํ�าชาํระร่างกายใหส้ะอาด ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิL ผอ่งใสและแต่ง
กายใหเ้รียบร้อย  

                        3. เมื�อถึงวดัแลว้ ควรอยู่ในอาการสาํรวม ไม่พดูคุยหยอกลอ้กนั หรือกระทาํภารกิจอื�นอนัไม่
สมควร เช่น เคาะระฆงัเล่น จุดดอกไมไ้ฟเล่น เป็นตน้  

                        4. เมื�อถึงเวลาประกอบพิธี ใหทุ้กคนไปเขา้แถวหรือเขา้ไปในสถานที�กาํหนดโดยพร้อมเพรียง
กนั  

                        5. ก่อนเริ�มพิธีเวียนเทียน พระสงฆผ์ูเ้ป็นประธาน จะกลา่วใหโ้อวาท ทุกคนตอ้งพนมมือถือ
ดอกไมธู้ปเทียน ตั�งใจฟังดว้ยความสงบ กล่าวคาํสาธุเมื�อพระสงฆใ์หโ้อวาทจบ  

                        6. ในพิธีสวดมนต ์จะมีผูก้ล่าวนาํคาํบูชาเนื�องในวนัมาฆบูชา และคาํบูชาพระรัตนตรัย ใหทุ้ก
คนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามดว้ยความเคารพ มีจิตในยึดมั�นในการเดินเวียนเทียน จะกระทาํ 3 รอบ 
โดยเวียนไปทางขวา เรียกว่า "เวียนแบบทกัขิณาวฏั"  

ในรอบที� 1 ใหร้ําลึกถึงคุณพระพุทธเจา้ โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื�อใหจิ้ตมีสมาธิ  

ในรอบที� 2 ใหร้ําลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโมฯ ไปจนจบ  

ในรอบที� 3 ใหร้ําลึกถึงคุณพระสงฆ ์โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ  

                        7. ในการเดินเวียนเทียน ตอ้งทาํจิตใจใหมี้สมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กบับทบูชาพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ และพระสงัฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยหรือเดินแซงผูที้�เดินอยูข่า้งหนา้  

                        8. เมื�อเวียนเทียนครบ 3 รอบแลว้ ใหน้าํดอกไม ้ธูป เทียน ไปวางไวใ้นจุดกาํหนด เพื�อสะดวก
แก่การเกบ็ทาํความสะอาด  

                        9. หลงัจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแลว้ ควรช่วยกนัเก็บกวาดทาํความสะอาดบริเวณโบสถใ์หเ้รียน
ร้อย แลว้แยกยา้ยกนักลบับา้นดว้ยความสงบอิ�มเอมใจ หรืออยูร่่วมพิธีอื�น ๆ ที�ทางวดัจดัใหมี้ขึ�น 

                      วนัองัคารที0 ๑๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙  วนันี�นดัหมายกนัทั�วโลกว่าเป็น "วนัวาเลนไทน"์   เริ�มมี
มาตั�งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนั ในกรุงโรมสมยัก่อนนั�น วนัที� 14 กุมภาพนัธ์ จะเป็นวนัเฉลิมฉลองของจูโน่ซึ� ง
เป็นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมนั ชาวโรมนัรู้จกัเธอในนามของเทพธิดาแห่ง อิสตรีและการ
แต่งงาน และในวนัถดัมาคือวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ กจ็ะเป็นวนัเริ�มตน้งานเลี�ยงของ Lupercalia การดาํเนินชีวิต
ของเด็กหนุ่มและเดก็สาวในสมยันั�นจะถูกแยกจากกนัอยา่งเดด็ขาด แต่อยา่งไรกต็าม ยงัมีประเพณีอย่างหนึ�ง 

ซึ� งเด็กหนุ่มสาวยงัสืบทอดต่อกนัมา คือ คืนก่อนวนัเฉลิมฉลอง Lupercalia นั�นชื�อของเด็กสาวทุกคนจะถูก
เขียนลงในเศษกระดาษเลก็ ๆ และจะใส่เอาไวใ้นเหยือก เดก็หนุ่มแต่ละคนจะดึงชื�อของเดก็สาวออกจาก



เหยือก แลว้หลงัจากนั�นก็จะจบัคู่กนัในงานเฉลิมฉลอง บางครั� งการจบัคู่นี�  ทา้ยที�สุดก็จะจบลงดว้ยการที�เด็ก
หนุ่มและเด็กสาวทั�งสองนั�นไดต้กหลุมรักกนัและแต่งงานกนัในที�สุด ภายใตก้ารปกครองของจกัรพรรดิคล
อดิอุสที�สอง (Claudius II) นั�น กรุงโรมไดเ้กิดสงครามหลาย ครั� ง และคลอดิอุสเองกป็ระสบกบัปัญหาในการ
ที�จะหาทหารจาํนวนมากมายมหาศาลมาเขา้ร่วมในศึกสงคราม และเขาเชื�อวา่เหตุผลสาํคญัก็คือ ผูช้ายโรมนั
หลายคนไม่ตอ้งการจากครอบครัวและคนอนัเป็นที�รักไป และดว้ยเหตุผลนี� เอง ทาํใหจ้กัรพรรดิคลอดิอุสป
ระกาศใหย้กเลิกงานแต่งงานและงานหมั�นทั�งหมดในกรุงโรม ถึงกระนั�นก็ตาม ยงัมีนกับุญผูใ้จดีคนหนึ�งซึ� ง
ชื�อวา่ ท่านนกับุญวาเลนไทน ์ท่านเป็นพระที�กรุงโรมในสมยัของจกัรพรรดิคลอดิอุสที�สอง ท่านนกับุญวา
เลนไทนแ์ละนกับุญมาริอุส ไดจ้ดัตั�งกลุ่มองคก์รเลก็ ๆ เพื�อช่วยเหลือชาวคริสเตียนที�ตกทุกขไ์ดย้ากเหล่านี�  
และไดจ้ดัใหมี้การแต่งงานของคู่รักอยา่งลบั ๆ ดว้ย และจากการกระทาํเหล่านี� เอง ทาํใหน้กับุญวาเลนไทน์
ถูกจบัและถูกตดัสินประหารโดยการตดัศีรษะ ในวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ ประมาณปีคริสตศ์กัราชที� 270 ซึ� งถือ
เป็นวนัที�ท่านไดท้นทุกขท์รมานและเสียสละเพื�อเพื�อนมนุษย ์ 

                        ท่านนกับุญวาเลนไทน ์   เซนตว์าเลนไทน์หรือนกับุญวาเลนไทนน์ั�นเป็นพระที�อยู่ในกรุงโรม
ระหวา่งศตวรรษที� 3 ในเวลานั�นกรุงโรมถูกปกครองโดยจกัรพรรดิที�ชื�อวา่ "คลอดิอุส" ซึ� งมีนิสัยชอบข่มเหง
ผูอื้�น ทาํใหไ้ม่เป็นที�รักของประชาชนเท่าใดนกั จกัรพรรดิคลอดิอุสตอ้งการสร้างกองทพัอนัยิ�งใหญ่และหวงั
ใหช้ายชาวโรมนัทั�งหลายอาสาสมคัรเขา้มาเป็นทหารในการสงคราม แต่กไ็ม่มีชายคนใดจะกระทาํตามนั�น 

จกัรพรรดิคลอดิอุสจึงออกกฏหมายหา้มใหมี้การแต่งงานหรืองานหมั�นใด ๆ เกิดขึ�น ทาํใหป้ระชาชนไม่
พอใจรวมทั�งนกับุญวาเลนไทน์เองดว้ย ในเวลาต่อมานกับุญวาเลนไทน์ไดจ้ดัการแต่งงานให้กบัคู่หญิงสาว
หลายคู่ขึ�นอยา่งลบั ๆ ถึงแมว้่าจะมีการประกาศการใชก้ฎหมายหา้มแต่งงานแลว้ก็ตาม นกับุญวาเลนไทน์
ยงัคงรักที�จะทาํพิธีเหล่านี�  โดยภายในงานนั�นจะมีเพียงเจา้บ่าว เจา้สาว และท่านนกับุญเท่านั�น พวกเขาจะ
กระซิบคาํสาบานและคาํอธิษฐานต่อกนั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งคอยเงี�ยหูฟังเสียงการเดินตรวจตราของเหล่า
ทหารดว้ย แต่แลว้คืนหนึ� ง ในขณะที�กาํลงัทาํพิธีแต่งงานอยา่งลบั ๆ อยูน่ั�นเอง ท่านนกับุญวาเลนไทน์เกิดได้
ยินเสียงผเีทา้ของทหาร แต่โชคดีที�คู่บ่าวสาวนั�นหนีออกไปจากโบสถไ์ดท้นั ในที�สุดนกับุญวาเลนไทน์จึงถกู
จบัขงัคุกและถูกทรมานอยา่งแสนสาหสั ท่านพยายามใหก้าํลงัใจตวัเองทุก ๆ วนั และแลว้วนัหนึ� งสิ�งวิเศษก็
เกิดขึ�น เดก็หนุ่มสาวหลายคนมาที�คุกเพื�อจะมาเยี�ยมท่านนกับุญ พวกเขาโยนดอกไมแ้ละกระดาษซึ� งเขียน
ขอ้ความต่าง ๆ เขา้ไปทางช่องหนา้ต่างของคุก พวกเขาตอ้งการให้นกับุญวาเลนไทน์รู้ว่า พวกเขาเองก็มีความ
เชื�อและศรัทธาในความรักดว้ยเช่นกนั หนึ� งในเด็กสาวเหล่านั�น เป็นลูกสาวของผูคุ้ม ซึ� งพ่อของเธอได้
อนุญาตใหเ้ธอเขา้ไปเยี�ยมนกับุญ วาเลนไทน์ไดใ้นคุก บางครั� งพวกเขาจะนั�งคุยกนันานนบัชั�วโมง หล่อน
ช่วยให้กาํลงัใจท่านนกับุญ และเห็นดว้ยกบัการที�ท่านปฏิเสธกฎหมายหา้มการแต่งงานนั�น อีกทั�งยงั
สนบัสนุนการแต่งงานอยา่งลบั ๆ ของท่านนกับุญอีกดว้ย ในวนัที�นกับุญวาเลนไทน์เสียชีวิตนั�น ท่านได้
เขียนจดหมายไวฉ้บบัหนึ� งเพื�อเป็นการขอบคุณในมิตรภาพและความจงรักภกัดีของหญิงสาวผูน้ั�น แลว้ท่าน
นกับุญกล็งทา้ยจดหมายฉบบันั�นวา่ " Love from your Valentine. " ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา จึงมีประเพณีการ
แลกเปลี�ยนจดหมายรักซึ� งกนัและกนัในวนัวาเลนไทน ์โดยจะเขียนขึ�นในวนัที�นกับุญวาเลนไทนเ์สียชีวิต คือ



วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ ปีคริสตศกัราช 270 และปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนันี�  เพื�อเป็นการรําลึกถึงท่าน
นกับุญวาเลนไทน ์แต่สิ�งที�สาํคญัที�สุดของวนันี� คือ การมอบความรักและมิตรภาพใหแ้ก่กนัและกนั และทุก 
ๆ ครั� งที�ผูค้นต่างนึกถึงจกัรพรรดิคลอดิอุส เขาก็จะจาํไดถึ้งวิธีการที�คลอดิอุสพยายามจะมาแทนที�หนทางของ
ความรัก แลว้ก็จะพากนัหวัเราะ เพราะวา่พวกเขาต่างรู้ดีว่าความรักนั�นไม่สามารถหาสิ�งใดมาทดแทนหรือ
แทนที�ไดเ้ลย 

                           ธรรมเนียมที�ถือปฏิบติักนัในวนัวาเลนไทน์  หลายร้อยปีก่อนในประเทศองักฤษ เดก็ ๆ จะ
แต่งตวัลอกเลียนแบบผูใ้หญ่ในวนัวาเลนไทน์ แลว้ร้องเพลงจากบา้นหลงัหนึ� งไปยงับา้นอีกหลงัหนึ�ง ในเนื�อ
เพลงท่อนหนึ� งจะกล่าวว่า  " Good morning to you, Valentine ; Curl your locks as I do mine ---Two before 

and three behind. Good morning to you, Valentine."    ในประเทศเวลส์ ผูที้�มีความรักและชื�นชมในงาน
ชอ้นไมแ้กะสลกั จะทาํการแกะสลกัชอ้นและมอบใหเ้ป็นของขวญัในวนัวาเลนไทน ์โดยจะสลกัรูปหวัใจ 

และลูกกญุแจไวบ้นชอ้นนั�น ซึ� งมีความหมายวา่ "คุณไดไ้ขหวัใจของฉนั" (You unlock my heart).   เดก็หนุ่ม
สาวจะทาํการเขียนชื�อคนที�ตวัเองชอบแลว้หย่อนไวใ้นอ่างหรือชาม แลว้หยิบขึ�นมาหนึ�งชื�อเพื�อดูวา่ใครจะ
เป็นคู่ของตวัเองในวนัวาเลนไทน ์หลงัจากนั�นกจ็ะเอาชื�อที�หยิบไดนี้�มาติดไวที้�แขนเสื�อเป็นเวลาหนึ� งสัปดาห์ 
การทาํเช่นนี� มีความหมายวา่ คน ๆนั�นตอ้งการบอกคนทั�วไปรู้ไดง่้าย ๆ วา่ตวัเองรู้สึกอย่างไร     ในบาง
ประเทศ ผูห้ญิงจะไดรั้บของขวญัเป็นเครื�องแต่งกายจากผูช้าย แลว้ถา้ผูห้ญิงคนนั�นเกบ็ของขวญัชิ�นนี� เอาไว้
นั�นหมายถึงหล่อนจะแต่งงานกบัเขา    บางคนมีความเชื�อวา่ ถา้ผูห้ญิงคนใดเห็นนกโรบินบินผา่นเหนือศีรษะ
ตนเองในวนัวาเลนไทน ์นั�นหมายถึงหล่อนจะไดแ้ต่งงานกบักะลาสีเรือ หรือถา้ผูห้ญิงคนใดเห็นนกกระจอก 

หล่อนกจ็ะไดแ้ต่งงานกบัชายยากจนและจะมีความสุข และถา้ผูห้ญิงคนไหนเห็นนก Goldfinch หมายถึง
หล่อนจะไดแ้ต่งงานกบัมหาเศรษฐี   ในบางประเทศจะมีการทาํเกา้อี�แห่งรักขึ�นมา ซึ� งจะเป็นเกา้อี�ที�มีขนาด
กวา้ง ในครั� งแรกที�มีการทาํเกา้อี�นี� ขึ�นมากเ็พื�อจะใหผู้ห้ญิงที�แต่งตวัในชุดราตรีนั�ง ต่อมาเกา้อี�แห่งรักนี� ไดท้าํ
ขึ�นเป็นสองส่วนและมกัจะทาํเป็นรูปตวัเอส (S)ซึ� งการทาํเกา้อี�ทรงนี� จะทาํใหคู่้รักสามารถนั�งดว้ยกนัได ้แต่
จะไม่ใกลชิ้ดกนัจนเกินไป   บางธรรมเนียมในบางแห่งของโลก เดก็หนุ่มสาวจะนึกถึงชื�อของคนที�ตวัเอง
อยากจะแต่งงานดว้ยประมาณหา้ถึงหกชื�อ ในขณะที�ปอกเปลือกผลแอปเปิ� ลนั�นใหเ้ป็นขดนั�น ก็ใหเ้อ่ยชื�อ
ของคนที�นึกถึงออกมาจนกว่าจะปอกเปลือกแอปเปิ� ลไดห้มดผล และเชื�อกนัวา่ คนที�จะไดแ้ต่งงานดว้ยนั�นคือ
คนที�เอ่ยชื�อถึงในขณะที�ปอกเปลือกของแอปเปิ� ลไดห้มดพอดี และในบางประเทศมีความเชื�อวา่ ถา้หากผา่ผล
แอปเปิ� ลออกมาเป็นสองซีก แลว้ให้นบัเมลด็ขา้งในดู แลว้ก็จะสามารถรู้จาํนวนบุตรในอนาคตได ้

                            นอ้งๆไดม้อบกุหลาบสีเหลืองบา้ง สีแดงบา้งใหผ้มประมาณ ๒๐ ดอก กต็อ้งขอบคุณ
สาํหรับความรักที�มอบให ้  บ่ายมีการประชุมชี�แจงคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ผม  ท่านผูช่้วยฯขจีศกัดิL   อุย้นอง และหวัหนา้ปรีชา นุย้สุข  ช่วยกนัชี�แจงในเวลาประมาณ ๑ ชั�วโมง 
ทุกคนไม่ติดใจสงสัยจึงเลิกประชุม  เยน็ไปทานขา้วกบัทีมงานที�ปะทิว  กลบัประมาณ ๔ ทุ่ม 

                    วนัพุธที0 ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๔๙  ๐๙.๓๐ น.ไปเป็นประธานเปิดการประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการในโรงเรียนโซน ๒ ของรูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบแบ่งโซน บรรยายพิเศษ



ประมาณครึ� งชั�วโมง  เดินทางไปยงัท่าเรือปากนํ�าชุมพร ร่วมพิธีปิดอ่าวของกรมประมง  มีคุณหญิงสุดา
รัตน ์ เกยรุาพนัธ์  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน   บ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์
การยา้ยของครูผูส้อน  เยน็ขบัรถเขา้กรุงเทพฯ ถึงประมาณ ๔ ทุ่ม 

                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๑๖  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ปฏิบติัภารกิจส่วนตวัดว้ยมีเหตุจาํเป็นตอ้งปฏิบติัดว้ย
ตนเอง  ออกจากบา้นที�นนทบุรี  เวลา ๑๘.๐๐ น.โดยพาหนะและเสน้ทางเดิม ถึงบา้นพกัชุมพรเที�ยงคืน 

                    วนัศุกร์ที0 ๑๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เชา้ลงชื�อในเอกสารจนเที�ยงและจนบ่าย  จนเวลา ๑๕.๐๐ น.
เขา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสังคมที�ย ั�งยืน ที�ศูนยร์าชการ  มีท่านรองฯ วี
ระ   ศรีวฒันตระกลู เป็นประธาน ประชุมกนัจนเลยเวลา ๑๗.๐๐ น.จึงไดเ้ลิก เยน็ไปทานอาหารพื�นเมืองบา้น
ยายปวด กบัเพื�อนรุ่นเก่า 
                    วนัเสาร์ที0 ๑๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขนัวิ�งมาราธอนของ
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา ซึ�งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร นายอาํนวย  บวัเขียว เป็นประธาน มี
นกัวิ�งทั�งสมคัรเล่นและอาชีพเขา้ร่วมแข่งขนัจาํนวนมาก  รอจนมอบรางวลัแลว้เสร็จเดินทางกลบับา้นพกั 
เพื�ออ่านหนงัสือในวนัหยุดเพราะร้างไปนานดว้ยการเดินทางจะขบัรถไปอ่านไปกเ็กรงใจคน
โดยสาร  ประเภทหนงัสือที�ชอบอ่านตอนนี� เป็นหนงัสือเกี�ยวกบัยทุธจกัร ที�แปลโดย ว.  ณ เมืองลุง  น. 
นพรัตน์ กาํลงัพยายามแต่งเรื�องสั�นสาํนวนจีน ลงทุนซื�อพจนานุกรมไทย-จีน มาคน้ศพัท ์เล่มละ ๘๐๐ บาท 
แต่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จ  อีกประเภทอ่านแลว้สบายใจคือพวกตกแต่งสวนตกแต่งบา้น รูปเขาสวยงามดี 
ประเภทที�จาํใจอ่านคือเรื�องวิชาการทั�งที�หลวงแจกและหาซื�อมาเอง ก็บอกเล่าเกา้สิบกนัพอประมาณสาํหรับ
ภารกิจในสปัดาห์ที�ผา่นมา อาทิตยห์นา้พบกนัใหม่ครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๕   มีนาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                    วนัจนัทร์ที� ๒๐  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
โรงเรียน ตามโซนการนิเทศการศึกษา  ที�โรงเรียนท่าขา้มวิทยา ไดเ้ปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ บ่าย
กลบัไปทาํงานแฟ้มเอกสารต่างๆ 
                    วนัองัคารที� ๒๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ตั�งใจจะไปเปิดการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการโรงเรียน โซนการนิเทศการศึกษา ที�โรงเรียนมาบอาํมฤตวิทยาให้ทนั แต่โอเ้อวิ้หารรายอยูจ่นไปไม่
ทนัเวลา  แต่กไ็ปบรรยายพิเศษใหฟั้งประมาณ ๓๐ นาที  จากนั�นเดินทางกลบัทางอาํเภอปะทิว  แวะกินขา้ว
กลางวนัร้านที�เคยมาทานหลายครั� ง แต่จาํชื�อไม่ได ้ กินไปกินมาคณะครูจากโรงเรียนปะทิววิทยามาทานกนั 
๔ - ๕ คน ขอเป็นเจา้มือ ผมจ่ายเจา้ของร้านก็ไม่ยอมรับเงินนี�ก็เป็นความทุกขอ์ย่างหนึ� งในความเป็นอยู่



ปัจจุบนั  เดินทางไปโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกลู  โรงเรียนกาํลงัพกัเที�ยง เสน้ทางลาดยางสะดวกสบาย  ผม
ไปโรงเรียนนี�ครั� งแรก  ไดพ้ดูคุยกบัผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการประมาณ ๑๕ นาที เดินทางกลบั
เขต  บ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ประจาํปี พ.ศ. 
๒๕๔๙  ใชเ้วลาพอสมควรเพราะมีการขอหลายชั�นตราและหลายราย  เยน็ตอ้นรับผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบติั  ขวญัดี และคณะที�มาตรวจราชการในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร 
เขต ๑ 
                    วนัพุธที� ๒๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙ เชา้รับการตรวจราชการจากผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ อยา่งเป็นทางการ แลว้นาํไปตรวจราชการในโรงเรียนเป้าหมาย ๓ แห่งคือ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บา้นนาเนียน)  โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนบา้นดอนไทรงามแต่ละโรงเรียนท่าน
ไดป้ระชุมครูผูข้อวิทยฐานะเพื�ออธิบายหลกัการเหตุผลขั�นตอนและบทสรุปใหรั้บทราบทั�วกนั เพราะการ
ตรวจราชการครั� งนี� เนน้ติดตามการประเมินวิทยฐานะของครูโดยเฉพาะ 
                    วนัพฤหสับดีที� ๒๓  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙เชา้ไปเปิดการประชุม ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการโรงเรียน โซนการนิเทศการศึกษา  ที�โรงเรียนปะทิววิทยา  ต่อดว้ยการพบปะกบันกัศึกษาปริญญาโท
สาขาสิ�งแวดลอ้ม จากมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ที�มาศึกษาดงูานการจดัการสิ�งแวดลอ้มของโรงเรียนปะทิว
วิทยา   มากินเที�ยงที�ร้านขา้วแกงท่าแซะ  บ่ายกลบัมาทาํงานที�เขต ช่วงบ่ายไดช้า้งแดงมาครอบครอง ๑ เชือก 
                    วนัพฤหสับดีที� ๒๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เชา้ไปเปิดการประชุม ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการโรงเรียน โซนการนิเทศการศึกษา  ที�โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร   เยน็เดินทางเขา้กรุงเทพฯ 
                    วนัจนัทร์ที� ๒๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั บ่ายกลบัไป
อนุมติั สั�งการ แฟ้มเอกสารต่างๆที�เขต 
                    วนัองัคารที� ๒๘  กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ เชา้ปฏิบติังานที�เขตจนเที�ยงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ โดย
รถไฟดีเซลรางด่วนพิเศษ  มีท่าน ส.ว.กมล  มั�นภกัดีและคุณพี�เพญ็ศรี มั�นภกัดี ร่วมเดินทางในรถขบวนนี�
ดว้ย  รถทาํเวลาไดดี้ จนเลยหัวหินรถสะดุดคอนกรีตหมอนรถไฟที�ฝ่ายบาํรุงทางวางขวางรางไว ้๒ ท่อน จน
ถงันํ�ามนัและปั� มลมเสียหายไป ๒ ตู ้กลิ�นนํ�ามนัอบอวลไปหมด  ท่าน ส.ว.กมล ประสานกบัการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพื�อแกปั้ญหาใหจ้ดัรถยนตม์ารับผูโ้ดยสาร เพราะรถไมส่ามารถใชก้ารอีก  ผมโทรศพัทห์าท่าน
รองฯบุญเทียม  องัสวสัดิL   รอง ผอ.สพท.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๒ มารับไปส่งที�ท่ารถปรับอากาศอาํเภอชะอาํ 
มีท่าน ส.ว.กมลและพี�เพญ็ศรี ร่วมเดินทางไปดว้ย  วนันี� ถึงกรุงเทพฯ ๔ ทุ่มครึ� ง จากที�กาํหนดการเดิม  ๒ ทุ่ม 
                    วนัพุธที� ๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  เดินทางไปประชุมที�ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล เพื�อรับ
นโยบายจากนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร  ในการการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด  ผูเ้ขา้รับ
นโยบายประกอบดว้ยแม่ทพันายกองทุกเหลา่ทพั ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดั 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัและ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เขต ๑ ของทุกจงัหวดั   บ่าย
เดินทางกลบัชุมพรโดยขบวนรถด่วนระหวา่งประเทศถึงชุมพร ๔ ทุ่มครึ� ง   
                    วนัพฤหสับดีที� ๒  มีนาคม  ๒๕๔๙  ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบั



การประเมินตวัชี� วดัการบริหารจงัหวดัในระบบบูรณาการ ที�หอ้งเกาะเสมด็ ชั�น ๔  ศูนยร์าชการ   เขตพื�นที�
การศึกษาเกี�ยวขอ้งกบัตวัชี�วดัเกี�ยวกบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน และการเรียนต่อในระดบั ม .๑ และ ม.๔ วิทยากร
ที�มาชี�แจงมาจากบริษทัทรีสและ กพร. 
                    วนัศุกร์ที� ๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีประชุมคณะกรรมการพฒันาชีวิตครูที� สก.สค. ศูนย์
ราชการ  บ่ายประชุมรองฯ ผอ.สพท./ ผช.ผอ.สพท.  และหวัหนา้กลุ่ม 
                    วนัเสาร์ที� ๔ มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์นกัเรียน ๑ ทุน ๑ อาํเภอ ของเขต 
๑ บ่ายไปแวะศูนยอ์าํนวยการรับสมคัรเลือกตั�ง ส.ส. ผมไดร้ับแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวจคุณสมบติั
ผูส้มคัร  บรรยากาศเงียบเหงา  เยน็ไปร่วมงานแต่งงานลูกสาว ผ.อ.ชาํนาญ  ฉตัรภูมิ ที�โรงแรมชุมพรแกรนด์
ฯ 
                    วนัอาทิตยที์� ๕  มีนาคม  ๒๕๔๙  ประจาํศูนยอ์าํนวยการรับสมคัรเลือกตั�ง ส.ส.  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๖ มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้ออกแบบการปรับปรุงสิ�งแวดลอ้ม มีนํ�าตกหนา้สาํนกังานให้
ไปซื�อไหนํ�าลน้มาจดัวางหนึ�งลกู ดูดีขึ�น  ตูป้ลาบนัไดขึ�นชั�นที� ๒ เครื�องกรองนํ�าเดิมมีขนาดใหญ่กินเนื�อที�ตู ้
ปลาและเสียบ่อย  ใหรื้� อใหม่ติดตั�งเครื�องกรองขนาดเลก็ ทาํใหดู้กวา้งขึ�น  บ่ายไปประจาํหน่วยรับสมคัร ส.ส.
แบบแบ่งเขตที�ศูนยร์าชการ วนันี�ไม่มีผูส้มคัร  ตกเยน็ ผ.อ.สมชาย  คุณวฒิุ ไดม้าขอลาออกเพื�อไปสมคัร ส.ส.
ในเขตเลือกตั�งที� ๒  ผมอนุมติัพร้อมอวยพรใหป้ระสบความสาํเร็จตามที�มุ่งที�หวงั  กลางคืนไปร่วมงานเลี�ยง
ของ ชมรมผูสื้�อข่าวจงัหวดัชุมพร ที�ห้องพนงัตกั  โรงแรมภราดรอินน์  พบปะผูค้นมากหนา้หลายตา ทั�งในวง
ขา้ราชการ  นกัธุรกิจ และสื�อมวลชน  ในฐานะนกัการศึกษาผมวา่พวกเราเกี�ยวขอ้งกบัสื�อมวลชนอยา่งนอ้ย 
๒ ประการ กล่าวคือ ประการแรกในฐานะผูบ้ริโภค สื�อมวลชนเหมือนปัจจยัพื�นฐานในชีวิตประจาํวนัที�ครู
อาจารยจ์ะตอ้งติดตามข่าวสารบา้นเมืองเป็นปกติวิสยั  ใครปฏิเสธวา่ตนเองไม่จาํเป็นดูจะเป็นเรื�องแปลกหรือ
ถึงขั�นประหลาด  ประการที�สองสื�อมวลชนในฐานะสถาบนัหรือแหล่งเรียนรู้ของคนในสังคม รวมถึง
นกัเรียนของเราดว้ย และนบัวนัแหล่งเรียนรู้นี� จะมีบทบาทมากขึ�น ฉะนั�น คุณภาพและการนาํเสนอของสื�อจึง
เป็นประเดน็สาํคญัที�ผูเ้กี�ยวขอ้งตอ้งร่วมกนัพิจารณา 

                     วนัองัคารที� ๗ มีนาคม  ๒๕๔๙ เชา้เป็นประธานการประชุมคณะทาํงาน KM ของเขต วนันี�
หารือกนัในเรื�องการสร้างเครื�องมือวดัสมรรถนะรายบุคคล  บ่ายจมอยูใ่นแฟ้มเอกสารและตอ้นรับเพื�อนครูผู ้
มาเยือน  เพื�อเชิญไปร่วมงานบวช งานแต่ง และงานโรงเรียน  เยน็ไปทานขา้วกบัคณะผูบ้ริหารโรงเรียนที�
หาดภราดรภาพ 



                     วนัพุธที� ๘ มีนาคม  ๒๕๔๙  นดัประชุมอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาหนี� สินครูทั�ง ๒ เขต เพื�อ
รับทราบปัญหาและฟังความเห็นในการช่วยเหลือ  งานนี�ทาง สาํนกังาน สกสค.จงัหวดัชุมพร เป็น
เลขานุการ  ธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เป็นแหล่งเงินในการแกปั้ญหา  จาํนวนตวัเลขผู ้
ลงทะเบียนแสดงตนไวใ้นเขต ๑ ประมาณ ๗๐๐ ราย เขต ๒ ประมาณ ๕๐๐ ราย  แต่เมื�อดูขอ้มลูลึกลงไปคาด
วา่ผูที้�เดือดร้อนจริงๆน่าจะมีจาํนวนนอ้ยกวา่นี�   ที�ประชุมมีมติใหน้ดัประชุมผูล้งทะเบียนเพื�อชี�แจง
รายละเอียดของเขต ๑ ในวนัที� ๒๒ มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ที�หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชุมพร   เขต ๒ วนัที� ๒๓และ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๔๙ ที�สวีและหลงัสวน    เที�ยงไปกินขา้วเลี�ยงส่งคุณพชั
รี  จนัทรสวสัดิL   ซึ� งยา้ยไปช่วยราชการที� สพท.พงังา บ่ายทาง กกต.จงัหวดันดัไปตรวจคุณสมบติัผูส้มคัรรับ
เลือกตั�ง ส.ส. ฝ่ายธุรการดาํเนินการยงัไมเ่รียบร้อย ผมจึงมอบท่านรองฯพะนอ ทิพยพิ์มลรัตน์ ดาํเนินการา
ต่อ  เพราะตอ้งเดินทางเขา้กรุงเทพฯเพื�อประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาทั�วประเทศ ที�ปริ�น
พาเลซ โบเ้บ๊  ขบัรถถึงกรุงเทพฯ ๔ ทุ่ม 

                        วนัพฤหสับดีที� ๙ มีนาคม  ๒๕๔๙  ประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาทั�ว
ประเทศ  มีผูบ้ริหารระดบัสูงมาใหน้โยบายและติดตามผลการปฏิบติังาน เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน และรองเลขาธิการ ทั�ง 
๓  ท่าน  นอกจากนั�นยงัแบ่งกลุ่มกนัอภิปรายตามหวัขอ้ที�ไดรั้บมอบหมาย แมจ้ะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่
ทราบวา่โครงการเมกะโปรเจค็ของกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บอนุมติั ๑ โครงการ คือ จดัซื�อคอมพิวเตอร์ 
ท่านรัฐมนตรีชี�แจงวา่เกณฑก์ารจดัสรรตอ้งหกัเครื�องเดิมที�โรงเรียนจดัหาออกก่อนคิดคาํนวณเพื�อความเป็น
ธรรมและจูงใจในการระดมทรัพยากร  อีกปัญหาหนึ�งที�อภิปรายกนัมากคือการปฏิบติังานของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื�นที�การศึกษา ส่วนใหญ่จะมองในภาพลบ  แต่ปัญหาที�พูดกนักไ็ม่ปรากฏวา่มีในเขตพื�นที�ของเรา 
                        วนัศุกร์ที� ๑๐ มีนาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ท่านเลขาธิการ กพฐ.ไปประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงที�
ทาํเนียบรัฐบาล  กลบัมาเล่าใหฟั้งวา่ท่านนายกรัฐมนตรี บอกใหข้า้ราชการวางตวัเป็นกลางในช่วงเลือกตั�ง 
และไม่ตอ้งช่วยรัฐบาล  จากนั�นมีการเสนองานกลุ่มอภิปรายจนเกือบ ๑๗ นาฬิกา  ส่วนใหญ่กเ็ป็นปัญหาการ
บริหารงานบุคคล  ก่อนกลบัท่านเลขาธิการ กพฐ. ใหแ้สดงความจาํนงในการศึกษาดูงานต่างประเทศ มีให้
เลือกหลายแห่ง ผมเขียนไปว่า สหรัฐอเมริกา 

                        วนัจนัทร์ที� ๑๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปร่วมพิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ที�โรงเรียนเมือง
ชุมพรวิทยา  ซึ� งนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ปิดค่ายสมัมนานกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ในจงัหวดัชุมพรเพื�อจูงใจใหน้กัเรียนเกิดเจตคติที�ดีต่อการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์
ในระดบัอุดมศึกษา  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จงัหวดัชุมพร เป็น
ประธาน  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร นายอาํนวย  บวัเขียว  ไดส้นบัสนุนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 
                        วนัองัคารที� ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปเปิดการประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียนเรื�องการ



ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เพื�อรับรองมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานและการศึกษาปฐมวยั ที�
โรงแรมจนัทร์สมธารา  มีมหาวิทยาลยัราชภฏั สุราษฎร์ธานี เป็นเจา้ของเรื�อง   เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นประธาน
การประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ที�สาํนกังานเขต  มีการสอบถามความสมคัรใจใน
การโอนโรงเรียนไปสังกดั อบจ.ชุมพร คือ โรงเรียนบา้นคอกมา้ ผลการลงคะแนนทั�งครูทั�งกรรมการ
สถานศึกษาไมส่มคัรใจ 
                        วนัพุธที� ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปร่วมติดตามและประเมินผลโรงเรียนแกนนาํจดัการ
เรียนร่วมที�โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ซึ� งเป็นโรงเรียนที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นอนัดบัหนึ�งในภาคใต ้  ผูแ้ทน
ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกมาแนะนาํแบบประเมินที�เกี�ยวขอ้ง  โรงเรียนต่อมาคือโรงเรียน
บา้นท่ามะปริง ซึ� งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
                        วนัพฤหสับดีที� ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีการสอบถามความสมคัรใจในการโอนโรงเรียน
ไปสงักดั อบจ.ชุมพร คือ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกลู ผลการลงคะแนนทั�งครูทั�งกรรมการสถานศึกษา
สมคัรใจ  บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา  มีเรื�องเขา้พิจารณาที�สาํคญั เช่น เกณฑก์ารยา้ย
ผูบ้ริหาร เกณฑก์ารยา้ยครูผูส้อน  อนุมติัวิทยฐานะครูผูผ้า่นการประเมินรุ่นแรก ๒๐๐ ราย  เป็นตน้  

                        วนัศุกร์ที� ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๙  ลงชื�อในหนงัสือสั�งการแฟ้มงานต่างๆ  และดูแลความ
เรียบร้อยในการปรับภมิูทศัน์ของเขตพื�นที�การศึกษา เยน็ไปร่วมงานมงคลสมรสของครูโรงเรียนนิรมล
ชุมพร ที�โรงแรมชุมพรแกรนดพ์าเลซ 
                        วนัเสาร์ที� ๑๘ มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้เปิดการสมัมนานกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   เยน็ไปร่วมงานครบรอบ ๒๕ ปี 
โรงเรียนช่องไทรราษฎร์พฒันา  พรุ่งนี�จะเขา้กรุงเทพฯ ไปประชุมคณะทาํงานจดัทาํBlue print for 

change  ระหวา่งวนัที� ๒๐ - ๒๔ มีนาคม  ๒๕๔๙ ที�โรงแรมบางกอกพาเลซ  จะเบี�ยวกเ็กรงใจเพราะเป็น ผ.อ.
เขตคนเดียวที�เขาตั�งใหเ้ป็นคณะทาํงาน 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  

  

๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    สัปดาห์ที�ผา่นมาผมไปทาํร่าง Blueprint for Change ของ สพฐ. ที�โรงแรมบางกอกพาเลซ 
ประตูนํ�า  การจดัทาํขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงที�กาํหนดเป็นตวัชี� วดัในมิติที� ๔ ตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการนั�น  มีหลกัการสาํคญัเพื�อบริหารการเปลี�ยนแปลงใหเ้กิดความพร้อมในการสนบัสนุนและผลกัดนัใน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ของส่วนราชการบงัเกิดผลทางปฏิบติั  ทั�งนี� เป็นการสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาวา่



ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี  ซึ� งไดก้าํหนดแนวทางการบริหารราชการเพื�อใหเ้กิด
การเปลี�ยนแปลง ๓ ดา้น คือ 

                    ๑. ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency improvement) เป็นการปรับปรุงขั�นตอนและ
กระบวนงาน  โดยการบริหารจดัการสมยัใหม่  เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเพิ�มผลผลิต 

                    ๒. ดา้นการพฒันาคุณภาพ (Quality improvement) เป็นการวางระบบอาํนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผูร้ับบริการ 

                    ๓. ดา้นการส่งเสริมสมรรถนะขององคก์ร (Capacity-building) การสร้างความพร้อมเชิง
ยทุธศาสตร์ (Strategic readiness) ซึ� งตอ้งจดัทาํ Human Capital Development Program  เพื�อเพิ�มความรู้และ
ทกัษะให้มีความพร้อมต่อการขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ รวมทั�งการจดัทาํแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วางแผนพฒันาองคก์ารและการสื�อสารเพื�อการเปลี�ยนแปลง 

                    กลยทุธ์ของ สพฐ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐  มี  ๖ กลยทุธ์ คือ 

                    กลยทุธ์ที� ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ�มโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                    กลยทุธ์ที� ๒ เร่งปฏิรูปการศึกษา  บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

                    กลยทุธ์ที� ๓ สร้างสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ วิจยัและนวตักรรมที�เอื�อต่อการเรียนรู้แบบบูรณา
การ 

                    กลยทุธ์ที� ๔ จดัคาราวานเสริมสร้างเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                    กลยทุธ์ที� ๕ ขยายการบริการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�มีคุณภาพใหค้รอบคลุมพื�นที� กทม. 
                    กลยทุธ์ที� ๖ พฒันาคุณภาพการศึกษาในพื�นที�ชายแดนภาคใตแ้ละพื�นที�พิเศษอื�น ๆ 

                    วนัศุกร์ที� ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๙  ไดรั้บเชิญจากคุรุสภาไปประชุมเรื�องแนวทางการกาํกบัดูแลผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีท่านเลขาธิการคุรุสภา ดร.จกัรพรรดิ วะทา เป็นประธานการประชุม 

ผูท้รงคุณวุฒิที�เขา้ประชุมครั� งนี� มี ๑๐ คน คือ ที�ปรึกษาดา้นพฒันาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถิ�น  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 
๑  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
นครสวรรค ์เขต ๑ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  ทางคุรุสภาดาํริจะจดัตั�งคลินิกครูและบุคลากรทางการศึกษา และจดัตั�ง
อาสาสมคัรครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยเหลือในการใหค้วามรู้  สร้างความเขา้ใจ และให้
คาํแนะนาํแนวทางปฏิบติัที�ถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ทา้ยสุดที�ประชุมเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ในภูมิภาคควรมีองคก์รประสานระหว่างสมาชิกกบัคุรุ
สภาขึ�นมา ทาํนองอนุกรรมการ หรือศูนยส่์งเสริมและพฒันามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ



แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพครู   สุดทา้ยทา้ยสุดท่านเลขาธิการคุรุสภาฝากบอกวา่ บทเฉพาะกาล มาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  จะหมดเวลาลงในวนัที� 
๑๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ฉะนั�นผูที้�ประสงคจ์ะประกอบอาชีพครูในอนาคตแต่จบปริญญาทางการศึกษาหรือ
ปริญญาอื�นที� ก.ค.กาํหนดใหเ้ป็นคุณวฒิุในใชใ้นการบรรจุและแต่งตั�งเป็นขา้ราชการครูก่อนวนัที�
พระราชบญัญติันี� ใชบ้งัคบั คือจบปริญญาตรี ๔ ปี และผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษาในอนาคตใหรี้บยื�นขอใบอนุญาตก่อนถึงกาํหนดดงักล่าว  หลงัจากนั�นท่านตอ้งมีคุณวุฒิตามที�
กาํหนดในพระราชบญัญติันี� จึงจะสามารถเป็นครูหรือผูบ้ริหารได ้  วนัจนัทร์ที� ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๙  ผมมี
ประชุมสัมมนาที�สภาการศึกษา อีก ๑ วนั เรื�อง การกระจายอาํนาจสู่เขตพื�นที�การศึกษา คงจะมาทาํงานที�เขต
วนัองัคารที� ๒๗ มีนาคม  ๒๕๔๙ ครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  

  

๑  เมษายน  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๙  ผมเขา้ประชุมเพื�อร่วมใหค้วามคิดเห็นกบัคณะผูวิ้จยัของสภา
การศึกษา ซึ� งทาํการวิจยัเรื�องความสําเร็จของการกระจายอาํนาจการบริหาการศึกษาในเขตพื�นที�
การศึกษา  เขาไดร้วบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์สาํเร็จแลว้ในเชิงวิชาการ  แต่เพื�อความสมบูรณ์จึงไดเ้ชิญ
ผูเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงคือผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามาComment อีกครั� งหนึ�งเพื�อการอภิปราย
ผล  มีผูไ้ดร้ับเชิญมาประมาณ ๑๐ ท่านดว้ยกนัในทุกภูมิภาคของประเทศ ในภาคใตมี้ผม ๑ ท่านรอง
ผูอ้าํนวยการ สพท.พทัลุงและ สุราษฎร์ธานี เขต ๒ รวมเป็น ๓ การอภิปรายส่วนใหญ่พบว่าการทาํงานแต่ละ
เขตเตม็ไปดว้ยรอยเลือดและคราบนํ�าตาของผูบ้าดเจบ็พิการจากการปฏิรูปการศึกษา ทิศทางของเขตกแ็กว่ง
ไปแกว่งมาประดุจว่าวปักเป้าที�หางหลุด ดว้ยเหตุแห่งความอาย(ุตาํแหน่ง)สั�นของผูด้าํรงตาํแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พอรู้ทิศรู้ทางกมี็อนัตอ้งหมุนเวียนเปลี�ยนไป ประกอบกบัความไม่อยาก
กระจายอาํนาจของผูค้นในส่วนกลางที�รุมโหมกระพือจนเขตลม้ลุกคลุกคลาน กฎหมายแบ่งเขตเพื�อใหเ้กิด
ความต่าง แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงพอใจในความเหมือน เหล่านี� คือภาวะที�เป็นจริงในการบริหารจดัการเขตพื�นที�
การศึกษา  การฟ้องร้องกนัในศาลปกครองกเ็ป็นปัจจยัที�ทาํใหห้ัวรถจกัรอยา่ง ผอ.สพท.ตอ้งลดฝีจกัรลง 
แน่นอนตูที้�ลากอยู่ยอ่มชา้ลงดว้ยเช่นกนั  อภิปรายกนัจนเลยเที�ยงจึงไดปิ้ดการประชุม 

                    วนัองัคารที� ๒๘ มีนาคม  ๒๕๔๙ เดิมตั�งใจจะไปเป็นประธานมอบประกาศนียบตัรให้กบั
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ แต่การเดินทางกลบัจากกรุงเทพฯค่อนขา้งสาย จึงขอช่วยท่านรองฯวิมาน  ดี
ทองหลาง ไปแทน  ผมสางแฟ้มเอกสารที�รอพิจารณา สั�งการอยูบ่นโต๊ะ เพราะไปกรุงเทพฯเสีย ๑ สปัดาห์ 



บางแฟ้มที�สาํคญัแต่ไม่เร่งด่วนนกัผูรั้กษาราชการแทนก็เก็บไวใ้หผ้มพิจารณาสั�งการ บ่ายเดินดูความ
เรียบร้อยในสาํนกังาน มีตูป้ลามาเพิ�มอีก ๒ ชุด  มีมุมกาแฟเพิ�มที�ชั�นล่าง  มีผูป้กครองมาพบเพื�อปรึกษาเรื�อง
ที�เรียนของลูกๆ ๒ ราย ก็แนะนาํไปตามที�ควร 

                    วนัพุธที� ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๙    เชา้พิจารณาอนุญาต อนุมติั ในเอกสารแฟ้มงานต่างๆ    บ่าย
ประชุมกรรมการ สกสค.จงัหวดัชุมพร  ผูอ้าํนวยการ สพท.ทั�ง ๒ เขตเป็นที�ปรึกษา  เรื�องที�ประชุมกนักไ็ม่
พน้ปัญหาหนี� สินครู  สวสัดิการครู  ผมเองยอมรับวา่ไม่เก่งเรื�องเศรษฐศาสตร์เลย ทั�งมหภาคและจุลภาค จึง
ใหค้วามเห็นไดตื้�นๆไม่ลึกซึ� งเหมือนธนาคารหรือสหกรณ์  แต่กป็รารถนาใหมี้การจดัตั�งหน่วยกูภ้ยัใหก้บัครู
ที�ถกูภาวะหนี� สินคุกคามจนช่วยตนเองไม่ได ้ เพราะเท่าที�ทราบบางรายเกิดจากมีคู่สมรสที�ติดการพนนัจน
เดือดร้อน ขนาดเห็นรั� วโรงเรียนเป็นตอ้งมีอาการแพจ้นอาเจียนเพราะระแวงเจา้หนี�มาทวงมาถาม ขาด
ราชการเสียอนาคตไปก็มี  หากเรามีหน่วยกูภ้ยัสาํหรับการนี� น่าจะเป็นที�พึ�งพิงใหก้บัครูกลุ่มนี�ไดบ้า้ง แมจ้ะ
เป็นฟางเสน้สุดทา้ยเขาก็อาจจะไม่จมนํ�า  กลางคืนไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อท่าน ผ.อ.สมพงศ ์
เครือทิวา แห่งโรงเรียนบา้นหนองเนียน โรงเรียนศรียาภยัเป็นเจา้ภาพใหญ่ มีมโนราห์รําหนา้ศพดว้ย 

                       วนัพฤหสัดีที� ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๙ เชา้ไปเปิดการประชุมเรื�องการจดัเรียนร่วมระหว่างเด็ก
ทั�วไปกบัเดก็พิเศษ ที�โรงเรียนวดัพิชยัยาราม  มีทั�งครูและผูป้กครองมาร่วมกนัประชุม วิทยากรหลกัไดจ้าก
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพร  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัที�ศาลากลาง
จงัหวดั ศูนยร์าชการ เลิกเอาบ่าย กลบัไปทาํงานที�เขตจนเยน็ กลบัถึงบา้นไดเ้ขา้ Internet เพื�อเสียภาษีบุคคล
ธรรมดาประจาํปีภาษี ๒๕๔๘  ผมถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายไว ้๓๔,๘๐๙.๐๐ บาท พอเขา้เครื�องคาํนวณใน
โปรแกรมตอ้งจ่ายเพิ�มอีก ๔,๓๘๙.๐๐ บาท รวมจ่ายภาษีไปเกือบสี�หมื�นบาท  กย็ื�นแบบทาง Internet ชาํระ
เงินทาง Internet โดยผา่นบตัร ATM กส็ะดวกไมต่อ้งลุกไปจากหนา้คอมฯ เงินก็หลุดจากบญัชีเราไปสู่
กรมสรรพากรเรียบร้อย มี E-mail ตอบรับใหท้ราบจากธนาคารและกรมสรรพากรในเวลาอนัรวดเร็วไม่ถึง 
๓ นาที  โทร.ไปปรึกษากบัเจา้หนา้ที�สรรพากรอาํเภอเธอเชิญชวนให่ไปชาํระที�สาํนกังานเพราะสามารถผอ่น
ชาํระได ้๓ งวด บอกคุณลุงผ่อนไดไ้มต่อ้งใชเ้งินกอ้น พอเรียกลุงจึงกดชาํระทาง Internet  คราวต่อไปอย่า
เรียกใครวา่ลุงนะมนัหดหู่ใจชอบกลเดีOยวเขาจ่ายผา่นเน็ตกนัหมดเดีOยวตกงานนะครับ    

                        วนัศุกร์ที� ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  เชา้ร่วมพิธีวนัพระบาทสมเดจ็พระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัว ที�
หอประชุมศูนยร์าชการ  พระราชประวตั ิพระราชสมภพ เมื�อ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 มี พระนามเดิมวา่ 
พระองคเ์จา้ทบั เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัและเจา้จอมมารดาเรียบ ก่อน
ขึ�นครองราชย ์

                        พระราชกรณียกจิทรงดาํรงพระยศเป็น กรมหมื�นเจษฎาบดินทร์ ไดท้รงเคยวา่ราชการ มา
หลายตาํแหน่ง เช่น กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) กรมพระคลงัมหาสมบติั กรมตาํรวจ และผูว้า่ความ
ในศาลฎีกา ในรัชสมยัของพระองค ์เจา้อนุวงศเ์วียงจนัทร์ เอาใจออกห่าง กระดา้งกระเดื�อง เป็นกบฎไปเขา้
กบัญวณ แลว้ฉวยโอกาสยกทพัเขา้ตี เมืองอุบล ร้อยเอด็ ตวัเจา้อนุวงศเ์องยกทพัจาก เวียงจนัทร์ลงมาตี เมือง
นครราชสีมาได ้แลว้ใหท้พัหนา้เขา้ตีสระบุรี พระองคไ์ด ้จดัทพัใหญเ่ตรียมรับศึก ในกรุงเทพ ฯ ไดจ้ดัการ



ป้องกนัพระนคร วางกาํลงั รายรอบเมืองตั�งแต่ทุ่งบางเขน ถึงทุ่งหวัลาํโพงจดักาํลงัทหารไปตั�งรับที�สระบุรี 

ทพัเจา้อนุวงศไ์ดก้วาดตอ้นผูค้นไปเวียงจนัทร์ทุกวนั คุณหญิงโม ภรรยาปลดั เมืองนครราชสีมา เป็นหวัหนา้ 
รวบรวมพวกเชลยไทยต่อสู้ พอทพัจากกรุงเทพ ฯ ยกขึ�นไปช่วยเจา้อนุวงศจึ์งถอยทพักลบัไปเวียงจนัทร์ โดย
วางกาํลงัคอยตา้นทานกองทพัไทย ที�ยกไปตีเวียงจนัทร์ไวที้�เมืองหล่มเก่า และเมืองภูเขียวโปรดให ้กรม
พระราชวงับวรเป็นแม่ทพั ยกทพัผ่านนครราชสีมา ขึ�นไปตีเวียงจนัทร์สายหนึ�ง อีกสายหนึ� ง ใหก้รมหมื�น
สุรินทร์รักษเ์ป็นแมท่พัยกไปตีฝ่ายเจา้อนุวงศ ์ที�มายึดเมืองอุบล และเมืองร้อยเอด็ แลว้ไปบรรจบกบักองทพั
ใหญ่ที�เวียงจนัทร์ อีกสายหนึ� งใหเ้จา้พระยาอภยัภูธรเป็นแมท่พัยกไปตีฝ่ายเจา้อนุวงศที์�เมืองหล่มสัก แลว้ไป
บรรจบทพัใหญ่ ที� เวียงจนัทร์ กองทพัไทยปราบกบฏเจา้อนุวงศไ์ดร้าบคาบ ตีกรุงเวียงจนัทร์แตก จบัเจา้
อนุวงศไ์ด ้ในปี พ.ศ. 2371 เสร็จศึกแลว้ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ แต่งตั�งคุณหญิงโมเป็นทา้วสุรนารีในรัชกาลของ
พระองค ์ประเทศไทยไดเ้ริ�มเปิด ประเทศรับ ชาวยโุรป อย่างกวา้งขวาง องักฤษ และ สหรัฐอเมริกา ส่งทูต
เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัไทยการคา้ขายกบั องักฤษรุ่งเรืองมาก บางคราวมีเรือสินคา้เขา้มาจอดในแม่นํ�า
เจา้พระยาถึง 50 ทางสหรัฐอเมริกาไดส่้งมิชชนันารีเขา้มาสอนศาสนา และนาํเอาวิชาการแพทยแ์ผนใหม่ โรง
พิมพห์นงัสือพิมพ ์และสอนภาษาองักฤษใหค้นไทย ผูที้�ควรไดรั้บเกียรติในผลงานนี�  คือ หมอบรัดเลย ์ทรง
โปรดให้มีประกาศหา้มนาํฝิ� นเขา้มาขายในประเทศ และใหเ้กบ็ฝิ� นที�มีอยู่ในประเทศนาํไปเผาทั�งหมด  ดา้น
พระศาสนา ทรงทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา สร้างวดัใหม่ 9 วดั บูรณะวดัเก่า 60 วดั โปรดเกลา้ ฯ ใหส้ร้างพระ
นอนใหญ่ที�วดัโพธิL  
                        บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพราะมีการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัอาทิตยที์� 
๒  เมษายน  ๒๕๔๙  ในฐานะพลเมืองชาวไทยจึงตอ้งทาํหนา้ที�เลือกตั�งตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนด ดู
บา้นเมืองมนัวุ่นๆยงัไงชอบกล หลายคนถามผมวา่เงินวิทยฐานะจะไดห้รือไม่  ผมบอกว่าไดแ้น่นอนเพราะ
กฎหมายกาํหนดไว ้ ใครเป็นรัฐบาลก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  อยา่ไปเชื�อข่าวลือ ทาํหนา้ที�ต่อไปใหส้มบูรณ์ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  

วนัที�  ๑๓  เมษายน  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนันี� เป็นวนัขึ�นปีใหม่ไทยที�เราเรียกกนัวา่วนัสงกรานต ์   สงกรานต์  เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย
ประเพณีหนึ�งที�สืบทอดมาตั�งแต่สมยัโบราณคู่กบัประเพณีตรุษ หรือที�เรียกกนัรวม ๆ วา่ประเพณีตรุษ
สงกรานต ์ซึ� งหมายถึงประเพณีส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ของไทยก่อนที�จะปรับเปลี�ยนมาใชว้นัที� ๓๑ 
ธนัวาคม เป็นวนัส่งทา้ยปีเก่า และวนัที� ๑ มกราคม เป็นวนัขึ�นปีใหม่ เมื�อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกบัประเทศ
อื�น ๆ ทั�วโลกคาํว่า“ ตรุษ ” เป็นภาษาทมิฬ ใชใ้นชนเผ่าหนึ�งทางอินเดียตอนใต ้แปลวา่ ตดั หรือ ขาด คือตดั
ปี หรือขาดปี หมายถึง การสิ�นปีนั�นเอง ตามปกติการกาํหนดวนัตรุษหรือวนัสิ�นปีจะถือหลกัทางจนัทรคติ 



(วิธีนบัวนัและเดือนโดยถือเอาการเดินของดวงจนัทร์เป็นหลกั) คือวนัแรม ๑๕ คํ�า เดือน ๔ ส่วนคาํว่า 

“สงกรานต์” เป็นภาษาสนัสกฤต แปลวา่ กา้วขึ�น ยา่งขึ�น หรือการเคลื�อนที�ยา้ยที� หมายถึง เวลาที�ดวงอาทิตย์
เคลื�อนจากราศีหนึ�งไปสู่อีกราศีหนึ� งทุก ๆ เดือน เรียกวา่ สงกรานตเ์ดือน ยกเวน้เมื�อยา้ยจากราศีมีนสู่ราศีเมษ 
ซึ�งเป็นสงกรานตปี์ จะเรียกชื�อพิเศษวา่ “ มหาสงกรานต”์ จึงเป็นวนัขึ�นปีใหม่โดยวิธีนบัทางสุริยคติ (วิธี
นบัวนัและเดือนโดยถือกาํหนดตาํแหน่งดวงอาทิตยเ์ป็นหลกั)      ดงันั�นการกาํหนดนบัวนัสงกรานตจึ์งตกอยู่
ในระหว่างวนัที� ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ซึ� งทั�ง ๓ วนัจะมีชื�อเรียกเฉพาะ ดงันี�  คือ 

                 วนัที�  ๑๓  เมษายน  เรียกวา่  มหาสงกรานต์  หมายถึงการที�ดวงอาทิตยก์า้วขึ�นสู่ราศีเมษอีกครั� ง
หนึ� ง หลงัจากที�ผ่านการเขา้สู่ราศีอื�นๆ แลว้ ครบ ๑๒ เดือน 

                 วนัที�  ๑๔  เมษายน  เรียกวา่ วนัเนา หมายถึง การที�ดวงอาทิตยเ์คลื�อนเขา้อยู่ราศีเมษประจาํที�
เรียบร้อยแลว้ 

                 วนัที�  ๑๕  เมษายน  เรียกวา่ วนัเถลงิศก หรือวนัขึ�นศกคือวนัที�เริ�มเปลี�ยนจุลศกัราชใหม่การที�
กาํหนดให ้อยูใ่นวนันี�นั�นเพื�อใหแ้น่ใจไดว่้าดวงอาทิตย ์โคจรขาดจากราศีมีนขึ�นสู่ราศีเมษแน่นอนแลว้อยา่ง
นอ้ย ๑ องศา  

                ตามประเพณีไทยที�สืบทอดมาแต่โบราณ ในวนัสงกรานตถื์อเป็นกิจกรรมที�เนน้ไปทางการ
แสดงออกซึ� งความกตญัWูกตเวทีต่อบรรพชนและผูใ้หญ่กวา่ ดว้ยการรดนํ�าขอพร  มีการทาํบุญทาํกุศลกนัใน
วนันี�ตามสมควร  จากนั�นมีการเล่นนํ�าสงกรานตเ์พื�อผอ่นคลายร้อนในกลุ่มเด็กและวยัรุ่น   ผมพกัสงกรานตที์�
บา้นนนทบุรี และจะไปรดนํ�าญาติผูใ้หญ่ที�ชลบุรีในวนัพรุ่งนี�   จึงมีเวลาเล่าเรื�องราวที�ทาํในสองสปัดาห์ที�ผา่น
มา 
                วนัที� ๔  เมษายน  ๒๕๔๙  ประชุมรองผูอ้าํนวยการ /ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้งาน 
ในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เพื�อรับทราบ อธิบายขยายความในขอ้ราชการต่างๆที�จะตอ้งปฏิบติั  บ่ายนั�ง
อ่านรายงานผลการปฏิบติังานในหนา้ที�ของศึกษานิเทศก ์เพื�อขอมีวิทยฐานะชาํนาญการ 
                วนัที� ๖  เมษายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปวางพานพุ่มสักการะเนื�องในวนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ที�ศูนยร์าชการ   เสร็จพิธีมีนอ้งๆสองสามคนมาช่วยกนัรื� อหนงัสือเก่าที�สุมอยู่กวา่ ๔ ปี เพื�อจาํหน่าย
จ่ายแจกใหผู้ส้นใจไปใชป้ระโยชน ์เป็นหนงัสือที�ผมซื�อหามาอ่านและติดสอยห้อยตามไปหลายอาํเภอหลาย
จงัหวดัจนคิดวา่ควรจะปลดประจาํการไดแ้ลว้  เพราะโลกเปลี�ยนไปมาก ที�สาํคญับางเล่มอุดมการณ์ของผู้
แต่งสมยันั�นกบัสมยันี� ก็เปลี�ยนไปเป็นคนละคน  
                วนัที� ๗ เมษายน  ๒๕๔๙  ตอ้งอยูส่าํนกังานไปไหนไม่ได ้เหตุดว้ยรองผูอ้าํนวยการทั�ง ๓ ท่านไป
เขา้พฒันาหลกัสูตรเพื�อเลื�อนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษที�จงัหวดันนทบุรี จึงตอ้งอยู่ลงชื�อเอกสารใหก้บัผูม้า
ติดต่อ  จนเยน็ตดัสินใจเดินทางไปเยี�ยมพ่อแม่ที�พทัลุง  ใชเ้วลา ๔ ชั�วโมงถึงบา้นทะเลนอ้ยประมาณ ๓ ทุ่ม มี
เพื�อนร่วมรุ่นคอยอยู ่๓ รายหาขา้วหาปลาใหกิ้นจนอิ�มหมีพีมนัดว้ยแกงส้มปลากลาย ปลาดุกร้าทอด ที�ขึ�นชื�อ
ของที�นี�  จดัที�พกัใหที้�พรทิพยรี์สอร์ท หลบัสบายทั�งคืน 



                วนัเสาร์ที� ๘ เมษายน  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้ชมวิวทิวทศันข์องทะเลนอ้ย  ผมมาที�นี�ครั� งหลงัสุดเมื�อ พ.ศ. 
๒๕๒๕ สมยันั�นจะมีสะพานต่อเชื�อจากบา้นสู่บา้นไม่มีถนนหนทาง  ไปโรงเรียนบา้นหัวป่าเขียวตอ้งเดิน
เทา้ นั�งเรือ วนันี�ทะเลนอ้ยมีถนนลาดยาง มีร้านคา้มีท่าเรือนาํเที�ยว  ของที�ระลึกผลิตภณัฑจ์ากตน้กระจูดยงัคง
อยูแ่ต่พฒันาไปหลายรูปแบบ  ซื�อไข่ปลาทอดที�มาผสมแป้งทอดเป็นวงกลมๆ ถุงละ ๒๐ บาท รสชาติดี สมยั
เด็กๆไข่ปลาทะเลนอ้ยขายกนัเป็นปีบ  ขบัรถกลบัมาที�ตลาดป่าพะยอมซื�อกบัขา้วไปถวายพ่อหลวง เอาของ
ฝากแม่กินขา้วเที�ยงต่างคนต่างมีภารกิจ  ผมเดินทางต่อไปที�อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา พบเพื�อนร่วมรุ่น 
ชวนลูกชวนหลานไปกินแกงสม้ปลาขี�ตงัที�ร้านชมจนัทร์เกาะยอ  อิ�มแลว้หาซื�อผา้เกาะยอทอมือที�ลือเลื�องพอ
เป็นพิธี กลบัไปคา้งที�หาดใหญ่   
                วนัอาทิตยที์� ๙ เมษายน ๒๕๔๙  เชา้ไปทานติ�มซาํร้านมีชื�อของที�นี� แถมราคาถกูเข่งละ ๑๐ 
บาท  ไปชมสินคา้ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียที�มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  สินคา้
หนกัไปทางเครื�องแต่งกาย  เดินทางกลบัท่ามกลางสายฝนตลอดเสน้ทาง 
                วนัจนัทร์ที� ๑๐ เมษายน  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมกรรมการกลั�นกรองพิจารณาความดีความชอบครั� งที� 
๑ เป็นการพิจารณาโควตาใหแ้ต่ละหน่วยงานส่วนตวับุคคลก็เป็นไปตามที�ผูบ้งัคบับญัชาขอมา  สิ�นเดือนนี�คง
เบิกอตัราใหม่ไม่ทนั เพราะคลงักาํหนดใหย้ื�นฎีกาภายในวนัที� ๑๑ จากเดิมที�เคยยื�นในวนัที� ๒๐ ของ
เดือน  ก่อนเที�ยงมีการรดนํ�าสงกรานตใ์ห้กบัผมจากนอ้งๆในสาํนกังานและผูบ้ริหารโรงเรียนอีกหลายท่าน
ตอ้งขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี�   บ่ายขบัรถเขา้กรุงเทพฯ เพราะพรุ่งนี� มีการประชุม 
                วนัองัคารที� ๑๑ เมษายน  ๒๕๔๙  มีการประชุมการดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจดา้นการศึกษาใหแ้ก่ 
อปท.  ชุมพรเขต ๑ สมคัรใจ ๑ โรงคือสหกรณ์ประชานุกลู การประเมินความพร้อมของ อบจ.กผ็่าน จึงอยู่ใน
ขั�นตอนที�จะถ่ายโอนกนั  มีหลายเขตที�โรงเรียนมธัยมศึกษายกทีมกนัไป เช่น 
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์  กรณีเช่นนี�ตอ้งแบ่งออกเป็น ๒ บญัชี คือ บญัชีที� ๑ ตามมติ ครม. ๓-๒-๑ และ
บญัชี ๒ ไม่จาํกดัจาํนวน    ของชุมพรเขต ๑ มีเพียงบญัชี ๑ เพราะมี ๑ โรงเรียน  ขั�นตอนต่อไปจะถามครูราย
คนวา่ใครสมคัรใจโอนไป อปท.บา้งผูส้มคัรใจจะถูกตดัโอนตวัคนและตาํแหน่งไปพร้อมกบัโรงเรียน  คนที�
ไม่สมคัรใจ(หวัเดด็ตีนขาด)สาํนกังานเขตจะเสนอ อกคศ.เขตพื�นที�ตดัตาํแหน่งไปตั�งไวใ้นโรงเรียนที�
เห็นสมควร แต่อาจจะอนุญาตใหต้วัช่วยราชการอยูก่่อนระยะหนึ�งเพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อนกัเรียน  คนที�
ลงัเลอยากลองดูก่อน สาํนกังานเขตจะเสนอ อกคศ.เขตพื�นที�ตดัโอนตาํแหน่งไปไวใ้นโรงเรียนที�ครูตํ�ากว่า
เกณฑแ์ลว้หมายเหตุวา่รอตดัสินใจ และอนุญาตใหช่้วยราชการที�เดิมไปก่อน  ส่วนผลดีผลเสียเมื�อไปอยูท่าง
โนน้ก็ใหส้อบถาม อบจ.เอาเอง ผมไม่อยากยุ่งเกี�ยวเพราะโตๆกนัแลว้ 

                วนัพุธที� ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๙  ไปแวะคุรุสภา แลว้เลยไปกองลูกเสือรับรูปที�เขา้เฝ้ารับ
พระราชทานเหรียญสดุดีลูกเสือชั�นที� ๑   มีพนกังานราชการโทร.มาสอบถามว่ารุ่นแรกเมื�อไหร่จะได้
เงินเดือนเต็ม  เพราะบางเขตเขาไดเ้ตม็กนัแลว้  ผมสอบถามผูเ้กี�ยวขอ้งแลว้ทราบวา่ สพฐ.กาํลงัจะจดัสรร



งบประมาณไปใหค้รับ  ส่วนเขตที�เบิกไดเ้ต็มแลว้เขามีวิธีการอย่างไร ผมไม่ทราบครับลองสืบหามาเล่าใหฟั้ง
ดว้ย 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑   

 

  

  

๒๕   เมษายน  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    ตลอดสัปดาห์ที�ผา่นมาใชชี้วิตอยู่กบัแฟ้มเอกสารต่างๆ  อ่านรายงานผลการปฏิบติังานเพื�อ
ประเมินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก ์กบัของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และอ่านรายงานผลการปฏิบติังานเพื�อ
พิจารณาความดีความชอบของผูอ้าํนวยการโรงเรียนทั�งหลาย   

                    วนัองัคารที� ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปกล่าวเปิดการประชุมครูในการจดัทาํตน้ทุนผลผลิต
อนัเป็นผลมาจากการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี  การอบรมครั� งนี� มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ
ปฏิบติัการ  เพื�อทราบวา่ในการจดัการศึกษาซึ� งเป็นบริการสาธารณะนั�นมีตน้ทุนมากนอ้ยเพียงใด จุดหมาย
ปลายทางเพื�อ "ประสิทธิภาพ" ของการดาํเนินงาน คือไดผ้ลดี ประหยดัและรวดเร็ว    

                        วนัพุธที� ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๙  เป็นวนัเลือกตั�ง ส.ว. คณะรัฐมนตรีมีมติใหเ้ป็น
วนัหยดุราชการ  ผมใชสิ้ทธิL เลือกตั�งล่วงหนา้ไปแลว้ จึงใชเ้วลาทั�งวนักบัการอ่านหนงัสือ  ดู Internet  สลบั
กบัการกินและดื�มกาแฟ สังเกตขณะนี�พบว่ากางเกงเอวหดเลก็ลง คงตอ้งเขา้โปรแกรมลดนํ�าหนกั  สาเหตุ
น่าจะเกิดจากขา้วเหนียวมะม่วง  เพื�อนบา้นที�เมืองนนทใ์หม้ะม่วงพื�นเมืองพนัธ์ุยายกลํ�ามา ๑ ตะกร้า  หาซื�อ
ขา้วเหนียวขึ�นชื�อของชุมพรวนัละครึ� งกิโลมาสมทบ ชนิดที�เขาเรียกว่าอิ�มหมีพีมนั 

                      วนัพฤหสับดีที� ๒๐ เมษายน  ๒๕๔๙ ไปเปิดอบรมครูภาษาองักฤษของศูนย ์ERIC ที�โรงเรียน
ศรียาภยั  เป็นหลกัสูตรอบรมหลายวนั เพื�อยกระดบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหดี้ขึ�น เพราะดูตวัเลขค่า
คะแนนเฉลี�ยของวิชาภาษาองักฤษแลว้กราฟตกจนน่าใจหาย (เหลือประมาณ ๓๐ %จากเดิมประมาณ ๔๐ - 
๕๐ %) กลบัไปจดัการกบัแฟ้มเอกสารต่างๆเพราะท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง ซึ� งกาํกบัดูแลกลุ่ม
อาํนวยการลา ๒ วนั แฟ้มการเงินต่าง ๆ จึงตอ้งขึ�นมาใหอ้นุมติั  เป็นที�น่าสังเกตอยู่เรื�องหนึ�งที�อยากทาํความ
เขา้ใจคือการเบิกค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการบาํนาญ  ที�เขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเอกชน  ปกติการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลคนไขใ้นนั�นตอ้งเบิกในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั�น  ยกเวน้กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงถึงขั�นที�
หากไม่ไดร้ับการรักษาทนัทีทนัใดอาจถึงชีวิตได ้และมีโรงพยาบาลเอกชนตั�งอยู่ใกลก้ว่าโรงพยาบาลของรัฐ 



กรณีนี�สามารถนาํใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลเอกชนมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้ แต่ตอ้งมีหลกัฐาน
แสดงเพิ�มเติม ๒ ฉบบั  ฉบบัแรกคือใบรับรองแพทยที์�ระบุวา่อาการของโรคที�ป่วยหากไม่ไดรั้บการรักษา
ทนัท่วงทีอาจถึงแก่ชีวิตได ้ ฉบบัที�สอง คือ แผนที�แสดงใหเ้ห็นว่าจุดที�คนป่วยพกัอาศยัในวนัที�ป่วย เสน้ทาง
ไปโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐที�อยู่ใกลที้�สุด   หลกัฐานฉบบัแรกไม่ค่อยมีปัญหาหมอจะ
วินิจฉยัและรับรองใหแ้ละถือเป็นที�สุด  แต่ฉบบัหลงัเป็นขอ้เทจ็จริงส่วนใหญ่ก็จะเขียนแผนที�โดยสังเขปตาม
ความเป็นจริง  เช่นบา้นอยูต่าํบลนาทุ่งแถบถนนกรมหลวงฯ ไปเขา้พกัรักษาตวัที�โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ หรือ
โรงพยาบาลหมอเลก็  กต็อ้งผา่นโรงพยาบาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ� งเป็นโรงพยาบาลของรัฐก่อนถึง
โรงพยาบาลเอกชน  จึงไม่สามารถอนุมติัเบิกจ่ายไดเ้พราะขดัต่อเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   แต่มีบางรายบา้นอยูท่าํนองเดียวกบัที�กล่าวขา้งตน้  แต่เจ็บป่วยปัจจุบนัทนัด่วน
ขณะกาํลงัจ่ายตลาดอยูที่�ตลาดหนา้ บขส.เดิม เขา้รักษาตวัที�โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มีพยานแวดลอ้มน่าเชื�อถือ 

กรณีนี� เขา้เงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดไวจึ้งอนุมติัใหเ้บิกจ่ายได ้  

                        วนัศุกร์ที� ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๙  ไปร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างฝัน ของสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๒ ที�กองพนัทหารราบที� ๑ กรมทหารราบที� ๑๕ ค่ายเขตอุดมศกัดิL  มีท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพร นายพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธาน  มีนกัเรียนรุ่นนี�รวม ๖๘ คน  หลายคนอาจจะ
สบัสนวา่ โรงเรียนสร้างฝันเป็นโรงเรียนเดียวกบัที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ เคยดาํเนินการที�
ค่ายอาภากรเกียรติวงศม์าแลว้ ๔ รุ่นหรือเปล่า  กข็อเรียนวา่เป็นโครงการต่อเนื�องกนั แต่เนื�องจากเลขานุการ
โครงการคือท่าน ผ.อ.สุชิน บุญเพญ็ ท่านอยู่ในสงักดัเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๒ จึงไดข้องบประมาณใน
ระบบผูว้า่ฯ CEO ผา่นเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๒  แต่พื�นที�ดาํเนินการอยู่ในเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร
เขต ๑  ลูกคา้ก็มาทั�ง ๒ เขตเหมือนเดิม  สรุปวา่เป็นโครงการของจงัหวดัชุมพรก็แลว้กนัจะไดร่้วมมือกนัทาํ
ใหส้าํเร็จตามที�คิด นาํนกัเรียนไปสู่ความจริงตามที�เขาฝันไว ้ เสาร์อาทิตยจ์ะอยู่ที�ชุมพรเพราะวนัเสาร์มีงาน
บวชลูกชายคุณปรีชา  นุย้สุข หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล ที�อาํเภอสวี  พอเยน็กไ็ดรั้บข่าววา่ภรรยาหวัหนา้
ปรีชา นุย้สุข ซึ� งป่วยรักษาตวัอยูที่�โรงพยาบาลในกรุงเทพฯเสียชีวิตแลว้  จึงใหรู้้สึกสะเทือนใจ
พอสมควร  พรุ่งนี�ลูกจะบวช วนันี�แม่เสียชีวิต กไ็ดแ้ต่โทร.ถามข่าวคราวกนัพูดอะไรไม่ออก 

                        วนัเสาร์ที� ๒๒ เมษายน  ๒๕๔๙ ไปร่วมงานบวชลูกชายหวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข ที�วดัพระธาตุ
ถํ�าขวญัเมือง  มีเพื�อนครูไปร่วมงานกนัมาก  บ่ายผมกลบัมาทาํงานบา้นเลก็ๆนอ้ยๆ  วนัอาทิตยที์� ๒๓ 
เมษายน  ๒๕๔๙  นั�งอ่านหนงัสือ อ่านผลงานของผูบ้ริหาร บ่ายออกไปตลาดหาหนงัสือใหม่ๆมาอ่าน 

                        วนัจนัทร์ที� ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๙  วนันี�ประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาเลื�อนขั�น
เงินเดือนขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ตามโควตาที�ประชุมไวใ้นครั� งที� ๑ ครั� งนี� พิจารณาตวับุคคลตามที�
ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้เสนอไว ้ โควตา  ๑ ขั�น ระดบั ๑ - ๘ (ครูผูช่้วย -  ค.ศ.๓)  รวม ๓๒๑ ราย  ขา้ราชการ 

ค.ศ. ๔(ระดบั ๙)  ๑ ราย   ใชเ้วลาไม่นานนกักไ็ดข้อ้ยติุ ไปเป็นประธานรดนํ�าศพคุณพ่อของ ผ.อ.วิสูตร  คลี�
แกว้ โรงเรียนบา้นสามเสียม ที�บา้นสี�แยกนาชะองั   กลางคืนไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณละออ  นุย้สุข  ที�
วดับา้นนา 



                        วนัองัคารที� ๒๕ เมษายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปร่วมพิธีคลา้ยวนัสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ที�หอประชุมจงัหวดั มีการวางพุ่มเงินพุ่มทอง  มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร เป็นประธาน เที�ยง
เป็นเจา้ภาพเลี�ยงรับผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสตูลและคณะประมาณ ๒๐ คน ที�ร้านคุณ
สาหร่าย  บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ มีเรื�องสาํคญั  ๓ เรื�อง  เรื�องแรกพิจารณา
อนุมติัให้เลื�อนวิทยฐานะชาํนาญการ และชาํนาญการพิเศษ ใหค้รู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตามที�คณะกรรมการประเมินไดป้ระเมินเสร็จแลว้ และผลการประเมินผา่นเกณฑที์� ก.ค.ศ.กาํหนด  ขอเรียน
วา่สมหวงักนัทุกคนที�มีคุณสมบติัครบในรอบแรก รวมแลว้เกือบ ๑,๔๐๐ คน สาํหรับผูที้�เพิ�งไดร้ับอนุมติั
คุณสมบติัเพิ�มเติมเมื�อกรรมการประเมินแลว้เสร็จจะนาํเขา้อนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขต ต่อไปและจะมีผลยอ้นหลงัไป
ถึงวนัที� ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ เช่นกนั    เรื�องที� ๒ เป็นเรื�องขออนุมติัเปิดสอบคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซึ� งจะดาํเนินการในเร็วๆนี�  นกัรบทั�งหลายเตรียมสะสม
เสบียง(ท่องตาํรา)ไดแ้ลว้   เรื�องที� ๓ อนุมติัเลื�อนเงินเดือนครั� งที� ๑ (๑ เมษายน ๒๕๔๙) ที�ประชุมอนุมติัตาม
เสนอ รายละเอียดรอดูคาํสั�งเป็นรายโรงเรียนต่อไป สาํหรับผูบ้ริหารที�ได ้๑ ขั�น หรือ ๔ % (สาํหรับคนเตม็
ขั�น) มีดงันี�   ๑. นายสมพงษ ์ อินทรสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ๒. นายอนนัต ์ นาคสงัข ์โรงเรียนวดั
หาดพนัไกร ๓. นายสมหวงั  สระเพช็ร  โรงเรียนบา้นปากนํ�าฯ  ๔. นายกิจจา  เก่งการไถ โรงเรียนวดัดอน
ไทรงาม ๕. วา่ที�ร้อยตรีบญัชา  กลัยาณวตัร โรงเรียนบา้นท่ามะปริง ๖.นายสมชยั  หมุนสนิท  โรงเรียนบา้น
คอเตี�ย ๗.นางกลุวดี  สุวรรณนิตย ์โรงเรียนวดัหูรอ ๘.นายณรงค ์ นิตยา โรงเรียนวดัดอนทรายแกว้ ๙.นาย
วินิจ  ยศแกว้ โรงเรียนวดัทุ่งคา ๑๐.นายชลิต  พิณวานิช  โรงเรียนชุมชนบา้นคุริงฯ  ๑๑. นายไพรัช  คลี�แกว้ 
รก.โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ๑๒.นายสมชาย  เกิดเสวียด  โรงเรียนบา้นหาดส้มแกว้ ๑๓. นายชชัวาลย ์ สวสัดิL
พานิช โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ๑๔. นายสมบูรณ์  จากถิ�น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ฯ  ๑๕. นาย
เสน่ห์  มีวิเศษณ์  โรงเรียนท่าขา้มวิทยา  ๑๖. นายไพเราะ  ต่างประเทศ โรงเรียนบา้นแก่งเพกา   ๑๗. นาย
ประทีป  วรรณเผือก โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ๑๘. นายจินดา  เพง็คลา้ย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ ฯ ๑๙. 
นายวิฑรูย ์ เจริญสุข โรงเรียนบา้นบางจาก ๒๐. นายสมศกัดิL   ศุทธิวิโรจน ์โรงเรียนบา้นคอกมา้ ๒๑. นาย
สาํรวจ  ถนอมศกัดิL   โรงเรียนมาบอมฤตวิทยา  ๒๒. นายสุรินทร์  โชตจิตตะ  โรงเรียนบา้นดอน
ตะเคียน  ๒๓. นายกมลศกัดิL   รัศมีพงศ ์ โรงเรียนบา้นปากคลอง  อยากให้อีกหลายคนเพราะผลงานดีแต่กไ็ด้
เท่าที�เห็นไวง้วดหนา้อาจจะไดเ้พิ�ม ๑.๕ ขั�นชดเชยกนับา้ง (โปรยยาหอม)   สาํหรับ ค.ศ. ๔ (ระดบั ๙)ได ้๑ 
ราย คือ นายชาญวิทย ์ ยิกสุังข ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 

  

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 



เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    หมู่นี� ระบบอินเตอร์เน็ตกลบัไปกลบัมาชอบกล  เรื�องเล่าเก่าๆกลบัหมุนเวียนมาใหม ่ของใหม่ก็
หายไป คงเป็นเรื�องของเทคโนโลยีที�เราควบคุมไดไ้ม่ดีพอ  คงตอ้งยอ้นไปเล่าเรื�องสาํคญัๆที�ผา่นมาตั�งแต่
สปัดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายนถึงสัปดาห์ที�สองของเดือนพฤษภาคม  ภารกิจที�ทาํก็ไม่หวือหวาอะไรมาก
นกัเพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน บรรยากาศกเ็หงาๆไปดว้ยเพราะขาดเสียงเด็กเสียงครู 

                    วนัพฤหสับดีที� ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมกรมการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วน
ราชการประจาํจงัหวดัที�ศาลากลางจงัหวดั ศูนยร์าชการ  มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานการ
ประชุม  บ่ายมีการประชุมทบทวนการจดัสรรคอมพิวเตอร์ ที�โรงเรียนทกัทว้งว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ผม
ดูหลกัเกณฑก์ารจดัสรรแลว้ค่อนขา้งชดัเจน จะเบี�ยงเบนบา้งก็จาํนวนเครื�องที�มีอยูเ่ดิมทั�งที�จดัซื�อดว้ย
งบประมาณและงบจดัหา แต่ขอ้มลูไม่คลาดเคลื�อนมากมายที�ทาํใหก้ลายจากดาํเป็นขาว  สาเหตุที�โรงเรียนติด
ใจเพราะบางแห่งเสนอความตอ้งการเพียง ๒ เครื�องกลบัไดรั้บการจดัสรร ๕ เครื�อง  บางแห่งกลบัไม่ไดเ้ลย
ทั�งที�นกัเรียนมีจาํนวนมากกว่า  ที�เป็นอยา่งนี� เพราะเขาจะแบ่งเกณฑจ์ดัสรรเป็นขนาดโรงเรียน เมื�อคาํนวณวา่
ควรไดเ้พิ�มจะจดัสรรใหเ้ป็นชุด ๕ เครื�อง ๑๐ เครื�อง หรือ ๑๕ เครื�อง  ไม่สามารถแยกเป็นหน่วยได ้ เมื�อ
ทราบรายละเอียดอย่างนี� ทุกฝ่ายกไ็ม่ติดใจ 

                    วนัศุกร์ที� ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๙  ไปเปิดการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริหาร ที�หอ้งประชุม
โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกดั เวลาเพียง ๑ วนัคงไม่
เพียงพอที�จะทาํใหเ้กิดทกัษะทางภาษาได ้ แต่อยา่งนอ้ยกจ็ะทาํใหผู้บ้ริหารเห็นความสาํคญัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในโรงเรียน 

                    วนัจนัทร์ที� ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  มอบท่านรองฯ ปรีชา  บวักิ�ง ไปเป็นประธานเปิดแคมป์
ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนที�โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา  เป็นการอบรมแบบเขา้ค่ายพกัแรมของนกัเรียน
ในเขตประมาณ ๘๐ คน 

                    วนัพฤหสับดีที� ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   เชา้ไปเปิดการอบรมผูบ้ริหารโรงเรียนเพื�อสร้าง
เครือข่ายยุวกาชาด ที�โรงแรมชุมพรแกรนด ์มีผูบ้ริหารจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
เขา้อบรมประมาณ ๔๐ คน  แลว้กลบัไปประชุมรอง ผอ.สพท./ผช.ผอ.สพท./หวัหนา้กลุ่ม ประจาํเดือน
พฤษภาคม 

                    วนัจนัทร์ที� ๘ และองัคารที� ๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เป็นประธานคณะทาํงานจดัทาํรายละเอียด
ตวัชี�วดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ที�โรงแรมแม่นํ�าริเวอร์ไซด ์ ถนนเจริญ
กรุง กทม.  ตามคาํสั�งจะตอ้งอยูจ่นถึงวนัที� ๑๐ พฤษภาคม แต่ผมมีภารกิจที�เขตจึงมอบหมายรองประธาน
คณะทาํงานท่านพรหมมา  ภางาม ดาํเนินการต่อ  ผูเ้ขา้ประชุมลว้นแต่เป็นคนดีมีฝีมือจากส่วนกลางและเขต
พื�นที�การศึกษาในทุกภูมิภาค  

                    วนัพุธที� ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนพฤษภาคม มีวาระสาํคญั
ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนและที�ประชุมมีมติจะระดมทุนสร้างอาคารสวสัดิการใหแ้ลว้เสร็จ 



                    วนัเสาร์ที� ๑๓ และอาทิตยที์� ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ไปร่วมงานศึกษาธิการสัญจรครั� งที� ๔ ที�
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  มีทั�งประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา คือคุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ์   ท่าน
รอง ผอ.สพท. ทั�ง ๓  ผช.ผอ.สพท.๑ และหวัหนา้กลุ่มอีก ๒ ไปร่วมงานนี�  พิธีเปิดไดถ่้ายทอดสดผ่านทีวีช่อง 
๑๑ มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ในภาคบ่ายมีการประชุม ประธานและ เลขานุการ อ.
ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน
จาก สาํนกังาน ก.ค.ศ.  ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต ของชุมพรเขต ๑ ไดเ้สนอแนวคิดที�ดีไดรั้บความชื�นชม
จากที�ประชุม   พวกเรากพ็ลอยไดห้นา้ไดต้าไปดว้ยที�มีประธานเก่ง 

    

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๑   พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ไปทาํงานเชา้มีแขกมารอพบคณะแรกเป็นคณะของ ผ.อ.
อนนัต ์ นาคสงัข ์จากโรงเรียนวดัหาดพนัไกร มาปรึกษาและชี�แจงเรื�องงานที�โรงเรียน  จากนั�นนดัประชุม
ผูแ้ทนผูบ้ริหารและผูแ้ทนครูในคณะกรรมการเขตพื�นที� ซึ� งจะพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิใหเ้หลือ ๑๔ คน
ในวนัพรุ่งนี�พูดจากนัไม่นานตอ้งขอตวัขึ�นไปประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา วนันี� มีการพิจารณายา้ยครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนรวม ๑๐ กวา่ตาํแหน่ง ไม่มากเหมือนที�คิดและไม่สมกบัที�รอคอยเพราะตาํแหน่งวา่งมี
นอ้ย และโรงเรียนไดร้ะบุวิชาเอกที�ตอ้งการรับยา้ย การพิจารณาใชเ้กณฑใ์หม่เป็นปฐมฤกษ ์ ผมวา่เกณฑ์
พอใชไ้ดเ้พราะโอกาสที�จะใชร้ะบบอุปถมัภค์่อนขา้งยาก โดยเฉพาะหากคุณสมบติัพื�นฐานต่างกนัมากการจะ
พลิกดาํเป็นขาวเป็นไปไม่ไดเ้ลย  และสามารถตรวจสอบไดใ้หค้ะแนนตวัเองไดท้ราบว่าตํ�าสุดและสูงสุดเป็น
เท่าไร  คณะอนุกรรมการหลายท่านใหข้อ้เสนอแนะที�ควรรับฟัง เช่นในเรื�องการมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
คณะกรรมการกลั�นกรอง การพิจารณาครั� งนี� แมโ้รงเรียนจะไม่ไดม้านั�งเป็นกรรมการกลั�นกรอง แต่โรงเรียน
ก็เป็นผูก้าํหนดสเปคว่าตอ้งการวิชาเอกใด คณะกรรมการกลั�นกรองก็จะพิจารณาใหต้ามนั�น จึงพบวา่บาง
โรงเรียนมีครูยื�นขอยา้ยลงหลายสิบคน แต่มีผูต้รงสเปคของโรงเรียนเพียง ๒ - ๓ คนก็มี  มีการอนุมติัเลื�อน
วิทยฐานะครูที�ไปช่วยราชการต่างเขตพื�นที�อีก ๒ ราย  การประชุมจบลงเลยเที�ยงเลก็นอ้ย  มีอาจารย์
วิทยาลยัเทคนิคมาพบเพื�อเยี�ยมเยียน เพราะเดิมเคยเป็นครูโรงเรียนท่าขา้มวิทยา สกอ.รับโอนไปรับราชการ
ทางโนน้ ไปแลว้หลายเดือนยงัไม่ไดก้ล่าวลากนั จึงแวะมาลายอ้นหลงั  บ่ายลงไปตรวจตราบริเวณดา้นล่าง
แนะใหน้กัการภารโรงทาํเครื�องกรองนํ�าธรรมชาติสาํหรับนํ�าตกขา้งบนัไดทางขึ�นอาคาร เพราะนํ�าขุ่นดาํ  เยน็
ผูบ้ริหาร ๓-๔ คนมาหาชวนไปกินขา้วดว้ยกนั เลือกเอาร้านเยลโล่สโตร์หนา้โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศกัดิL  



ไดเ้วลาสมควรขอตวักลบั 
                    วนัองัคารที� ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เชา้ทาํงานปกติ เซ็นแฟ้มเอกสารแลว้ลงไปดูนกัการทาํ
นํ�าตกหนา้สาํนกังาน  บ่ายไปประชุมที�ศูนยร์าชการ ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุใน
คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  มีท่านรองผูว่้าราชการจงัหวดั นายวีระ  ศรีวฒันตระกลู เป็นประธานการ
ประชุม  มีผูส้มคัรและผูรั้บการเสนอชื�อทั�งสิ�น ๑๖ ท่าน กรรมการสรรหาเลือกใหไ้ด ้๑๔ ท่านเพื�อส่งไปให้
คณะกรรมการส่วนกลางเลือกใหเ้หลือ ๗ ท่าน และ ๑ ใน ๗ ท่านนี� จะถูกเลือกใหเ้ป็นประธานกรรมการคน
หนึ�ง  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายพินยั  อนนัตพงศ ์กเ็ป็น ๑ ใน ๑๔ ท่านที�ไดรั้บเลือกสรรใน
วนันี�    ผมกลบัไปเซ็นหนงัสือที�เขตจนหมดเวลาทาํการ  เดินทางไปเยี�ยมคณะศึกษานิเทศกที์�วิเคราะห์ขอ้มลู
ทางการศึกษาอยู่ที�อาคาร์เดียรีสอร์ท อาํเภอปะทิว  จึงฝากทอ้งมื�อเยน็ไวที้�นี�  มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาสมทบ ๓ 
ราย คือ ผ.อ.ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์ โรงเรียนวดัดอนยาง  ผ.อ.วินยั  คุณวฒิุ  โรงเรียนชุมชนมาบอมฤต และ 
ผ.อ.สุรินทร์  โชตจิตตะ โรงเรียนวดัดอนตะเคียน   ฝนตกตลอดจึงขอตวักลบัประมาณ ๓ ทุ่ม 
                    วนัพุธที� ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เชา้เซ็นแฟ้มงาน อนุมติั อนุญาต จน ๙ โมงครึ� งออกเดินทาง
ไปตรวจเยี�ยมโรงเรียนในวนัแรกของการเปิดภาคเรียน มี ศน.อวยพร ฤทธานุวงค ์และผูช่้วย ปชส.เขต วิภา
รัตน ์ กราวหนึ�ง ติดสอยหอ้ยตามไปดว้ย  โรงเรียนแรกคือโรงเรียนวดัศรีอุทยัธรรม  เลยด่านป่าไมป้ฐมพร
เลี�ยวซา้ยเขา้ไปประมาณ ๑ กม. โรงเรียนมีเนื�อที� ๑๙ ไร่ร่มรื�น อาคารถาวรอยู่ในสภาพดี  แต่นกัเรียนเหลืออยู ่
๒๐ กว่าคน ครู ๔ คน  หอ้งเรียนแรกจดั ป.๑/ป.๒ และ ป.๓ อยูด่ว้ยกนั  ผมลองใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือให้
ฟัง กด็ูคล่องแคล่วดี  ไดย้ินเสียงครูสอนแจว้ๆอยูช่ั�นบน ถามครูใหญ่วา่เป็นชั�นไหน ผ.อ.จรัญ  ณรงคเ์ดช 
บอกวา่ครูกาํลงัสอนนกัเรียน ป.๖ และเหลืออยู่เพียงคนเดียว เอาเป็นวา่ นกัเรียน ป.๔และ ป.๕ ไม่มีเหลือให้
สอนแมแ้ต่คนเดียว  ถกูโรงเรียนในเมืองดูดไปหมด  โรงเรียนหวัวา่วคือเป้าหมายที�สองในวนันี�  ผ.อ.
ศิริพร  คุณวฒิุ บอกวา่มีนกัเรียน ๕๐ กวา่คน  โรงเรียนก็ดีแต่ทาํไมเด็กนอ้ยนกั  ในเมืองทาํไมเดก็มากมาย 
ช่างไม่สมดุลกนัเสียเลย   Internet ใชก้ารไม่ไดใ้นวนันี�    โรงเรียนสุดทา้ยก่อนเที�ยงคืออนุบาลท่าแซะ 

โรงเรียนที�กาํลงัจะได ้ผ.อ.โรงเรียนใหม่ในอาทิตยห์นา้ เห็นนกัเรียนถือกระเป๋ากลบับา้นตั�งแต่เที�ยงจึงเรียก
มาถามดู เขาบอกว่าบ่ายมีประชุมครู  ไดพ้บปะกบัผูรั้กษาราชการแทน ผ.อ.โรงเรียน ท่านรองฯ ไพรัช  คลี�
แกว้  บอกวา่กาํลงัเตรียมงานพฒันาขนานใหญ่  ผมบอกวา่รอฟังนโยบาย ผ.อ.ใหม่กแ็ลว้กนั   บ่ายกลบัเขต
เซ็นแฟ้มเอกสารจนหมดเวลาทาํการ 

                    วนัพฤหสับดีที� ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๔๙   เชา้รับแขกมาหา ๑ รายเป็นชาวบา้นมาขอยา้ยลูกสาว
กลบับา้นไปเป็นครูอยูต่่างจงัหวดั ผมบอกใหไ้ปบอกลูกใหเ้ขียนยา้ยมาระบุกวา้งๆ อาจมีโอกาสกว่า
เฉพาะเจาะจงโรงเรียนในเมือง  ขึ�นเปิดประชุมคณะทาํงานโครงการหนึ� งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรม  ที�หอ้ง
ประชุมชั�น ๓   กลบัลงมาเซ็นงานเพราะฝนตกพรําๆมาแต่กลางคืนต่อเนื�องมาถึงวนันี� ไม่มีวี�แวววา่จะหยดุตก 
เป็นเพราะอิทธิพลของพายไุตฝุ้่ นในทะเลจีนใต ้  บ่ายไปคน้งานที�หอ้งสมุดประชาชนชุมพรเพราะมีงาน
บรรยายมาก จาํตอ้งศึกษาคน้ควา้ตามสมควร 
                    วนัศุกร์ที� ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เชา้เปิดและบรรยายพิเศษแก่คณะครูและผูบ้ริหารโรงเรียน



ตามโครงการหนึ� งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรม เมื�อวานประชุมคณะทาํงาน วนันี�ประชุมคนตอ้งทาํงานที�
โรงเรียน  เวลาก่อนเที�ยงผมพร้อมดว้ยคณะประกอบดว้ย หน.กิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร ผ.อ.ชาญวิทย ์ ยิกสุงัข ์ผ.อ.
กิจจา  เก่งการไถ  ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ เดินทางดว้ยรถตูข้องสาํนกังานไปประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที�โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่าหาดใหญ่  อีกท่านท่านหนึ�งจะนั�ง
รถทวัร์ตามไปคืนนี� คืออาจารยท์าํเนียบ  นอ้ยนาเวศ  การเดินทางตอ้งฝ่าสายฝนไปตลอดเส้นทางหนกับา้งเบา
บา้งจนถึงที�พกัประมาณ ๖ โมงเยน็  
                    วนัเสาร์ที� ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เขา้ประชุมแต่เชา้พบวา่มีคณะกรรมการจากภาคกลางเขา้
ประชุมดว้ยหลายเขตพื�นที� เช่น กาญจนบุรี สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขนัธ์ ค่อยใจชื�นแปลวา่งานนี� ชุมพร
ไม่ไดไ้กลที�สุดยงัมีเพื�อนเดินทางที�ไกลกวา่เรา  พบเพื�อนเก่าสมยัเรียนปริญญาตรีที�ประสานมิตรมาเป็น
วิทยากรดว้ยคือ ดร.เชาวลิต  โพธิL นคร ไดฟื้� นความหลงักนัตามสมควร อาจารยท์าํเนียบ  นอ้ยนาเวศ มา
สมทบแต่เชา้มืด  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ผ.อ.เสน่ห์  ขาวโต ผ.อ.สาํนกัติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน และต่อดว้ย ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล  มีการเสนอแนะสอบถามปัญหาจากผูเ้ขา้ประชุม
พอสมควร บ่าย ดร.เชาวลิต  โพธิL นครและอาจารยพิ์กลุ  สีหาพงษ ์ไดชี้�แจงยทุธศาสตร์จุดเนน้ของ สพฐ.ใหที้�
ประชุมทราบ    หลงัเลิกประชุมคณะชวนไปเดินชมตลาดกิมหยงสินคา้กย็งัคงเดิมๆ แต่ดว้ยสินคา้ทาํนองนี� มี
วางขายอยูท่ั�วไปเกือบทั�วประเทศ พวกเราจึงไม่ตื�นเตน้เหมือนเมื�อก่อน  ผมไดไ้สป้ากกา ๓ อนัถูกกวา่ที�
ชุมพรประมาณ ๑๕ บาท แถมปลากระป๋องตราไก่ที�ชอบทานอีก ๑ โหล  มากินอาหารเยน็ที�ร้านหลานตาชู 
พทัลุง  ผ.อ.สมใจ  บุญเรืองขาว จากสตูลเอาพุงปลา(ขี�ปลากระดี�)และปลาเค็มของทะเลนอ้ยมาฝากที�นี�  ขา
กลบัก็เจอฝนบา้งพอสมควรแต่ไม่แรงเหมือนขาไป  กลบัถึงบา้นพกัประมาณตีหนึ�งของวนัใหม่ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

  

  

  

  



๑๕   กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจนัทร์ที� ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ชวนหวัหนา้กลุ่มในสาํนกังานไปเยี�ยมโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๐ สมทบกบัคณะของผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายพินยั อนนัตพงศ ์ มีการฝึกทาํดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย  ฟังชื�อเรื�องครั� งแรกก็งงเหมือนกนั พอวิทยากรชี�แจงรายละเอียดจึงทาํใหท้ราบวา่ การ
ใชดิ้นสาํเร็จรูปมาผลิตเป็นดอกไมมี้มานาน แต่เป็นผลิตภณัฑข์องญี�ปุ่น  ปัจจุบนัมีบริษทัของคนไทยมา
ลงทุนเรื�องนี�  เป็นเมด็ดินผงตอ้งผสมกบันํ�าเพื�อใหจ้บักนัเป็นกอ้นปั� นเป็นรูปต่างๆตามแบบ ตกแต่งสีสรรให้
เหมือนจริง  ไปชมหอ้งสมุดของโรงเรียนพบวา่หนงัสือมีนอ้ย เพราะราคาหนงัสือแพงงบประมาณมี
นอ้ย  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรแนะนาํใหห้าเจา้ภาพบอกรับวารสารต่างๆเขา้หอ้งสมุด  ไปปลูกหญา้
แฝกริมสระนํ�า แลว้กลบัไปชมการเล่นดนตรีโปงลางชาวใตที้�หอประชุม มีการประยกุตใ์ชก้บัท่ารําต่างๆ 
แลว้ก็จบลงดว้ยการรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั  บ่ายมีประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา นดันี� มี
การพิจารณาอนุมติัวิทยฐานะที�คา้งอยูก่รณีครูไปช่วยราชการต่างเขตพื�นที�  การอนุมติักลบัเขา้รับราชการ
สาํหรับผูที้�ออกจากราชการไปแลว้  และการดาํเนินการทางวินยักรณีขาดราชการในคราวเดียวกนัเกินกวา่ 
๑๕ วนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร และกรณีแตกความสามคัคี 
                    วนัองัคารที� ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้เปิดประชุมโครงการหนึ�งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรม  ซึ� ง 
เป็นโครงการสาํคญัที�รัฐบาลมุ่งหวงัใหเ้กิดต่อการศึกษา (Flag Ship) ของรัฐบาล   ซึ� งดาํเนินการตามแผน
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2548 – 2551  ยุทธศาสตร์ที� 2  โดยมุ่งพฒันาคนและสังคมที�มีคุณภาพ : การ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม และเตรียมความพร้อมให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันาและการแข่งขนัของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ    จึงไดก้าํหนดเป้าหมายให้
นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยเนน้การ
กระตุน้และส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนไดพ้ฒันา ขีดความสามารถในการคิดคน้นวตักรรมต่าง ๆ ที�นาํไปสู่
การพฒันา และแกปั้ญหาการเรียนการสอน  สาํนกัเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร  เขต 1  จึงไดด้าํเนินโครงการ
หนึ� งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรม          โดยมุ่งเนน้ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งใน
การคิดคน้สิ�งใหม่ ๆ หรือ วิธีการใหม่ ๆ    ที�ยงัไม่เคยมีมาก่อนพฒันาเป็นนวตักรรมการศึกษาที�มีคุณภาพ ที�
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  เพื�อปรับปรุงหรือเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การจดัการเรียน
การสอน และการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนและกระบวนการจดัการศึกษาของครู  จึงไดจ้ดัให้มี
โครงการนี� ขึ�น   ภาคบ่ายมีการประชุมรองผูอ้าํนวยการฯ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ และหวัหนา้กลุ่มในสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษา เพื�อชี�แจง ซกัซ้อมความเขา้ใจในการปฏิบติังานประจาํเดือน 
                    วนัพุธที� ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมคณะวิทยากรโครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา
ก่อนแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ซึ� งมีผูส้อบคดัเลือกไดท้ั�ง 
๒ ตาํแหน่ง  การพฒันาตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.กาํหนด  วิทยากรไดค้ดัสรรจาก
บุคลากรในสังกดัทั�งระดบัเขตพื�นที�และโรงเรียน    วนันี� มาตกลงในรายละเอียดร่วมกนัเพื�อวางแผนพฒันา



ใหเ้กิดประสิทธิภาพ   
                    วนัพฤหสับดีที� ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  วนันี� เตรียมการสาํหรับศึกษาดูงานที�ประเทศญี�ปุ่นไปหา
หมอขาประจาํที�ซอยจรัลสนิทวงศ ์๗๕ เอก็เรยป์อด หมอบอกว่าปกติ แต่อาการเป็นหวดัตอ้งพกัผ่อน เมื�อ
ทราบวา่ผมจะตอ้งไปต่างประเทศจึงจดัยาให ้๑ อาทิตย ์  ไปหาแลกเงินบาทเป็นเงินเยน  ไปหลายแห่งไม่มี
ใหแ้ลกไปไดที้�ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน  อตัราแลกเปลี�ยน ๑๐๐ เยน = ๓๓ บาท  การใชเ้วลาใน
กรุงเทพฯ ๑ วนัรวดเร็วมาก ทาํอะไรแทบไม่ทนั  กลบับา้นเตรียมกระเป๋าเดินทาง  พกนํ�าดื�มบรรจุขวดไป
ดว้ยจนเต็มกระเป๋า เพราะนํ�าที�ญี�ปุ่นแพง  อาหารสาํเร็จรูปจาํพวกนํ�าพริกนรกอีกนิดหน่อยพอแกเ้ลี�ยน 
                    วนัศุกร์ที� ๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  สมัภาระพร้อมเดินทาง  อาการป่วยไม่ดีขึ�นแต่กต็อ้งไป 
กลางวนัไปกระทรวงแวะเยี�ยมเพื�อนฝงู แวะร้านหนงัสือแลว้กลบับา้น หกโมงเยน็  ผ.อ.ศกัดิL สิทธิL  แร่ทอง 
และภรรยามาหาเพื�อบริการไปส่งที�สนามบิน  ออกจากบา้นประมาณ ๒ ทุ่มครึ� ง ถึงดอนเมือง ๓ ทุ่มครึ� ง รับ
ตัOว โหลดสมัภาระและเชค็อินเขา้ไปเดินเตร่ในร้าน Duty free มีสินคา้มากมายหลากหลายใหซื้�อหาระยะทาง
จากประตแูรกจนประตูสุดทา้ยประมาณ ๕๐๐ เมตร พวกเราไปนั�งรอขึ�นเครื�องที�ประตู ๗๒ คณะของผมมี
ท่านรองเลขาธิการ สพฐ. ท่านเฉลย  พนูสวน เป็นหวัหนา้ทีม  ไดเ้วลา๐๐.๓๐ น. จึงไปนั�งรถลีมูซีนไปขึ�น
เครื�องที�จอดไวค่้อนขา้งไกล    ดีที�กระเป๋าเสื�อผา้ถกูโหลดไปแลว้ เหลือกระเป๋าใบเลก็ให้สะพายจึงไม่เป็น
ภาระมากนกั  ๑ ชั�วโมงแรกอากาศแปรปรวนจนเครื�องสั�นวบูวาบ ทาํให้นอนไม่หลบัอีกเลย   
                    วนัเสาร์ที� ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙   เวลาในญี�ปุ่นเร็วกวา่บา้นเรา ๒ ชั�วโมง  เครื�องลงสนามบิน 
Kansai ประมาณ ๐๗.๓๐ น. เวลาทอ้งถิ�น หรือประมาณ ๐๕.๓๐ น.ในเมืองไทย  อาหารเชา้เรียบร้อยใน
เครื�องบิน คาํวา่ภูมิภาคคนัไซ(Kansai Region) เป็นพื�นที�ครอบคลุมจงัหวดัเฮียวโกะ(Hyogo) โอซากา้
(Osaka)และเกียวโต(kyoto)    พอลงเครื�องตอ้งเดินเพื�อขึ�นรถไฟฟ้าไปอีกอาคารหนึ�งทาํการตรวจสอบพิธี
การก่อนเขา้เมืองจาก ต.ม.ญี�ปุ่น ผา่นการาตรวจตอ้งมาคอยกระเป๋าใบใหญ่จากสายพาน เขน็ออกมาขึ�น
รถทวัร์ที�มารอรับ  ไกดเ์ป็นคนไทยที�มาเรียนต่อที�ญี�ปุ่นเป็นเวลา ๔ ปีแลว้ เป็นชาวบางใหญ่ นนทบุรี  ผู ้
บริการนาํเที�ยวอีก ๒ คนเป็นชาวนครศรีธรรมราชและชาวตรัง แปลวา่ผมมีพวกในญี�ปุ่นแลว้  ไกดบ์อกวา่
วนันี� เราจะเที�ยวกนัทั�งวนัโดยไม่มีการอาบนํ�าเปลี�ยนเสื�อผา้ เพื�อประหยดัค่าโรงแรมที�แสนแพงไป ๑ วนั 
เยน็ๆจึงจะเขา้ที�พกั  สิ�งที�พวกเราทาํไดคื้อลา้งหนา้แปรงฟัน  รถทวัร์นาํพวกเราขึ�นทางด่วนจากสนามบินคนั
ไซผา่นตวัเมืองและหุบเขาไปประมาณ ๒ ชั�วโมงก็ถึงเมืองนรา(Nara) จุดแรกที�เยี�ยมชมคือสวนสาธารณะ
นราที�มีฝงูกวางออกลกูออกหลานมากมายไม่กลวัคน ชอบกินขนมปังที�นกัท่องเที�ยวซื�อหาใหกิ้น จะวิ�งกลบั
คอกตอนเยน็เมื�อไดย้ินเสียงนกหวีดจากคนดูแล  ถดัจากสวนสาธารณะเขา้ไปเป็นวดัโทไดจิ(Todai-ji 

Temple) สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมญี�ปุ่นโบราณมั�นคงและสวยงาม  ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึองคใ์หญ ่
หล่อขึ�นตั�งแต่ศตวรรษที� ๘ ความสูง ๑๖.๒ เมตร หนกั ๔๕๒ ตนัที�มีผูค้นมาเคารพบูชากนัมากมาย  จากนั�น
ทวัร์พาเราไปทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคารญี�ปุ่นประเภทซาบูซาบู ใชห้มอ้ไฟตม้นํ�าใหเ้ดือดใส่เนื�อหม ูเนื�อ
ปลา และผกัลงไปตกัผสมกบันํ�าจิ�ม  มีขา้วสวยแบบญี�ปุ่นเมด็สั�นๆรสชาติดีแบบขา้วเหนียว และบะหมี�เสน้
โตๆ  กินอิ�มแลว้ทวัร์พาไปชมศาลเจา้คะสึหงะที�มีสีสันสดใส  สร้างขึ�นเมื�อปี ค.ศ.๗๖๘ เป็นศาลเจา้ชินโตที�มี



ชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งในญี�ปุ่น  อาคารไมท้าสีแดงอมส้มสดใสตดักบัสีเขียวสดของตน้ไม ้บริเวณลาน
รอบๆศาลเจา้มีโคมหินประมาณ ๑๘๐๐ อนัตั�งเรียงรายอยู่และโคมทองเหลืองประมาณ ๑๐๐๐ อนัแขวนหอ้ย
ไวร้อบๆเฉลียง เจอเขา้ ๑ วดัและ ๑ ศาลเจา้เล่นเอาเข่าอ่อนไปตามๆกนั  เพราะทุกแห่งตอ้งจอดรถไวเ้ชิงเขา
แลว้เดินลดัเลาะไปตามถนนแคบๆเพื�อไปสู่เป้าหมาย  ผมเดินสาํรวจร้านคา้สองขา้งทางประเภทนํ�ากระป๋อง
จะบรรจุตูแ้ช่ใหห้ยอดเหรียญ ราคา ๑๐๐ - ๑๒๐ เยน หยอดเกินตูแ้สนรู้กจ็ะทอนให้  นํ�าชาตกขวดละ ๑๐๐ 
เยนหรือ ๓๔ บาท ผกัผลไมป้ลายา่งราคาสูงกวา่บา้นเรามากมายนกั   ยงัไมพ่อครับทวัร์พาเราไปยงัเมือง
หลวงเก่าของญี�ปุ่นคือเมืองเกียวโตเพื�อชมวดัและชมศาลเจา้อีก ๒ แห่ง  กดี็เหมือนกนัเขา้พรรษาปีนี�มาเที�ยว
วดัญี�ปุ่นแทนวดัไทย  เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี�ปุ่นมานานกวา่ ๑๐๐๐ ปี  ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง
ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวฒันธรรม ศาสนาและแนวความคิด ทวัร์พาพวกเราไปเที�ยววดัคิโยะมิซึ
(Kiyomizu-dera Temple) คนทั�วไปเรียกว่า"วดันํ�าใส" ตั�งอยูฝั่�งตะวนัออกของเมือง อยูบ่นไหล่เขาจากที�จอด
รถตอ้งเดินขึ�นไปประมาณ ๑๐ นาทีญี�ปุ่น เราคนไทยใชเ้วลาเกือบ ๒๐ นาที สองขา้งทางจะมีร้านคา้ขายของ
ทั�งสองฟาก  ตวัอาคารของวดัมีท่อนซุงวางซอ้นขึ�นมารองรับระเบียงของวิหารใหญ่  จากระเบียงสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองเกียวโตไดอ้ยา่งสวยงาม เดินลงบนัไดมาเจอกบัธารนํ�า ๓ สายซึ� งจะไหลลงมาจาก
หุบเขาตลอดทั�งปี นํ� าจะใสมาก วดัไดเ้ตรียมกระบวยใหเ้รารองรับนํ�ามาดื�มชิม นํ� าแต่ละสายมีความหมายที�
แตกต่างกนัคือ สายที� ๑ หมายถึงประสบความสาํเร็จทางดา้นการศึกษา สายที� ๒ หมายถึงสมหวงัเรื�องความ
รัก สายที� ๓ หมายถึงสุขภาพแขง็แรง   ผมไปชมสินคา้ในร้านต่างๆมีทั�งขนม ของใชต่้างๆ  แกเ้หนื�อยดว้ย
ไอศกรีมถว้ยขนมปัง บา้นเราราคา ๑๐ บาท ที�นี� ๑๒๐ บาท  จบจากวดัคิโยะมิซึ ทวัร์พาพวกเราไปชมศาลเจา้
เฮฮนั จินกุ(Heian Jingu Shrine) ตั�งอยูพื่�นราบติดถนนเป็นลานกวา้งๆขนาบดว้ยอาคารสีส้ม มีทิวเขา
ดา้นหลงัเป็นฉากกั�นที�สวยงาม  ทุกแห่งที�ไปชมมีหอ้งนํ�าสาธารณะใหบ้ริการฟรีและสะอาดน่า
ประทบัใจ   ชมศาลเจา้เฮฮนั จินก ุไดเ้วลาอาหารคํ�า ภตัตาคารอยู่ไม่ไกลจากลานจอดรถมากนกั  พวกเราเดิน
กนัไปมื�อนี� เป็นอาหารญี�ปุ่นมีทั�งปลา เนื�อ ขา้วสวย เสน้หมี�และผกั  อิ�มแลว้ก็เดินทางไปยงัเมืองโอซากา้เพื�อ
เขา้ที�พกั  เมืองญี�ปุ่นมีทางด่วนคอนกรีตมากมายสร้างไขวไ้ปมาแบบครบวงจร  สลบักบัด่านเกบ็เงินเป็น
ระยะๆ  ตวัเมืองก็มากไปดว้ยตึกรามบา้นช่องเหมือนเอาหาดใหญ่มารวมกนัสกั ๕๐ เมือง  ในชนบท
บา้นเรือนกจ็ะตั�งเป็นกลุ่มตามหุบเขามองไปเหมือนกองขยะ  แต่ไม่มีการบุกรุกทาํลายป่าบนภูเขาเหมือน
บา้นเรา   พวกเราพกัโรงแรมอิมพีเรียลกลางเมืองโอซากา้ เป็นโรงแรมระดบั ๕ ดาว ค่าที�พกัแพง ผมและ
ท่านเขตจาํรูญ พรมสุวรรณ จากปทุมธานี ๑ พกัดว้ยกนัในชั�น ๑๗  โรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าเหมือนที�
อื�น เราตอ้งช่วยตวัเอง  หอ้งพกัสามารถมองเห็นความใหญ่โตของโอซากา้ได ้ นํ�าประปาของญี�ปุ่นสามารถ
ดื�มได ้หรือหากไม่แน่ใจกมี็กาตม้นํ�าไวใ้หพ้ร้อมชาเขียวและผงนํ�าแกง   ไดอ้าบนํ�าทาํใหร่้างกายสดชื�นขึ�น
มาก  ลม้ตวัลงนอนหลบัเป็นตายตื�นอีกครั� งมองไปสวา่งไสวไปทั�งเมืองดูนาฬิกาที�ปรับเวลาตามญี�ปุ่นแลว้
เพิ�งตี ๔  แปลวา่ที�นี�สวา่งเร็วเพราะอยูใ่กลข้ั�วโลก   
                    วนัที� ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๐๖.๓๐ น. ลงไปทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 
เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่  ซื�อบตัรโทรศพัทเ์พื�อโทร.กลบับา้น ราคาใบละ ๑๓๐๐ เยน ใชคู่้กบัตูส้าธารณะที�มีทุก



หนทุกแห่งในญี�ปุ่นและไม่มีตูเ้สีย  วนันี� จะไปดูงานที�เมืองKobe  โกเบเป็นเมืองท่าสาํคญัของญี�ปุ่น เคยถูก
ทาํลายจากแผน่ดินไหวครั� งใหญ่เมื�อปี ค.ศ.๑๙๙๕ มีผูค้นลม้ตายกวา่  ๕๐๐๐ คน ถนนหนทางตึกรามบา้น
ช่องถูกทาํลายไปเกือบหมดสิ�น  แต่ไมน่านโกเบก็ฟื� นตวัอย่างรวดเร็ว ไม่มีร่องรอยแห่งความเสียหายใหเ้ห็น
อีก  โกเบ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องโอซากา้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ๑ ชั�วโมงครึ� ง  เป็นที�น่าสังเกตวา่ใน
ญี�ปุ่นไม่พบเห็นรถติดเหมือนบา้นเรา  รถปิคอพักไ็ม่มี จกัรยานยนตก์ไ็ม่มีวิ�งบนถนน ไกดบ์อกวา่เพราะ
ระบบรถไฟใตดิ้นสะดวกสบายและทั�วถึง  ประกอบกบัไม่มีที�จอดรถ คนจึงนิยมใชบ้ริการรถสาธารณะ
มากกวา่มีรถเอง เพราะที�จอดรถแสนแพง  จุดแรกที�พวกเราไปในโกเบคือท่าเรือโกเบ หรือสวนสาธารณะ
ริมนํ�าชื�อ Meriken Park ที�นี�จะมีสญัลกัษณ์ของเมืองคือ Kobe Port Tower ใหเ้ราแวะถ่ายรูปกนั ไปชมสินคา้
ที�ย่าน Kobe Motomachi เป็นซอยสาํหรับร้านคา้ที�ทอดตวัยาวเขา้ไปเป็นกิโลเมตร  แต่ผูค้นยงับางตาเพราะ
เป็นเวลาเชา้  มีสินคา้สารพดัทั�งของกินและของใช ้  เที�ยงเราทานอาหารแบบ set menu ที�ภตัตาคารริมนํ�า
ท่าเรือโกเบ   บ่ายจะตอ้งไปศึกษาดูงานกบัคณะกรรมการศึกษาของจงัหวดัเฮียวโกะ(Hyogo) ที�ใหเ้กียรติพวก
เราแมจ้ะเป็นวนัหยุดราชการ  เขตอาํนาจปกครองของจงัหวดัเฮียวโกะ ครอบคลุมเมืองต่าง ๆ ดงันี�  คือ โตโย
โอกา(Toyooka) ฮิมีจิ(Himeji)  โกเบ(Kobe) เกาะซีโต(Seto Inland Sea) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมธัยมศึกษา
และศึกษานิเทศกจ์ะตอ้นรับพวกเราที�พิพิธภณัฑศิ์ลปะของเมือง(Hyogo Prefectural Museum of Art ) 

สาระสาํคญัเขาบอกวา่มีความยินดีที�ไดต้อ้นรับผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงของไทย  เพราะจงัหวดัเฮียวโกะ
กบักระทรวงศึกษาธิการของไทยไดมี้โครงการแลกเปลี�ยนนกัเรียนปีละ ๓๐ คนติดต่อกนัมาถึง ๑๖ ปีแลว้ 
ปัจจุบนัมีการแลกเปลี�ยนผูบ้ริหารโรงเรียนปีละ ๑๐ คน   การบริหารการศึกษาของจงัหวดัครอบคลุมภารกิจ
ดา้นวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ในแต่ละอาํเภอ(เมือง) จะมีสาํนกังานบริหารเพื�อดูแล
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้  ส่วนมธัยมศึกษาตอนปลายขึ�นตรงต่อจงัหวดั   โรงเรียนจะ
แยกกนัระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  รัฐบาลกลางเป็นผู ้
กาํหนดหลกัสูตรระดบัชาติและโรงเรียนจะปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น  ปรัชญาการศึกษาของญี�ปุ่น
ตอ้งการฝึกเดก็ใหข้ยนัเรียนขยนัทาํงานและพึ�งตนเอง  มีคุณธรรม และมีร่างกายแข็งแรง  เขาเชื�อวา่ครูและ
โรงเรียนตอ้งพยายามทาํดีที�สุดในหนา้ที�ของเขา  มีการซกัถามกนัพอสมควร จากนั�นพวกเราไดเ้ยี�ยมชม
พิพิธภณัฑศิ์ลปะของเฮียวโกะ เป็นภาพการแต่งกาย การดาํเนินชีวิตของชาวญี�ปุ่นแถบ Kansai พรุ่งนี� เป็นวนั
จนัทร์เราจะไดไ้ปดูโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ที�เมือง Sasayama 

ไปทางเหนือของโกเบ ๑๐๐ กวา่กิโลเมตร   กลบัจากโกเบทวัร์พาพวกเราไปแหล่งซื�อของใหญ่ของโอซากา้ 
โดทอนบุริ (Dotonburi) เป็นย่านบนัเทิงชื�อดงัของเมืองนี�  ที�นี�มีแหล่งชอ้ปปิ� ง โรงภาพยนต ์ร้านอาหาร และ
ร้านปาจิงโกะ  มีหา้งไดมารู ทั�งซอยมีความลึกประมาณ ๓ กิโลเมตรมีผูค้นหนุ่มสาวเดินกนัเป็นคลื�นมหาชน
คึกคกัมาก ดา้นซา้ยเดินไปดา้นขวาเดินกลบั   นอกจากโดทอนบุริจะเป็นแหล่งรวมอาหารแลว้ที�นี�ยงัเป็น
แหล่งวยัรุ่น ซึ� งขายของวยัรุ่นมากมาย ไม่วา่จะเป็นเสื�อผา้  เครื�องแต่งกาย  รองเทา้  กระเป๋า  รวมถึง
เครื�องสาํอางก็มีใหเ้ห็นเต็มไปหมด  ไปสุดถนนจะมีร้านเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป คอมพิวเตอร์  สารพดั
อยา่ง ราคาถกูว่าเมืองไทย แต่เมนูเป็นภาษาญี�ปุ่นเมื�อซื�อและแสดงPassport จะยกเวน้ภาษีให ้หลงัจากเหน็ด



เหนื�อยกบัการเดินและเดิน พวกเราจึงไปทานอาหารเยน็ในซอยย่านนี� เป็นอาหารโต๊ะจีน เจา้ของใจดี แต่เบียร์
ตอ้งสั�งเพิ�มและจ่ายเอง   เยื�องโรงแรมจะมีร้านสะดวกซื�อที�เรียกว่าร้าน ๑๐๐ เยน คือขายของทุกชิ�นในราคา
เดียวกนั ๑๐๐ เยน บวกภาษีอีก ๔ เยน  กลบัโรงแรมเตรียมเกบ็กระเป๋าเพราะพรุ่งนี� ไป Sasayama แลว้จะไป
คา้งที�โรงแรม ANA (All Nippon Airline  Hotel) ใกลส้นามบิน Kansai  

                    วนัจนัทร์ที� ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๐๖.๐๐ น. ทานอาหารเชา้ที�โรงแรม นาํกระเป๋าไปเกบ็
ที�รถ ๐๘.๐๐ น.รถออกเดินทางไป Sasayama  ซึ� งเป็นชนบทของญี�ปุ่น สองขา้งทางด่วนเป็นภูเขาตน้ไม้
สมบูรณ์ สลบักบักลุ่มบา้นในหุบเขาและไหล่เขาเป็นหย่อมๆ  มี Car Park ขา้งทางด่วนใหพ้กัรถ แวะซื�อของ
กินและเขา้หอ้งนํ�าที�สะอาดในมาตรฐานเดียวกนั  เราถึงศาลาวา่การเมือง Sasayama เวลา ๐๙.๓๐ น. ไดรั้บ
การตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�การศึกษาของเมือง  ท่านหวัหนา้เขตการศึกษาไดก้ล่าวตอ้นรับดว้ย
ไมตรีจิต เพราะนานทีปีหนจะมีชาวต่างประเทศมาเยี�ยมชม  ผมไดรั้บเลือกเป็น ๑ ใน ๒๐ คนที�ไดเ้ขา้รับฟัง
บรรยายสรุปจากเขตการศึกษา ที�เหลืออีก ๖๐ คนจะไปชมภมิูทศัน์ดา้นนอก  หวัหนา้เขตการศึกษาบอกวา่เขา
รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษา ๑๘ โรงเรียนและมธัยมศึกษาตอนตน้อีก ๕ โรงเรียน โรงเรียนขนาดเลก็
สุดมีนกัเรียน ๑๒ คน  การทาํงานขึ�นตรงต่อจงัหวดัเฮียวโกะ  ไม่มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ งานการ
เรียนการสอนเป็นเรื�องที�โรงเรียนและครูตอ้งรับผิดชอบและเขาเชื�อวา่ทั�งโรงเรียนและครูจะตอ้งทาํดีที�สุด
เท่าที�เขาจะทาํไดใ้นการจดัการเรียนการสอน  ในสาํนกังานมีเจา้หนา้ที� ๑๒๐ คนปฏิบติังานสนบัสนุน
โรงเรียน  มีแผน่ปลิวใบความรู้ต่างๆที�ครูสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้ลยอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก ขนาดกระดาษ A4  ผมไดร้ับเสื�อคอกลมและถว้ยชาที�ระลึกจากหวัหนา้เขต พร้อมเอกสารหลกัสูตร ๑ 
ชุดเป็นภาษาญี�ปุ่น 
                        โรงเรียนประถมศึกษาที�เราไปเยี�ยมอยูท่่ามกลางทอ้งนาที�ขา้วกาํลงัขึ�นเขียวขจี  ผา่นโรงเรียน
อนุบาล ตวัอาคารเป็นตึกทนัสมยั  ก่อนเขา้ขา้งในจะตอ้งถอดรองเทา้ใส่เกีVยะที�ใส่เข่งเขา้ไป คงจะช่วยรักษา
ความสะอาด นกัเรียนกท็าํนองเดียวกนั  ครูใหญ่เล่าใหฟั้งว่าโรงเรียนนี� มีนกัเรียน ๕๐๐ กว่าคนครู ๔๐ คน ทั�ง
ปกติและพิการ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในแถบบา้นนี�  เดินเทา้มาเรียนเป็นส่วนใหญ่  เป็นหนา้ที�ของชาวบา้นใน
การดูแลเด็กๆใหป้ลอดภยัในการเดินทางไป-กลบัโรงเรียน  ผูป้กครองตอ้งจ่ายค่าอาหารกลางวนั ๑๒๐ เยน/
คน/วนั  สมุดดินสอถา้ไม่พอแจกจ่ายผูป้กครองก็ช่วยบา้ง  ไม่มีการขอเรี�ยไรเงิน  เงินเดือนและการจา้งครู 
เป็นเรื�องของอาํเภอและจงัหวดั ไม่มีกรรมการโรงเรียน มีการประชุมผูป้กครองภาคเรียนละ ๑ ครั� ง  ผมเดินดู
หอ้งนํ�าทุกแห่งทุกชั�นสะอาดไดม้าตรฐาน  มีห้องสมุด  หอ้งดนตรี หอ้งงานครัว หอ้งงานไม ้ห้อง
คอมพิวเตอร์ และหอ้งเรียน  ครูแต่งตวัไดต้ามสบายนกัเรียนมีเครื�องแบบแต่ไมเ่คร่งครัดนกั  การสอนใช้
ชอลก์และกระดานดาํเป็นหลกั  มีทีวีแขวนไวทุ้กหอ้งแต่ไม่เห็นตอนใช ้  มีป้ายแสดงผลงานนกัเรียน มีการ
ทาํงานเป็นกลุ่มและงานเดี�ยว  ครูใหญ่เขาตื�นเตน้มากที�มีคนมาเยี�ยม  ผมถามวา่เขารู้สึกอยา่งไรกบัอาชีพ
ครู  เขาบอกวา่เขาภูมิใจและสามารถบอกใครต่อใครอยา่งเต็มปากเตม็คาํว่าเขามีอาชีพครู  แต่หากรัฐบาลเพิ�ม
เงินเดือนใหอี้กกจ็ะดี    การอาํลาแบบญี�ปุ่นเมื�อแขกจะกลบัเขาจะเขา้แถวโบกมืออาํลาถึงรถ พวกเรากโ็บก
มืออาํลาตอบ เขากโ็คง้แลว้โคง้อีก  อาหารเที�ยงวนันี� เป็นภตัตาคารพื�นเมือง อาหารพื�นเมืองประเภทราเมง



(Ramen) เป็นก๋วยเตีOยวนํ�าที�ซุปทาํมาจากซอสโซย ุ มีหลากหลายหนา้ใหเ้ลือกกิน  ที�ร้านอาหารจะมี
ผลิตภณัฑท์างการเกษตรทั�งสดและแหง้ พร้อมขนมต่างๆวางจาํหน่ายหลากหลายราคา  ทุกอยา่งบรรจุหีบห่อ
อยา่งดีจึงขายไดร้าคา 
                        หลงัอาหารเที�ยงพวกเราไปเยี�ยมโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้อีก ๑ แห่ง เด็กโตขึ�นกลา้
แสดงออก อาคารเรียนไดม้าตรฐาน เขารับประกนัวา่นกัเรียนของเขาอ่านออกเขียนไดทุ้กคน  การออก
กลางคนัไม่มี    การเรียนการสอนในชั�นเรียนคุณครูเขาก็ใชช้อลก์และกระดานดาํเป็นหลกัเช่นกนั มีการสอน
ภาษาองักฤษ 
                        สาํหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  เราฟังการบรรยายสรุปจากครูใหญ่ ทราบวา่โรงเรียน
นี� เพิ�งฉลองอายุ ๑๓๐ ปีไปเมื�อเร็วๆนี�  นกัเรียนส่วนใหญ่สอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ โรงเรียนส่งเสริมกีฬาและ
ดนตรีเป็นพิเศษ   คุณลุงผูโ้อบออ้มอารีอาย ุ๗๐ ปีกวา่ที�เคยมาเมืองไทยไดไ้ปรับพวกเราที�สนามบินในวนั
แรก วนันี�ก็เป็นผูป้ระสานการดูงานใน Sasayama ใหท้ั�งหมดท่านพบันกตวัเลก็ๆพร้อมโพสการ์ดจ่าหนา้ซอง
อวยพรเป็นภาษาญี�ปุ่นใหพ้วกเราทุกคน เราหวงัวา่จะไดต้อ้นรับท่านที�เมืองไทย   อาหารเยน็วนันี� เป็น
ภตัตาคารในทุ่งนาเมืองSasayama ไปนั�งโต๊ะเตี�ยๆที�ละ ๔ คน มีเตายา่งไวก้ลางโต๊ะ จะกินอะไรกไ็ปเลือกหา
มาย่างเอาตามใจชอบ มีทั�งกุง้ หอย ปู ปลา เนื�อววั ตบัววั ไสว้วั เนื�อหม ูเครื�องในหมู  ผกั ของหวาน 
ผลไม ้ เชิญกินตามใจชอบในเวลาที�กาํหนด ๒ ชั�วโมง  ออกจากร้านนี� เสื�อผา้จะอบอวลไปดว้ยกลิ�นยา่ง
ต่างๆกนัถว้นหนา้    เวลา สองทุ่มเขา้พกัโรงแรม ANA Hotel อยูริ่มทางด่วนไปสนามบิน Kansai ผมพกัชั�น
ที� ๓๕ จึงมองไปเห็นทั�งเมือง  เป็นโรงแรมของสายการบิน All Nippon Airline  หากเดินทางดว้ยสายการบิน 
ANA  สามารถCheck In ไดจ้ากโรงแรม       
                        วนัองัคารที� ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ขึ�นไปทานอาหารที�ชั�น ๕๔ ของโรงแรม สามารถ
มองเห็นสนามบินไดช้ดัเจน  ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปสนามบินเพื�อเดินทางกลบัก่อนขึ�นเครื�องสายการบินเรียก
ผมไปเปลี�ยนที�นั�งจากชั�นประหยดัอพัเกรดเป็นชั�นพิเศษ เพราะญาติที�ทาํงานการบินไทยเขาบริการให ้ จึง
สะดวกสบายกวา่เดิมพอสมควร แถมใหหิ้�วเพื�อนไปนั�งคุยดว้ยอีก ๑ คน ผมอพัท่านเขตเชียร  ศรีเรือง จาก
ปัตตานี ๒ ไปดว้ย  เครื�องแวะมะนิลา ฟิลิปปินส์  ๑ ชั�วโมงใหพ้วกเราไดเ้ดินเล่นในสนามบิน  กลบัถึง
กรุงเทพฯ ๔ โมงเยน็ 
                        วนัพฤหสับดีที� ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้เปิดประชุมโครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา
ก่อนแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง  บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ ที�โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา  เลิก ๔ 
โมงเยน็ ไปทานขา้วร้านเจ๊อ่างกลบับา้น ๖ โมงเยน็ 
                        วนัศุกร์ที� ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน  เดือนนี�พดูไม่
มากเพราะป่วย ปล่อยใหท่้านรองฯ ท่านผูช่้วยฯ และหวัหนา้กลุ่ม ชี�แจงขอ้ราชการกนัไป  บ่ายจดัการกบั
แฟ้มเอกสารที�กองอยู่บนโตะ๊ใหส้าํเร็จลุล่วงไป 



กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑      

  

   

๒๓   กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจนัทร์ที� ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้เดินทางไปโรงเรียนปะทิววิทยาเพื�อเปิดการ
ประชุมสัมมนาพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั�นที� ๑ - ๓ ไปสายเพราะเดิมตั�งใจจะใหท่้านรองฯ
พนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์ เปิดแทน  แต่ฟังว่าคณะศึกษานิเทศกเ์จา้ของโครงการและครูอยากฟังนโยบายจาก
ผม  จึงเดินทางไปเปิดเอง  หลงับรรยายพิเศษ ไดถื้อโอกาสไปเยี�ยมโรงเรียนในพื�นที�อาํเภอปะทิว ๓ แห่ง 
โดยมีท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์มลรัตน์และคุณกิตติวฒิุ  พนัธ์ุธร หวัหนา้กลุ่มนิเทศฯ ติดตามไปดว้ย  โรงเรียน
แรกที�แวะเยี�ยมคือโรงเรียนบา้นบนไร่  ไดเ้ขา้เยี�ยมชั�นเรียน พดูคุยกบันกัเรียน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
อิสลาม  จากนั�นไปแวะโรงเรียนบา้นดอนยาง  ของ ผ.อ.ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์เด็กกาํลงักินขา้ว
เที�ยง  บริเวณโรงเรียนกวา้งขวางกาํลงัจะปลกูปาลม์นํ�ามนั  ไปทานขา้วเที�ยงที�ตลาดมาบอาํมฤต  มีท่าน ผ.อ .
สาํรวจ  ถนอมศกัดิL  จากโรงเรียนมาบอาํมฤตวิทยา มาสมทบดว้ย  ไปเยี�ยมโรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต  ให ้
ผ.อ.วินยั  คุณวฒิุ ลองนาํเสนอผลงานหนึ� งโรงเรียนหนึ�งนวตักรรมที�จะนาํไปแข่งขนัที�ภเูก็ตใหดู้  มีการ
เสนอแนะใหป้รับแกบ้างรายการ  จึงเดินทางกลบัสาํนกังาน  เยน็ไปหาหมอทั�งฉีดทั�งจดัยามาใหท้านวนัละ 
๔ รอบ 
                        วนัองัคารที� ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ไปเปิดการประชุมสัมมนาพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ 
ช่วงชั�นที� ๑ - ๓ ที�โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บา้นเนินสนัติ) เป็นรายการของอาํเภอท่าแซะ ไดข้อความ
กรุณาใหค้รูไดป้ลูกฝังกระบวนทางวิทยาศาสตร์ให้กบัเดก็ และใชธ้รรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้  เดินทางไป
โรงเรียนบา้นคุริงเพื�อไปชมเครื�องฉายทึบแสง ที�ผา่นการคดัเลือกในระดบัเขตของโครงการหนึ�งโรงเรียน
หนึ� งนวตักรรม มีท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์มลรัตน์และคุณกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร หวัหนา้กลุ่มนิเทศฯ ติดตามไป
ดว้ย แรกๆก็นึกไม่ออกว่ารูปร่างน่าตาเป็นอย่างไร  พอเห็นตวัจริงเขา้ก็ใชว้สัดุสาํเร็จหลายรายการมาบูรณา
การกนั เช่น โคมไฟอ่านหนงัสือที�ขาสไลดไ์ดเ้หมือนเสาอากาศวิทย ุ๑ อนั กลอ้งรับภาพวงจรปิด ๑ ตวั 
ไมโครโฟนเลก็แบบ ๑ ตวั สายแปลงสญัญานภาพและเสียงไปออกทีวีอีก ๑ ชุด สามารถใชไ้ดก้บัการเสนอ
บทเรียนหลายรูปแบบ  ที�เห็นว่าเกิดประโยชนม์ากคือใชคู้่กบักลอ้งจุลทรรศน์ได ้ ใชก้บักลอ้งดูดาวได ้ ได้
แนะนาํการนาํไปแข่งขนที�ภูเก็ตว่าควรปรับรูปแบบอยา่งไร  ไดเ้วลาอนัควรเดินทางกลบัไปแวะกินขา้วกลาง
วนัที�ร้านสมศกัดิL  แวะไปโรงเรียนบา้นหนองเรือเพื�อชมโครงการวิถีพุทธที�ชนะการแข่งขนัระดบัเขตพื�นที�
เป็นตวัแทนไปแข่งขนัที�ภเูก็ต โรงเรียนนี�ไดเ้ปรียบเพราะมีวดัที�เขม้แข็งไดท้ั�งวิปัสสนาธุระและพระปริยติั



ธรรม เป็นที�เขา้ค่ายเยาวชนทางพระพุทธศาสนาต่อเนื�องมาหลายปี  ครูบอกวา่นกัเรียนที�นี�สามารถนาํ
แนวทางศาสนามาใชใ้นชีวิตประจาํได ้เห็นบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มเยน็ก็น่าจะจริง และบอกว่านักเรียน
สามารถเป็นพิธีกรทางศาสนาไดก็้น่ายินดียิ�งขึ�น เพราะเวลาไปงานต่างๆเดีOยวนี�  ไม่สบายใจที�พิธีกรทาง
ศาสนาเพี�ยนไปมาก เช่นไปฟังสวดศพกช็กัชวนใหแ้ขกยืนไวอ้าลยักนัทุกคืน อนันี�ไม่มีในธรรมเนียมทั�งชาว
วงัและชาวบา้น เขาจะเรียกใหย้ืนไวอ้าลยั ๑ นาทีก่อนประชุมเพลิงครั� งเดียว ในงานบาํเพญ็กศุลศพปกติกไ็ป
จุดธูป ๑ ดอกบูชากเ็หมาะสมแลว้  เราทั�งที�รู้กต็อ้งถูกขืนใจให้ตอ้งปฏิบติัเมื�อพิธีกรเชิญ  กลบัเขตทาํงาน
ธุรการที�มากองอยูบ่นโต๊ะจนหมด ไปดูนกัการภารโรงติดหินทรายตีนเสาอาคารสวสัดิการ    สั�งหินทราย
เป็นแผน่มาหุม้ ๑๒ ตน้เสา  เยน็ไปใหห้มอฉีดยา ๑ เข็ม หวัคํ�าไปร่ามงานศพคุณแม่ของ ผ.อ.ศิริพร  คุณวฒิุที�
พ่อตาหินชา้ง 
                    วนัพุธที� ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙เปิดการประชุมสัมมนาพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั�นที� 
๑ - ๓ ที�โรงเรียนอนุบาลชุมพร เป็นรายการของอาํเภอเมือง ไดข้อความกรุณาใหค้รูไดป้ลกูฝังกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ให้กบัเดก็ และใชธ้รรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือน ๒ จุดที�ผา่นมา ก่อนเที�ยงไปรอรับและ
รับประทานอาหารกบัคณะกรรมการมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ ที�นาํโดยท่านขวญัแกว้  วชัโรทยั  ที�แก่ง
เพการีสอร์ท มีเวลาคุยเรื�องงาน เรื�องการพฒันากนัละเอียดเพราะไม่ไดเ้จอท่านมาเป็นปี  ผมเห็นมีเวลาจึง
เรียนเชิญท่านไปเยี�ยมสาํนกังานเขตพื�นที�  ท่านกก็รุณาพาขบวนอนัยิ�งใหญ่ไปเยี�ยมที�สาํนกังาน ไปนั�งคุยเรื�อง
งานกนัต่อที�หอ้งทาํงาน ผ.อ.เขต และกรุณาเดินไปดูอาคารสวสัดิการนบัวา่เป็นเกียรติอนัสูงสุดที�ท่านใหก้บั
พวกเราชาวชุมพรเขต ๑  ส่งแขกขบวนใหญ่แลว้มีงานประชุมเรื�องมาตรฐานการศึกษาที�คา้งอยู่ใหพ้ิจารณา
กนัต่อ เพราะ สพฐ.กาํหนดมา ๑๘ มาตรฐาน ระดบัเขตมาพิจารณาเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม ไปถึง
โรงเรียนกท็าํนองเดียวกนั  วนันี� ไดข้อ้ยุติเพื�อนาํเสนอคณะกรรมการเขตพื�นที�อนุมติัก็คงจะเป็นมาตรฐาน
แม่บทไดท้ั�งระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานและปฐมวยั   เยน็คณะ สตง.จากส่วนกลางมาติดตามงานและ
สมัภาษณ์ผมดว้ยถึงการจดัโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในจึงเลิกเยน็  ไปใหห้มอฉีดยาอีก ๑ เข็ม หวัคํ�าไป
งานศพคุณพ่อของ ผ.อ.จีรวฒัน์  ขวญัช่วย ที�บา้นลอกอตนั 
                    วนัพฤหสับดีที� ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปร่วมรับฟังขอ้เสนอแนะและแนวทางประเมิน
โรงเรียนในฝันที�โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  มีเจา้หนา้ที�จากส่วนกลางมาแนะนาํแนวทางใหท้ราบ  คณะครู
โรงเรียนปะทิววิทยามาสมทบดว้ย ผมดูสภาพแวดลอ้มทั�ง ๒ แห่งกค็าดวา่น่าจะผา่นไปดว้ยดี  ที�สาํคญัตอ้ง
จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพดว้ยกระบวนการกลุ่มในการทาํงานใหท้ั�วถึง  การประชุมจบเลย
เที�ยงเลก็นอ้ย ทางโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาเป็นเจา้ภาพเลี�ยงมื�อเที�ยง  ผมขอตวักลบัไปเขตลงชื�อในหนงัสือ
ราชการ และไปดูช่างก่อสร้างอาคารสวสัดิการ  วนันี� ออกเร็วบ่าย ๓ โมงผมเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื�อประชุม
รายการของสภาการศึกษาในวนัพรุ่งนี� และของ สสวท.ในวนัจนัทร์  ถึงกรุงเทพฯ ๔ ทุ่มเพราะเจอฝนตลอด
ทาง 
                    วนัศุกร์ที� ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  วนันี� มีการประชุมเพื�อพิจารณาผลการวิจยัเรื�องการกระจาย
อาํนาจสู่เขตพื�นที�การศึกษา ที�โรงแรมเอสดีเอวีนิว ใกลข้นส่งสายใต ้ มี ผ.อ.เขต รอง ผ.อ.เขตมาประชุมมาก



หนา้หลายตา เชา้ฟังวิทยากรบรรยายสรุปผลการวิจยัที�ออกมามีทั�งประเดน็ที�รับทราบกนัอยู่แลว้โดยทั�วไป มี
ทั�งขอ้จาํกดั ขอ้ไดเ้ปรียบ จุดเด่น จุดดอ้ย เป็นที�รับรู้กนัแลว้เป็นการทั�วไป เช่น เขต ๑ พร้อมกวา่เขต ๒  การ
เดินทางระหวา่งเขตกบัโรงเรียนไกลกว่าไปอาํเภอ  การบริหารทั�วไป การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ การกระจายอาํนาจยงัไม่เหมาะสม  ก่อนเที�ยงมีการแบ่งกลุ่ม
อภิปรายเพิ�มเติม  บ่ายนาํมาสรุปอีกครั� ง  ทาํใหนึ้กถึงเรื�องเล่าที�เคยฟังมาเรื�องหนึ�ง  เขาบอกว่ามีชายคนหนึ�ง
เคยมีความสะดวกสบายในชีวิตครอบครัวมาดว้ยดี พออายุสามสิบแปดปีฐานะทางบา้นกท็รุดลงจนตอ้ง
ลาํบากยากจน แกเลยไปหาหมอดู  ถามว่าชีวิตแกจะทนทุกขย์ากลาํบากแสนสาหสัไปอีกนานไหม  หมอดู
จอ้งมองดวงตาแลว้ถามวา่ตอนนี� คุณอายสุามสิบแปดปีใช่ไหม  ชายหนุ่มพะยกัหนา้รับ หมอจึงเอ่ยวา่คุณจะ
ทนลาํบากไปจนอาย ุ๔๕  ชายหนุ่มไดย้ินก็ดีใจรีบถามแทรกขึ�น แปลว่าผมจะกลบัไปมั�งมีศรีสุขเหมือนเก่า
ใช่ไหมครับ  หมอดบูอกวา่ เปล่าหรอก  พออายุ ๔๕ คุณกจ็ะรู้สึกชินไปเองกบัความทุกขย์ากจนรู้สึกสบาย
ขึ�น ระบบเขตพื�นที�กบัโรงเรียนจะเป็นทาํนองนี�หรือเปลา่หนอ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  

๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจนัทร์ที� ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  วนันี� มีประชุมที�โรงแรมแอมบราสเดอร์ สุขมุวิท ๑๑  มี 
สสวท.เป็นเจา้ภาพ พูดคุยการเรื�องการบรรจุครูตามโครงการ  สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที�มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  เป็นการซกัซอ้มความเขา้ใจ แนวทางดาํเนินการใน
การบรรจุนกัเรียนทุนโครงการนี�  ของชุมพรเขต ๑ บรรจุไปแลว้หลายราย  ล่าสุดสงวนอตัราไวจ้ะบรรจุแต่
เจา้ตวัสละสิทธิL   สพฐ.จึงตอ้งส่งรายใหม่มาใหบ้รรจุแทน ทาํใหไ้ดค้รูชา้กวา่ที�ควรจะเป็น   ในความคุม้ทุน
ทาง สสวท.คาดหวงัจะใหค้รูกลุ่มนี�สอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  แต่ในทางปฏิบติัไม่มีอตัราวา่งเรียก
บรรจุ  จึงมกัไปอยู่ในที�ไกลๆ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาบา้ง ขยายโอกาสบา้ง  ขอ้เสนอหนึ�งที�น่าสนใจ คือ 
ใหร้ัฐบาลจดัสรรโควตาเกษียณอายุใหบ้รรจุแต่งตั�งใหน้กัเรียนทุนเป็นการเฉพาะ จะแกปั้ญหาไดร้ะดบั
หนึ� ง  การประชุมเลิกบ่าย  พรุ่งนี� มีงานรออยู่หลายเรื�องที�เขต  จึงขบัรถกลบัชุมพร ถึงบา้นพกัเที�ยงคืน 
                        วนัองัคารที� ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้มอบท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์  เป็นประธาน
เปิดการประชุมพฒันาประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวยั  ที�หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร จาํกดั  นั�ง
ลงชื�อแฟ้มเอกสารและเยี�ยมการทาํงานของช่างที�อาคารสวสัดิการ  กาํลงัหล่อบวัซีเมนต ์และทาสี  เรา
เลือกใชสี้เหลือง สีมงคลแห่งปีนี�  ดูสวา่งกระฉบักระเฉงทางอารมณ์  บ่ายรับคณะผูต้รวจติดตามผลการ
ดาํเนินของเขต จาก สพฐ. ซึ� งมาพกัคา้งที�ชุมพรตั�งแต่เมื�อคืน  เชา้ไปปฏิบติังานที�เขต ๒  บ่ายมาเขต ๑  พวก
เราช่วยกนัตอบคาํถามและชี�แจงผลงานใหท้ราบ  จากนั�นเดินทางไปโรงเรียนปะทิววิทยา เยี�ยมศูนย์



สิ�งแวดลอ้มศึกษา  เยี�ยมชมโรงเรียนบา้นหินกบ ยามพลบคํ�า   อาหารเยน็ที�ร้านทะเลทองริมอ่าวปะทิว คณะ
ผูต้รวจติดตามบอกว่าชื�นชมในความสาํเร็จของพวกเราทั�งเขตและโรงเรียน ผมเองกชื็�นชมพวกเราชาว
โรงเรียนในเขต ๑ ทั�งผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่เป็นผูที้�กม้หนา้กม้ตาทาํงาน ไม่รู้จกับ่นจกัเหนื�อย  เมื�อมี
โอกาสผมจึงชอบออกไปโรงเรียนเพื�อเป็นกาํลงัใจ  และจะรู้สึกมีความสุขเมื�อไดอ้ยูเ่คียงบ่าเคียงไหล่กบั
เพื�อนครูในโรงเรียน ไดส้นทนากบันกัเรียน  เหมือนแมท่พัมีความสุขเมื�ออยู่ในสนามรบ   
                        วนัพุธที� ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมเพื�อพฒันา
ประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวยั กลุ่มครูผูส้อน ที�ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร จาํกดั บรรยาย
พิเศษครึ� งชั�วโมงตอ้งส่งมอบใหวิ้ทยากรจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีวา่ไปตามตาราง   ลงไปเปิด
การสมัมนาการจดักรอบการเรียนรู้ทอ้งถิ�นที�ชั�น ๒ ของอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์ใชเ้วลา ๑๕ นาที  ตอ้ง
เดินทางกลบัเขตเปลี�ยนเสื�อผา้ใหม่เป็นเครื�องแบบปกติขาว เพื�อเป็นประธานมอบสารานุกรมไทย ฉบบั
พระราชทานใหโ้รงเรียนในสังกดั ฉบบันี� เป็นเล่มที� ๓๐  มีคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนชุมพร-ทราย
รี เป็นเจา้ภาพ ที�หอ้งประชุมชั�น ๓ ของสาํนกังานเขต  สารานุกรมพระราชทานไดจ้ดัทาํดว้ยกระดาษอย่างดี 
เรียงเนื�อหาสาระใหน่้าสนใจ  อยากใหโ้รงเรียนใชป้ระโยชน์ทั�งครูทั�งเด็ก จะช่วยแกปั้ญหาขาดครูขาด
หนงัสือได ้   บ่ายมีการประชุมจดัทาํแผน KM ผมไม่ไดเ้ขา้ ไปดูช่างสร้างอาคารสวสัดิการ  แลว้ขึ�นไปเซ็น
แฟ้มเอกสาร  เยน็ไปงานเลี�ยงแสดงความยินดีที� ผ.อ.ศกัดิL ชยั เสนีวงศ ์ประธานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร 
จาํกดั ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ที�อาคารสหกรณ์ฯ สี�แยกปฐมพร   
                        วนัพฤหสับดีที� ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ เชา้ไปร่วมงานโรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู เป็นพิธี
เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติครองราชย ์๖๐ ปี มีท่านพินยั  อนนัตพงศ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร เป็น
ประธาน หลงัพิธีสงฆ ์และเปิดอาคารแลว้ ไดร่้วมรับประทานอาหารกลางวนั   โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู 
เป็นโรงเรียนสังกดัสาํนกับริหารการศึกษาพิเศษ ไม่ไดขึ้�นกบัเขตพื�นที�การศึกษา  มีเขตบริการสาํหรับเดก็
บกพร่องทางสมองทั�งในชุมพรและจงัหวดัใกลเ้คียง  แต่เวลาเขตมีผูป้ระชุมหรือกิจกรรมท่านผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนไดส้มคัรใจเขา้ร่วมดว้ยเสมอ   บ่ายกลบัมาเขตครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บา้นพนัวาลมาหา บอกวา่
อยากเขา้ร่วมประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนดว้ย ผมไมข่ดัขอ้งจะใหเ้จา้หนา้ที�ทาํหนงัสือเชิญไป  เยน็
มีงานเลี�ยงโต๊ะจีนที�โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู  ผมใหอ้าํนวยการช่วยไป ๒๐๐๐ บาท แต่ไม่ไดไ้ปร่วมเพราะ
อยากถนอมสุขภาพไวห้น่อยในช่วงนี�   ติดตามการพิจารณายา้ย  ผ.อ.เขตของ ก.ค.ศ. จนมืดจึงมั�นใจว่าไม่มี
ชื�อโยกยา้ย กดี็ใจที�มีโอกาสทาํงานที�ชุมพรต่อไป 
                        วนัศุกร์ที� ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ เชา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัที�ศูนย์
ราชการ มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน  ผมไดเ้สนอเรื�องการดูแลความปลอดภยัเรื�องรถ
โรงเรียน  ท่านขนส่งจงัหวดัแจง้วา่กาํลงัจดัระเบียบรถรับส่งนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกติกาเพื�อความปลอดภยั 
คือ ไม่เปิดทา้ยใหห้้อยโหน  มีป้ายบอกหนา้หลงัใหช้ดัเจนวา่รถนกัเรียน มีไฟวบัวาบสีเหลืองติดไวบ้น
หลงัคาใหร้ถทั�วไปเห็นวา่เป็นรถรับส่งนกัเรียน  ก่อนกลบัไดดู้ภาพยนตส่์วนพระองคต์อนเสดจ็ชุมพร ไม่เคย
เห็นมาก่อนรู้สึกสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาที�สุดมิได ้  บ่ายเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีกรรมการมาประชุมกนัไม่เต็มคณะ จึงไดแ้ต่หลกัการทั�วไป กรรมการ
คณะหนึ�งไปประเมินโรงเรียนจาํนวน ๗-๘ โรงเรียนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ เพื�อนาํผลที�
ไดไ้ปพฒันาโรงเรียนต่อไป   เยน็สมาชิกชกัชวนไปกินขา้วที�ร้านชวนฝัน หาดทุ่งววัแล่น  ๓ ทุ่มจึงกลบั
บา้นพกั 
                        วนัเสาร์ที� ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  บ่ายเดินทางไปสุราษฎร์ธานีเพื�อร่วมพิธีมงคลสมรสของ
คุณสุทธิพนัธ์  แสงขาํ นิติกรสาํนกังาน  แวะเที�ยวพุมเรียง ดูการทอผา้ไหม บา้นเมืองเงียบๆเหงาๆ เพราะไกล
จากถนนหลกัพอสมควร   มีเสื�อผา้สาํเร็จรูปวางขายหลายร้าน  ผมอุดหนุนกางเกงชาวเลมา ๒ ตวั เป็นแบบ
ขากวา้งๆ เอวกวา้งๆมีสายรัดมาผกูตามอธัยาศยั  ซื�อแกงไตปลาแห้งและมนักุง้ของพงังาแต่มาวางขายที�นี�อีก 
๒- ๓ กระปุกไวย้ามทุกขย์าก    เลยไปในเมืองแวะหา้งโลตสัซื�อเครื�องมือช่างอีก ๑ ชุด กลบัชุมพรถึงบา้น ๕ 
ทุ่ม 
                        วนัอาทิตยที์� ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เที�ยงเดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ 
อาํเภอท่าแซะ เพื�อตอ้นรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ นาํโดย
คุณขวญัแกว้  วชัโรทยั  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ คณะ
มาถึงเกือบ ๑๕ นาฬิกา ชมการแสดงของนกัเรียนชุดรํามโนราห์  การฝึกท่ามือเปล่าของนกัศึกษาวิชา
ทหาร  มีการถ่ายทอดสดไปยงัโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวงัไกลกงัวล  ใหน้กัเรียน
ทั�ง ๒ โรงเรียนทาํกิจกรรมร่วมกนั  ส่งแขกเกือบ ๑๘ นาฬิกาจึงเดินทางกลบัที�พกั 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
  

๖     สิงหาคม    ๒๕๔๙ 

เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัพุธที� ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙  วนันี� เชา้ไปเปิดการอบรมการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
และทกัษะการคิดวิเคราะห์สําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ที�โรงเรียนวดัดอนรวบ  ตาํบลบางหมาก มีครูเขา้
อบรม  ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นคอเตี�ย  โรงเรียนวดัดอนรวบ และโรงเรียนวดัคขูุด  มีศึกษานิเทศกจ์าก
เขตเป็นผูใ้ห้การอบรม  เปิดและบรรยายพิเศษ ผมเล่าใหฟั้งถึงทฤษฎีของ Benjamin Bloom (Learning 

Domains or Bloom's Taxonomy)  ที�จาํแนกการเรียนรู้ของคนออกเป็น ๓ Domains คือ 

                         ๑. Cognitive: mental skills (Knowledge) พุทธิพิสยั 

                         ๒. Affective: growth in feelings or emotional areas (Attitude) จิตพิสัย 

                         ๓. Psychomotor: manual or physical skills (Skills)  ทักษะพิสัย 



สําหรับด้าน Cognitive: mental skills (Knowledge)หรือ พุทธิพิสยั จาํแนกย่อยไดด้งันี�  
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  นายเดวิด แครทโวทล ์(David  Krathwohl)  ไดป้รับปรุงทฤษฎีของบลูมใหม่ดงันี�  
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ที�นาํเสนอเรื�องนี� เพื�อใหค้รูเราไดเ้ขา้ใจทฤษฎีการเรียนรู้และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชส้มรรถภาพสมองใน
ระดบัสูงไดอ้ย่างครบถว้น เหนือไปจากความรู้ความจาํ ถา้ฝึกบ่อยนกัเรียนก็จะรู้จกัคิด เมื�อคิดไดก้วิ็เคราะห์
ได ้สร้างสรรคไ์ด ้ แต่ถา้คิดไม่ไดเ้รื�องอื�นก็เกิดไม่ได ้  กลบัเขตทาํงานเอกสาร สลบักบัการไปดอูาคาร
สวสัดิการที�กาํลงัติดบวั ซึ� งช่างไดห้ล่อขึ�นใชเ้อง ประหยดัเงินไปหลายหมื�น 

                        วนัศุกร์ที� ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมรอง ผ.อ.เขต  ผช.ผ.อ.เขต และหวัหนา้กลุ่ม 
ประจาํเดือนสิงหาคม  ๒๕๔๙ ไดส้รุปงานของแต่ละกลุ่มเพื�อปรับประสิทธิภาพของงาน  ช่วงบ่าย เดิมตั�งใจ
จะไปรับรองเลขาธิการ กพฐ. ท่านอารีรัตน์  วฒันสิน ที�หลงัสวน แต่ท่านติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาได ้จึง
งด เยน็ตดัสินใจเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 

                        วนัอาทิตยที์� ๖  สิงหาคม  ๒๕๔๙  กลบัมาถึงชุมพรประมาณ ๑ ทุ่มแวะไปเยี�ยมคณะที�จดั
นิทรรศการโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กที�โรงแรมชุมพรแกรนด ์ กาํลงัจดักนัอยา่งขมีขมนั  ไดแ้นะนาํ
ไปบางส่วน  พรุ่งนี� ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัจะมาเปิดให ้

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 

๑๓   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                 วนัจนัทร์ที� ๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปตกับาตรที�หนา้ศาลจงัหวดัชุมพร เนื�องในวนัรพี (พระเจา้
บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL ) ซึ� งนกักฎหมายถือวา่พระองคเ์ป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ท่านผู ้
พิพากษาหวัหนา้ศาลไดเ้ชิญไปร่วมงานทั�งตกับาตรและวางพวงมาลา และมีพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชน
จงัหวดัชุมพรดว้ย  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL  เป็น
พระราชโอรสองคที์� 14 ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ประสูติ ณ วนัพุธที� 21 ตุลาคม 2417 ต่อมาไดท้รงศึกษาที�โรงเรียนพระ
ตาํหนกัสวนกหุลาบในพระบรมมหาราชวงัโดยมีมหาปั� น (เจา้พระยายม
ราช) เป็นพระอาจารยผ์ูส้อน ครั�นโสกนัตแ์ลว้ พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส่้งไปศึกษาต่อที�
ประเทศองักฤษ เสดจ็ในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL ทรงมีพระสติปัญญา
เฉลียวฉลาดมาตั�งแต่ทรงพระเยาว ์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถสอบ
ผา่นเขา้เรียน ณ สาํนกัไครส์เซิซ มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดได ้แต่ทางมหาวิทยาลยัไม่ยอมรับเขา้ศึกษา เพราะ
อายยุงัไม่ถึง 18 ปี กรมหลวงราชบุรีฯ ตอ้งเสดจ็ไปขอความกรุณาเป็นพิเศษว่าคนไทยเกิดง่ายตายเร็ว ทาง
มหาวิทยาลยัจึงยอมผ่อนผนัโดยใหท้รงสอบไล่อีกครั� งหนึ�งกท็รงสอบได ้จึงเขา้มหาวิทยาลยันี� ได ้ไดท้รง
ศึกษาวิชากฎหมาย ณ สาํนกัไครส์เซิซแห่งมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดสอบไล่ไดป้ริญญาตรีชั�นเกียรตินิยม
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ภายในเวลา 3 ปี เมื�อพระชนัษาไดเ้พียง 20 พรรษา ซึ�งคนธรรมดาตอ้งเรียนถึง 4 ปี เมื�อเสดจ็กลบัมาแลว้ได้
โปรดเกลา้ใหท้รงฝึกหดัราชการในกรมราชเลขานุการ ดว้ยพระปรีชาสามารถฉลาดเฉียบแหลมยากจะหาตวั
จบั ทั�งทรงมีพระอุตสาหะขนัแขง็ในการทาํงานเป็นอยา่งยิ�งในไม่ชา้กท็รงสามารถทาํงานในกรมนั�นไดทุ้ก
ตาํแหน่งตลอดถึงร่างพระราชหัตถเลขาถวายสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงซึ� งเป็นที�พอพระราชหฤทยัเป็นยิ�งนกั 

ถึงกบัทรงเรียกเสดจ็ในกรมว่า "เฉลียวฉลาดรพี" จึงทรงรับสั�งวา่เมื�อมีเวลาว่างใหไ้ปติดต่อกบัเจา้พระยาอภยั
ราชา (ดร. โรแลง ยคัแมงส์) ซึ� งเป็นนกักฎหมายชาวเบลเยี�ยมมีตาํแหน่งเป็นที�ปรึกษาราชการแผน่ดินในสมยั
นั�น เจา้พระยาอภยัราชาไดข้อใหเ้สดจ็ในกรมฯ ทรงศึกษากฎหมายไทยทั�งหมดแลว้ทาํสารบญัรายละเอียดให้
ดู ทรงศึกษาอยู่ไม่กี�เดือนก็ทาํสาํเร็จ เจา้พระยาอภยัราชาแปลกใจขอซักถามกไ็ดค้วามวา่มีความทรงจาํดีมาก
ถา้ไดท้รงอ่านเพียงครั� งเดียวก็สามารถจาํความสาํคญัในกฎหมายไดห้มด 

 

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหก้รมหลวงราชบุรีฯ ทรงรับตาํแหน่งสภานายก
พิเศษ จดัตั�งศาลมณฑลและศาลเมือง (ศาลจงัหวดั) ขึ�นในทอ้งที�ต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมตุลาการในหวัเมือง
ซึ�งสงักดักระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนใหญ่เขา้มาอยู่ในกระทรวงยติุธรรม กรมหลวงราชบุรีฯ ทรงจดัตั�งศาล
หวัเมืองในมณฑลอยุธยาเป็นเริ�มแรก คดีความคั�งคา้งเป็นอนัมาก กท็รงสามารถพิจารณาพิพากษาใหส้าํเร็จ
ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วสมตามพระราชประสงค ์และเมื�อวนัที� 3 มีนาคม 2439 พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดต้กลงพระทยัประกาศตั�งกรมหลวงราชบุรีฯ เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ซึ� ง
ขณะนั�นเสดจ็ในกรมฯ ทรงพระชนมายเุพียง 22 พรรษา นบัเป็นเสนาบดีที�หนุ่มที�สุดในโลก 

 

           กรมหลวงราชบุรีฯ ไดท้รงแกไ้ขระเบียบราชการในกระทรวง
ยติุธรรมทั�งแผนกธุรการและตุลาการ ทรงวางระเบียบปฏิบติัของศาล
เพื�อให้มีความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ� งไดอ้อกเป็นกฎ
เสนาบดีกระทรวงยติุธรรมไวห้ลายสิบฉบบั กฎเสนาบดีดงักล่าวนี�ไดใ้ช้
ตลอดมา จนประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2478 

นอกจากนี�ยงัไดท้รงเป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายที�สาํคญัใหพ้อ
กบัความตอ้งการของประเทศ คือ พระธรรมนูญศาลยติุธรรม กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลกัษณะ

อาญา ประมวลกฎหมายแพ่งฯ กรรมการร่างกฎหมายนี�  ต่อมาไดต้ั�งเป็นกรมร่างกฎหมายแลว้เปลี�ยนชื�อ
เรียกวา่ คณะกรรมการกฤษฎีกามาจนทุกวนันี�  นอกจากนี�ยงัใหย้กกองมหตัโทษและกองลหุโทษจากระทรวง
นครบาลมาสงักดักระทรวงยุติธรรม ตั�งแต่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เพื�อจดัวางขอ้บงัคบัเรือนจาํใหดี้ขึ�น ใหผู้ ้
พิพากษามีอาํนาจตรวจเรือนจาํ และตั�งกองพิมพล์ายนิ�วมือขึ�นที�กองลหุโทษ ในปี ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ส่วน
เรือนจาํหวัเมืองคงขึ�นกบักระทรวงมหาดไทย และทรงจดัวางระเบียบงานกรมอยัการซึ� งไดต้ั�งขึ�นตั�งแต่ ร.ศ. 
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112 (พ.ศ. 2436) โดยมีหนา้ที�ปฏิบติัการเฉพาะกรุงเทพฯ และสงักดัอยู่ในกระทรวงยติุธรรม ส่วนอยัการหวั
เมืองสังกดักระทรวงมหาดไทย 

         งานปรับปรุงในสมยันั�นเป็นภาระหนกัมาก เพราะไม่มีคนที�มีความรู้กฎหมายเพียงพอที�จะรับราชการ 

และวิชาทางกฎหมายก็จะตอ้งเปลี�ยนรูปใหเ้ขา้แบบสากล ตอ้งทรงเลือกคนที�จะศึกษากฎหมายโดยพระองค์
เอง ทรงสอนเอง ดว้ยความเหน็ดเหนื�อย ในปี พ.ศ. 2440 ไดมี้การสอบไล่กฎหมายครั� งแรก ไดเ้นติบณัฑิตรุ่น
แรก 9 คน ออกมารับราชการแบ่งเบาพระภาระไปไดบ้า้ง ทางดา้นการศึกษาวิชากฎหมายไดพ้ยายามพิมพ์
ฎีกาบางเรื�องออกจาํหน่ายเพื�อใหค้นเห็นแนวทางของกฎหมายที�จะดาํเนินต่อไป ออกมากกไ็ม่ไดเ้พราะผู ้
พิพากษาและเจา้หนา้ที�ศาลของเรายงัไม่พร้อมที�จะรับไดใ้นสมยันั�น ไดท้รงทาํคาํอธิบายกฎหมายลกัษณะ
อาญา และตวับทกฎหมายต่าง ๆ ออกมาเพื�อใหน้กัศึกษาใชศึ้กษา 

          ในเวลานั�น มีศาลกงสุลอยู่ในประเทศไทยตามสญัญาทางพระราชไมตรี เนื�องจากฝรั�งเขาอา้งวา่
กฎหมายของเรายงัไม่ทนัสมยั และเขายงัไม่ไวใ้จศาลไทย กรมหลวงราชบุรีฯ ไดท้รงแกไ้ขโดยจา้งนกั
กฎหมายชาวญี�ปุ่น และเบลเยี�ยมมาเป็นผูพิ้พากษาต่อมากจ็า้งคนองักฤษและฝรั�งเศษมาร่วมดว้ย ซึ� งลว้นเป็น
นกักฎหมายชั�นเยี�ยมทั�งสิ�น เป็นเหตุใหผู้พิ้พากษาในศาลไทยกระตือรือลน้ ศึกษาวิชากฎหมายไทย และ
ต่างประเทศ การงานดาํเนินไปดว้ยดีและรุดหนา้ ความเชื�อถือในศาลไทยจึงมีมากขึ�นตามลาํดบั ถึงกบั
ต่างประเทศยอมเลิกศาลกงสุลยอมใหค้นของเขามาขึ�นศาลไทยซึ� งเรียกวา่ ศาลต่างประเทศ มีฝรั�งนั�งเป็นผู ้
พิพากษากาํกบัอยูค่นหนึ�ง ซึ� งปัจจุบนันี�ศาลต่างประเทศกห็มดสิ�นไปจากเมืองไทยแลว้ 

 

          พระภารกิจของกรมหลวงราชบุรีฯ มีความหนกัอึ�งสุดจะพรรณนา นอกจากหนา้ที�เสนาบดีกระทรวง
ยติุธรรมและอาจารยโ์รงเรียนกฎหมายที�กลา่วแลว้  ยงัทรงรับหนา้ที�กรรมการศาลฎีกาอีกตาํแหน่งหนึ�ง ซึ� ง
ในเวลานั�นคดีใหญ ่ๆ ที�สาํคญัผูพิ้พากษาทั�งหลายกม็กัจะนาํคดีมาหารือ หรือบางทีก็ถวายใหท้รงร่างคาํ
พิพากษาใหเ้ลยก็มี อนันบัวา่เป็นภาระที�หนกัยิ�งเพราะหาคนช่วยไดไ้ม่มากนกัในเวลานั�น เป็นการเหนื�อย
ยากลาํบากที�สุด แต่พระองคก์ท็รงพอพระทยั และตั�งพระทยัเดด็เดี�ยวที�จะสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวจนสุดแรง ช่วยคนให้มีความรู้ในวิชากฎหมาย และอบรมจิตใจใหมี้ความ
ซื�อสัตยจ์งรักภกัดีเพื�อจะไดรั้บใชป้ระเทศชาติ ทรงเสียสละทุกอยา่งโดยไม่ทรงคิดถึงพระองคเ์องเลย ทรง
คิดถึงแต่งานเป็นใหญ่ เสดจ็ในกรมฯ ทรงมีพระทยัเมตตาต่อคนทั�ว ๆ ไปไม่ทรงเลือกที�รักมกัที�ชงั ทรงยึด
หลกัที�ว่า "คนทุกคนตอ้งเคารพเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนั ตอ้งช่วยเหลือเกื�อกลูกนั จะทาํอะไรตอ้งคิดถึงคนอื�น" 
ทรงยึดหลกัความยติุธรรมประจาํพระทยั พอพระทยัในการทาํงานมิไดย้อ่ทอ้ ทรงยึดหลกัที�ว่า "My life is 

service" คือ "ชีวิตของขา้พเจา้เกิดมาเพื�อรับใชป้ระเทศชาติ" กรมหลวงราชบุรีฯ ทรงมีความคิดและความ
ประสงคม์านานที�จะใหผู้พ้ิพากษาเป็นอิสระ ซึ� งแปลวา่ศาลเป็นส่วนหนึ� งต่างหากจากรัฐบาล ซึ� งแทจ้ริงกเ็ป็น
ความคิดตามครรลองประชาธิปไตยดงัที�เป็นอยูท่ ั�วไปในโลกเวลานี� นี�เอง แต่ขณะนั�นพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเห็นวา่ยงัไม่ถึงเวลา จึงเป็นที�ผิดหวงัของกรมหลวงราชบุรีฯ อยูม่าก สาํหรับ
ขา้ราชการในกระทรวงยติุธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ�งนกัเรียนกฎหมายซึ�งเป็นลูกศิษยข์องพระองคท่์านนั�นต่าง



เทิดทูนกรมหลวงราชบุรีฯ เป็นศาสดา ไม่วา่จะรับสั�งว่าอะไร หรือใหท้าํอะไร กด็ูเหมือนจะเห็นตามหรือทาํ
ตามทั�งสิ�น 

         ในราววนัที� 20 เมษายน ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) กรมหลวงราชบุรีฯ ทรงทาํหนงัสือกราบบงัคมทูลวา่
ประชวรมีอาการปวดพระเศียรเป็นกาํลงัรู้สึกวา่ในสมองเผด็ร้อนเหมือนหนึ�งโรยพริกไทยระหวา่งมนัสมอง
กบักระดกู คิดและจาํอะไรไม่ไดท้ั�งสิ�น ทาํงานแมแ้ต่นิดหน่อยกเ็หนื�อย หมอไรเตอร์ตรวจพระอาการแลว้ว่า
ตอ้งหยดุการทาํงานพกัรักษาพระองค ์เมื�อเป็นเช่นนี� รู้สึกว่าจะทาํงานสนองพระเดชพระคุณไม่ได ้จึงขอ
กราบถวายบงัคมลาออกจากตาํแหน่งเสนาบดีเพื�อเปิดโอกาสใหท้รงเลือกสรรผูอื้�นเขา้รับหนา้ที�ต่อไป ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2462 กรมหลวงราชบุรีฯ ซึ� งยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ตั�งแต่วนัที� 1 

เมษายน ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) ไดป้ระชวรดว้ยโรควณัโรคที�พระวกักะ จึงเสด็จไปที�กรุงปารีสเพื�อรักษา
พระองค ์แต่พระอาการกไ็ม่ทุเลา ครั�นวนัที� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 กสิ็�นพระชนมที์�กรุงปารีสนั�นเอง 
พระชนมายเุรียงปีได ้47 พรรษา อนันาํความโศกเศร้าเสียใจมาสู่วงการนกักฎหมายไทยยิ�งนกั 

 

          ดว้ยเหตุที�เสดจ็ในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงมุ่งพระทยัที�จะทาํงานใหแ้ก่
ประเทศชาติบา้นเมืองมากกว่าที�จะสนพระทยัในเรื�องส่วนพระองค ์ทรงมี
พระทยัเมตตาแก่บุคคลทั�ว ๆ ไป ทรงยึดหลกัความยุติธรรมเป็นธรรมประจาํ
พระทยั ไม่ทรงเลือกที�รักมกัที�ชงัทรงละความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ�ง
เหล่านี�ไม่อยู่ในพระทยัของพระองคเ์ลย ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติและต่อนกั
กฎหมายทั�งปวงเป็นเอนกประการ ดว้ยพระเกียรติคุณอนัสุดจะพรรณนาทาํให้
ประชาชนทั�วไปขนานนามพระองคท่์านวา่ "พระบิดาและปฐมาจารยแ์ห่งนกั

กฎหมายไทย" ทั�งนี�อาจกล่าวไดว้า่ ไม่มีเสนาบดีคนใดจะไดรั้บเกียรติอนัเกิดจากนํ�าใจคนถึงเช่นนี�  
                    เวลา ๑๐.๐๐ น.ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร เป็นประธานเปิดงานคาราวานเสริมสร้างเดก็
ปฐมวยั เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัที�ทรงครองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี ของสาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ ที�หอ้งหลงัสวน โรงแรมชุมพรแกรนดพ์าเลซ วนันี� มีนกัเรียนระดบัอนุบาลและ
ผูป้กครองมากนัจนเต็มหอ้งประชุม ซึ�งจุผูค้นไดป้ระมาณ ๕๐๐ คน  นิทรรศการของโรงเรียนอนุบาล
ชุมพร  โรงเรียนอนุบาลปะทิว  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วดัสุบรรณนิมิต) โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม 
และโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ไดรั้บความสนใจจากผูป้กครอง   เวทีประดบัดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัอย่าง
สวยงาม  เสียงโฆษกแจว้ๆเสียงดงัฟังชดั คือ ศน.รัตนา  ทรัพยส์มบูรณ์ (ป้าเขียว) คนใหญ่แห่งชุมพรเขต 
๑  เมื�อเชิญท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร ผูเ้ป็นประธานประจาํแท่น  ผมไดก้ล่าวรายงาน ท่านกล่าว
เปิด  นกัเรียนรําเทิดพระเกียรติพระเจา้อยูห่วัและพระราชินี  ท่านประธานจึงเดินชมนิทรรศการดว้ยความ
สนใจ ท่านซกัถามนกัเรียนและครูที�ประจาํนิทรรศการ  หากตอบไม่ถกูท่านก็จะอธิบายใหฟั้ง  ตอ้งยอมรับว่า
ท่านผูว้่าฯพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นผูค้งแก่เรียน มีความรอบรู้ศิลปวิทยารอบดา้น  โดยเฉพาะดา้นระเบียบสาร
บรรณและพิธีการท่านจะเขม้งวดเป็นพิเศษ  หลงัส่งท่านประธานแลว้ผมกลบัไปสาํนกังานเพื�อปฏิบติังาน
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ตามปกติ        บ่ายมีประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางเร่งรัดการต่อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพติดทั�งในและนอก
สถานศึกษาที�หอ้งลงักาจิว ศาลากลางจงัหวดั มีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายวีระ  ศรีวฒันตระกลู เป็น
ประธาน อภิปรายกนัมากจนตอ้งเลิกหกโมงเยน็ 
                วนัองัคารที� ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙ เชา้ทาํพิธีไหวส้ารทจีนฉบบัยอ่ตามความเชื�อที�เคยปฏิบติักนัมา
ของคนไทยเชื�อสายจีน  ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสาํคญัที�ลูกหลานจะแสดงความกตญัWู
ต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว ้หญิงที�แต่งงานแลว้ตอ้งกลบัมาเซ่นไหวที้�บา้นเดิม   ต่อมาเรื�องนี� ไดไ้ปปะปน
กบัเรื�องของพระโมคคลัลานะ ที�ช่วยมารดาใหพ้น้จากนรก จึงมีความเชื�อวา่เป็นเวลาที�ประตูนรกนั�นไดถู้ก
เปิด เพื�อใหบ้รรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที�ต่างๆ ชาวจีนจะมีการเซ่นไหวเ้พิ�มขึ�นมาอีกพิธีหนึ�ง คือ ใน
ตอนเชา้จะเซ่นไหวเ้จา้ที� และเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ตอนบ่ายจะเซ่นไหวผี้ไม่มีญาติ หรือบรรพบุรุษตน้ตระกลู
ของชาวจีน ที�ล่วงลบัไปแลว้แต่ไม่มีลกูหลานสืบสกุล แต่ในบางแห่งก็นิยมไหวใ้นตอนเชา้ดว้ยเช่นกนั 

ประเพณีนี� ไดย้ึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมายาวนาน...    ในรอบหนึ� งปีชาวจีนจะมีไหวเ้จา้ใหญ่ 8 ครั� ง เรียกว่า
ไหว ้8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย การไหวส้ารทจีนเป็นการไหวค้รั� งที� 5 ตรงกบัวนัที� 15 เดือน 7  ซึ� งถือกนัว่าเป็นเดือน
ผี เป็นเดือนที�ประตูนรกปิดเปิด ใหผ้ีทั�งหลายมารับกศุลผลบุญได ้  ตาํราจีนหนึ�งกล่าวไวว้า่ วนัที� 15 เดือน 7 

เป็นวนัที�เช็งฮีไต๋ตีOจะตรวจดูบญัชีวิญญาณคนตาย ส่งวิญญาณดีขึ�นสวรรค ์และส่งวิญญาณร้ายลงนรก  ชาว
จีนทั�งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้าย จึงทาํบุญอุทิศส่วนกศุลให้ นรกจึงเปิดประตู เพื�อใหวิ้ญญาณร้ายออกมา
รับกศุลผลบุญได ้    การไหวใ้นเทศกาลสารทจีนต่างจากการไหวใ้นเทศกาลอื�นๆ ตรงที�แบ่งการไหว้
ออกเป็น 3 ชุด  

ชุดแรก สําหรับไหว้เจ้าที0   จะไหวใ้นตอนเชา้ มีอาหารคาวหวาน ขนมไหวก้ใ็ช ้ถว้ยฟ ูกุย้ไช่ ซึ� งตอ้งมีสีแดง
แตม้เป็นจุดเอาไว ้ส่วนขนมไหวพิ้เศษที�ตอ้งมี ซึ� งเป็นประเพณีของสารทจีน คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน 

นอกจากนั�นกมี็ผลไม ้นํ�าชา หรือเหลา้จีน และกระดาษเงิน กระดาษทอง 

ชุดที0สอง สําหรับไหว้บรรพบุรุษ    คลา้ยของไหวเ้จา้ที� พร้อมดว้ยกบัขา้วที� บรรพบุรุษชอบ ตามธรรมเนียม
ตอ้งมีนํ�าแกง หรือขนมนํ�าใสๆ วางขา้งชามขา้วสวย และนํ�าชา จดัชุดตามจาํนวนของบรรพบุรุษ ถา้เป็นคนมี
ฐานะก็นิยมไหวโ้หงวแซ คือมี เป็ด ไก่ หมู ตบั ปลา พร้อมดว้ยกบัขา้วอีกหลายอยา่ง แลว้แต่วา่จะจดัที�บรรพ
บุรุษชอบ หรือจะจดัแบบที�ลูกหลานคนที�ไดกิ้นจริงชอบ แต่ตามธรรมเนียมการไหวบ้รรพบุรุษ ตอ้งมีของนํ�า
สาํหรับซดใหค้ล่องคอ จะเป็นนํ�าแกงกไ็ด ้หรือเป็นขนม นํ�าใส ๆ เช่น อีV (คือขนมบวัลอย) กไ็ด ้ วางเคียงกบั
ชามขา้วสวยและนํ�าชา ของหวานก็มี ขนมเข่ง ขนมเทียน ผลไม ้และกระดาษเงินกระดาษทอง  ที�ขาดไม่ไดก็้
คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน ผลไม ้และกระดาษเงินกระดาษทอง  

ชุดที0สาม สําหรับไหว้วญิญาณพเนจร ผไีม่มีญาติ ซึ0งไม่มีลกูหลานกราบไหว้ เรียกว่า ไป๊ฮ้อเฮียตีC หรือบาง
แห่งเรียกว่า ฮ้อเฮียตีC   จะตอ้งไหวน้อกบา้น ของไหวมี้ทั�งของคาวหวาน กบัผลไมต้ามตอ้งการ และที�พิเศษ
คือ มีขา้วหอมแบบจีนโบราณ คอปึ� ง เผือกนึ� งผา่ซีกเป็นเสี� ยวใส่ถาด เสน้หมี�ห่อใหญ่ เหลา้ นํ�าชา และ
กระดาษเงินกระดาษทองแบบเฉพาะ ที�เรียกวา่ อ่วงแซจิว จดัทุกอยา่งวางอยู่ดว้ยกนัสาํหรับเซ่นไหว ้ 

                     การไหวเ้จา้ที� จะไหวก่้อนในตอนเชา้ เผากระดาษเงินกระดาษทองจนเรียบร้อย สายๆ จึงตั�งโต๊ะ



ไหวบ้รรพบุรุษและไหวฮ้อ้เฮียตีO บางบา้นนิยมไหวต้อนบ่าย ถา้ไหวพ้ร้อมกนั ใหต้ั�งโต๊ะแยกจากกนั แต่เผา
กระดาษเงินกระดาษทองร่วมกนัได ้ สาํหรับการไหวข้นมเข่งขนมเทียนในเทศกาลสารทจีนนี�  ที�เมืองจีนไม่มี 

ขนมที�ใชไ้หวที้�เมืองจีนจะเป็นขนม 5 อยา่ง เรียกว่า “โหงวเปี� ย” หรือ เรียกชื�อเป็นชุดว่า ปัง เปี� ย หมี0 มั0ว 
ก ี        ปัง  คือ ขนมทึงปัง เป็นขนมที�ทาํจากนํ�าตาล   เปี� ย  คือ ขนมหนึงเปี� ย คลา้ยขนมไข่  หมี
 คือ ขนมหมี�

เทา้ ทาํจากแป้งขา้วเจา้ ขา้งในไสเ้ตา้ซา   มั
ว  คือ ขนมทึกกี� เป็นขนมขา้วพองสีแดง ตรงกลางมีไสเ้ป็นแผน่

บาง  ก ีคือ ขนมทึงกี ทาํเป็นชิ�นใหญ่ยาว เวลาจะกินตอ้งตดัเป็นชิ�นเลก็ๆ   เนื�องจากที�เมืองไทยหาส่วนผสมที�
ใชท้าํขนมทั�งหา้นี� ไม่ไดค้รบถว้น จึงงดไป แลว้เปลี�ยนมาเป็นการไหวข้นมเข่ง ขนมเทียน ในการไหว้
เทศกาลสารทจีนแทน    
                    ไปเปิดอบรมเจา้หนา้ที�การเงินโรงเรียนที�โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา เกณฑม์าโรงเรียนละคนเพื�อ
ทาํความเขา้ใจกบัระบบการเงิน การบญัชีและการพสัดุร่วมสมยั ที�ผมเองกโ็ง่ไปเลย ตอ้งศึกษาตอ้งสอบตอ้ง
ถามจากเจา้หนา้ที�เป็นระยะๆ โดยเฉพาะตรวจสอบภายในเป็นตวัช่วยที�ดีมากๆ  เปิดประชุมและบรรยาย
พิเศษแลว้ต่อดว้ยการเป็นสกัขีพยานการลงนามขอ้ตกลงระหวา่งโรงเรียนกบั อบจ.ชุมพร (MOU)  อบจ.
ชุมพรใหเ้งินอุดหนุนสาํหรับพฒันาครูและอาคารสถานที� ๒ ลา้นบาท  เที�ยงเลี�ยงคณะ ผอ.สพท.ปข.๑ คุณ
สมหมาย  ชนะกลุและคณะประมาณ  ๖๐ คนที�ร้านอาหารคุณสาหร่าย เขาพาง  มี ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษ 
โรงเรียนท่าขา้มวิทยาเป็นแม่งานใหญ่ในฐานะเจา้ถิ�น   บ่ายกลบัไปทาํงานที�เขต    เยน็ขอแรงพรรคพวกที�
คุน้เคยมาฉลองศรัทธาเครื�องไหวส้ารทจีนตามระเบียบ 
                   วนัพุธที� ๙ สิงหาคม  ๒๕๔๙  อยู่เขตทั�งเชา้และบ่ายเพื�อสะสางงานในแฟ้มต่างๆ สลบักบัการ
เดินดูความเรียบร้อยของหน่วยงาน ไปนั�งคุยกบัเจา้หนา้ที�กลุ่มงานต่างๆ  ไปดูช่างทาสีอาคารสวสัดิการดูแลว้
ใกลเ้ส้นชยัไปมากแลว้   เยน็ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพครูยุพิน  นพรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร
(วดัสุบรรณนิมิต) ที�เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง อายเุพียง ๕๕ ปี หมู่นี�มะเร็งไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปมาก ที�สาํคญักวา่
จะตรวจพบก็เป็นระยะสุดทา้ยแลว้  วิทยาศาสตร์การแพทยย์งัไม่สามารถรักษาโรคนี�ไดอ้ย่างเดด็ขาด 
                 วนัพฤหสับดีที� ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้เปิดกีฬาเฟื� องฟ้าเกมส์ ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใช้
สระว่ายนํ�าของโรงเรียนเป็นสถานที�ประกอบพิธีเปิด มีท่านรองนายก อบจ.ชุมพร  คุณสมบูรณ์  พรหมมาศ 
มาร่วมพิธีดว้ย  มีการรํามโนราห์รอบสระนํ�าเป็นที�ชื�นชอบของนกัเรียนและแขกผูมี้เกียรติ ดูการแข่งขนัวา่ย
นํ�า ๑ ทีมกข็อตวัเดินทางไปร่วมกบักรรมการจากส่วนกลางที�มาประเมินโรงเรียนในฝันเพื�อประกาศเป็น
โรงเรียนตน้แบบ ที�โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา วนันี�กบั ๓ ปีที�แลว้โรงเรียนไดพ้ฒันาไปมาก ทั�งสนาม อาคาร
สถานที� หอ้งเรียนหอ้งพิเศษ และหอ้งประชุม  ไดเ้ด็กพลอยนกัเรียนแลกเปลี�ยนจากเนเธอแลนดช่์วยแจมให้
บรรยากาศครื�นเครงขึ�นมาก  คนไทยก็อยากฝึกภาษาองักฤษจากเธอ เธอกอ็ยากเรียนภาษาไทยจากเรา เรียกว่า
สมประโยชน์กนัทั�งสองฝ่าย  ไปดูการออกร้านของชมรมผูป้กครองที�ยกครัวมาออกร้านจดัเลี�ยงนกัเรียนมี
ของที�ชอบกินหลายอยา่งแต่ก็กินไม่ไดเ้พราะเขาไวเ้ลี�ยงเด็ก ผ.อ.เขตตอ้งไปกินในหอ้งประชุม  กลบัไปใน
หอ้งประชุมมอบโล่มอบเกียรติบตัรใหผู้มี้อุปการะคุณ แลว้ประชุมกรรมการประเมินเพื�อสรุปผล  ไป
ประกาศผลที�หอประชุมใหญ่ ปรากฏว่าโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา ผา่นการประเมิน เป็นตน้แบบโรงเรียนใน



ฝันที�สมบูรณ์ ทั�งครูทั�งนกัเรียนร้องไหก้นัระงมไปหมด คงร้องไหด้ว้ยความดีใจที�ความพยายามของเขา
สาํเร็จ ผมเยา้เล่นวา่ร้องไหดี้ใจหรือเสียใจ เด็กตอบว่าดีใจ   ผมบอกว่าดีใจตอ้งหวัเราะซิ มาร้องไหนี้�มนัผดิ
ธรรมเนียม เขาบอกวา่ดีใจถึงขนาดเขม็ไมลตี์กลบัเป็นร้องไห ้ แยกตวัไปโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เพื�อเป็น
ประธานพิธีบวชเนกขมัปฎิบติัธรรมจาริณี  ไปถึงพระสงฆ์พร้อม ญาติโยมพร้อม นกัเรียนหญิงที�จะถือบวช
พร้อม ประธานกท็าํพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผูอ้าํนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน  ผมกล่าวตอบแลว้
เปิดงาน เป็นอนัเสร็จสิ�นของฆราวาส ที�เหลือเป็นเรื�องของสงฆ ์จึงเดินทางไปโรงเรียนปะทิววิทยา ประเมิน
ตน้แบบโรงเรียนในฝันอีก ๑ แห่ง กิจกรรมของที�นี�มีมากแน่นไปดว้ยเนื�อหาสาระเป็นที�ถูกใจของกรรมการ 
จะสรุปแลว้จบง่ายๆไม่ไดเ้ด็ดขาด เพราะนกัเรียนเขาเตรียมแสดงความสามารถใหดู้เป็นรายกิจกรรม
กรรมการไม่ไปดูจะตอ้งถูกลากถลูู่ถูกงัไปฟังเขาบรรยายจนได ้ จบเอา ๖ โมงเยน็ สรุปประกาศผล ทาํนอง
เดียวกนักอดกนักลมนํ�าตาซึม  มีอยู่รายหนึ�งเป็นนกัเรียนชายปรี� เขา้มาหาผูอ้าํนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา 
บอกวา่ครูครับประเมินผา่นแลว้เลี�ยงขา้วผมสักมื�อนะครับ ไดข่้าววา่พรุ่งนี�ผ.อ.สุชาติ  ชูชีพจะเลี�ยงอาหาร
นกัเรียนฟรีทั�งโรงเรียน  กลบัมาทานขา้วเยน็ตอน ๒ ทุ่มที�ร้านสวนรินทร์ ในตวัเมือชุมพร ท่านรองผูว้่า
ราชการจงัหวดั ท่านวีระ  ศรีวฒันตระกลู  มาร่วมดว้ย ส่งกรรมการจากส่วนกลางไปหลงัสวนเป็นอนัจบ
ภารกิจของวนันี�  
                    วนัศุกร์ที� ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน
สิงหาคม  ๒๕๔๙  เป็นการประชุมปกติ  แต่วนันี� มีสมาชิกใหม่มาเพิ�มคือโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน ๒ 
แห่ง ที�ขออนุญาตเขา้ประชุมเพื�อรับทราบขอ้ราชการและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในฐานะผูจ้ดัการศึกษาขั�น
พื�นฐานดว้ยกนั พวกเรากย็ินดี  เพราะทุกเดือนจะมีสถานศึกษาเอกชน  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนชุมพร
ปัญญานุกลู เขา้ร่วมประชุมอยู่แลว้ พวกเราเป็นปึกแผน่กนัดี  เดือนไหนส่วนราชการใดจะแจง้ขอ้ราชการก็
สามารถมานาํเสนอไดก่้อนระเบียบวาระประชุม และมีเป็นประจาํทุกนดั  นดันี�  สกสค.มานาํเสนอบา้น
จดัสรรสวสัดิการครู  การซื�อปืน คอมพิวเตอร์ และการกูเ้งิน ช.พ.ค. การประชุมจบลงดว้ยการชม 

DVD  ภาพยนตส่์วนพระองคที์�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสดจ็ชุมพร เมื�อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใชเ้วลา ๗ นาที
เพื�อความเป็นมงคลในปีมหามงคล   บ่ายลงชื�อในแฟ้มเอกสารเพราะจะไม่อยูเ่ขตอีกหลายวนัมีประชุมที� หวั
หิน  เชียงใหม่  กรุงเทพฯ และไปปีนงั 
                    วนัเสาร์ที� ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปตกับาตรเนื�องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเดจ็
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถที� ถนนปรมินทร์มรรคา  เวลา ๐๙.๐๐ น.มาร่วมพิธีถวายราชสดุดีที�หอประชุม
จงัหวดั   เสร็จพิธีไปเปิดอบรมครูภาษาองักฤษที�ศูนย ์ERIC โรงเรียนศรียาภยั ท่าน ผ.อ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล 
กล่าวรายงานเป็นภาษาองักฤษ ผมกล่าวเปิดเป็นภาษาองักฤษตามที�เขาร่างมา ก่อนเที�ยงนดันกัการภารโรง
ปรับปรุงที�เกบ็ของบา้นพกัเพราะชาํรุดทรุดโทรมไปมากแลว้ไม่สมฐานานุรูป  เยน็ไปร่วมพิธีจุดเทียนชยั
ถวายพระพรอีกรอบเป็นเพราะพระบารมีฝนฟ้าไม่ตกทั�งๆที�ก่อนนี� เดีOยวตกเดีOยวหยดุ พิธีเสร็จสิ�นประมาณ ๒ 
ทุ่ม แต่มีการแสดงบนเวทีต่อเนื�องกนัไป ผมกลบับา้นพกัเร็ว กะวา่เชา้วนัอาทิตยจ์ะเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 



กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑      

๒๐   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัองัคารที� ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เดินทางไปหวัหิน เพื�อนาํคณะเตรียมผูอ้าํนวยการโรงเรียน
และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�กาํลงัพฒันาตามหลกัสูตรที� ก.ค.ศ.กาํหนด ศึกษาดงูานการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมที�โรงเรียนวงัไกลกงัวล หวัหิน  อาจารยเ์สรี  วะราโภ ครูใหญ่และอาจารยเ์สาวนีย ์ โชคสุชาติ ผูช่้วย
ครูใหญ่ให้การตอ้นรับ  นาํเขา้หอ้งรับรองเพื�อชมวีดีทศัน์และบรรยายพิเศษ  ชมหอ้งปฏิบติัการออกอากาศทั�ง
ฝ่ายประถมศึกษาและมธัยมศึกษา   การจดัการศึกษาของโรงเรียนวงัไกลกงัวลปัจจุบนัใชร้ะบบดาวเทียม
สมบูรณ์แบบ  กลา่วคือ ในแต่ละระดบัชั�นจะมี ๑ หอ้งเรียนที�ครูสอนออกอากาศ  หอ้งอื�นๆก็จะรับสัญญาณ
โทรทศัน์เรียนไปพร้อมๆกนัผลดัเปลี�ยนกนัไป แต่มีครูช่วยกาํกบัและช่วยเหลือนกัเรียน  อาคารเรียนและ
หอ้งเรียนไม่มีบอร์ดนิทรรศการ ดูโล่งๆเกลี�ยงๆสบายตาไปอีกแบบ  สาํหรับบุคลากรนั�นก็มาจากขา้ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที�ส่งมาช่วย  จากครูเอกชนของโรงเรียนเอง และจากส่วนราชการอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกนั 
การบริหารงานจึงตอ้งบูรณาการใหเ้หมาะสมกลมกลืนกนังานจึงจะกา้วหนา้ไปได ้ พวกเราออกจากโรงเรียน
วงัไกลกงัวลเกือบ ๔ โมงเยน็ คืนนี�จะไปพกัที�บา้นรับรองค่ายนเรศวร(ตาํรวจพลร่ม)  ผมเดินทางกลบั
กรุงเทพฯ 
                วนัพฤหสับดีที� ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ออกจากบา้น ๖ โมงเชา้ไปสนามบินเพื�อเดินทางไป
ประชุมที�เชียงใหม่  เจอเพื�อน ผ.อ.เขตหลายท่านที�ไปเที�ยวบินเดียวกนั  ใชเ้วลาเพียง ๕๕ นาทีกถึ็งสนามบิน
เชียงใหม่  อดีต ส.ส.เชียงใหม่ขบัรถมารับไปทานกาแฟกนัที�บา้น ส.ว.ใหม่ จึงใหร้ถไปส่งโรงแรมนอร์ท
เทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด ์สปา อยูไ่กลออกไปตามเส้นทางสันกาํแพงประมาณ ๓๐ กม. อยู่ในหุบเขา มี
สนามกอลฟ์ มีสปา หากใหร้ถโรงแรมไปรับเขาคิดค่าบริการหอ้งละ ๒๕๐ บาท  รายงานตวัเขา้ที�พกัแลว้
พรรคพวกชกัชวนกนัไปดอยสุเทพ เพราะโปรแกรมประชุมยงัไม่เริ�ม  นั�งรถตูข้องโคราชไปกนั ๖ คน เป็นที�
น่าวิตกวา่แนวดินของขา้งทางเริ�มสไลด์ลงมาเป็นจุดๆ อาจเป็นเพราะฝนตกหนกัหรือขาดพืชคลุมดิน สมาชิก
เดินขึ�นไปไหวพ้ระธาตุผมขอตวันั�งทานกาแฟที�ลานจอดรถ   เที�ยงไปทานอาหารพื�นเมืองที�ร้านเฮือนเพญ็  มี
แกงฮงัเล  ลาบคั�ว ไส้อั�ว และอีกสารพดัที�ระดมสั�งกนัมายามหิว อิ�มแลว้ผมขอแยกวงไปกบัท่าน ผ.อ.
คนึง  ยอ้ยเสริฐสุด จากสตูลซึ� งเคยเป็นศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีเพื�อนมารับ กลบัเขา้ไปในหุบเขาอีก
ครั� ง ตั�งใจจะพกัผ่อน ถูกสมาชิกจากฉะเชิงเทราเรียกหาบงัคบัใหขึ้�นรถออกไปในเมืองอีก  ไปนั�งที�สโมสร
วิทยกุารบินเชียงใหม่รวมรุ่นเตรียมผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดั ฟื� นความหลงัครั� งเก่ากนัจน ๔ ทุ่มจึงกลบัไปใน
หุบเขานั�งคุยกนัต่อจนเที�ยงคืนจึงไดห้ลบัไดน้อน 

                วนัศุกร์ที� ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙  หลงัอาหารเชา้เป็นการอบรมหลกัสูตรผูน้าํทางการศึกษาสาํหรับ
ผูบ้ริหารเขตพื�นที�การศึกษา  โดยวิทยากรจากประเทศแคนาดา ภายใตก้ารนาํของ  Alex  Holm และ 



Shemi  Mohoruk  การบรรยายเป็นภาษาองักฤษลว้น แต่มี ดร.ชินภทัร  ภูมิรัตน์ และ ดร.ชอบ  ลีซอ ช่วยสรุป
เป็นระยะๆ   ภาคแรกเขาจะเลา่ใหฟั้งวา่ที� British Columbia ของเขาคิดอยา่งไรและทาํอยา่งไรกบัการจดั
การศึกษา ภาคที�สองเป็นการสรุปใหเ้ห็นวา่ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาที�มีประสิทธิภาพหรือที�
คาดหวงัมีคุณลกัษณะอยา่งไร  เขาเสนอแนวคิดเก่าและแนวคิดใหม่ในเส้นทางการบริหารการศึกษา  ...เดิม 

การทาํงานอย่างโดดเดี�ยว ...ไปสู่ การทาํงานดว้ยกนั   ...เดิม ระบบบริหารตามลาํดบัชั�น ..ไปสู่ วฒันธรรม
การทาํงานร่วมกนั  ....เดิม  เนน้การบอกหรือสั�งการ  ...ไปสู่ ถามคาํถาม/ถามความตอ้งการ  ...เดิม เนน้การ
สอน  ..ไปสู่ เนน้ประกนัคุณภาพการเรียน ..เดิมวฒันธรรมป้องกนัตนเอง  ...ไปสู่ วฒันธรรมประเมิน
ตนเอง  ...เดิม  เนน้การเตรียมโอกาส  ...ไปสู่ เนน้การประกนัการเรียนรู้ของนกัเรียน  ..เดิม เนน้อาํนาจหนา้ที�
ตามกฎหมาย ..ไปสู่ เนน้ความรับผิดชอบ  ...เดิม การเมืองกาํหนดภารกิจ  ...ไปสู่ การเมืองเป็นส่วนหนึ� งของ
ภารกิจ  ..เดิม ผูป้กครองในฐานะเป็นผูบ้ริโภคในเชิงรับ ...ไปสู่ ผูป้กครองในฐานะผูบ้ริโภคในเชิงรุก 

 ในเรื�องความคาดหวงัของผูน้าํในระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  เขาคาดหวงัไวห้ลาย
ประการ กล่าวคือ ■ ความรู้ดา้นการเรียนการสอน ■ ความรู้ของผูน้าํดา้นการเรียนรู้ ■ วิสัยทศัน์และ
ความสามารถที�จะทาํใหม้นัเกิดเป็นจริงขึ�น ■ การจดัทาํใหเ้ป็นแนวเดียวกบัทิศทางของหน่วยเหนือ ■ การ
สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และทาํใหย้ ั�งยืนในเขตพื�นที� ■ การจดัเตรียมที�แสดงอยา่งชดัเจนเกี�ยวกบั
ผลสมัฤทธิL ของนกัเรียนรายบุคคลและแนวโนม้การพฒันาตลอดเวลา ■ จดัสรรทรัพยากรตามเป้าหมาย
ความสาํเร็จของนกัเรียนในเขตพื�นที� ■ ประกนัไดว้า่ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้าํดา้นการเรียนรู้ในโรงเรียน
เป็นหนา้ที�ตามกฎหมาย 

                ในเรื�องของผูน้าํ เขาเชื�อวา่การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในองคก์รเริ�มดว้ยการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใน
สิ�งที�ผูน้าํ...■ คิด - มีความลึก ความเขา้ใจและมีความเชื�อ ■ พดู - แบบและเนื�อหาของการพูด  และ ■ ทาํ - 
การกระทาํที�มีพลงัที�ดาํเนินอยา่งต่อเนื�องภายในวฒันธรรมความรับผิดชอบส่วนบุคคล  ผูอ้าํนวยการเขตที�มี
ประสิทธิภาพจะตอ้งมีคุณลกัษณะ ๑๐ ประการ ดงัต่อไปนี�   (๑) เป็นผู้นําด้านการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้มี
ความรู้สึกการสั�งสมให้มีเป้าหมายด้านศีลธรรม สร้างบรรยากาศการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง เน้นงานด้านการ
เรียนการสอน กาํหนดและนิยามการเรียนรู้อย่างกว้างขวางกบัการเรียนรู้ทุกชนิด กับนักเรียนทุกคนและกับ
ผลสัมฤทธิ,ทุกประเภท มีความทันสมยัด้านการวิจัยและการดาํเนินงานด้านการศึกษา (๒) สร้างวฒันธรรม
ด้านการพฒันาอย่างต่อเนือง  มีความกล้าหาญที�จะเผชิญหน้ากับปัญหาการเรียนรู้ จัดการเตรียมการ
สนับสนุนด้านภาวะผู้นาํสาํหรับการเจริญเติบโตอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื�อง เข้าไปเกี�ยวข้องกับศักยภาพของ
ครูและผู้บริหารโรงเรียน มีความคาดหวังสูงของทุกหมู่คณะในกลุ่มผู้อาํนวยการเอง ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
เจ้าหน้าที�สนับสนุน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทาํงานร่วมกับชุมชนของเขา (๓) นิเทศการเรียน  ต้อง
เชื�อว่าเป็นภารกิจที�สาํคัญ ปรึกษาหารือเกี�ยวกับการเรียนรู้ทุกระดับ กดดันและสนับสนุน การนิเทศการ
เรียนรู้เกิดขึ4นเมื�อมีงานเขียนในรูปการสนทนาระหว่างคนสองคนที�มีความหมายและเป็นการสะท้อนผล
เกี�ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน (๔) นิเทศผู้บริหารโรงเรียน ทาํให้แน่ใจว่า ผู้บริหารโรงเรียนเน้นการเรียนรู้



ของเดก็ทุกคนในโรงเรียนของเขา รุก/ขัดจังหวะเมื�อจาํเป็นในนามของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน (๕) 
ใช้หลกัการสอบถามเป็นฐาน รับฟัง ถามคาํถามเพื�อให้เข้าใจลึกซึ4งในข้อสนทนา ให้ระลึกว่า ความเห็นที�
แตกต่างเป็นสิ�งที�จะทาํให้สมบูรณ์ ให้ยอมรับว่า คนคนเดียวไม่สามารถตอบได้ทุกคาํถาม (๖) แบ่งปันความ
เป็นผู้นํา แต่ให้คงภารกจิ สร้างหมู่คณะ สร้างเครือข่าย ให้คุณค่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง เปิดให้มีการ
สะท้อนผลเหมือนตัวกลางในการพัฒนา สร้างศักยภาพความเป็นผู้นาํ กาํหนดโดยจาํนวนของผู้นาํที�ดี(one 
leaves behind) (๗) เป็นแบบประเมนิที0ทําให้เกดิการเรียนรู้ ให้เข้าใจว่าการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนที�
ยุ่งยากที�สุดของวงจรการเรียนการสอน และมีพลังมากที�สุดในระดับห้องเรียน ให้เข้าใจว่าแบบประเมินที�ดี
จะช่วยขยาย/เพิ�มการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน มีความรู้ในการทาํงานของเครื�องมือประเมินและวิธีใช้ ให้
ระลึกว่าการประเมินผลการเรียนและการนิเทศการเรียนดาํเนินการไปด้วยกัน ให้รับทราบมาตรฐาน 
Performance ของบริติชโคลมัเบียได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นแบบประเมินที�ก้าวหน้า ๘) ให้
ความสําคญักบัผู้ปกครอง ให้เห็นคุณค่าและนับถือบทบาทของผู้ปกครอง ให้มีความแน่ใจในการมีส่วนร่วม
ด้านการเรียนของเดก็ของเขา ให้มีความแน่ใจและเชื�อมั�นการมีส่วนร่วมที�มีความหมายในการตัดสินใจระดับ
โรงเรียนและเขตพื4นที� (๙) สร้างรูปแบบผู้นําองค์กร เชื�อมั�นในระบบและโครงสร้างว่าอยู่ในที�ที�จะขยาย/เพิ�ม
ภาวะผู้นาํด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นผู้นาํและคาดหวังการบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื�อขยายการเรียนรู้ของนักเรียน (๑๐) เข้าไปเกี0ยวกบัความจริงทางการเมือง เข้าใจ
ธรรมชาติและบริบททางการเมืองในท้องถิ�น รับฟังและสนองตอบความคาดหวังของชุมชน ส่งเสริม
การศึกษาของรัฐ  
                    สุดท้ายของการทํางานร่วมกนัระหว่างครู เจ้าหน้าที0สนับสนุน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้อาํนวยการเขต มหาวทิยาลยั และรัฐบาล  มีเป้าหมายร่วมกนัที0การเรียนรู้ของนักเรียน 

                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ์ ฉายแสง ไดม้ามอบนโยบายในชั�วโมง
สุดทา้ยของวนันี�  ยืนยนัที�จะพฒันาการศึกษาต่อไปตามกรอบนโยบายเดิม แมง้บประมาณปี ๒๕๕๐ จะไม่
ประกาศใชก้ใ็ชก้รอบงบประมาณปี ๒๕๔๙ ไปพลางก่อนในงบรายจ่ายที�จาํเป็น  เยน็มีงานเลี�ยงแสดงมทิุตา
จิตกบัผูเ้กษียณอายรุาชการในปีงบประมาณนี�  ในระดบักรมมีท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ ๒ ท่าน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ ๑ และที�ปรึกษา ๑  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตอีก ๑๐  เรียกวา่ไปกนัยกทีม  เกิดฝนตกหนกัไฟฟ้า
ดบั โรงแรมตอ้งใชเ้ครื�องปั�น กวา่ไฟฟ้าจะมาปกติเที�ยงคืน 

                    วนัเสาร์ที� ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ภาคเชา้ทีมบริหาร สพฐ.ไดป้ระชุมชี�แจงขอ้ราชการ
ปกติ  โดยเฉพาะเนน้การเบิกจ่ายงบประมาณใหท้นักาํหนด เที�ยงกว่าๆ จึงปิดประชุม เกบ็เสื�อผา้เดินทางเขา้
เมืองโดยรถที�ท่านอดีต ส.ส.เชียงใหม่ส่งมารับ พาไปเที�ยวบ่อสร้าง สันกาํแพง ตลาดเชียงใหม่ เพื�อรอเวลา
เครื�องบินประมาณ ๕ โมงเยน็ตอ้งขอบคุณในความเอื�อเฟื� อไว ้ณ โอกาสนี�  



กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๗   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                    วนัองัคารที� ๒๒  สิงหาคม   ๒๕๔๙  พวกเราหมายถึงรวม ผ.อ.สาํรวจ  ถนอมศกัดิL   โรงเรียน
มาบอาํมฤตวิทยา  ผ.อ.ศกัดิL สิทธิL   แร่ทอง โรงเรียนบา้นเนินทอง   ครูใหญ่ทาํเนียบ  นอ้ยนาเวศ โรงเรียน
ชุมพรศึกษา ไดเ้ขา้ประชุมโครงการกาํกบัดแูลผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจนัทร
เกษม  ชั�น ๔  อาคารหอประชุมคุรุสภา  สาระสําคญัของโครงการนี�  สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ตอ้งการ
จดัตั�ง "ศูนยม์าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา(ศมจ.)" และ "อาสาสมคัรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อสคบ.)"  ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเขา้ใจในการประพฤติปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื�อใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นที�ยอมรับของสงัคม  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙  จะ
จดัตั�งศูนยน์าํร่องใน ๒๐ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ในภาคใตก้จ็ะมี สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร 
เขต ๑ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาภูเก็ต และสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาสงขลา เขต ๑  ท่านประธานกรรมการคุรุสภา ศาสตราจารย ์ดร.เสริมศกัดิL   วิศาลาภรณ์ ได้
เป็นประธานเปิดการสมัมนาและบรรยายพิเศษ  ท่าน ดร.จกัรพรรดิ  วะทา  เลขาธิการคุรุสภา และ ดร.
สมศกัดิL   ดลประสิทธิL  รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นผูด้าํเนินการสมัมนา   ขณะนั�งสัมมนาอยูน่ั�นกไ็ดรั้บ
โทรศพัทจ์ากผูป้ระสานงานสาํนกังานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วา่ท่านจาตุรนต ์ ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางไปตรวจราชการที�ชุมพรในวนัที� ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
เนน้ตรวจเยี�ยมโรงเรียนที�ประสบภยันํ�าท่วม  การเป็นผูน้าํผูบ้ริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงานที�รัฐปีนงั ประเทศ
มาเลเซีย ระหวา่งวนัที� ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๔๙ สาํหรับผมตอ้งยกเลิกไปโดยปริยาย  แต่สาํหรับคนอื�นก็
ใหเ้ป็นไปตามปกติ  ผมแจง้กลุ่มนโยบายและแผนเตรียมขอ้มลู  ประสานสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร 
เขต ๑ และเขต ๒ แจง้ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูรั้กษาราชการแทน ไปประชุมที�หอ้งประชุมสาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ ในวนัที� ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื�อรับนโยบายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หลงัการประชุมสัมมนาที�คุรุสภาผมขบัรถกลบัชุมพร ถึงบา้นพกั
ประมาณ ๕ ทุ่ม 

 
                    วนัพุธที� ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ไปทาํงานแต่เชา้เพื�อวางแผน  สั�งการ จดัระบบในการตอ้นรับ
รัฐมนตรี  เพราะคืนนี�  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต  ทั�ง ๓ ท่าน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯ ๑ ท่าน และหวัหนา้
กลุ่มทุกท่านจะเดินทางไปปีนงั  เหลือผม  ผูช่้วยจาระไน  ทิพยคี์รี และเจา้หนา้ที�ทั�งหลาย ที�จะดูแลตอ้นรับ



ครั� งนี�   อยา่งไรกต็ามการเตรียมการส่วนใหญ่ลุล่วงไปดว้ยดี ผมไปพบผูว่้าราชการจงัหวดัเพื�อชี�แจงและนดั
หมาย ประสานโรงเรียนบา้นหนองส้ม  โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร และโรงเรียนบา้นวงัครก จุดในการ
ตรวจเยี�ยมใหเ้ตรียมพร้อม    
                    วนัพฤหสับดีที� ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ผมไปดูความเรียบร้อยที�สํานกังานตั�งแต่เชา้ตรู่  มีการ
ประสานเปลี�ยนแปลงรายละเอียดจากเดิมคือ เดิมหลงัตรวจราชการคณะจะกลบัไปทานอาหารกลางวนัที�สุ
ราษฎรธานี  เปลี�ยนเป็นชุมพร ผมเลือกบา้นรับรองจงัหวดัทหารบกชุมพรเป็นสถานที�รับประทานอาหาร
กลางวนั เพราะใกลจุ้ดจอด ฮ. โรงเรียนอนุบาลชุมพร รับผิดชอบในการจดัอาหารกลางวนั   เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบก ผ.อ.สพท.ชุมพร เขต ๒ ผมและทีมงานพร้อม ณ 
สนาม ฮ.ของค่ายเขตรอุดมศกัดิL   คณะของท่านรัฐมนตรีมากนั ๒ ลาํเครื�องบิน พวกเรารายงานตวัแลว้นาํคณะ
ขึ�นรถตูเ้ดินทางไปสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ แวะพกัที�หอ้งทาํงานของผมประมาณ ๗ นาทีก็
ขึ�นไปประชุมผูบ้ริหารที�หอ้งประชุมชั�น ๓ ท่านผูว้่าราชการจงัหวดักล่าวตอ้นรับ ผมสรุปรายงานทาง
การศึกษาและสถานการณ์นํ�าท่วมใหท่้านทราบสั�นๆ  ท่านก็ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนทั�ง ๒ เขตประมาณ ๔๐ 
นาที มีสาระพอสรุปไดว้า่ 
                    ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติกรณีโรงเรียนที�ประสบภยัธรรมชาติสามารถเสนอของบประมาณจากผูว่้า
ราชการจงัหวดัไดเ้ป็นการเฉพาะหนา้เพื�อดาํเนินการใหโ้รงเรียนเปิดสอนไดแ้ละเกิดความปลอดภยัต่อ
นกัเรียนและครู  สาํหรับการซ่อมแซมขนาดใหญ่ใหข้อตน้สงักดั 
                    ๒. ผลการสอบระดบัชาติพบวา่ในภาพรวมวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิL ยงัไม่น่าพอใจนกัซึ� งเป็น
เรื�องที�น่าแปลก  ดงันั�น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายกาํหนดใหปี้ ๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการ
เรียนการสอน   การวดัผลประเมินผลต่อไปนี�คงไม่มุ่งเอาผลสัมฤทธิL อย่างเดียว  แต่จะตอ้งดูกระบวนการที�
เกี�ยวขอ้งดว้ย  โครงการกระทรวงศึกษาธิการสญัจร ไดพ้ดูเรื�องการพฒันาบทบาทหนา้ที�ของแต่ละฝ่าย เช่น 
สพฐ. ควรทาํอะไร  อะไรไม่ตอ้งทาํ มอบใหเ้ป็นหนา้ที�ของเขตพื�นที� และเขตพื�นที�มีบทบาทส่งเสริม
สนบัสนุนอยา่งไร ทาํอยา่งไรจึงจะพฒันาครูไดอ้ยา่งเต็มที�  การวดัผลประเมินผลนกัเรียน จะตอ้งมุ่งเนน้การ
คิดวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง  อยากให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้มากขึ�นในกลุ่ม
ครู  ตอ้งการให้มีการสังเคราะห์องคค์วามรู้ต่างๆ แลว้ใชค้วามรู้ที�เกิดจากการสังเคราะห์ร่วมกนั  มิใช่ปล่อย
ใหค้นอื�นตาํหนิครูว่าชอบลอกกนั หลกัสูตรก็ตอ้งลอกกนัได ้ ในความเป็นจริงแลว้จะปล่อยใหค้รูคิด ทาํ 
ทุกๆเรื�องไม่ได ้เพราะความแตกต่างในหลายๆอยา่ง เช่น ครูในกรุงเทพฯ กบัครูบา้นนอก  ถา้ปล่อยใหค้รู
ตอ้งคิดทุกอยา่งกจ็ะคิดตามยถากรรม    ผลการสอบโอเน็ต  เอเน็ต จงัหวดัชุมพรไดล้าํดบัที� ๓๓ และเมื�อ
พิจารณารายวิชาพบว่าภาษาองักฤษอยู่ลาํดบัที� ๖๖ อนันี�กเ็ห็นใจ   แต่ปัจจุบนัมีการสอนแนวใหม่ ไม่ตอ้งไป
นิวซีแลนด ์ในบา้นเรามีชาวต่างประเทศเต็มไปหมด  ในกรุงเทพฯเองครูที�เชี�ยวชาญเรื�องการสอน
ภาษาองักฤษ กร็วมตวักนัประชุมกนัเพื�อคน้หาแนวทางการสอนดีๆ และกพ็บวา่จะตอ้งสอนแบบเขม้ขน้เนน้
ใหใ้ชไ้ด ้ ลดการท่องไวยากรณ์  มีสื�อสาํเร็จรูปที�ช่วยสอนแทนครู หรือสื�อที�ครูกบัเดก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกนั
หรืออาจประสานกบัมหาวิทยาลยัในทอ้งถิ�นใหช่้วยพฒันาครู                 หลงัการประชุมผมเรียนเชิญท่านไป



พบผูอ้บรมสัมมนาโครงการหนึ�งโรงเรียนหนึ� งนวตักรรม ที�กาํลงัจดัทาํ E - book ที�หอ้งประชุมเลก็  แลว้
เดินทางไปตรวจเยี�ยมโรงเรียนบา้นหนองส้มเป็นโรงเรียนแรก มีประชาชนมาตอ้นรับจาํนวนมาก ท่าน
พบปะประชาชนพอสมควร ไปต่อที�โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร กท็าํนองเดียวกนั โรงเรียนสุดทา้ยคือ 

โรงเรียนบา้นวงัครก เกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งจึงไมไ่ดป้ราศรัย   กลบัไปรับประทานอาหารกลางวนัที�ค่าย
เขตรอดุมศกัดิL  แลว้เดินทางกลบัสุราษฎร์ธานี   สาํหรับขา้ราชการผูใ้หญ่ที�ติดตามมาตรวจราชการครั� งนี�
ประกอบดว้ยนายบุญรัตน ์ วงศใ์หญ่ รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ  นายสมศกัดิL   สุหร่ายคิมหนัต ์ ผูต้รวจ
ราชการกระทรวง นายมงักร  กลุวานิช ผูต้รวจราชการกระทรวง นายสมบติั  ขวญัดี ผูต้รวจราชการ
กระทรวง  เป็นตน้ 
                วนัที� ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปร่วมอภิปรายเรื�อง "การจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม" ที�วิทยาลยัเทคนิคชุมพร เป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งผูบ้ริหารการศึกษาระดบัต่างๆ ครู
อาชีวศึกษา ผูป้ระกอบการ เพื�อจดัทาํแผนพฒันาอาชีวศึกษาต่อไป  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผมและ ผ.อ.โรงเรียน
บา้นหนองส้ม  เดินทางไปอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื�อสมทบกบัคณะผูบ้ริหารโรงเรียนที�ไปศึกษาดู
งานที�ปีนงั ถึงหาดใหญ่ ๖ โมงเยน็ ไดก้ล่าวเปิดงานเลี�ยงสังสรรค ์มี ผ.อ.ศลใจ วิบูลกิจ จากสพท.สงขลา เขต 
๓ และ ผ.อ.วิมล  จนัทร์แกว้ สพท.สงขลา เขต ๒  ใหเ้กียรติมาร่วมงานดว้ย  พวกเล่าใหฟั้งว่าแมจ้ะมี
ระยะเวลาสั�นๆในการศึกษาดูงานครั� งนี�  แต่ช่วยเปิดทรรศนะทางการศึกษาใหก้วา้งไกลขึ�นมาก ไดเ้ห็นความ
เป็นไปของเพื�อนบา้นวา่เป็นอยา่งไร เราควรปรับเปลี�ยนอยา่งไร  ผมบอกวา่ถา้นาํมาพฒันาใหดี้ขึ�นจะพาไป
ประเทศอื�นอีกในปีหนา้ 
                วนัที� ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๔๙  หลงัอาหารเชา้พวกเราเดินชมและอุดหนุนเศรษฐกิจในตลาดกิมหยง 
หาดใหญ่กนัพอสมควร  ผมเดินทางกลบัแวะงานศพพ่อของเพื�อนที�วดับา้นสวน อาํเภอเมืองพทัลุง  เดินทาง
ไปจงัหวดัตรังแวะบา้นลาํปุรา  อาํเภอหว้ยยอด อุดหนุนเคก้พื�นบา้น และหมยูา่งพื�นเมืองตามธรรม
เนียม  กลบัมาแวะบา้นคุณแม่ ผ.อ.บญัชา  กลัยาณวตัร ที�ทุ่งตะโก เนื�องจากเป็นวนัเสาร์ลกูๆทุกคนตอ้งมากิน
ขา้วรวมกนั ทาํใหแ้ม่วยั ๘๐ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายกแ็ข็งแรงยงัปั�นจกัรยานได ้  มีคาราโอเกะร้องกนัไดท้ั�ง
บา้น เรียกวา่ "ครอบครัวดนตรี" อิ�มแลว้ก็กลบั  ถึงสาํนกังานเขต ๔ ทุ่มพอดี 

                อ่านเวบ็บอร์ด ของเขตหมู่นี� มีการใชข้อ้ความเผด็ร้อนกวา่เมื�อก่อน ปัญหาง่ายๆแทนที�ผูเ้กี�ยวขอ้ง
จะตอบตรงไปตรงมาสั�นๆกจ็บ กลบัปล่อยไวน้านแบบไม่สนใจจะตอบจนคนเขารําคาญว่าเอาแรงๆ จึง
ออกมาในลกัษณะตอบโตก้นัเสียทีหนึ�ง กไ็ม่ทราบว่าคนที�ตอบคือเจา้หนา้ที�หรือไม่  ขอเรียนวา่หากตอ้งการ
คาํตอบที�รวดเร็วถามมาที�ผมเบอร์ ๐๑ ๘๙๔๓๔๐๕ ไดต้ลอดเวลา  การนาํพาระบบเขตพื�นที�ของชุมพรเขต ๑ 
มาถึงวนันี�กพ็ยายามจนเต็มกาํลงัแลว้ และขอยืนยนัวา่ไม่ไดล้า้หลงั ไม่ไดเ้ต่าเหมือนที�คิดและวา่กนั  ไม่เคย
กินสินบาทคาดสินบทแมแ้ต่สลึงเดียว  ความเป็นอยูก่็ธรรมดาพบง่ายใชค้ล่อง ตั�งแต่เป็น ผ.อ.เขตมายงัไม่มี
หวัหนา้กลุ่มอาํนวยการหรือหวัหนา้กลุ่มงานคนไหนในสาํนกังานเขตเคยมาดูแลความเป็นอยูข่องผมที�
บา้นพกัเลยแมแ้ต่คนเดียว ที�คบกนัอยูบ่า้งก็เพียงนกัการภารโรงที�เขตและโรงเรียนบางคนที�ขอแรงมา
ช่วยงานเลก็ๆนอ้ยๆนานๆครั� ง แต่กรั็บรองเขาเหมือนมิตรในบู๊ลิ�มดว้ยสุราเลิศรส เช่นแบลค็  จีวาส  อยา่งเลว



ก็รีเจนซี�    แต่ปัญหาอุปสรรคยอ่มมีเป็นธรรมดา อยากจะบรรจุครูใหม่ แต่ไม่มีตาํแหน่งว่างก็บรรจุไม่ได ้ พอ
มีตาํแหน่งว่างครูเขตอื�นเขาก็ขอยา้ยมาลงอีก จะกนัเขานกักไ็ม่ไดเ้พราะระเบียบบอกใหร้ับยา้ยก่อน  ปัญหานี�
เกิดจากระบบ ไม่ไดเ้กิดจากปัจเจกชน ปัญหาจึงกระจุกอยู่ที�เขต ๑ เป็นส่วนใหญ่  เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ คน
ยา้ยออกมากกว่ายา้ยเขา้จึงสามารถบรรจุครูใหม่ไดม้ากกว่า  แต่ผมเองกไ็ดข้ออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขต กนั
ตาํแหน่งส่วนหนึ�งใหค้รูบรรจุใหม่ โดยเฉพาะถา้มีตาํแหน่งวา่งก่อนหรือหลงัฤดูยา้ยกจ็ะรีบบรรจุครูใหม่
ทนัที   

                   ปัญหาการยา้ยก็ทาํนองเดียวกนั มีครูหลายคนอยูใ่นโรงเรียนห่างตวัเมืองไม่ถึง ๑๐ กม.แต่เทียว
ไปเทียวมาเพื�อขอยา้ยมาลงโรงเรียนในเมือง ทั�งที�รู้ว่าไม่มีตาํแหน่งวา่ง  กไ็ม่เขา้ใจเหมือนกนัวา่เดือดร้อน
อะไรนกัหนา ถามไปถามมาบอกวา่อยูน่านแลว้  ความจริงหากลาํบากที�อยูน่านแลว้ กน่็าจะลาออกบา้งเพื�อ
เปิดโอกาสใหเ้ดก็รุ่นใหม่มาเป็นครู  อีกสาเหตุหนึ�งบอกวา่ไม่ถกูไม่ลงรอยกบัผูบ้ริหารโรงเรียน กต็อ้งชี� แจง
ใหฟั้งต่อไปวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนที�โรงเรียนใหม่ที�คิดจะไปก็มีเหมือนกนั คุณกอ็าจจะไม่ถกูชะตากบัเขาอีกก็
ได ้ แลว้ก็ตอ้งยา้ยหนีกนัตลอดชีวิตราชการกระนั�นหรือ  การปรับตวัเองเป็นเรื�องสาํคญัที�สุดที�จะทาํใหชี้วิต
เป็นสุขหรือทุกขน์อ้ยลง เหตุผลเพราะเราปรับคนอื�นให้ตามใจเราไม่ได ้แต่เราปรับตนเองได ้ของอยา่งนี�ตอ้ง
เรียนรู้เอาเองสอนกนัยาก   คนเล่าใหฟั้งวา่ในสมยัโบราณคนโง่นั�งคุยกนัมีเสาบา้นกั�นกลาง คนแรกกินหมาก 

คนที�สองขอกินบา้ง คนแรกก็ใจดีหยิบเฉี� ยนหมากส่งให้สองมือ คนที�สองกส่็งมือมารับคร่อมตน้เสา คาคา้ง
อยูอ่ยา่งนั�น ตอ้งหาคนมาเลื�อยเสาออกจึงส่งเฉี� ยนหมากใหก้นัได ้ สมยันี� ลกัษณะทาํนองนี�ก็มีให้เห็นอยูแ่ต่
รูปแบบต่างออกไป เห็นแลว้กร็ําคาญมากๆ อยากมีคาถาอยากมีวาจาสิทธิL เสกเป่าใหเ้ขาหายจากอาการพวกนี�
ไป  แต่โรคนี�หายยากปิดตรงนี�ไปโผล่ตรงโนน้กต็อ้งทาํใจเหมือนกนัวา่เป็นธรรมชาติธรรมดาของโลก  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
  

๒ กนัยายน  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปโรงเรียนบา้นตาหงษ ์ของ ผ.อ.ไตรมาส  รุ่งโรจน์วฒิุ
พงศ ์เพื�อประเมินวิทยฐานะ ผ.อ.เชี�ยวชาญ  กรรมการอีก ๒ ท่าน คือ หวัหนา้กลุ่มนิเทศฯ คุณกิตติวุฒิ  พนัธ์ุ
ธร  ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์จากโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  เป็นการประเมินดา้นที� ๑ และดา้นที� ๒  ผมพก
ลูกทีมไปดว้ย ๒ คน เพื�อช่วยคน้ช่วยหา คือคุณวาสนา  นาคสุวรรณ และคุณวรรณา  เบญจโศภิษฐ ์ จากกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ไดไ้ปดูเด็กเลก็ทานอาหารกลางวนัที� อบต.จดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนเลี�ยงฟรี วนันี� มี
ขา้วสวยกบัผดัฟักทอง   ขนมมีแมค่า้มาขายถว้ยละ ๕ บาท  โรงเรียนนี� ร่มรื�นดีมีตน้ไมใ้หญ่ขึ�นปกคลุมขอบ
สนาม มีลาํคลองไหลผา่น  ประเมินเสร็จเที�ยงมาทานขา้วแกงเจา้อร่อยรสจดัขา้งโรงเรียน เดินทางกลบั  แวะ



ส่งหวัหนา้กิตติวุฒิ  พนัธ์ุธรที�โรงเรียนท่าขา้มวิทยา  ผมและ ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์กลบัสาํนกังานเขตเพื�อ
ประชุมคณะกรรมการเขตพื�นที� ชุดที� ๒ นดัแรก มีท่านพินยั  อนนัตพงศ ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร เป็น
ประธาน  การเตรียมการยงัไม่ดีเท่าที�ควร ผมตอ้งใชว้ิชาตวัเบาอย่างมากจึงสามารถเอาตวัรอดจากการประชุม
ครั� งนี�ไปได ้โดยหากไม่สังเกตกจ็ะไม่ทราบว่าขลุกขลกั  แต่เราเองรู้ดีคงจะตอ้งเทรนฝ่ายเลขานุการใหม่
ไม่ใหเ้กิดสภาพอยา่งนี� อีก   หลงัประชุมกรรมการเขตพื�นที�ผมนดัรอง ผ.อ.เขต  ผช. ผ.อ.เขต และหวัหนา้
กลุ่มประชุมหารือกนัเรื�องจดักรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.เร่งรัดใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙  เลิก
ประชุม ๑๗.๐๐ น. ผมเดินทางไปโรงเรียนท่าขา้มวิทยา เพื�อประเมิน ผ.อ.เชี�ยวชาญ ให ้ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ 
สมทบกบัคุณกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธรและ  ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์ แลว้เสร็จเอา ๒ ทุ่ม  มาทานอาหารเยน็ในเมือง 

รู้สึกไม่ค่อยสบายมาตั�งแต่กลบัจากหาดใหญ่แลว้เพราะนอนดึกและนอนไมห่ลบัจึงกินยาแลว้นอน ใช้
ผา้พนัคอไว ้ตื�นมาเจบ็คอกลืนนํ�าลายลาํบากรู้ตวัว่าหวดัโจมตีอีกแลว้ 

                       วนัองัคารที� ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีประชุมคณะกรรมการ สกสค. ส่งลูกทีมไปเกบ็
ขอ้มลูที�โรงเรียนบา้นพรุตะเคียน ในการประเมิน ผ.อ.วนัชยั  จนัทร์ณรงค ์เป็น ผ.อ.เชี�ยวชาญ  บ่ายจดัการกบั
แฟ้มเอกสารที�มีการอนุญาต อนุมติัทั�งไปราชการและการเงินการทองมากเป็นพิเศษเพราะใกลสิ้�น
ปีงบประมาณ ลงไปดูภารโรงสร้างอาคารสวสัดิการ ลุล่วงไปมากแลว้กาํลงัทาสี ติดบวั ปั� นเสาศาลาเป็นตน้
มงัคุด คงเห็นวา่เป็นตน้ไมพื้�นเมืองชุมพร แต่หากนกัฮวงจุย้ คงจะคา้นวา่ชื�อไม่เป็นมงคล  ผมเป็นพวกไม่ถือ
เรื�องนี�มองโลกในแง่ดีก็มองทุกอย่างเป็นมงคลไปหมด  ตอ้งแสดงความยินดีกบัผูบ้ริหารนอกสถานศึกษาที� 
ก.ค.ศ.มีมติใหค้ดัเลือกเป็นรอง ผอ.สพท.ทั�งหมดในการประชุมวนันี�   สาํหรับของชุมพรเขต ๑ จาํนวน ๕ 
ท่านผมก็ขอตวัไวที้�เดิมทั�งหมด แต่ผลจะออกมาอยา่งไรก็ตอ้งแลว้แต่ ก.ค.ศ.จะเห็นสมควร  เยน็ไปหาหมอ
ขอยามาทาน 

                        วนัพุธที� ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เชา้นาํคณะผูป้ระเมินวิทยฐานะไปโรงเรียนประชานิคม 
๔  อาํเภอท่าแซะ ถนนลาดยางตลอดถึงโรงเรียนสะดวกสบายกวา่ปีที�แลว้ที�มีถนนลูกรังอยูส่่วนหนึ� ง  เป็น
โรงเรียนขยายโอกาส นกัเรียนบา้นไกลจะเหมารถหกลอ้มารับส่ง ทราบวา่ตอนนี�นกัเรียนลดลง เพราะเดก็
บางไมแ้กว้และพนัวาลไปเรียนที�โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ ซึ� งขยายถึงชั�น ม. ๓ ก่อนเที�ยงขอแยกวงทิ�งคณะ
ไวใ้หเ้กบ็ขอ้มูลละเอียด ผมเดินทางต่อไปโรงเรียนประชานิคม ๒  เส้นทางเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
มาก เพราะเกิดฝนตกหนกัเมื�อสองสปัดาห์ที�ผา่นมา  แต่บริเวณโรงเรียนจดัไดเ้ป็นระเบียบดี ถนนภายในเท
คอนกรีตไปไดส่้วนหนึ�ง  อาคารเรียนสะอาดสดใส  คุยกบั ผ.อ.โรงเรียนและคณะครูพกัหนึ�งจึงเดินทางกลบั 

ภาคบ่ายทีมประเมินจะเขา้มาเกบ็ขอ้มลูตามหลงั    กลบัถึงเขตมีแขกมาพบ ๒ ราย คุยภารกิจกนัจบขึ�นไป
ประชุมชี� แจงเจา้หนา้ที�ในสาํนกังานเขตเรื�องการจดัลงกรอบอตัรากาํลงัตามที� ก.ค.ศ.กาํหนด  อธิบายและให้
ซกัถามในประเด็นต่างๆ ใหก้าํลงัใจในการทาํงาน ทุกคนคงวิตกกงัวลพอสมควร เป็นธรรมดาของการ
เปลี�ยนแปลง ที�เพิ�มอตัราความเครียดใหสู้งขึ�น  ความเครียดนาํไปสู่ความขดัแยง้ และความขดัแยก้น็าํไปสู่
การเปลี�ยนแปลงเป็นวฏัจกัรกนัไป 

  



                        วนัพฤหสับดีที� ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙ ออกประเมิน ผ.อ.เชี�ยวชาญ ที�โรงเรียนบา้นปากนํ�า
(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ของท่าน ผ.อ.สมหวงั สระเพช็ร  ตื�นเตน้กบัหอ้งสมุดใหม่ของโรงเรียนที�จดัไดดี้ 
มีการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใช ้กลา่วคือเมื�อนกัเรียนไดล้งทะเบียนสมาชิกแลว้ เวลาเขา้มาใชห้้องสมุดก็ใช้
นิ�วหวัแม่มือวางบนเครื�องสแกนลายนิ�วมือ คอมพิวเตอร์ก็จะบนัทึกและแสดงขอ้มูลออกมา  เมื�อประสงคจ์ะ
ยืมหนงัสือก็ใชล้ายนิ�วมือกบับาร์โค๊ด คอมพิวเตอร์จะบนัทึกการยืมให ้ ถามครูวา่ลงทุนไปหลายบาท
เหมือนกนัเพราะตอ้งซื�อโปรแกรมมา ๒๕,๐๐๐ บาท อุปกรณ์สแกนลายนิ�วมืออีก ๒ ตวั ราคาตวัละ 
๒๕,๐๐๐ บาท เช่นกนัอินเตอร์เน็ตของที�นี�มาเร็วไม่อูง้านเหมือนหลายแห่ง ไดคุ้ยกบั "ครูเลก็" ถึงอดีตที�ผม
มาชุมพรครั� งแรกนาํคณะครูจากนนทบุรีมาทศันศึกษา มาขอพกัที�โรงเรียนนี�ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘  สมยั
นั�นครูเลก็ ตวักย็งัเลก็ เดีOยวนี� เขาตวัโตขึ�นเยอะ แต่อธัยาศยัไมตรีมีเหมือนเดิม  หลงัทานขา้วเที�ยงคณะเดินทาง
ไปโรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม เพื�อประเมิน ผ.อ.ชูศกัดิL   ทนัทะวา  โรงเรียนสะอาดดี ติดตั�งระบบดาวเทียมเพื�อ
ใชอิ้นเตอร์เน็ต  ผมลองใชดู้ก็มารวดเร็ววบูวาบไม่น่าเบื�อ ทิ�งคณะไวเ้ก็บขอ้มูล ผมเดินทางไปอาํเภอนา
สาร  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เพื�อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ยายของท่าน ผ.อ.โสภณ  โพธิL นอ้ย  โรงเรียน
บา้นกลาง ธรรมเนียมของชุมพรที�ตอ้งเปลี�ยนเกี�ยวกบังานศพในความคิดของผมคือ การไม่บอกกล่าวของ
เจา้ภาพปล่อยใหค้นเขารู้เองไปเอง  บางครั� งผมกพ็ลาดโอกาสที�จะไปร่วมงานเพราะกวา่จะรู้งานก็จบไป
แลว้  เจา้ภาพกไ็ปนั�งนอ้ยอกนอ้ยใจวา่ ผ.อ.เขตไม่ยอมไปงานตวัเอง  จึงขอกาํหนดกติกาว่าต่อไปอยา่งนอ้ย
ตอ้งโทร.ไปบอกหนา้หอ้งไวว้า่ใครเป็นใครตาย สวดและเผาวนัไหน จะไดมี้คนคอยเตือน  บอกรอง
พนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์วา่จะออกกฎหมายใหม่แลว้ใหค้รูแต่งงานกบัคนในจงัหวดัเท่านั�น  หา้มแต่งกบัคน
ต่างจงัหวดั เพราะลาํบากเวลาพ่อตาแม่ยายหรือพ่อแม่สามีตายพรรคพวกตอ้งไปไกล  กลบัถึงบา้นพกัหลงั
เที�ยงคืนเลก็นอ้ย 
                        วนัศุกร์ที� ๑  กนัยายน  ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการอบรมครูโปรแกรม The 

Geometer  Sketchpad ช่วงชั�นที� ๑ - ๓ เป็นโครงการของโรงเรียนในฝันในเขตตรวจราชการ ที�มอบให้
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเป็นศูนยก์ลางอบรม  ผูเ้ขา้รับการอบรมครั� งนี� มากนั ๓ จงัหวดั ชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี  วิทยากรจากส่วนกลางและของโรงเรียน  หลงัเปิดอบรมตอ้งรีบเดินทางกลบัชุมพรถึงสนามกีฬา
จงัหวดัเวลา ๑๐.๐๐ น.เพื�อเป็นประธานเปิดกีฬาของเขตพื�นที�ประจาํปี ๒๕๔๙  วนันี� อากาศดีไมร้่อน
จนเกินไป ขบวนพาเรดสวยงาม หลงัพิธีเปิดมีการแข่งขนัฟุตบอล  และกีฬาประเภทอื�นในสนามต่างๆ  ชาว
ชุมพรไม่นิยมชมกีฬาเหมือนชาวเมืองอื�น  นกักีฬาจึงตอ้งดูกนัเองเป็นส่วนใหญ่  บ่ายกลบัไปสาํนกังานเขตมี
ผูใ้หญ่บา้นมารอพบ เล่าใหฟั้งวา่ครูใหญ่ไม่ไปโรงเรียน ๒ เดือนแลว้จะทาํอยา่งไรดี  ผมกบ็อกว่าจะเรียกมา
คุยดูอาจคุยนานหลายวนั ระหวา่งนั�นจะตั�งครูใหญ่อื�นไปรักษาการไวก่้อน เขากพ็อใจหนัมาบอกวา่ ความ
จริงวนันี�ชาวบา้นเตรียมเหมารถไวแ้ลว้จะมากนัเป็นคณะใหญ่  แต่เขาอาสามาพบผมเองจะไดไ้ม่ยุ่งยากใน
การแกปั้ญหา  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเล่าใหฟั้งว่ามีปลดัอาํเภอคนหนึ�งเมื�อไปทาํงานเห็นที�วา่การอาํเภอจะ
อาเจียนทนัทีเพราะมีความรู้สึกทางจิตลึกๆในปัญหาบางประการ  ผมเรียนท่านวา่ครูผมก็มีเหมือนกนั เห็น



เสาธงโรงเรียนเป็นอาเจียนจึงหนีราชการจนตอ้งไล่ออกไปแลว้เหตุเพราะปัญหาเศรษฐกิจที�แกไ้ม่ได ้แต่ไม่
คิดวา่จะลามมาถึงผูบ้ริหาร   นั�งอนุมติัอนุญาตจนเยน็ จึงขบัรถกลบักรุงเทพฯถึงบา้น ๕ ทุ่มกาํลงัดี   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๙  กนัยายน  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจนัทร์ที� ๔  กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้เปิดการประชุมเชิงปฏิบติัสร้างเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิL
ทางการเรียน พร้อมบรรยายพิเศษประมาณ ๔๐ นาทีในฐานะที�เคยเรียนการวดัผลและวิจยัทางการศึกษามา 
๓๘ หน่วยกิต หากคิดสร้างคลงัขอ้สอบในสมยันี� ย่อมสะดวกกว่าเมื�อก่อนมาก เพราะเรามีคอมพิวเตอร์ไว้
เกบ็ขอ้มลู  มีครูเขา้ประชุมประมาณ ๔๐ คน จากนั�นเดินทางไปโรงเรียนบา้นดอนไทรงาม เพื�อประเมิน ผ.อ.
เชี�ยวชาญ ของ ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ  โรงเรียนนี� มีเอกสารใหดู้มากจดัไวห้ลายห้อง ถามครูจึงรู้ว่ามีผูม้าดูงาน
บ่อย จึงจดัหอ้งเอกสารสาํหรับศึกษา ดูงานเป็นการเฉพาะ  บ่ายเขา้ประเมินที�โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วดั
สุบรรณนิมิต)  เป็นโรงเรียนยอดนิยมที�ครูขอยา้ยมาลงมากที�สุด อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารใจดี  ใกลเ้มือง 
ทาํงานสบาย หรือดว้ยเหตุผลอื�นใดกย็ากจะคาดเดา  แต่ดูแลว้โรงเรียนสามารถพฒันาไดอี้กมาก ประกอบกบั
ทาํเลที�ตั�งอยู่ติดถนนใหญ่หากจดับริเวณให้ลงตวัจะเรียกลูกคา้ไดไ้ม่แพโ้รงเรียนอนุบาลชุมพร  กลบัไป
ประชุมคณะกรรมการจดัคนลงกรอบอตัรากาํลงัของเขตพื�นที�การศึกษา  จดัจนเยน็ยงัไม่ลงตวัเพราะคน
มากกวา่กรอบ จึงปิดประชุมไวต่้อพรุ่งนี�  
                    วนัองัคารที� ๕  กนัยายน  ๒๕๔๙   วนันี� เริ�มดว้ยการประชุมรอง ผ.อ.เขต/หวัหนา้กลุ่มไดคุ้ยกนั
หลายเรื�อง เช่น การกั�นหอ้งชั�นล่างใหร้องผูอ้าํนวยการฯที�จะตั�งใหม่ไดมี้ที�อยู่เป็นเรื�องเป็นราว เพราะเป็น
ประวติัการณ์ของเขตพื�นที�ที�มีรองฯถึง ๑๐ ท่านมากกวา่ทุกส่วนราชการในประเทศไทย  การเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ ฯลฯ  ต่อดว้ยการประชุมคณะกรรมการจดักรอบอตัรากาํลงัต่อเนื�องจากเมื�อวานจนเสร็จ มีคน
ลน้กรอบอยู ่๓ คนกาํลงัคิดอ่านช่วยเหลือในระดบักรมต่อไป  ออกไปประเมินโรงเรียนปะทิววิทยาไปทนัเขา
เลี�ยงขา้วเที�ยงพอดี แต่การเก็บขอ้มลูไดด้าํเนินการไปเรียบร้อยแลว้ การไปของผมเพื�อใหเ้ห็นกบัตา เดินทาง
ต่อไปโรงเรียนมาบอาํมฤตวิทยาดูเอกสารและฟังบรรยายสรุปเป็นPower Point  ขอตวักลบัก่อนคณะเพื�อแวะ
โรงเรียนบา้นเขาเลี�ยวโรงเรียนกาํลงัจะเลิกมีผูป้กครองมารับลกูกนัหลายราย พอเห็นรถตราเขต กรี็บขึ�นมา
หากนักลุ่มใหญบ่อกเรื�องครูใหญ่เขาหายไปจากโรงเรียน ผมดทีู�เขาจดไวก้ส็ะทอ้นหวัใจ การเป็นครูไมว่า่ครู
เลก็หรือครูใหญ่ถา้ไม่ไปโรงเรียนก็ไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งครูไวไ้ด ้เป็นพระหากไม่รักษาศีลก็ตอ้งสึก 

ประชุมครูผูป้กครองจนเขา้ใจและรับปากรับคาํวา่จะแน่วแน่แกไ้ขในสิ�งผิด ทุกฝ่ายพอใจแยกยา้ยกนักลบั 

                    วนัพุธที� ๖  กนัยายน  ๒๕๔๙  วนันี� เขา้สาํนกังานรีบเซ็นแฟ้มเอกสารที�รอใหอ้นุญาต อนุมติั  มี
ครูบาํนาญมาเพื�อชี�แจงถึงความยากลาํบากที�ลกูสาวตอ้งไปรับราชการอยูต่่างจงัหวดัหากไดย้า้ยมาชุมพรจะ



ไดดู้แลยามแก่เฒ่า ไดแ้ต่ใหก้าํลงัใจและบอกวา่จะดูแลให้ความเป็นธรรมในการพิจารณายา้ย  ทราบข่าววา่
เจา้หนา้ที�ประมาณ ๑๐ รายไม่สบายใจในการจดักรอบอตัรากาํลงัและวิพากษวิ์จารณ์ไปไกลจากขอ้เท็จจริงจึง
เชิญมาประชุมเพื�อชี�แจงเหตุผลในการจดัคนลงในแต่ละตาํแหน่ง ส่วนใหญ่เขา้ใจและรับได ้เดินทางไป
โรงเรียนอนุบาลปะทิวเพื�อประเมิน ผ.อ.เชี�ยวชาญ  ต่อดว้ยโรงเรียนบา้นหินกบ วนันี�อากาศที�ปะทิวร้อน
มากๆเหงื�อไหลไปตามๆกนัประเมินเสร็จ กลบัเขตมาเซ็นแฟ้มเอกสารจนเยน็ โดยเฉพาะคาํสั�งจดัสรรเงิน
รางวลัประจาํปี ๒๕๔๘ เอาติดไปบา้นพกัเพื�อตรวจสอบและลงชื�อในคาํสั�ง 

                     วนัพฤหสับดีที� ๗  กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปดูแข่งกรีฑาที�สนามกีฬาหาคนดูไดน้อ้ย สู้แข่งกีฬา
สีของโรงเรียนไม่ได ้เพราะกีฬาสีผูบ้ริหารโรงเรียนใจถึงสั�งปิดโรงเรียนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา พอ
แข่งขนัระดบัเขตไม่มีโรงเรียนใดใหน้กัเรียนมาดูการแข่งขนั ปล่อยแต่นกักีฬามาวิ�งมาเล่นผลดักนัด ูที�หนกั
กวา่นั�นยงัโทรศพัทเ์รียกครูที�เป็นกรรมการกลบัโรงเรียนอีกเพราะมีชั�วโมงสอน งานนี�ตอ้งทบทวนทั�งระบบ 
แต่มีผูบ้ริหารหลายรายที�เอาใจใส่สนบัสนุนกิจกรรมครั� งนี�   เดินทางไปโรงเรียนชุมชนประชานิคม อาํเภอท่า
แซะ ของ ผ.อ.บรรจง  ศรีสุวรรณ เขาอธิบายกรอบความคิดในการบริหารงานโรงเรียนใหท้ราบ โดยเอางาน
วิชาการเป็นตวัตั�ง งานอื�นๆเป็นส่วนสนบัสนุน กถ็ูกตอ้งอยา่งที�ท่าน ผ.อ.เขา้ใจแลว้เพราะภารกิจหลกัของ
โรงเรียนคือการจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมที�พึงประสงคแ์ละ
สุขอนามยัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ประเมินเสร็จแวะกินขา้วเที�ยงที�ร้านแก่งเพการีสอร์ท บ่ายเขา้
ประเมิน ผ.อ.โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ มีครูโรงเรียนชุมชนประชานิคมตามมาเชียร์อีกเพราะ ผ.อ.โรงเรียน
อนุบาลท่าแซะเพิ�งยา้ยมาจากโรงเรียนชุมชนประชานิคม  ผมขอตวักลบัเขตเพี�อประชุมจดัสรรงบประมาณ
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเพิ�มเติมใหโ้รงเรียนที�ประสบภยัและโรงเรียนที�ของบปกติ เยน็มีครู
มาหาเพื�อปรึกษาเรื�องส่วนตวั ๒ ราย 
                    วนัศุกร์ที� ๘  กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้มีประชุมคณะกรรมการศูนยส่์งเสริมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื�อหารือการจดัตั�งเป็นศูนยน์าํร่อง  เลิกประชุมเดินทางไปประเมิน ผ.อ.โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บา้นเนินสันติ) ไดเ้ดินดูนกัเรียน หอ้งเรียน และหอ้งประกอบต่างๆ พบวา่นกัเรียนที�นี�
คุน้เคยกบั ผ.อ.โรงเรียนดี มีสมัมาคารวะ บ่ายไปปิดการแข่งขนักีฬาเขตพื�นที�การศึกษา ประจาํปี ๒๕๔๙ 
กลางสายฝนที�โปรยลงมา บรรยากาศไม่ค่อยคึกคกั ระบบต่างๆยงัตอ้งปรับปรุงหากจะจดัในปีหนา้  เยน็งด
งานเลี�ยงเพราะอยากพกัผอ่น วนันี�สบายใจอยูห่นึ� งประการคือครูเบิกเงินรางวลัจากธนาคารไดแ้ลว้  ความไม่
สบายใจที�ทบัถมเขา้มาก็เรื�องการจดัอตัรากาํลงั หลายคนอยากลงตาํแหน่งไหนกไ็ด ้ แต่กไ็ม่มี ตาํแหน่งให้
ลง  บางคนไดล้งตาํแหน่ง แต่ประสงคจ์ะไดต้าํแหน่งที�มีความกา้วหนา้ในราชการ  บางคนไดล้งในตาํแหน่ง
ที�กา้วหนา้ไปไดแ้ต่ตวัเองกข็าดคุณสมบติัดา้นคุณวฒิุ  จากปัญหาเหล่านี�ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานโดยรวม กระจายไปทุกเขตพื�นที� นี�คือพิษสงแห่งการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการที�มี After  shock 

ไม่จบไมสิ่�น  กต็อ้งสารภาพตรงๆว่าเบื�อหน่ายเต็มทีกบัการซ่อมแซมเรือเกลือลาํนี�  พออุดรูรั�วไดห้มด พวกก็



กระทุง้จนเกิดรูใหม่ตอ้งอุดตอ้งยากนัอีก ไดแ้ต่เวทนาพวกนอ้งๆทั�งหลายที�เขา้สู่วงโคจรแห่งการ
เปลี�ยนแปลง กข็อให้อดทนอดกลั�นในภาวะวิกฤตนี� ใหไ้ด ้ดว้ยหวงัว่าอนาคตคงจะดีกวา่เก่า    

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

๑๖  กนัยายน  ๒๕๔๙ 

 เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                จนัทร์ที� ๑๑  กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้ตอ้นรับคณะวา่ที�รอง ผ.อ.สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา จาก
ระนองและสุราษฎร์ธานีเขต ๒ รวม ๑๕ คนที�มาพฒันาก่อนแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งไดป้ระชุมปฐมนิเทศ 
ชี�แจงรายละเอียดกิจกรรมที�จะทาํในระยะเวลา ๕ วนัที�เขา้พฒันา ศึกษางานในสาํนกังานเขต ๒ วนั และใน
โรงเรียนอีก ๓ วนั  จากนั�นไปโครงการาเปิดบา้นโรงเรียนวิถีพุทธ ที�หอประชุมชั�น ๓ มีโรงเรียนนาํผลงาน
มาจดันิทรรศการหลายแห่งลว้นเป็นที�น่าชื�นชม เสียดายที�ผูช้มอยูใ่นวงจาํกดั กาํลงัเลง็หาสถานที�ที�เป็นตลาด
กลางในการแสดงผลงานครูและนกัเรียน สหกรณ์เก่าน่าจะเป็นศูนยก์ลางที�ดี หรือหากไดที้�ร้านคุณสาหร่ายก็
ยิ�งจะถูกใจยิ�ง  ออกประเมินโรงเรียนบา้นทรายขาว เป็นโรงเรียนที�ทุรกนัดารห่างไกลโรงหนึ�ง กล่าวคือไป
สุดแดนท่าแซะติดพม่า เสน้ทางลูกรังจากถนนเอเชียเขา้ไปลึกประมาณ ๑๐ กม.ขรุขระเป็นหลุมบ่อ รถตู ้
เคลื�อนตวัไดช้า้ ผา่นสวนยางและป่าไผส่ลบักนัไป บา้นปลกูกนัห่างๆไม่เป็นกลุ่มเป็นกอ้นเหมือนทางเหนือ
หรืออีสาน โรงเรียนอยู่บนเนินเขายงัรักษาตน้ไมไ้วไ้ดดี้ ตวัอาคารเรียน อาคารประกอบกป็ลูกลดหลั�นกนัไป
ตามระดบัพื�นที� ผมไปโรงเรียนเป็นครั� งที� ๓ จึงคุน้เคยกบัครูพอสมควร  ครูส่วนใหญพ่กัในเมืองและท่าแซะ 
โรงเรียนมีรถตู ้๑ คนัที�บุคลากรช่วยกนักูช่้วยกนัผอ่น และช่วยกนัเติมนํ�ามนัเดือนละ ๑๒๐๐ บาท เป็นราคาที�
จ่ายถูกกวา่โดยสารรถประจาํทาง  ตน้ไมที้�นี�มากไปดว้ยสุภาษิตคาํคม ช่วยเตือนใจ ผลดีคือเดก็จะไดเ้รียนรู้
และนาํไปประพฤติปฏิบติั  ผลเสียก็อาจมีอยูบ่า้งถา้ครูกบัครูหรือผูบ้ริหารไม่ค่อยกินเสน้กนักจ็ะรู้สึกวา่แขวะ
เรานี�หวา่  ออกจากโรงเรียนบา้นทรายขาวก็ไปแวะประเมินโรงเรียนบา้นใหมส่มบูรณ์ติดกบัพ่อตาหินชา้ง
ดินแดนแห่งกลว้ยเลบ็มือนาง ปีนี� น่าจะเรียกว่าแดนกลว้ยเฉลิมพระเกียรติได ้เพราะสีเหลืองเรืองรองดู
สวยงามกลมกลืนไปกบัเสื�อสีเหลือง ครูแอ๋ว อดีตครูโรงเรียนบา้นเนินทองที�ลาออกมาแปรรูปกลว้ยขายจนมี
ฐานะมาร่วมตอ้นรับดว้ย บอกว่าคิดถึง ผ.อ.เขต ก็ดีใจยงัมีคนคิดถึงอยูบ่า้ง มีผลิตภณัฑก์ลว้ยแปรรูปมาฝาก
ดว้ย  จุดเด่นของโรงเรียนนี�อยูบ่นเนินสูงมองเห็นทิวทศัน์สวยงาม ดา้นหลงัเป็นภูเขาที�มีไมเ้ขียวชอุ่ม ตีนเขา
มีรูปปั� นตวัละครในวรรณคดีเรื�องพระอภยัมณี และนางผีเสื�อสมุทร ถามครูว่ามีผีเสื�อสมุทรตวัเดียวหรือ เขา
บอกวา่ที�ปั� นไว ้๑ ตวั แต่ที�เดินไดมี้อยู่หลายตวัเหมือนกนั สนามฟุตบอลลดระดบัลงจากอาคารเรียน ผมเคย



เป็นประธานเปิดเมื�อปี ๒๕๔๖ บริษทันํ�ามนัพืชลีลาสนบัสนุนงบประมาณ  ไดเ้ขา้ชั�นเรียน ป.๒ ใหน้กัเรียน
เล่าเรื�องให้ฟังมีอยูค่นหนึ�งแต่งเรื�องเก่งมาก ลากไปยาวแต่ก็หาที�ลงจนได ้ ขอตวักลบัก่อนคณะเพราะมีงาน
ตอ้งอนุมติั อนุญาตรออยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ เยน็ชวนคณะฝึกงานจากระนองไปทานขา้วเยน็ที�ร้าน
ยายปวดก่อนถึงวดับางหมาก คนเหล่านี� เป็นลกูนอ้งและเพื�อนร่วมงานสมยัผมดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศึกษาธิการ
จงัหวดัระนอง สมยันั�นบางคนเป็นศึกษาธิการอาํเภอ หวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภอ และผูช่้วย  มี ๑ รายเคย
เป็นศึกษาธิการอาํเภอพะโต๊ะ ที�ยา้ยไประนอง จึงไดคุ้ยเรื�องเก่าๆก่อนๆประสาคนคุน้เคย สาํหรับทีมจากสุ
ราษฎร์ธานี ๒ วนันี�นดัไม่ทนัเพราะพกัคนละโรงแรม คงไวร้วบยอดวนัเลี�ยงส่ง 
                องัคารที� ๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙ ตื�นเชา้เป็นพิเศษเพราะมีรายการพบกนัยามเชา้ที�จวนผูว่้าราชการ
จงัหวดั เดิมกเ็คยมีเป็นประจาํทุกเดือนใหส่้วนราชการต่างๆผลดักนัเป็นเจา้ภาพ พอพี� ทะนง  สมร่าง เกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัเลขานุการทีมเกษียณอายจึุงหยดุไป มาเริ�มใหม่เอาเดือนนี�   กน็ั�งฟังท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัคุยใหฟั้งถึงเกร็ดความรู้ต่างๆไดป้ระโยชน์มาก เลิกจากจวนท่านผูว้า่ฯ ไปแวะสาํนกังานเซ็นแฟ้มไป
กองใหญ่ จึงเดินทางไปโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เพื�อประเมินวิทยฐานะ เที�ยงไดแ้วะทานขา้วที�ร้านอาหาร
บา้นขา้วสวย เขานึ�งขา้วเป็นสีเหลืองสีม่วงดูสวยงามดว้ยสีธรรมชาติ ผมแนะนาํใหนึ้�งหวัเผือกตดัเป็นลกูเต๋า
เลก็ๆผสมดว้ยจะมีกลิ�นหอมกรุ่นน่ารับประทานยิ�งขึ�น เจา้ของร้านบอกวา่พรุ่งนี� จะดาํเนินการใหม้าทาน
ใหม่   บ่ายไปประเมินโรงเรียนบา้นในหว้ย  หลงัโรงเรียนยงัมีแปลงผกักาดที�กาํลงังอกงาม อาคารแรก
ดา้นหนา้เป็นอาคารไมใ้ตถุ้นสูงอาย ุ๖๐ กวา่ปียงัยืนมั�นคงเป็นหอ้งเรียนทั�งชั�นบนและใตถุ้นก็อยากให้
ซ่อมแซมอนุรักษไ์วต้ลอดไปอ่านที�มาที�ไปอาจกล่าวไดว้า่โรงเรียนบา้นในหว้ยเป็นโรงเรียนที�เกิดขึ�นดว้ย
แรงบนัดาลใจของตระกลู"ยิกสุังข"์ ที�บริจาคที�ดิน รวบรวมปัจจยัสร้างโรงเรียนและเป็นผูบ้ริหารสืบทอดกนั
มาหลายปี  กลบัก่อนทีมงานเพื�อประชุมคดัเลือกครูดีในดวงใจประจาํปี ๒๕๕๐ ปีนี�คดัเลือกล่วงหนา้ ดู
เอกสารหลกัฐานกนัจนพอใจจึงตดัสินการประกวด ผา่นนี�คงประกาศผลเป็นทางการไปแลว้กต็อ้งแสดง
ความยินดีกบัผูไ้ดร้ับคดัเลือกรับรางวลัในระดบักรมและระดบัเขต 
                วนัพุธที� ๑๓  กนัยายน ๒๕๔๙ เชา้เดินทางไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บา้นนาเนียน) เพราะมีพิธี
มอบจกัรยานยืมเรียนใหโ้รงเรียนทั�งเขต ๑ และเขต ๑ มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานมอบ ปีนี�
ยอดทั�งสองเขตพนักว่าคนั เสร็จเรื�องจกัรยานก็มีพิธีมอบหนงัสือจากสโมสรโรตารี�ชุมพรใหโ้รงเรียนทุกแห่ง
ในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑   มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเช่นกนั ผมได้
เรียนเชิญท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบนโยบายใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ท่านไดใ้หค้าํชี�แนะที�เป็นประโยชนย์ิ�ง
ต่อผูบ้ริหารที�ใฝ่ใจในการพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั�นก่อนการประชุมปกติไดม้อบเกียรติ
บตัรอีกหลายรายการ ตามดว้ยการประชุมประจาํเดือนกนัยายน ๒๕๔๙ เลิกเลยเที�ยงไปนิดหน่อย บ่ายลงไป
ดูการก่อสร้างอาคารสวสัดิการ  วนันี� จา้งรถมาขดุหลุมเตรียมสร้างโรงครัวและหอ้งนํ�าดา้นหลงั ช่างกาํลงัเกบ็
สี ทาสีเพดาน และศาลา 



                วนัพฤหสับดีที�  ๑๔ กนัยายน ๒๕๔๙ เชา้เปิดการประชุมผูบ้ริหารและครูการเงินเรื�องการบริหาร
งบประมาณทางการศึกษา แลว้เดินทางไปประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บา้นาเนียน) เดินดูอาคารหลงั
ใหม่ที�มูลนิธิหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐสนบัสนุนงบประมาณให ้ช่างกาํลงัเดินระบบไฟฟ้าในอาคาร ดา้นขา้ง
โรงเรียนมีนาอยูแ่ปลงหนึ�งเมื�อวานเห็นคนกาํลงัดาํนาแต่ไม่มีเวลาดู วนันี� ตั�งใจจะดูแต่ไม่มีคนดาํนาแลว้ บ่าย
ไปประเมินโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม เคยแวะไปเยี�ยมนานแลว้เมื�อปี ๒๕๔๖ จากนั�นกผ็า่นไปผา่นมา
ไม่ไดแ้วะเพราะถือวา่เป็นโรงเรียนในเมือง แต่กติ็ดตามความเคลื�อนไหวของโรงเรียนนี�ทางเวบ็ไซดข์อง
โรงเรียน โดยเฉพาะขอ้มลูข่าวสารเวบ็มาสเตอร์เขาขยนัอพัข่าวการศึกษาใหท้นัเหตุการณ์ ผมจึงเขา้เยี�ยมชม
ทุกวนั วนันี� ไดพ้บเวบ็มาสเตอร์ตวัจริงคนขยนั นามสกุลเดียวกบัท่านรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนปากนํ�าชุมพร
วิทยา ทราบวา่อยู่บา้นเดียวกนั เดินดูห้องสมุด โรงฝึกงาน อาคารเอนกประสงค ์และหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 
จนไดเ้วลาสมควรจึงเดินทางกลบัเขต เยน็จดังานเลี�ยงส่งคณะวา่ที�รอง ผ.อ.สพท.ที�มาฝึกงานใชเ้พื�อนใจรีสอร์
ทหลงัโรงแรมแกรนด ์สบายใจที�ทุกคนมีความสุขและชื�นชมชาวเขตและชาวโรงเรียนใน สพท.ชุมพรเขต 
๑  เรารู้วา่เขายอแต่เรากช็อบ 
                วนัศุกร์ที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้ประเมินโรงเรียนวดัวงัไผ ่ผมเยี�ยมชมการสอนของครูทุก
อาคารทุกหอ้ง สุดทา้ยมาจบที�ชมหนงัตะลุงของนกัเรียน ป.๒ หน่วยกา้นดีมาก ทราบวา่เป็นหลานหนงัตะลุง
ดงัในอดีต จึงไดรั้บการฝึกฝนที�ถูกตอ้ง ที�สาํคญัรู้พิธีการก่อนแสดงไหวค้รู ไหวรู้ป อนาคตเด็กคนนี� น่าจะได้
เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง (หนงัตะลุง)  บ่ายไปประเมินโรงเรียนบา้นท่าไมล้ายสุดแดนชุมพร
ระนอง โรงเรียนอยูเ่นินเขาติดถนนเพชรเกษม ห่างตวัเมืองประมาณ ๓๐ กม.ถามครูที�เดินทางจากสี�แยกปฐม
พรบอกวา่ค่าโดยสารรถประจาํทางเที�ยวละ ๒๘ บาท ไป-กลบั เกือบ ๖๐ บาท เดือนหนึ� งก ็๑๒๐๐ บาทพอๆ
กบัไปโรงเรียนบา้นทรายขาว สรุปวา่ครูโรงเรียนบา้นทรายขาวจ่ายค่านํ�ามนัเดือนละ ๑๒๐๐ บาทไมแ่พง 
เวลา ๑๕.๐๐ น.ประชุมเลื�อนตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาที�เป็นขา้ราชการพลเรือนเดิมเพื�อรักษาสิทธิ
ตามที�ควรไดร้ับตามกฎหมาย  นกัศึกษาฝึกงานจากวิทยาลยัเทคนิคจบหลกัสูตรมาลากลบัไปเรียนต่อ
ภาคทฤษฎีที�วิทยาลยัอีก ๑ ภาคเรียน  วา่ที�รอง ผ.อ.สพท.ฝึกงานเสร็จมาลากลบัวนันี� เช่นกนั    เยน็นี�ไม่ได้
กลบับา้นที�นนทบุรีเพราะมีภารกิจที�ชุมพรทั�งวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์  

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๔  กนัยายน  ๒๕๔๙ 

 เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนัจนัทร์ที� ๑๘  กนัยายน  ๒๕๔๙  วนันี�ตั�งใจทบทวนการจดัคนลงกรอบอตัรากาํลงัของบุคลากร
ทางการศึกษาในสาํนกังาน เป็นนดัสุดทา้ย หลงัจากที�จดัไปแลว้รอบหนึ� งแลว้ทิ�งไวเ้พื�อรอดคูวามเหมาะสม 

ก็มีหลายรายไดท้กัทว้งว่าจดัไดไ้ม่เหมาะสม เล่นพรรคเล่นพวก ถึงขั�นไปลงเวบบอร์ดของ ก.ค.ศ.ก็มี ทั�งที�ยงั



จดัไม่เสร็จ  กเ็ขา้ใจอยูว่า่ทุกคนก็อยากรักษาผลประโยชนแ์ห่งตน และอยากไดพุ้งปลาทั�งนั�น  แต่ขอบอกวา่
งานนี�ยงัไม่มีพุงปลาตม้ยาํให้รับประทาน ถา้ประสงคจ์ะทานเลยกต็อ้งกินขี�ปลา(ไตปลา)ดิบเสีย
มากกวา่     คณะกรรมการนาํรายชื�อและขอ้ทกัทว้งมาพิจารณากนัอีก ครั� งนี� เรียกบางคนมาสอบถามขอ้มูล
เพิ�มเติม จนคิดวา่น่าจะไดข้อ้ยติุ  ที�เหลือค่อยคิดแกปั้ญหาเป็นรายๆไป เพราะ ก.ค.ศ.เองกท็ราบแต่ตน้วา่งาน
นี�จะหวงัผลใหส้าํเร็จร้อยเปอร์เซ็นตค์งไม่ได ้ บ่ายประชุมกรรมการประเมินวิทยฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรียน
เชี�ยวชาญเพื�อสรุปผลและรวมคะแนนแลว้เสร็จจึง ลงไปดูช่างที�กาํลงัแบ่งหอ้งประชุมเลก็ดา้นหลงัของชั�น ๑ 

เป็นที�นั�งของรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต ที�จะตั�งใหม ่อีก ๗ รายทาํเป็นหอ้งแถวคั�นดว้ยอลูมิเนียมเรียงกนั
ไป ๒ ขา้งเหมือนหอ้งพกัในโรงแรม ดา้นขวา ๓ ดา้นซา้ย ๔  เหลือหวัมุมสาํหรับวางโต๊ะกลมเอนกประสงค ์
ปรับตูป้รับโต๊ะพอเขา้ที�เขา้ทาง 

                วนัองัคารที� ๑๙ กนัยายน  ๒๕๔๙  ยงัวนเวียนอยู่กบัแฟ้มเอกสารงบประมาณ  แต่กิจกรรมใดที�มี
การประชุมครูสั�งงดเพราะโรงเรียนกาํลงัยุ่งกบัการสอบปลายภาค อีกอยา่งใกลสิ้�นปีงบประมาณการ
ดาํเนินการหวงัผลเต็มเมด็เตม็หน่วยไม่ได ้ เตรียมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาวนัพรุ่งนี�  ผูจ้ดัการ
อาคาร์เดียรีสอร์ท อาํเภอปะทิวมาเยี�ยม พาไปชมอาคารสวสัดิการเพราะเห็นรสนิยมเดียวกนั ไดรั้บคาํแนะนาํ
ที�ดีในการติดตั�งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เวที   หวัคํ�าไดร้ับข่าวจากเพื�อนครูวา่จะเกิดรัฐประหารใหเ้ปิดทีวี
ช่อง ๕ ดู กมี็เคา้จึงติดตามข่าวจนดึกดื�น  หลบัๆตื�นๆ ทราบวา่เขาประกาศใหพ้รุ่งนี� เป็นวนัหยดุ จึงใหห้วัหนา้
ปรีชา  นุย้สุข ประสาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�ไปประชุมในวนัที� ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๙ 

                วนัพุธที� ๒๐ กนัยายน  ๒๕๔๙  ตื�นขึ�นมาเพราะเสียงโทรศพัทจ์ากพรรคพวกบอกใหไ้ปรายงานตวั
ที�กองทพัภาคที� ๔ จึงฟังประกาศจากทีวีก็ลงัเลใจวา่เราเกี�ยวขอ้งกบัเขาดว้ยหรือเปล่า เพราะประกาศไม่
ชดัเจน เชา้ประสานไปจงัหวดัทหารบกชุมพร ไดร้ับคาํแนะนาํวา่ควรจะไป กว่าจะแต่งเครื�องแบบไดค้รบก ็
๖ นาฬิกาแลว้ นดั ผ.อ.ชิต  นาสกั ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๒ ใหร้อที�หลงัสวน  เดินทางไปไดเ้ลก็นอ้ยไดรั้บการ
ประสานวา่กองทพัภาคใหไ้ปรายงานตวักบัผูว้า่ราชการจงัหวดั  จึงกลบัไปรายงานตวัที�ศูนยร์าชการ ท่านผูว่้า
ราชการจงัหวดัชุมพรเดินทางถึงไชยาก็เดินทางกลบัเช่นกนั  วนันี�ทั�งวนัจึงเฝ้าจอทีวีและอินเตอร์เน็ต หวัคํ�า
ไปเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูอารีย ์ บุณยธรรมกลุ ที�มูลนิธิฯหลงัตลาด 

                    วนัพฤหสับดีที� ๒๑ กนัยายน  ๒๕๔๙ เชา้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จงัหวดั จนเวลา ๑๐.๐๐ 
น.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา จนเที�ยงเพราะมีวาระใหพ้ิจารณาหลายเรื�อง  บ่ายโมงไปพบรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทั�งเขต ๑ และเขต ๑ ในระดบัมธัยมศึกษา ที�กาํลงัประชุมเพื�อพฒันาประสิทธิภาพการ
มธัยมศึกษาที�โรงแรมชุมพรแกรนด ์ พดูไม่ยาวเพราะยงัไม่ไดท้านขา้วกลางวนัเดีOยววิทยากรเป็นลมจะเสีย
ฤกษง์านเขาเปล่าๆ  เวลา ๑๙.๐๐ น.กลบัไปที�โรงแรมชุมพรแกรนดอี์กครั� งเพื�อฟังบรรยายพิเศษของท่านผูว้่า
ราชการจงัหวดัชุมพร ฟังแลว้ตอ้งยอมรับในความลึกในเนื�อหาและเทคนิคการนาํเสนอที�น่าติดตามยิ�ง    กลบั



บา้นพกัเกบ็กระเป๋าเพื�อเดินทางไปกรุงเทพฯ มีราชการที�ตอ้งประสานกบักรมและกระทรวงระหว่างวนัที� 
๒๒ - ๒๕ กนัยายน  ๒๕๔๙ กลบัมาใหท้นังานเกษียณอายุราชการในวนัที� ๒๖ กนัยายน ๒๕๔๙ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนัจนัทร์ที� ๒๕  กนัยายน  ๒๕๔๙  เขา้กระทรวงศึกษาธิการเพื�อพบกบั ผ.อ.สาํนกั กพร.สพฐ.
ท่านพรหมมา  ภางาม  เพื�อชี�แจงเพิ�มเติมเรื�องเงินรางวลัของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เหตุที�
มีปัญหาเพราะเดิมพวกเราที�ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ระดบั ๙ ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดร้ับเงินประจาํตาํแหน่ง พอพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ใชบ้งัคบั เปลี�ยนเงินประจาํตาํแหน่งเป็นเงินวิทย
ฐานะ  ความจริงกรมบญัชีกลางกย็งัคงถือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งเหมือนเดิม ยงัไม่ไดถื้อจ่ายเป็นเงินวิทย
ฐานะแต่อยา่งใด  เมื�อชื�อเรียกสบัสนกเ็ป็นที�มาของความลงัเลในการจ่ายเงินรางวลั  จึงตอ้งชี�แจงเพิ�มเติม 

ส่วนเขาจะเชื�อหรือไม่อยา่งไรกแ็ลว้แต่เขา  เสร็จภารกิจเดินทางกลบัชุมพร 

                วนัองัคารที� ๒๖  กนัยายน  ๒๕๔๙  เชา้จดังานเกษียณอายุราชการใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน
และลูกจา้งประจาํที�ห้องประชุมใหญ่ชั�น ๓ ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ปีนี� มีผูเ้กษียณอายรุาชการรวม 
๒๖ ราย พวกเราไดจ้ดังานนี� ติดต่อกนัมาทุกปี เริ�มดว้ยการรดนํ�าอวยพรขอพรแสดงมทิุตาจิต เชิญคุณหมอ
และผูท้รงคุณวฒิุมาพูดใหฟั้งถึงการใชชี้วิตหลงัเกษียณ ปีนี� ไดร้ับเกียรติจากท่านพินยั  อนนัตพงศ ์ผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานในพิธี ผูเ้กษียณอายุราชการมากนัเกือบครบขาดเพียง ๒ ท่าน หลงัพิธีการ
จบสิ�นไดรั้บประทานอาหารร่วมกนั ท่าน ผ.อ.บญัชา  กลัยาณวตัร นาํดนตรีมาขบักล่อมพร้อมหนูๆนกัเรียน
ในชุดหางเครื�องที�หวือหวาสวยงาม ผูที้�มาร่วมงานบอกว่าประทบัใจในการจดังานตั�งแต่ตน้จนจบ
รายการ  ตอนเยน็สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนไดจ้ดัเลี�ยงสังสรรคใ์หก้บัผูบ้ริหารที�เกษียณอายรุาชการทั�ง ๕ ราย
ที�โรงแรมชุมพรแกรนดพ์าเลช ผมไดรั้บเชิญไปเป็นประธานงานเลี�ยงครั� งนี�  บรรยากาศอบอุ่น และทราบวา่
จะมีกิจกรรมทาํนองนี� กินยาวไปจนถึงวนัที� ๒๙ กนัยายน ๒๕๔๙ จากความรักความผกูพนัของเพื�อฝงูและ
ลูกศิษย ์

                วนัพุธที� ๒๗ กนัยายน  ๒๕๔๙  เริ�มดว้ยการประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองเพื�อพิจารณายา้ยครู
สายผูส้อน มีผูย้ื�นคาํร้องทั�งในเขตและนอกเขตจาํนวนมาก แต่โรงเรียนที�ขอยา้ยลงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนใน
เมืองมีตาํแหน่งรับยา้ยไดน้อ้ย คณะกรรมการกพิ็จารณาตามเกณฑที์� อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาไดก้าํหนด
ไว ้จึงไดค้รูที�ขอยา้ยภายในเขต ต่างเขตและครูบรรจุใหม่ในสดัส่วนที�ใกลเ้คียงกนั  

                วนัพฤหสับดีที� ๒๘ กนัยายน ๒๕๔๙ เชา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการที�ศาลากลางจงัหวดั  ศูนย์



ราชการ  เที�ยงไปทานขา้วกบั ผ.อ.ชิต  นาสัก จาก สพท.ชุมพรเขต ๒ และคณะที�มาส่ง รอง ผอ.เขตที�ยา้ยมา
เขต ๑ รวม ๒ ท่าน  บ่ายเขา้สาํนกังานดแูลการเบิกจ่ายงบประมาณและการปรับปรุงห้องทาํงานของรอง ผอ.
เขต ที�ชั�นล่าง เยน็มีงานเลี�ยงเกษียณอายรุาชการหลายแห่งแต่วนันี�ของดเพราะทุกรายไดจ้ดัใหแ้ลว้และ
ร่วมงานเลี�ยงมาแลว้ ประกอบกบัมีภารกิจค่อนขา้งมากจึงใหเ้ป็นเรื�องของเจา้ภาพดาํเนินการกนัไป 

                วนัศุกร์ที� ๒๙ กนัยายน  ๒๕๔๙  เป็นวนัทาํการสุดทา้ยของปีงบประมาณ จึงอยูป่ระจาํเขตจนเยน็ 
กรมบญัชีกลางปิดระบบเบิกจ่าย นาํคณะรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและหวัหนา้กลุ่มใน
สาํนกังานไปประชุมเพื�อวิเคราะห์งานที�ริมแก่งรีสอร์ท  อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ทั�งนี� เพราะการมี
รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาถึง ๑๐ คนเป็นเรื�องใหม่ การประชุมร่วมกนัจะทาํให้มี
ความคุน้เคยและไดวิ้เคราะห์งานที�จะแบ่งกนับริหารจดัการ  มีคณะล่วงหนา้ไปก่อน ๒ คนัรถ ผมตามไป
หลงัสุดออกจากชุมพรเกือบ ๖ โมงเยน็ถึงที�พกัประมาณ ๕ ทุ่ม  แต่คืนนี�กไ็ดร้ับข่าวร้าย ๑ เรื�องคือครู
โรงเรียนบา้นคลองวงัชา้งถูกรถไฟชนเสียชีวิตพร้อมภรรยา 

                วนัเสาร์ที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ ตื�นเชา้ดว้ยบรรยากาศที�สดชื�นเพราะที�พกัอยูริ่มเขื�อนแก่งกระจาน 

มองจากหอ้งพกัเห็นผืนนํ�าที�กวา้งใหญ่ มีเกาะแก่งเรียงรายจนสุดลูกตา ผมเคยมาแก่งกระจานเมื�อปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ และไม่เคยมาอีกเลยจนครั� งนี�   เชา้ตามพรรคพวกไปออกกาํลงักายที�สนามกอลฟ์แก่งกระจานคนัทรี�
คลบั อยู่ก่อนถึงสันเขื�อนและเขา้ลึกจากถนนใหญ่เขา้ไปอีกประมาณ ๑๒ กม. กลบัมาประชุมเพื�อวิเคราะห์
งานที�จะแบ่งกนับริหารจดัการจนบ่าย นั�งเรือลงเขื�อนไปตน้นํ�าอากาศเริ�มเยน็ลง  ดีที�ไม่มีฝนทั�งที�กรม
อุตุนิยมวิทยาประกาศวา่จะมีจากอิทธิพลของพายุชา้งสาร   กลางคืนจดังานเลี�ยงสังสรรคเ์พิ�มบรรยากาศให้
คุน้เคยกนัมากขึ�นอยู่จนดึก  ไดร้ับทราบข่าวร้ายอีก ๑ เรื�อง คือครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเสียชีวิตดว้ย
โรคมะเร็งอีก ๑ ราย 

                วนัอาทิตยที์� ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ เดินทางกลบัแวะเพชรบุรี  ท่ายางเพื�อซื�อของใหห้ายหงุดหงิดตาม
ประสาไทยทวัร์  เที�ยงไดรั้บข่าวร้ายอีก ๑ เรื�องคือแม่ภรรยา ท่าน รอง ผอ.สพท. คุณบุญเสริม อบอุ่น เสียชีวิต
ที�อาํเภอท่าแซะ  ขบวนรถจึงตอ้งออกเร็วขึ�นเพื�อจะมาส่งใหท้นัรดนํ�าศพ แต่มาถึงเขาบรรจุหีบไปแลว้ ผมเลย
ไม่ไดแ้วะคารวะศพเพราะไมส่ะดวกไวม้าตอนเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรม ไปแวะงานขึ�นบา้นใหม่คุณวี
ระ  ขนัทะเสน ภารโรงโรงเรียนวดัวงัไผที่�หมูบ่า้นอุ่นรักหนา้สาํนกังานเขต กลบัถึงบา้นเกือบ ๓ ทุ่ม 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

 ๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนัจนัทร์ที� ๒ ตุลาคม  ๒๕๔๙  หลงัจากไปวิเคราะห์งานเพื�อการจดัแบ่งภารกิจใหร้อง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาทั�งเก่าและใหม่รวม ๑๐ ท่าน ก็หมกมุ่นกบัการคิดอ่านแบ่งงานให้



แต่ละท่านรับผิดชอบ ในเบื�องตน้กจ็ดัหมวดหมู่เป็น อาํนวยการ ๑ อาํนวยการ ๒ บริหารงานบุคคล ๑ 

บริหารงานบุคคล ๒ นิเทศการศึกษา ๑ นิเทศการศึกษา ๒ นโยบายและแผน ๑ นโยบายและแผน ๒ ส่งเสริม
การจดัการศึกษา ๑ และส่งเสริมการจดัการศึกษา ๒  ใหท่้านรองฯ เลือกเรียงลาํดบั ๓ รายการ  ส่วนงาน
ประเภทAgendaและ Area ไวด้าํเนินการอีกครั� งหนึ�ง   คิดไปการปฏิรูปการศึกษาที�ผา่นมาลว้นมีเรื�องมากมาย
ใหข้บคิดและลองผิดลองถูก มีทั�งสร้างสรรคแ์ละทาํลาย ผลปลายทางตอ้งรอถึงพริบตาแห่งผลแพช้นะ ความ
เป็นความตาย ดาํรงหรือล่มสลายค่อยทราบผลได ้ แต่ทราบแลว้จะเป็นเช่นไร ถา้สาํเร็จจะเป็นเช่นไร ถา้
ลม้เหลวแลว้จะเป็นเช่นไร  ไม่วา่ผลจะออกมาเช่นไรสาํหรับพวกเราลว้นเป็นโศกนาฏกรรมประการ
หนึ� ง  สาํหรับผูเ้รียนกเ็ป็นโศกนาฏกรรมประการหนึ� งเช่นเดียวกนั เกิดแก่เจบ็ตาย ลว้นแลว้แต่เป็นทุกข ์
โศกนาฏกรรมในการปฏิรูปการศึกษานี� มีมากมายเกินไปแลว้ คนที�ชมชอบยิ�มโดยไมช่อบร้องไห ้เหตุใดยงั
ทาํเรื�องโศกนาฏกรรมที�บนัดาลใหผู้ค้นตอ้งหลั�งนํ�าตาอีกเล่า ผมพยายามทาํตวัเป็นศิษยโ์กว้เลง้สาํหรับ
ถ่ายทอดความรู้สึกใหดู้นิ�มนวลขึ�น   อ่านข่าวการศึกษาหมูนี่� มีข่าวจะแยกกระทรวง ตั�งทบวงเกิดขึ�นอีก มีการ
ยื�นหนงัสือต่อคณะปฏิรูปฯ  ผมไตร่ตรองดูรู้สึกวา่คนที�พยายามผลกัดนัเรื�องนี� กระทาํการผิดจงัหวะผิดเวลา 

เพราะคณะปฏิรูปฯเขา้มาเพื�อปฏิรูปการเมืองในระยะเวลาสั�นๆ ไม่ไดมี้เจตนาจะปฏิรูประบบราชการ เปรียบ
ไดด้ั�งคนเขายุ่งจดังานเพื�อจะบวชลูก แต่เราดนัไปขอตะไคร้ใบมะกรูดไปทาํกบัขา้วที�บา้นเรา มนักวนผิดเวลา
ผิดจงัหวะ ในขณะที�กระทรวงอื�นเขานั�งเงียบกริบ นี�ก็เป็นโศกนาฏกรรมหนึ�งสาํหรับวุฒิภาวะของคนที�
จาํแนกไม่ไดว้า่ควรหรือไม่ควร 

                วนัองัคารที� ๓ ตุลาคม  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้กวา่ปกติเพราะตอ้งไปทานกาแฟกบัท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ วนันี� เทศบาลเมืองชุมพรเป็นเจา้ภาพ  ผมนั�งคุยกบัแขวงการทางชุมพร 

เพราะอยูก่นัมา ๕ ปี ทราบวา่ท่านจะยา้ยไปนครปฐม กยิ็นดีดว้ยที�ขยบัใกลบ้า้น บา้นท่านอยู่
สุพรรณบุรี  สาํหรับของตวัเองคงตอ้งรอรัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีท่านใหม่ เพราะขณะนี�ตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา วา่งอยู ่๒๒ ตาํแหน่ง หากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะ
โยกยา้ยก่อนแต่งตั�งคนใหม่ก็คงไดข้ยบักนัอีกรอบและน่าจะเป็นรอบใหญ่  ไปร่วมประชุมกบัศูนยท่์องเที�ยว 

กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัเพื�อจดัทาํแผนการท่องเที�ยวจงัหวดัชุมพรที�โรงแรมจนัทร์สมธารา  อยูร่่วม
ประชุมกลุ่มยอ่ยจนเที�ยง บ่ายกลบัไปทาํงานที�สาํนกังานเขต  เยน็ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพครูโรงเรียน
อนุบาลชุมพร ที�เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง 

                วนัพุธที� ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙  นั�งอ่านผลงานผูบ้ริหารโรงเรียนที�เสนอขอความดีความชอบ  อ่านลง
ไปในรายละเอียดทาํใหท้ราบวา่งานที�พวกเราทาํนั�นหากรวมเป็นเมด็เงินที�ทาํใหห้ลวง มหาศาล การระดม
ทรัพยากรยงัดาํเนินการในเกือบทุกโรงเรียน แปลวา่ลาํพงังบประมาณที�รัฐจดัใหไ้ม่สามารถขบัเคลื�อนภารกิจ
ทางการศึกษาไปสู่เป้าหมายได ้ อยา่งไรกต็ามมีผูป้กครองหลายรายโทรศพัทม์าหาผมเชิงตาํหนิวา่ หลวงไม่มี
เงินสร้างอาคารเรียนหรืออยา่งไรจึงปล่อยใหโ้รงเรียนน้อยใหญ่เรี�ยไรกนัเอิกเกริกเป็นที�เดือดร้อนรําคาญไม่มี
สิ�นสุด กไ็ดแ้ต่อธิบายไปว่าใหช่้วยตามกาํลงั อย่าใหเ้ดือดร้อนตนเองมากนกั ครูเขาคงปรารถนาดีและสร้าง



ไวที้�โรงเรียนเป็นสมบติัของส่วนรวม คงไมไ่ดเ้ก็บหวัคิวหรือรับค่านายหนา้เจา้ของที�ดินอย่างที�คิดกนั หรือ
หาเศษหาเลยกบักิจกรรมเหล่านี�  ก็เงียบเรียบร้อยไป  แต่กมี็บางท่านที�เขียนมาอ่านไปก็รู้วา่ใหค้รูเขียน
ให ้ ตวัเองกไ็ม่อ่านเลยแมเ้ที�ยวเดียว เพราะขอ้มลูส่วนตวับางอย่างผิดพลาด เยน็ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ
คุณแมภ่รรยาของท่านรองฯบุญเสริม  อบอุ่น ที�บา้นนาสร้าง อาํเภอท่าแซะ 

                วนัพฤหสับดีที� ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๙  วนันี� นิติกร สพฐ.จู่โจมมาถึงที�ทาํงานโดยไม่บอกล่วงหนา้  มี
ที�รู้จกักนัมาก่อน ๑ ท่าน นอกนั�นลว้นไมคุ่น้เคย  บอกวา่จะมาหาขอ้มลูการจดัซื�ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์(หุ่น
อวยัวะภายใน) ที�มีผูร้้องเรียนวา่ซื�อรายที�ขายแพง คือราคา ๒๑,๐๐๐ บาท ทาํไมไม่ซื�อรายที�ขายถูก ๑๕,๐๐๐ 
บาท เป็นการเก็บขอ้มูลทั�วประเทศเพราะกาํลงัจะขาดอายุความ  เหตุเกิดเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ขณะที�
โครงสร้างยงัเป็น สปจ.และ สปอ.  ผมให้ผูเ้กี�ยวขอ้งหาเอกสารขอ้มูลกโ็ชคดีหรือโชคร้ายกไ็ม่รู้เอกสารเรา
อยูค่รบถว้น เขาบอกวา่เป็นแห่งแรกที�มีเอกสารสมบูรณ์  ดูแลว้กป็กติการจดัซื�อกด็าํเนินการโดย สปอ.บา้ง 
และโรงเรียนบา้ง การซื�อกซื็�อจากร้านคา้ที�หลากหลาย จะไดส้รุปรายละเอียดส่งเขาไป เยน็ไปฟังสวดพระ
อภิธรรมศพครูโรงเรียนบา้นคลองวงัชา้ง ที�ถูกรถไฟชนเสียชีวิต 
                วนัศุกร์ที� ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและ
หวัหนา้กลุ่ม เป็นการประชุมปกติทุกเดือน เพื�อซักซอ้มขอ้ราชการ รับฟังความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั เนน้เป็น
พิเศษเรื�องการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการที�จะจดัขึ�นในวนัที� ๙และ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ นี� ใหเ้ตรียมการให้
พร้อม  ตอนเที�ยงจึงชวนท่านรองฯไปทานขา้วที�ร้านริมเขื�อนใกล้ๆ โรงเรียนบา้นเขาวง  จากนั�นใหร้ถวนไป
สระยกัษ ์ ผา่นหนา้โรงเรียนบา้นถํ�าสิงห์  โรงเรียนบา้นเขาราษฎร์บาํรุง และโรงเรียนบา้นเขาชนัโต๊ะ  แต่
ไม่ไดแ้วะโรงเรียนกลวัไปแลว้ไมเ่จอผูบ้ริหารเดีOยวจะไม่สบายใจทั�งสองฝ่าย นั�งไปคิดไปวา่หากครูพกัในตวั
เมืองเดินทางมาสอนที�นี� แมถ้นนดีกต็อ้งลาํบากในการเดินทางไม่นอ้ย เพราะระยะทางค่อนขา้งไกล  อาชีพ
ของชาวบา้นคือทาํสวนผลไมท้ั�งสวนขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ดูจากบา้นพกัอาศยับ่งบอกถึงฐานะที�มั�นคง 
หากผมยงัหนุ่มเหมือนเมื�อยี�สิบปีที�แลว้ก็อาจจะซื�อที�แถวนี� สกั ๒ ไร่ปลูกบา้นไวพ้กัผ่อน เพราะทศันียภาพดี
จริงๆเหมือนหุบเขาในฝัน   

     กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนัจนัทร์ที� ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไปพิธีเปิดการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ประจาํปีการศึกษา 
๒๕๔๙ ที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีนี� เป็นปีที� ๒ ที�เขตจดัขึ�น ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร นาย
พินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธานเปิดงาน  มีผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และนกัเรียนมาร่วมพอสมควร  การแข่งขนั
ใชเ้วลา ๒ วนั คือวนัที� ๙ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙ แบ่งการแข่งขนัออกเป็นระดบัช่วงชั�นที� ๑ - ๒ และช่วงชั�นที� 



๓ - ๔  มีสนามแข่งขนั ๕ สนาม คือ  โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดั
สุบรรณนิมิต  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  โรงเรียนศรียาภยั และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  หลงัพิธีเปิดกลบัไป
เซ็นงานที�เขตอยูพ่กัหนึ� ง ชกัชวนสมาชิกออกเยี�ยมสนามแข่งขนัเริ�มจากโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  ซึ� ง
เป็นหน่วยแข่งขนักิจกรรมพลศึกษาช่วงชั�นที� ๑ - ๒ ไปถึงการแข่งขนัเสร็จสิ�นพอดี  จึงเดินทางต่อไปที�
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิต   ก็กาํลงัพกัเที�ยงเหมือนกนั ทกัทายกบัครู นกัเรียนพอสมควรจึง
ไปหาขา้วเที�ยงรองทอ้งกนั  บ่ายโมงไปชมการแข่งขนัร้องเพลงลกูทุ่งที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ซึ� ง ผ.อ.
บญัชา  กลัยาณวตัร แห่งโรงเรียนบา้นท่ามะปริง เป็นประธานจดัการแข่งขนั  มีการถ่ายทอดสดทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ชุมพร เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื�องเรียกคนดู
ไดม้ากเป็นพิเศษ  บ่ายกลบัไปทาํงานที�เขตซึ� งคา้งคาอยูห่ลายแฟ้ม  เยน็พรรคพวกชวนกินขา้วที�ร้านพริกหอม
ของคุณจิOมใกลต้ลาด บขส.เก่า นํ�าพริกแมงดาของเขาถูกใจเป็นแบบแห้ง มาครั� งแรกออกรสหวานไปหน่อย
แนะนาํใหล้ด มาครั� งนี� ใช่เลย แบบร้านหลานตาชู พทัลุงที�ชื�นชอบ 

  

                วนัองัคารที� ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙ เชา้แวะชมการแข่งขนัทกัษะที�โรงเรียนอนุบาลชุมพรเมื�อวานก็
โฉบมาครั� งหนึ�งแต่ไม่ไดล้งไปเยี�ยมเป็นหน่วยแข่งขนัที�มากกิจกรรมอีกหน่วยหนึ�ง  ฝนตกหนกัมาแต่เมื�อคืน 
การแข่งขนัจึงล่าชา้กว่ากาํหนดไปครึ� งชั�วโมง  เดินดูชั�น ๑ ชั�น ๒ และชั�น ๓ ไดอ้าคารเดียวครูและนกัเรียนมา
รอแข่งขนัหนา้หอ้งเรียนเกือบครบถว้น ทกัทายปราศรัยกนัพอสมควรจึง เดินทางไปเขตเพื�อเป็นประธานการ
ประชุมเลื�อนค่าตอบแทน(เงินเดือน)พนกังานราชการ หลกัเกณฑก์ค็ลา้ยๆของขา้ราชการ เที�ยงไปทานขา้ว
ร้านอาดาํเจา้ของสูตรยาดองพลงัชา้งที�ไดจ้ากฤาษีชีไพร  พดูถึงอาดาํเจา้ของร้านผมว่าถา้แกเป็นครูตอ้งเป็นที�
ชื�นชอบของนกัเรียนเพราะเป็นผูที้�นาํเสนอไดดี้ ใชข้องจริงใหเ้ห็น ใหท้ดลองดว้ยตนเอง มีสรรพคุณอธิบาย
เป็นกลอนที�กินใจปลุกเร้าให้อยากรู้อยากลอง สามารถยกตวัอยา่งมีบุคคลอา้งอิงความสาํเร็จใหเ้ห็นเป็น
รูปธรรม บุคลิกกดี็แมอ้ายจุะหกสิบกว่าปีกด็แูข็งแรง แถมถ่ายรูปหนุ่มฟ้อหล่อเฟี� ยวตอนอาย ุ๒๐ ปีแขวนไว้
ตน้เสาใหค้นถามว่านี�รูปลุงใช่ไหม แกกจ็ะตอบวา่ครับตอนอายยีุ�สิบ ที�สาํคญัผมถามวา่เจา้ของยาดองมีเมียกี�
คนแกกระแอมนิดหนึ� งบอกว่ากแ็ค่ ๓ คนครับลูก ๘ คน ถามต่อวา่ ๓ คนนี�ยงัอยูด่ว้ยกนักี�คนแกบอกวา่กไ็ปๆ
มาๆครบทั�ง ๓ คน คนสุดทา้ยกาํลงัทาํครัวในร้านอาหารนี�แหล่ะอายุไม่มากลกูกาํลงัเรียนมธัยมปลาย มีผูถ้าม
ต่อวา่เดือนหนึ�งๆลุงทาํสถิติไดเ้ท่าไหร่แกบอกว่าครบ ๓๐ ยงัไม่สิ�นเดือน พวกร้องไอห้ยา ผมบอกวา่อาดาํถา้
เป็นครูน่าจะไดว้ิทยฐานะเชี�ยวชาญเป็นอย่างนอ้ย บ่ายกลบัไปเซ็นงานที�เขตจนหมดเวลาทาํการ 

                วนัพุธที� ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาการยา้ยของครู
สายผูส้อน ต่อเนื�องจาการประชุมครั� งที�แลว้ เพราะมีตาํแหน่งวา่งเพิ�มเติม ของเก่าที�ยงัไม่ลงตวักน็าํมา
ทบทวนจนพอไปได ้พูดถึงคนเป็นครูนี�แปลกลงคนไหนเกเรไมส่นใจงานหรือความประพฤติไม่เหมาะสม
(เมา)แลว้เป็นที�ยงัเกียจของผูบ้ริหารและเพื�อนครูจะใหไ้ปโรงเรียนไหนคนใหก็้ยินดี คนรับกส่็ายหนา้ พอมี
ตาํแหน่งวา่งจะตดัลงจะถูกคดัคา้นอยา่งหนกั จึงตอ้งคา้งแขวนไวอ้ย่างนั�น นิทานเรื�องนี�สอนใหรู้้ว่าอุม้คนเมา
ยาก แต่ถา้หามคงพอทาํได ้บ่ายเดินดูการสร้างอาคารสวสัดิการ การก่อสร้างติดๆขดัๆตรงที�ฝนตกชุก



เหลือเกิน งานเทปูนจึงทาํไดย้ากกว่าปกติ บอกพรรคพวกวา่อยากให้เสร็จเสียทีเผื�อเคราะห์หามยามยา้ยจะได้
ไม่ทิ�งภาระให้คนอื�นมาเกบ็ลา้ง 
                วนัพฤหสับดีที� ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๔๙ เชา้ประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองเลื�อนขั�นเงินเดือน
ขา้ราชการ งานหลกัคือจดัสรรสองขั�นและ ขั�นครึ� งที�เหลือจากโรงเรียนกลบัสู่โรงเรียนใหเ้หมาะสมโดยใช้
เกณฑพิ์จารณาหลายประการและหลายรอบ เช่น รอบแรกเอาโรงเรียนที�ไม่มีผูไ้ดส้องขั�นมาเลยเพราะไม่มี
โควตา รอบสองเอาความกนัดารของโรงเรียนเป็นหลกั ไล่ไปจนครบ รอบสามเอาโรงเรียนขาดครูกไ็ล่ไปจน
ครบ รอบสี�เอาโรงเรียนที�เงินเหลือมากแต่ไม่มีโควตา หมุนไปตามลาํดบัอยา่งนี�แต่ตอ้งสอดรับกบัคาํขอของ
โรงเรียนกล่าวคือคะแนนประเมินตอ้งถึงเกณฑ ์๙๐ % และโรงเรียนจดัลาํดบัสํารองมา พิจารณากนัจนบ่ายจึง
แลว้เสร็จ  ต่อดว้ยการประชุมจดัสรรอตัราจา้งครูชั�วคราวแกไ้ขภาวะวิกฤตที�ไดรั้บจดัสรร ๔๑ อตัราเป็นการ
จา้งต่อเนื�องจากที�เคยจา้งไวเ้ดิม พบวา่ ๒๔ อตัรายงัจา้งอยูที่�เหลือไม่ไดจ้า้งแลว้ การจดัสรรกว็า่ไปตามเกณฑ์
ขาดแคลนครูเป็นหลกัประกอบดูความเดือดร้อนจริงๆ  พดูถึงเกณฑต่์างๆเวลาเราจะพิจารณาสิ�งหนึ�งสิ�งใด
เรามกัมีหลกัมีเกณฑแ์ต่เวลาคนเขาอยากไดสิ้�งหนึ�งสิ�งใดเขาก็ไม่ค่อยคาํนึงถึงเกณฑ ์ผมกอ็รรถาธิบายใหฟั้ง
วา่แมเ้กณฑที์�วางขึ�นจะอาศยัอาํนาจและลายเซ็นของผมเอง ใช่วา่ผมจะสามารถลบลา้งและเปลี�ยนแปลงได้
ตามอาํเภอใจ เราตอ้งเคารพและปฏิบติัตามเกณฑน์ั�นใหม้ากกว่าเอาตามอยาก  เพราะก่อนออกเราศรัทธาแลว้
วา่เกณฑนี์� ดี เปรียบไดด้ั�งปฏิมากรปั� นพระพุทธรูป ปั� นเสร็จเขากต็อ้งกราบตอ้งไหว ้ลองขึ�นไปนั�งบนศอ
พระพุทธรูปแลว้บอกใครต่อใครวา่ผมทาํอยา่งไรกไ็ดก้บัพระพุทธรูปนี� เพราะผมปั� นมาเองกบัมือรับรองถกู
ประชาทณัฑแ์น่  อธิบายจบคนฟังกบ็อกว่าชดัเจนดี ผมลาก่อนครับ 
                   วนัศุกร์ที� ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๔๙ ภาคเชา้ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเริ�มดว้ยการมอบรางวลั ประกาศ
เกียรติคุณบตัรโครงการรักการอ่าน การประชุมเริ�มดว้ยการแนะนาํรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา ทั�ง ๑๐ ท่าน พร้อมภารกิจงานที�มอบหมายใหรั้บผิดชอบ กบ็อกเขาวา่งานเขตจะตอ้งดีขึ�น บริการดี
ขึ�นเพราะเดิมเรามีรองแค่ ๓ คนก็ดีอยูแ่ลว้นี�เพิ�มเป็น ๑๐ คนยอ่มดีกว่าแน่นอน เดิมผมเหมือนคนขบัสามลอ้
รับจา้งวนันี� เป็นผูข้บัรถสิบลอ้ไปแลว้ยอ่มไม่ธรรมดา การบรรทุกยอ่มไดน้ํ�าหนกัสินคา้ที�เพิ�มขึ�น แมค่้าใชจ่้าย
ในการซ่อมบาํรุงจะมากแต่ประโยชนร์าชการน่าจะคุม้ค่ากว่า  เมื�อกลุ่มงานต่างๆไดน้าํเสนอครบแลว้ผมก็ได้
บ่นสรุปตดัปีงบประมาณ ๒๕๔๙หรือสรุป ๓ ปีที�อยูก่นัมากว่็าได ้ใหผู้บ้ริหารฟังหลายเรื�องที�เห็นวา่ไม่ถกูไม่
ควรและน่าจะแกไ้ขหรือเขา้ใจใหถู้กตอ้ง เพราะความเขา้ใจที�ถูกตอ้งย่อมนาํไปสู่การกระทาํที�ถกูตอ้ง การ
กระทาํที�ถกูตอ้งคือถูกคน ถูกสถานที� ถูกเวลา ถา้ประกอบกนัพอดียอ่มส่งผลในทางที�เป็นคุณเพื�ออนาคตที�
ดีกวา่  เป็นคุณทั�งงานและทั�งตนเอง  กเ็ป็นการบ่นดว้ยความรัก ไม่ไดบ่้นดว้ยอคติใดๆแต่จะไดม้ากไดน้อ้ยก็
ขึ�นอยูก่บักาํลงัสติปัญญาของแต่ละคนเป็นสาํคญั  เยน็เดินทางกลบับา้นที�นนทบุรีเพราะไม่กลบัไปสอง
อาทิตยแ์ลว้ฟังข่าววา่นํ�าจะท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล  แต่ที�บา้นไมเ่คยถูกนํ�าท่วมมาก่อนแมปี้ที�นํ�าท่วม
มากกไ็ม่เคยท่วมเหมือนที�อื�น 



กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                วนัองัคารที� ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ชี� จุดติดตั�งไฟฟ้าภายในของอาคารสวสัดิการใหผู้รั้บจา้ง
เขา้ใจ  โครงสร้างหลกัที�ตอ้งการคือสายไฟฟ้าตอ้งร้อยท่อเพราะเพดานเป็นไมท้ั�งสิ�นป้องกนัไฟ
ไหม ้  หลอดไฟดา้นนอกในหลุมเพดานจะใชห้ลอดแบบซาละปาว รอบหลุม ๔ ดา้นใชด้าวนไ์ลท ์ เสาใชไ้ฟ
กิ�งทุกตน้ เสาภายในอาคารใหใ้ชต้น้ละ ๔ ดวง ห้องโถงกลางใชไ้ฟระยา้ หลุมเลก็ไฟระยา้ชั�นเดียว ๔ หลุม 
หลุมใหญ่ ๒ หลุมให้ต่อเป็นไฟระยา้ ๒ ชั�น  มีดาวนไ์ลท ์ประกอบตามมุมรอบหลุมเพดานดว้ย   หอ้ง
ประชุมใชห้ลอดซาละปาวในหลุม มีดาวนไ์ลทต์ามมุมมองเป็นแถวยาวขนานสองขา้งผนงั ระหว่างหลุมมีไฟ
ระยา้ ๒ ชุดสลบักนัไป มีสปอตไลทส์าํหรับส่องเวที ๑ ชุด สวิทซ์ไฟฟ้าใหส้ามารถปรับหรี�แสงได ้เผื�อฉาย
ภาพเวลาประชุม   ศาลาดา้นหนา้ใหใ้ชห้ลอดไฟฟ้าทรงกระบอกสีสดๆหอ้ยจากหลงัคาผา่นเพดานไมแ้บบ
โปร่งลงมา   แนวประตูเขา้หอ้งกลางและหอ้งประชุมซึ� งมีผนงัโคง้ก็ใชไ้ฟทรงกระบอกหอ้ยลดหลั�นกนั
ไป  นี�คือสิ�งที�ตอ้งการสาํหรับไฟฟ้าภายใน      ช่างเขา้ใจตรงกนักส็ามารถดาํเนินการไดร้วดเร็ว แต่ก็ติดขดัที�
ตอ้งสั�งของจากกรุงเทพฯ  อาคารประกอบสาํหรับทาํครัว หอ้งนํ�า ห้องเกบ็ของ และหอ้งจาํหน่ายของที�ระลึก 
มุงหลงัคาเทพื�นไปมากแลว้  อธิบายแปลนหอ้งนํ�าใหช่้างเขา้ใจวา่สาํหรับหอ้งนํ�าหญิง ๒ หอ้ง มีอ่างลา้งหนา้
พร้อมกระจกเงาครึ� งตวัตามแนวยาวผนงั  ผนงัดา้นประตูติดกระจกเงาที�ดูไดท้ั�งตวัหนึ� งบาน  หอ้งนํ�าชายมีที�
ปัสสาวะ  มีหอ้งส้วม ๒ ที� มีอ่างลา้งหนา้พร้อมกระจกครึ� งตวัติดประตูเขา้  พื�นตอ้งลาดเอียงไม่ใหมี้นํ�าขงั
ได ้ สาํหรับเครื�องสุขภณัฑจ์ะเลือกเอง   รอยเชื�อมระหวา่งอาคารใหเ้ทคอนกรีตแลว้ตกแต่งดว้ยทรายลา้ง   นี�
คือภารกิจของหวัหนา้ครอบครัวในบา้นใหญ่ที�ตอ้งดูแลตั�งแต่ไมจิ้�มฟันยนัเรือรบ  กลบับา้นพกัหุงหาอาหาร 
ไดแ้กงเผด็ที�นกัการภารโรงเอามาให ้ผนวกกบัไข่เคม็ไชยา ๑ ลกู ก็อิ�มหมีพีมนั  กะวา่จะไปชวน ผอ.สพท.
ตรัง เขต ๒  คุณถนดั  ขวญันิมิต ที�มาพกัคา้งที�โรงแรมชุมพรการ์เดน้ ไปทานขา้วตม้  ท่านบอกว่าไปออ
กรอบกอลฟ์มาเหนื�อยขอพกัผอ่นพบกนัพรุ่งนี� ทีเดียว 
                วนัพุธที� ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ภาคเชา้มีคณะจากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาตรัง เขต ๒ มา
ศึกษาดูงาน  ผมกล่าวตอ้นรับและแนะนาํสภาพทั�วไปในการบริหารจดัการเขตพื�นที�  เขาบอกวา่ที�ตรังเขต ๒ 
อาศยัอยูใ่นโรงเรียนจึงคบัแคบขยายไมอ่อก  เห็นของชุมพรแลว้สมบูรณ์แบบกว่า  จะดีใจที�เขาชมกไ็ม่กลา้
เพราะยงัไม่ไดไ้ปเห็นกบัตาเขาอาจถอ่มตวัไปตามมารยาท เอาเขา้จริงอาจตกแต่งภายในหรูกวา่เราก็
ได ้ จากนั�นคณะไดไ้ปศึกษาขอ้มลูจากกลุ่มต่างๆจนเที�ยงไปทานขา้วดว้ยกนัที�ร้านคุณสาหร่าย เขาก็เดินทาง
กลบัตรัง ตอ้งขอบคุณที�กรุณาใหเ้กียรติมาเยือน  ธนัวาคมนี�กะจะพาเจา้หนา้ที�ไปเยือน(ศึกษาดูงาน)ที�อื�นบา้ง 
อยา่งใกลก้็เชียงใหม่เพราะเขามีงานพืชสวนโลกในช่วงนั�นดว้ย  บ่ายเตรียมซกัซอ้มระเบียบวาระการประชุม 



อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา มีเรื�องสาํคญัอยู ่๒ เรื�องคือ การเลื�อนขั�นเงินเดือน งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ กบั
เรื�องการยา้ยครูสายผูส้อนและการเรียกผูส้อบขึ�นบญัชีไวม้าบรรจุใหม่  ตลอด ๓ ปีที�ผา่นมาไดข้อ้คิดประการ
หนึ� งในการรับยา้ยครูต่างเขตจะตอ้งสัมภาษณ์สืบประวติัใหล้ะเอียด เพราะพบวา่เมื�อรับยา้ยมาแลว้บางราย
เปลี�ยนใจไม่มาเพราะไดโ้รงเรียนที�ไม่ตรงใจ แต่เขียนวา่โรงเรียนใดกไ็ดใ้นเขต  ประการที�สองไดม้าแลว้เป็น
คนไม่ดีไม่มีคุณภาพ เช่น เคยถกูสอบสวนทางวินยั  ไม่ตั�งใจสอน มีคดีล่วงละเมิดทางเพศนกัเรียน หรือคดียา
เสพติด หรือทิ�งหนี� สินไวใ้หเ้พื�อนเป็นภาระ  สารพดัปัญหาที�ยา้ยติดตามครูคนนี�มาใหเ้ราแก ้

 
                วนัพฤหสับดีที� ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๙  บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา พิจารณาเลื�อน
ขั�นเงินเดือนครั� งที� ๒ ประจาํปี ๒๕๔๙ และพิจารณาการยา้ยครู   อนุกรรมการไดส้อบถามขั�นตอนวิธีการ 
รายละเอียด ทางเจา้หนา้ที�ไดแ้สดงขอ้มูลหลกัฐานจนเป็นที�พอใจ จึงไดอ้นุมติั  ผมก็เรียนที�ประชุมวา่การ
ดาํเนินการทุกเรื�องไดยึ้ดกฎ กติกา มารยาทเป็นสาํคญั ยิ�ง อ.ก.ค.ศ.เขตใหเ้กียรติเรามาก เรายิ�งตอ้งระมดัระวงั
อยา่งมากเพื�อรักษาเกียรติและความไวว้างใจนี�ไว ้ อยา่งไรกต็ามผมจะดีใจทุกครั� งที�มีอนุกรรมการไดซ้กัได้
ขอดูหลกัฐานเพราะเป็นโอกาสใหเ้ราไดแ้สดงรายละเอียด ไดชี้�แจงความเป็นมาที�เราทาํและคิดวา่ถูกแลว้  ถา้
เขาเอาดว้ยแปลวา่น่าจะผิดพลาดนอ้ย  แต่ถา้อนุมติัเพราะเชื�อใจโอกาสพลาดอาจมี  อนันี� ที�ผา่นมา
อนุกรรมการทุกท่านไดร่้วมคิดร่วมแสดงความเห็นกนัอย่างเตม็ที� โดยเฉพาะท่านประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต ท่าน
ไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ์ มีความสามารถยิ�งในการนาํการประชุมไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ท่าน
ผูแ้ทนจาก ก.ค.ศ.และคุรุสภา ถือเป็นองคค์วามรู้หลกัสาํหรับพวกเรา ทาํให้เรามั�นใจในมติว่าตอ้งชอบดว้ย
ระเบียบและกฎหมายแลว้  ท่านผูท้รงคุณวฒิุทั�ง ๓ กไ็ดใ้หค้วามคิดความเห็นที�ช่วยใหเ้กิดความรอบคอบคิด
รอบดา้นขึ�น  โดยเฉพาะท่าน ผอ.อุดม เชิงไกรยงั ผมเปลี�ยนจากท่านที�เป็นผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูท้รงคุณธรรม 
เพราะการพิจารณาทุกครั� งท่านจะพิทกัษรั์กษาความเป็นธรรมใหก้บัครู  ผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหาร เป็น
ปรอทวดัอุณหภูมิภายนอกใหที้�ประชุมรับทราบ  เมื�อใครพูดถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาในทางลบ ผม
กลบัคิดวา่ที�ชุมพรเขต ๑ ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนั�นเลยแมค้รั� งเดียว และรู้สึกเป็นป่าใหญที่�ร่มเยน็หลบ
แดดหลบร้อนให ้ผอ.เขตอยา่งผมไดไ้ม่ใช่เฉพาะครู 
                วนัศุกร์ที� ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ภาคเชา้ประชุมท่านรองผูอ้าํนวยการฯ และหวัหนา้กลุ่มเพื�อ
เตรียมการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี ๒๕๕๐  โดยยึดกรอบงานปีเก่าไปก่อน แต่ก็นาํนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่มาเป็นเป้าหมายปลายทาง คือ "เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดย
ยดึคุณธรรมนําความรู้ มุ่งมั0นที0จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั0วถึง โดย
คํานึงถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ความสมานฉันท์ สันตวิิธี วถิีชีวติประชาธิปไตย พฒันาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื�นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที0เชื0อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา การจัดการ



ศึกษาจะเน้นการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื�นที0การศึกษา สถานศึกษา และท้องถิ0น รวมทั�งการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน เพื0อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ 

และประสิทธิภาพ" ประชุม ผอ.สพท.ทั�วประเทศ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๔๙ ที�สุราษฎร์ธานี คงจะไดข้ยาย
นโยบายนี� ใหช้ดัเจนสู่การปฏิบติัไดม้ากขึ�น  บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯ ขบัรถมาก็มีครูโทร.มาต่อวา่
เหมือนกนัวา่ ผอ.เขตดูเหมือนไม่ค่อยรักโรงเรียนเขาเลย  กบ็อกไปว่ารักลูกทุกคนแต่บางครั� งเห็นแข็งแรง
แลว้ เก่งแลว้กไ็ม่ไดดู้แลเพราะพ่อมีลูกมาก ไปดูลกูคนอื�นที�ช่วยตวัเองไมไ่ดก่้อน  แต่เวลาแบ่งสมบติัก็แบ่ง
ใหเ้ท่ากนั มีความยติุธรรมในเนื�องาน ในความดีความชอบ ในทุกเรื�องที�พึงมีพึงได ้ แต่หวัใจจะบอกวา่
ลาํเอียงไม่ลาํเอียงอธิบายยาก เป็นธรรมดาเหมือนพ่อแม่รักลกูทุกคนแต่ใช่วา่จะอยู่กบัลกูทุกคนได ้บา้นไหน
ไปแลว้ดูเขาไม่ใส่ใจแถมไม่ไดน้บัเราเป็นพ่อดว้ยหรืออาจนบัถือบา้งแต่กบู็ชาคนอื�นมากกวา่ คนแก่กย็่อม
นอ้ยใจ เราไปบา้นอื�นกไ็ด ้กลู็กหลายคนนะ อยู่มา ๓ ปี ขาดอีก ๒ โรงเรียนที�ไม่ไดไ้ปเยี�ยม นี�ว่าไปตามอุปมา
อุปมยั ความจริงต่างคนต่างทาํหนา้ที�ต่อกนัใหดี้ที�สุดก็พอใจแลว้เป้าหมายคือการพฒันาคนให้เป็นคนดี ช่วย
ตวัเองได ้ช่วยส่วนรวมบา้ง แผน่ดินคงสูงขั�นแน่นอนครับ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

เรียน  เพื0อนครู  ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 

                    องัคารที0 ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เดิมตั�งใจจะไปพบปะยามเชา้ที�สาํนกังานเกษตรจงัหวดั ใกลสี้�
แยกปฐมพร เพราะขาดไป ๒ ครั� งแลว้  แต่ฝนเจา้กรรมเทลงมาเหมือนฟ้ารั�ว เริ�มตั�งแต่เมื�อคืน ตอนเชา้ยิ�งลง
หนกั จึงเปลี�ยนใจรอจนฝนซาเมด็จึงไปสาํนกังาน  มีของฝากอวยพรวนัเกิดคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ 
อยธุยา ที�ตรงกบัวนัที� ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๙ บงัเอิญคณะของท่านรองฯขจีศกัดิL   อุย้นอง  นาํรถขึ�นไปรับ
เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�กรุงเทพฯพอดี  จึงมอบภาระนี� ให้ช่วยดาํเนินการดว้ย  ตอนเที�ยงติดตามนอ้งๆใน
กลุ่มการเงินและสินทรัพยไ์ปทานขา้วที�ร้านอาดาํ  ที�ว่าติดตามเพราะเขาจะเลี�ยง เนื�องจากมีเงินส่วนแบ่ง
สวสัดิการมาพอค่าอาหาร ๑ มื�อ  บ่ายกลบัสาํนกังานเขตทราบวา่คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบการแต่งตั�ง
ขา้ราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ หลายราย เช่น  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการ 
กพฐ.  นางจรวยพร ธรณินทร์  เป็นปลดักระทรวงศึกษาธิการ นางมณัฑนา  สงัขกฤษณ์  เป็นรองเลขาธิการ 
กพฐ. นายมงักร  กลุวานิช เป็นรองเลขาธิการ กพฐ. นายสมเกียรติ  ชอบผล  เป็นรองเลขาธิการ 
กพฐ.  ฯลฯ  กส่็งขอ้ความทางโทรศพัท ์ แสดงความยินดีกนัตามธรรมเนียม ความจริงคนที�ยินดีน่าจะเป็นตวั
เราเสียมากกวา่  เพราะสาํหรับคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา  ท่านไมเ่ลื�อนระดบัหรือเลื�อนตาํแหน่ง 

เหมือนกลบัมาบา้นหลงัเดิมอีกครั� ง  ตอนเยน็กลบับา้นพกัเพื�อเตรียมสมัภาระเดินทางไปประชุมผอ.สพท.ทั�ว



ประเทศ ที�สุราษฎร์ธานีพรุ่งนี�    
                   วันพุธที0 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ วนันี� ตื�นเชา้จดัเตรียมเสื�อผา้และสัมภาระเพื�อเดินทางไปประชุม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาทั�วประเทศที�โรงแรมไดมอนด ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเพิ�มเติม  เป็น
ช่วงปิดเทอมตวัช่วยกลบัไปอยูก่บัลกูที�นนทบุรี  จึงทาํใหท้ราบว่างานบา้นมนัมากมายจริงๆ ผูห้ญิงที�ทาํงาน
นอกบา้นดว้ยและทาํงานบา้นดว้ยจึงตอ้งเขม้แข็งอดทนเป็นพิเศษ ผูช้ายเราดูไปก็เหมือนเอาเปรียบผูห้ญิงนะ 
นี�ว่ากนัตามความรู้สึกเมื�อตอ้งมากวาดบา้น ลา้งจาน หุงขา้ว ขดัรองเทา้ ซักผา้ ตากผา้ ลา้งหอ้งนํ�า ฯลฯ ทาํไม่
รู้จกัหมดสิ�น ปวดเมื�อยไปทั�งตวั  ไปประชุมวนัสองวนัเตรียมของวุน่วายเหมือนจะไปรบทพัจบัศึกก็มิ
ปาน  นาํรถไปเกบ็ที�เขตอาศยัรถตูส้าํนกังานในการเดินทางครั� งนี�   มาแวะทานอาหารเที�ยงที�ร้านนายเขียว
หนา้สวนโมกขผลาราม  ไปถึงโรงแรมไดมอนดก่์อนบ่ายโมง ทกัทายเพื�อนฝงูกนัตามธรรมเนียม  คณะของ
สุราษฎร์ธานีทั�ง ๓ เขตมาตอ้นรับอย่างแข็งขนั มีนิทรรศการของโรงเรียนในเขตพื�นที�การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มาจดัหนา้หอ้งประชุมน่าสนใจมาก  พิธีเปิดไดร้ับเกียรติจากปลดักระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา  วรว
รรณ ณ อยธุยา ซึ� งกาํลงัจะมาเป็น เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นองคป์าฐกสาํหรับ
อภิปรายปัญหา  ผมและคณะอีกประมาณ ๑๐ คนไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัทาํขอ้สรุปจากการประชุมเสนอท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมวนัพรุ่งนี�  ทั�งที�นั�งหลบมุมแลว้กย็งัถูกลูกหลงจน
ได ้ ประชุมกนัจนเยน็ไม่มีพกัยก หวัขอ้อภิปรายวนันี� เป็นกรอบความคิดในการพฒันาการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
๔ ประเดน็หลกั คือ ประการที�หนึ�งยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน ประการที�สองเพิ0มสมรรถนะการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ประการที�สาม ปรับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาและประการที�สี�เพิ0มสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษา ทั�ง ๔ ประเดน็หลกัมีเป้าหมายปลายทางที�คุณภาพผู้เรียน  ประเดน็หลกัที�หยิบยกมาลง
ในรายละเอียดคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาที�มีขอ้เสนอในการดาํเนินงานอยู ่๑๑ 
เรื�อง คือ สพท.เข้มแข็ง มุ่งเอาผลสาํเร็จของผูเ้รียนมาเป็นตวัวดั สถานศึกษาเข้มแขง็นอกจากเอาผลสาํเร็จของ
ผูเ้รียนมาวดัแลว้จะมีการจาํแนกระดบัคุณภาพเพื�อกระจายอาํนาจให้เหมาะสมยิ�งขึ�น เรื�อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที0
การศึกษาเป็นเรื�องที�บ่นกนัมานานวา่ที�มาของอนุกรรมการอาจตอ้งทบทวน  การพฒันาบุคลากรมุ่งพฒันา
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตั�งแต่ ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากรอื�นทั�งระบบ  การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการ  ศึกษานิเทศก์ตอ้งปรับใหท้นัสมยัและทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การถ่ายโอน
การศึกษาตอ้งทบทวนทั�งระบบ การขยายเขตพื�นที0การศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการบริหารที�มี
ประสิทธิภาพ  ระบบตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน และเรื�องสุดทา้ยคือการ
ปรับโครงสร้าง สพฐ. อภิปรายกนัจนไดเ้วลาอาหารคํ�าจึงยุติลง  สุราษฎร์ธานีเจา้ภาพไดจ้ดัอาหารทะเลมา
เสริมเป็นที�ประทบัใจยิ�ง  การแสดงบนเวทีกส็วยสดงดงามไปดว้ยศิลปะการแสดงเช่น มโนราห์ ระบาํไก่
ชน  พวกเราไดมี้โอกาสจุดเทียนอวยพรวนัเกิดคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา ล่วงหนา้เพราะพรุ่งนี� เป็น
วนัคลา้ยวนัเกิดของท่าน  พอทานขา้วอิ�มตอ้งมาร่วมกบัพรรคพวกในหอ้งเลก็เพื�อทาํงานตามที�ไดรั้บ
มอบหมายกวา่จะแลว้เสร็จก็เลยเที�ยงคืน 



วนัพฤหัสบดทีี0 ๒๖  ตลุาคม  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้เพราะนอนไม่ค่อยหลบั เขา้อินเตอร์เน็ตเพื�อติดตามข่าวสาร
บา้นเมือง  อาบนํ�าแต่งตวัลงไปทานกาแฟ ใชค้ปูองที�โรงแรมมอบใหเ้มื�อวาน  ขากลบัสวนทางกบัคุณหญิง
กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ทกัทายท่านดว้ยสุขสนัตว์นัเกิด  ประชุมเชา้นี� มีการอภิปรายต่อจากเมื�อวาน วนันี�
เริ�มดว้ยหวัขอ้คุณธรรมนาํความรู้  มีการนาํเสนอหลกัการ สร้างคนดีเพื�อเป็นภูมิคุม้กนัใหส้ังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขร่วมกนัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซื�อสตัย ์สุจริต ขยนัหมั�นเพียร มีสติมีนํ�าใจสาํนึกในค่านิยมและวิถี
ประชาธิปไตย ท่านผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาไดร่้วมอภิปรายยกตวัอย่างใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม
หลายเรื�อง  ประธานใหโ้อกาส ผอ.อดินนัท ์ ปากบารา จากยะลาเขต ๑ ในฐานะมุสลิมไดเ้สนอความคิดบา้ง 
ซึ� งก็ไม่เคยทาํใหผ้ดิหวงั ดว้ยความเขา้ใจในหลกัศาสนาอิสลามอยา่งลํ�าลึกประกอบกบัมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
ท่านสามารถสะกดผูฟั้งใหค้ลอ้ยตามไดอ้ยา่งน่าทึ�ง ผมเองยงัชอบเวลาท่านอภิปรายเป็นอยา่งยิ�งอยากเก่ง
เหมือนแต่กค็งทาํไม่ได ้ ท่านไดเ้สนอชื�อใหม่จาก"โรงเรียนวิถีพุทธ" ที�ดูจะผกูขาดและมุมมองแคบเป็น"
โรงเรียนวิถีธรรม"   ซึ� งที�ประชุมไดข้านรับคาํนี�ดว้ยความเตม็ใจ  การยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน
เป็นประเดน็สุดทา้ยในภาคเชา้ มีคณะทาํงานคอยจดคอยบนัทึกและสรุปเพื�อเตรียมรายงานต่อท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในตอนบ่าย 
                เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสะอา้น  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เดินทาง
มาถึงเพื�อรับฟังขอ้เสนอจากการประชุมที�ผา่นมา มีการเสนอรายงานแบบยอ่ๆดว้ยเอกสารและปากเปล่า ๓ 
กลุ่มใชเ้วลาประมาณครึ� งชั�วโมง  ท่านไดแ้สดงความรู้สึกดีใจที�ไดม้าพบผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาตามที�ตั�งใจไว ้เพราะท่านเห็นว่าเขตพื�นที�คือแม่ทพัหนา้ในการทาํงานของกระทรวงศึกษาธิการ อีก
กลุ่มหนึ�งที�ท่านอยากพบคือผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�เปรียบเสมือนหน่วยรบขั�นแตกหกั  ขอ้เสนอทุกขอ้ท่าน
จะรับไวเ้พื�อดาํเนินการใหเ้ริ�มไดภ้ายในอายรัุฐบาลคือ ๑ ปี ในบางเรื�องก็ตอ้งกลบัวิธีคิดใหม่ เช่น การปลูกฝัง
คุณธรรมที�คนทั�วไปมองวา่ลาํพงัโรงเรียนคงทาํไดไ้ม่สาํเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน 
องคก์รศาสนา ซึ� งความจริงกเ็ป็นเช่นนั�น  แต่เพราะทุกส่วนมีความอ่อนแอหมดถา้เราคิดเสียใหม่วา่อย่างนอ้ย
ที�สุดเวลา ๘ ชั�วโมงในโรงเรียนเราจะจาํลองสงัคมเล็กๆใหเ้ด็กไดส้ัมผสักบัสิ�งดีๆ  เช่นการตรงต่อเวลา ความ
ซื�อสัตย ์ความสะอาด จิตสาธารณะกคิ็ดวา่น่าจะปลูกฝังสิ�งดีๆใหเ้ด็กไดแ้ละท่านกท็าํสาํเร็จมาแลว้ที�
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  การปรับเปลี�ยนโครงสร้างส่วนราชการรัฐบาลนี�จะไม่ดาํเนินการแต่จะ
ปรับเปลี�ยนกลไกใหท้าํงานไดดี้ขึ�น สะดวกขึ�น  ส่วนการแบ่งเขตพื�นที�การศึกษากต็อ้งอาศยัขอ้มูลที�ชดัเจนที�
สาํคญัตอ้งไม่เพิ�มคนและงบประมาณ  ท่านใชเ้วลาไม่มากนกัตอ้งเดินทางกลบักรุงเทพมหานครแต่กช็ดัเจน
ในกระบวนท่า ผูต้ามเห็นหนทางสวา่งไสวและมีกาํลงัใจในการทาํงาน 
                ประเดน็หนึ�งที�นาํมาพูดคุยกนัในคาบสุดทา้ยคือการจดักรอบอตัรากาํลงัของเขตพื�นที�การศึกษาที�มี
หนงัสือร้องเรียนเขา้ไปเป็นจาํนวนมากวา่ไม่เป็นธรรม  ทาง สพฐ.ไดต้ั�งคณะทาํงานขึ�นศึกษาและกาํหนด
แนวทางปฏิบติัใหช้ดัเจนและเป็นธรรมยิ�งขึ�น แต่ตอ้งนาํเสนอ ก.ค.ศ.ใหท้บทวนมติเดิมและมีมติใหม่ ทุก
อยา่งที�ดาํเนินการไปแลว้ตอ้งมาเริ�มนบัหนึ�งใหม่อีกครั� งเพื�อความชอบธรรมและยติุธรรม  ผมจะสรุป
แนวทางที�คณะทาํงานไดเ้สนอความเห็นให ้ก.ค.ศ.เพิ�มเติมเงื�อนไขแนวทางจดับุคลากรลงตาํแหน่งตาม



มาตรา ๓๘ ค.(๒) ที� ก.ค.ศ.กาํหนดไวเ้ดิมเป็นแต่ละกรณี  ดงันี�  
                ๑. กรณีตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม 
                    ๑.๑ ใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ที�หวัหนา้กลุ่มและผูที้�เคยปฏิบติัหนา้ที�หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มตามโครงสร้างเดิม
ทุกสายงานที�ปฏิบติัหนา้ที�ใน สพท.นั�นๆมีโอกาสไดเ้ขา้รับการพิจารณาเท่าเทียมกนัในคราวเดียวกนั คือ 
                            ๑.๑.๑ หวัหนา้กลุ่มปัจจุบนัระดบั ๘ ,ระดบั ๗ ที�ปฏิบติังานครบ ๑ ปี ตาม ก.ค.ศ.กาํหนด 
                            ๑.๑.๒ หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มระดบั ๘,ระดบั ๗ ตามโครงสร้างเดิม(ศธจ.,สศจ.,สปจ.) 
                            ๑.๑.๓ หวัหนา้กลุ่มปัจจุบนัระดบั ๘, ระดบั ๗,ปฏิบติังานไม่ครบ ๑ ปีตามที� ก.ค.ศ.กาํหนด 
                            โดยใหเ้ปลี�ยนชื�อตาํแหน่งใหต้รงกบัชื�อหวัหนา้กลุ่มตามที� ก.ค.ศ.กาํหนดในกลุ่มนั�นๆ ใช้
เกณฑต์ามหนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ.ที� ศธ ๐๒๐๖.๓/ว.๑๖ ลงวนัที� ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
                    ๑.๒ เกณฑก์ารพิจารณาตวับุคคลเขา้สู่ตาํแหน่ง   พิจารณาตามหลกัเกณฑที์� ก.ค.ศ.กาํหนด คือ 
คาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานของบุคคลนั�น ความอาวโุสในราชการ การรักษา
วินยั  ความเหมาะสมอื�นๆ และประโยชน์ที�ทางราชการจะไดร้ับเป็นสาํคญั 
                ๒. กรณีตําแหน่งเจ้าหน้าที0ปฏิบัตงิาน 
                    ๒.๑ ใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ที�ใน สพท.นั�นๆ ณ วนัที� ๙ สิงหาคม  ๒๕๔๙ ทุกตาํแหน่งทุกสายงานไดมี้
โอกาสเขา้รับการพิจารณาจดัลงในกลุ่มต่างๆตามกรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนดเท่าเทียมกนัในคราว
เดียวกนั  ทั�งตาํแหน่งที� ก.ค.ศ.กาํหนดเป็นระดบัสูงขึ�นและระดบัตน้ คือ 
                            ๒.๑.๑   ระดบั ๗ว./๘ว., ๗/๘, ๖ว./๗ว., ๖/๗, ๕/๖(กรณีจดัผูผ้า่นเกณฑค์ดัเลือกตํ�ากวา่ ๑ 
ระดบัได ้โดยจดัลงในระดบัเดิมที�ผูน้ั�นดาํรงตาํแหน่งอยูไ่วก่้อน) และ  
                            ๒.๑.๒  ระดบั ๓-๕/๖ว., ๓-๕/๖ว./๗ว. รวมทั�งระดบั ๒-๔/๕, ๑-๓/๔/๕ 
                    ๒.๒  การเปลี�ยนชื�อตาํแหน่งใหต้รงกบัชื�อตาํแหน่งตามกรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนดใน
กลุ่มนั�นๆ  ใชเ้กณฑต์ามหนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ.ที� ศธ ๐๒๐๖.๓/ว.๑๖ ลงวนัที� ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
                    ๒.๓  เกณฑก์ารพิจารณาตวับุคคลเขา้สู่ตาํแหน่ง ใชเ้กณฑที์� ก.ค.ศ.กาํหนดเช่นเดียวกบัหวัหนา้
กลุ่ม 
                    ๒.๔  กรณีจดัคนลงตาํแหน่ง ๓-๕/๖ว. และตาํแหน่ง ๒-๔/๕ ที� ก.ค.ศ.กาํหนด  หากไม่มีผูด้าํรง
ตาํแหน่งสายงานที�เริ�มจากระดบั ๓ และเริ�มตน้จากระดบั ๒ ตามลาํดบั  ที�จะจดัลงได ้ ใหเ้ปลี�ยนเงื�อนไข
ตาํแหน่งเป็นการเฉพาะคราว  เพื�อรองรับผูด้าํรงตาํแหน่งสายงานที�เริ�มตน้จากระดบั ๒ (ตาํแหน่ง ๒-๔/๕) 
และสายงานที�เริ�มตน้จากระดบั ๑(ตาํแหน่ง ๑-๓/๔/๕) แลว้แต่กรณี  หลงัจากนี� เมื�อวา่งลง ใหเ้ป็นตาํแหน่ง
และระดบัตาํแหน่งตามที� ก.ค.ศ.กาํหนด 
                    ๒.๕  สพท.ที�มีผูป้ฏิบติังานมากกวา่กรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนด เมื�อจดัแลว้ยงัมี
ผูป้ฏิบติังานเหลืออยู่อีก  กาํหนดมาตรการจูงใจ ดงันี�  
                               ๒.๕.๑ จดัใหย้า้ยไป สพท.ที�มีผูป้ฏิบติังานตํ�ากวา่กรอบที� ก.ค.ศ.กาํหนด  โดยตดัโอน
ตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนตามตวัไปกาํหนดสูงขึ�นกวา่ตาํแหน่งที�ดาํรงตาํแหน่งอยูไ่ด ้๑ ระดบั เป็นการ



เฉพาะตวั วา่งลงทุกกรณีใหเ้ป็นตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งตามกรอบที� ก.ค.ศ.กาํหนดต่อไป เช่น 
                                            ๒.๕.๑.๑  ผูด้าํรงตาํแหน่ง ๖ว./๗ว. ไปกาํหนดเป็น ๗ว./๘ว. 
                                            ๒.๕.๑.๒ ผูด้าํรงตาํแหน่ง ๓-๕/๖ว. ไปกาํหนดเป็น ๖ว./๗ว. 
                                            ๒.๕.๑.๓ ผูด้าํรงตาํแหน่ง ๒-๔/๕ ไปกาํหนดเป็น ๓-๕/๖ว. 
                                            ๒.๕.๑.๔  ผูด้าํรงตาํแหน่ง ๑-๓/๔/๕ ไปกาํหนดเป็น ๒-๔/๕ หรือ ๕/
๖    (หวัขอ้๒.๕.๑.๓และ๒.๕.๑.๓ ที�ประชุมเสนอใหย้บุรวมกนั) 
                                ๒.๕.๒ จดัไปปฏิบติังานสนบัสนุนการสอนในสถานศึกษาที�มีนกัเรียน ตั�งแต่ ๘๐๐ - 
๑,๔๙๙ คน โรงละ ๑ ตาํแหน่ง ตามชื�อตาํแหน่งที� ก.ค.ศ.กาํหนดในการจดัใหส้ถานศึกษาที�มีนกัเรียน ๑,๕๐๐ 
คนขึ�นไป 
                            สาํหรับการเลื�อนและแต่งตั�งเป็นระดบัสูงขึ�นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.
กาํหนดต่อไป 
                                ๒.๕.๓  หากมีผูป้ฏิบติังานที�ดาํรงตาํแหน่งสูงกว่าตาํแหน่งตามกรอบที� ก.ค.ศ.กาํหนด
ไม่สามารถจดัลงตาํแหน่งไดแ้ละมีความจาํเป็นไม่ประสงคจ์ะยา้ยไปที�ใดๆก็ใหจ้ดัลงในตาํแหน่งเดิมตามที�ผู ้
นั�นดาํรงตาํแหน่งอยูเ่ป็นการเฉพาะตวั  เมื�อวา่งลงทุกกรณี เกลี�ยไปให ้สพท.ที�มีอตัรากาํลงัตํ�ากวา่กรอบ
อตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนด ตามที� ก.ค.ศ. กาํหนดดว้ยต่อไป 
                    ๒.๖  สพท.ที�มีผูป้ฏิบติังานนอ้ยกวา่กรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนดเมื�อจดัแลว้ยงัมีตาํแหน่ง
วา่งเหลือหรือจดับุคคลลงตาํแหน่งไม่ได ้ กรณียงัมีผูด้าํรงตาํแหน่งตามกรอบที� ก.ค.ศ.กาํหนดใหด้าํเนินการ
ดงันี�  
                                ๒.๖.๑ ใหจ้ดัลงตาํแหน่งเดิมระดบัเดิม ตามที�ผูน้ั�นดาํรงตาํแหน่งอยูเ่ป็นการ
เฉพาะตวั  เมื�อวา่งลงทุกกรณีใหเ้ป็นตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งตามกรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนด 
                                ๒.๖.๒ กรณีตาํแหน่งวา่งที�เหลืออยูอี่กใหด้าํเนินการดงันี�  
                                            ๒.๖.๒.๑  จดัขา้ราชการพลเรือนสามญัที�ไดรั้บอนุมติัใหช่้วยราชการอยูที่� สพท.
ลงตาํแหน่ง โดยตดัโอนตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนตามตวัมากาํหนด 
                                            ๒.๖.๒.๒ จดัทาํบญัชีตาํแหน่งวา่งแจง้ สพฐ.เพื�อประกาศไปยงัทุก สพท.รับยา้ย
ผูด้าํรงตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื�นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) และขา้ราชการ ก.พ. ในสงักดั สพฐ. ตาม
มาตรการจูงใจโดยตดัโอนตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนตามตวัมากาํหนด(กรณีเกลี�ยมากาํหนดระดบัตาํแหน่ง
สูงขึ�นเมื�อว่างลงใหเ้ป็นตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งตามกรอบที� ก.ค.ศ.กาํหนด) 
                    โดยเมื�อจดัแลว้ตอ้งมีอตัรากาํลงัไม่เกินกรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนดดว้ยต่อไป  ทั�งนี�  ให้
กาํหนดปฏิทินการดาํเนินการทุกขั�นตอนในการจดับุคลากรลงตาํแหน่งตามที�เพิ�มเติมเงื�อนไขการจดั
ดงักล่าว  จนถึงการออกคาํสั�งแต่งตั�งลงตาํแหน่งตามกรอบอตัรากาํลงัที� ก.ค.ศ.กาํหนดพร้อมกนัทุก สพท. 
โดยให ้สพท.ดาํเนินการตามมาตรา ๒๓และมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในคราวเดียวกนัต่อไป   ขณะนี�  สพฐ.กาํลงัจดัทาํรายละเอียดคาํชี�แจง



ประกอบคาํขอเพิ�มเติมเงื�อนไขการจดับุคลากรลงตาํแหน่งตามที�คณะกรรมการฯพิจารณาใหค้วามเห็น
ดงักล่าวเพื�อเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาโดยด่วนต่อไปและใหช้ะลอการดาํเนินการตามหนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ.ที� 
ศธ 0206.6/729 ลงวนัที� 17 ตุลาคม 2549 ไวก่้อน 
                    เอามาลงไวย้ืดยาวก็เห็นวา่เป็นการเปลี�ยนแปลงที�ยืดหยุน่ดีขึ�น  แต่หลายฝ่ายกวิ็ตกวา่อาจจะเกิด
ศึกแย่งตาํแหน่งรอบใหม ่กแ็ลว้แต่ฝีมือการบริหารของแต่ละเขต  ขออีกเรื�องแมจ้ะยืดยาวแต่เห็นวา่สาํคญัคือ
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๐   จะมีการจดัแผนงาน ๒ แบบ คือ 
แผน ๑ ปี จะกาํหนดช่วงเวลาเป็น ๓ ช่วงคือ แผนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙  แผนเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 
๒๕๔๙ และแผนเดือนมกราคม-กนัยายน ๒๕๕๐  สาํหรับแผน ๓ ปีจะจาํแนกเป็นรายปี  กรอบในการทาํ
แผนนั�นจะใชน้โยบายรัฐบาล  ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณการพฒันาคนและการรักษาความ
มั�นคง  ขอ้ตกลงกบั กพร. และเป้าหมาย/จุดเนน้/แนวดาํเนินงานของ สพฐ.   ในการจดัทาํแผนนั�นช่วงนี�
จดัทาํจนถึงเดือนธนัวาคมโดยใชพ้ระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๔๙ ไปพลางก่อน และปรับอีก
ครั� งเมื�อมีพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี ๒๕๕๐ซึ� งคาดว่าประมาณเดือนมกราคม 
๒๕๕๐  ขณะนี� ไดรั้บอนุมติัเงินประจาํงวดแลว้ ๑ ใน ๔ ของงบเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชั�วคราว และ
งบดาํเนินงาน  ส่วนงบเงินอุดหนุนและงบลงทุนยงัไม่ไดรั้บเงิน   สาํหรับงบดาํเนินงานนั�นไดรั้บเงินงวดแลว้ 
๒๕ % ของปี ๒๕๔๙ และไดจ้ดัสรรให ้สพท.(งบบริหารและงบคุณภาพ) ๕๐ % (๗ แสน + ๑.๑ ลา้น) ของ
จาํนวนที�ไดรั้บจดัสรรใหปี้ ๒๕๔๙  จดัสรรค่าเช่าบา้น ๒๕% ของปี ๒๕๔๙  โครงการต่างๆ Flagship ไดรั้บ
เงินงวด ๒๕%  ค่าจา้งบุคลากรที�ใชง้บดาํเนินงานจา้งไดแ้ก่ ภารโรง เวรยาม ค่าทาํความสะอาด    
                    สาํหรับงบบุคลากรนั�นไดรั้บเงินงวดแลว้ ๒๕ % ของปี ๒๕๔๙ เงินเดือนและค่าจา้งประจาํเบิก
ไดโ้ดยไมต่อ้งโอนเงินงวด   งบพนกังานราชการ จะรีบโอนเงินงวดให ้งบกลางจา้งครูทดแทนครูยา้ย  จา้งครู
ขาดแคลนขั�นวิกฤตอยูร่ะหว่างขอเงินงวด แต่ใหท้าํสญัญาได ้  งบอุดหนุนจะจดัสรรใหโ้รงเรียนเดือน
พฤศจิกายน  ครุภณัฑร์อ พ.ร.บ.งบประมาณ สิ�งก่อสร้างกรณีประสบภยัโอนเงินสปัดาห์หนา้  กรณีผกูพนั
แจง้เมื�องานเสร็จ  การซ่อมและการก่อสร้างปกติใหร้อ พ.ร.บ.งบประมาณ   การวางแผนใชเ้งินมี ๓ ระยะ คือ 
ตุลาคม ๒๕๔๙งานประจาํ ,พฤศจิกายน-ธนัวาคม ๒๕๔๙มีกรอบงานชดัเจนแลว้ปรับแผนเขา้กรอบ สพท.
ไดรั้บงบนโยบายเพิ�ม และมกราคม-กนัยายน ๒๕๕๐ ปรับแผนอีกครั� งเป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย   สาํหรับกรองวงเงิน ทุก สพท.ไดไ้ม่เท่ากนั  คืองบพื�นฐานไดเ้ท่ากบัปี ๒๕๔๙ บริหาร ๑.๔ ลา้น
บาท พฒันา ๒.๓ ลา้นบาท  Top up ตามสภาพพื�นที� และTop up ตามนโยบายมีอีกหลายเรื�องที�ประชุมกนัใน
ครั� งนี�  เป็นการประชุมที�ยาวนาน เหน็ดเหนื�อย แต่ไดข้อ้ยุติที�ชดัเจน  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. ผมเดินทาง
กลบัชุมพรเพื�อเดินทางไปเป็นคณะทาํงานของ กพร.สพฐ.ที�โรงแรมแม่นํ�าริเวอร์ไซดร์ะหว่างวนัที� ๒๘ - ๓๐ 
ตุลาคม  ๒๕๔๙  ไม่ไดอ้ยูร่่วมพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทานของ สพฐ.  ที�วดัธรรมบูชา อาํเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี แต่กไ็ดร่้วมบริจาคปัจจยัของ สพท.ชุมพร เขต ๑ ไปแลว้ ขอใหรั้บส่วนบุญส่วนกศุลโดยทั�วกนั
ครับ 



 กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                    วนัเสาร์ที0 ๒๘  ตลุาคม  ๒๕๔๙  ขบัรถออกจากบา้นเมืองนนทป์ระมาณ ๗.๐๐ น. เขา้ถนนราช
พฤกษที์�เชื�อมระหวา่งถนนรัตนาธิเบศร์กบัถนนบรมราชชนนี  เพื�อไปโรงแรมแม่นํ�าริเวอร์ไซด ์ พอบรรจบ
กบัถนนบรมราชชนนีกขึ็�นทางยกระดบัขา้มแม่นํ�าเจา้พระยาตรงสะพานพระราม ๘  วิ�งตดัผา่นถนนราช
ดาํเนินนอกเลี�ยวซา้ยไปออกสนามมา้นางเลิ�ง ชิดซา้ยขา้มทางรถไฟตรงสะพานลอยโคลีเซี�ยม เลี�ยวซ้ายขึ�น
ทางด่วนดาวคะนอง  มาลงที�ถนนจนัทร์ ตรงไปเลี�ยวซา้ยเขา้ถนนเจริญกรุง ไปอีกประมาณ ๒ กม.กเ็ลี�ยวขวา
เขา้โรงแรมแม่นํ�าฯ  มาเที�ยวนี� โรงเรียนไดต้กแต่งภายในใหม่หมด ใชไ้มแ้ท่งสี� เหลี�ยมหนา้ ๑นิ�ว  x ๑๒นิ�ว มา
จดัเรียงกนัเป็นแบบเรียงอิฐดินเผาไปแปะเป็นผนงัโชวไ์วท้ั�วบริเวณ ดแูลว้ชอบใจแต่คงไมเ่ลียนแบบเพราะ
คงหลายเงิน   คณะทาํงานผูเ้ชี�ยวชาญรอบสุดทา้ยในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามตวัชี�วดั
ที� สพฐ. ทาํขอ้ตกลงไวก้บั ก.พ.ร.ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  มี ดร.ชอบ  ลีซอ ผอ.สาํนกัทดสอบทาง
การศึกษา เป็นประธานกรรมการ คุณสมนึก  มีแสง ผอ.สพท.ปัตตานี เขต ๑ คุณสุรเสน  ทั�งทอง ผอ.สพท.
ตาก เขต ๑  คุณธีรวุฒิ  เจริญราษฎร์ ผอ.สพท.หนองคาย เขต ๑ คุณวาทินี   ธีระตระกลู   ผูเ้ชี�ยวชาญ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   และผม   ภารกิจของเราคืออ่านและหากพบขอ้บกพร่องก็
เขียนตวัดินสอไวใ้หเ้จา้หนา้ที�แกไ้ขปรับปรุง เวียนเทียนกนัไปแต่ละฉบบั  ทาํอยา่งนี�ตั�งแต่เชา้จรดเยน็  ผม
เองรับภาระเขียนคาํชี�แจง ก.พ.ร.เรื�องเงินรางวลั ผอ.สพท.ที�ผูจ่้ายยงัลงัเลใจวา่จะจ่ายไดห้รือไม่ ก็เขียนอธิบาย
ตามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อชี� ให้เห็นวา่คุณตอ้งจ่ายเรานะหา้มเบี�ยว  ผูที้�จะลงนามในรายงานนี�กไ็ม่พน้
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา หรือไม่ก็ท่านรองฯ มงักร  กุลวานิช  ตกกลางคืนจึงตอ้งมานั�งคน้นั�งร่าง
กนัจนดึก  ระบบการเขียนรายงานทาํนองนี�ผมนิยมใชรู้ปแบบของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือมีฟุต
โน๊ตในหนา้เดียวกนั จะช่วยใหผู้พิ้จารณาไดเ้ทียบเคียงขอ้กฎหมายที�อา้งอิงไปดว้ย  แต่การพิมพจ์ะชา้กวา่
แบบบรรณานุกรมแนบทา้ย 
                    วนัอาทิตย์ที0 ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๔๙  ออกจากบา้นสายเพราะมวัพิมพค์าํชี�แจงขอเงินรางวลัจาก 
ก.พ.ร. จนแลว้เสร็จ และใชเ้วลากบัการ โทรศพัทก์ลบัไปที�ชุมพรเพื�อขอความอนุเคราะห์นอ้งๆใหจ้ดัซื�อและ
ส่งของ ๑ ชิ�น เป็นเบญจรงคที์�มีพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิL  เพื�อจะมอบเป็นของที�ระลึกสาํหรับ
ท่านเลขาธิการ กพฐ. ซึ� งจะเดินทางไปรับตาํแหน่งใหม่ในวนัที� ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙   ถึงโรงแรมใหพ้รรค
พวกช่วยกนัอ่านช่วยกนัแกค้าํชี�แจงจนทุกคนพอใจ  จึงมอบตน้ฉบบัใหคุ้ณพรหมมา  ภางาม ไปเสนอท่าน



เลขาธิการ กพฐ.ในวนัพรุ่งนี�   นอ้งๆกพิ็มพร์ายงานที�ตรวจแกเ้มื�อวาน  วนันี� งานตรวจแกค่้อนขา้งนอ้ย จึงได้
โอกาสยืนสาํรวจฟากฝั�งแม่นํ�าเจา้พระยา  พบว่ามีเรือโดยสารประจาํทางและไม่ประจาํทางวิ�งผา่นไปมา
รูปร่างแปลกๆ  ที�มากเห็นจะเป็นเรือโยง สาํหรับบรรทุกขา้วสารลงมาจากทางเหนือขาลงเรือเพียบนํ�ามาก 
และผกูต่อกนัเป็นแถวมีเรือยนตล์าก ๑ ลาํ พวกเมืองนนท์เคยเล่าใหฟั้งวา่ตอนหลงัของเรือโยงทุกลาํจะมี
ขวาน ไวส้ับเชือกเมื�อเรือโยงลาํใดลาํหนึ� งจมลงสู่แม่นํ�า เพราะหากไม่สับหรือสับไม่ทนัก็จะดึงกนัจมไปทั�ง
ขบวน   เลิกงานแลว้ไปนั�งรอของฝากจากชุมพรที�ท่ารถทวัร์ขนส่งสายใต ้ กวา่จะไดข้องกเ็กือบ ๓ ทุ่ม พบ
เพื�อนครูหลายคนมารอรถกลบัชุมพรเที�ยวนี�  ถามวา่ขึ�นมาทาํไมส่วนใหญบ่อกว่าจะเยี�ยมลูก ลูกเรียนหนงัสือ
ที�กรุงเทพฯมาพกัแมนชั�นบา้ง ซื�อคอนโดมิเนียมใหอ้ยูบ่า้ง กเ็ป็นความพยายามของพ่อแมที่�จะหาสิ�งดีๆให้กบั
ลูกจนสุดกาํลงั 
                    วนัจันทร์ที0 ๓๐  ตลุาคม  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้ออกจากบา้นเชา้ จึงมีที�จอดรถหนา้หอพกัคุรุ
สภา  อุดหนุนครัวจนัทเกษมดว้ยกาแฟและไข่กะทะ ไดเ้วลานดัหมายถึงไปสมทบกบัพรรคพวกที�หนา้ตึก 
สพฐ.๑ วนันี�ร้านดอกไมมี้รายไดดี้แน่นอน เพราะเห็นแจกนัดอกไมผ้า่นหนา้ผา่นหลงัไปเป็นร้อย การไปรับ
ตาํแหน่งใหม่ก็เพียงยกขบวนจากตึกหนา้ไปตึกหลงัหรือตึกหลงัไปตึกหนา้  แต่ที�ถือเป็นประเพณีคือการไป
กราบพระบรมรูปลน้เกลา้ฯรัชกาลที� ๖ ซึ� งประดิษฐานอยู่หนา้กระทรวง ไดเ้วลาขบวนของคุณหญิง
กษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา  ก็เดินมายงัที�หมายคือตึก สพฐ.๑ ที�ทาํงานของท่านอยูช่ั�น ๒ เรียกวา่หอ้งสี
ชมพู  ผมประเดิมเป็นรายแรกมอบความเป็นมงคลคือจานเบญจรงคที์�มีพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศกัดิL  เพื�อปกป้องคุม้ครองใหท่้านคลาดแคลว้ปลอดภยัจากอนัตรายทั�งปวง และทาํงานสาํเร็จตามที�ตั�งใจ
ไว ้ท่านขอบคุณ กเ็ป็นเสร็จภารกิจของลูกนอ้งที�มีต่อนายในวนัแรก  วนันี� โชคดีอีกเรื�องไดพ้บเจา้นายอีกท่าน
คือท่าน ดร.สายหยดุ  จาํปาทอง ความจาํท่านยงัดี ร่างกายยงัแข็งแรงแมอ้ายมุากแลว้ก็นบัวา่สุขภาพท่านยงัดี
มาก   ช่วงที�ท่านเป็นเลขาธิการ กปช.ท่านเป็นนายที�ใจดีพวกเราเรียกวา่สุภาพบุรุษองักฤษ เพราะท่านจบ
มหาวิทยาลยัขององักฤษ คาบกลอ้งไปดเ์ป็นเอกลกัษณ์ เดีOยวนี� ท่านบอกเลิกแลว้ ท่านถามไถ่ถึงเพื�อนบางคน
สมยันั�น คนที�พอรู้ข่าวกเ็ล่าใหท่้านฟังวา่ไปทาํอะไรอยูที่�ไหน  อีกท่านหนึ� งที�ไม่พบกนัเป็นปีแลว้คือท่าน
จรูญ  มิลินทร์ กคิ็ดถึงเหมือนกนั  ไปเดินดูศูนยก์ารเรียนรู้ของกระทรวง ซึ�งใชตึ้กกรมการศาสนา(เดิม) 
ปรับปรุงเป็นหอ้งสมุด ที�ทนัสมยั ตกแต่งดี  ขณะนี�ของชุมพรเขต ๑ ไดม้อบใหท่้านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมล
รัตน ์และท่านรองฯปรีชา  บวักิ�ง ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ออมทรัพยห์ลงัเก่าใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัของ
กระทรวง เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นกัเรียนและคนทั�วไป เพราะอยูใ่นเมืองติดโรงเรียนอนุบาลชุมพร 
พรรคพวกยงัแถมสร้างศาลาจาํหน่ายกาแฟสดอีก ๑ หลงั เที�ยวชุมพรตอ้งชิมกาแฟสดของชุมพรเขต ๑ เร็วๆ
นี�  ตรงโรงรถเดิมก็จะรื� อสร้างเวทีกลางแจง้ แดดร่มลมตกก็ใหน้กัเรียนมาเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือ
แสดงออกซึ� งความสามารถต่าง ๆ ผูใ้หญ่ก็มาดื�มนํ�าดื�มกาแฟใหก้าํลงัใจ   เดิมกะจะเขา้ไปโรงแรมแม่นํ�าฯอีก
รอบทาํไปทาํมาตดัสินใจขบัรถกลบัชุมพร เพราะมีงานตอ้งทาํอีกมาก ถึงบา้นพกัเวลา ๑๗.๓๐ น. 
                    วนัองัคารที0 ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้เพื�อไปรับประทานอาหารเชา้ที�ส่วนราชการ
กระทรวงการคลงัใกลศ้าลากลางเก่า  เป็นรายการพบกนัยามเชา้วนัองัคารที�ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีนโยบายให้



หวัหนา้ส่วนราชการไดพ้บปะสังสรรคก์นัเพื�อประสานราชการ  ผมขาดไป ๒ นดั นั�งคุยกบัท่านผูว่้าฯ 
หลายๆเรื�องเพราะท่านมีความรู้กวา้งขวางปรึกษาไดทุ้กเรื�อง  คุยกนัเรื�องห้องสมุดขนาดใหญ่ที�จะสามารถ
บริการไดท้ั�วถึง ผมเรียนใหท้ราบวา่หากเราคิดจะสร้างหอ้งสมุดขนาดใหญ่คงสาํเร็จยากเพราะตอ้งพึ�ง
งบประมาณแผน่ดินสูง  แต่ถา้ส่วนราชการไดจ้ดัหอ้งสมุดที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ฝันก็จะเป็นจริงไดง่้าย  สมยั
ผมเรียนที�ประสานมิตรเมื�อลงรถถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ปากซอยมีธนาคารศรีนครตั�งอยู่  บนชั�นที� ๒ มี
หอ้งสมุดเล็กๆขนาดห้องเรียนในอาคารแบบทั�วไป แต่มีหนงัสือที�ทนัสมยัใหค้น้ใหย้ืมในจาํนวนที�พอเพียง
กบัการเรียนในสมยันั�น ติดแอร์เยน็ฉํ�าอีกต่างหาก  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศกัดิL บอกวา่ที�
โรงพยาบาลก็มีหอ้งสมุดลกัษณะนี�สามารถที�จะใหบ้ริการไดใ้นสาขาการแพทย ์ คงตอ้งขยายเครือข่ายไปทุก
สาขาและทุกส่วนราชการ ในเวลาเพียงสั�นๆเราจะมีห้องสมุดที�ดีเกิดขึ�นเพียงพอกบัการแสวงหาความรู้ของ
นกัเรียนและครู  ทางโรงพยาบาลนาํรถกูภ้ยัที�ไดรั้บงบประมาณในระบบผูว้า่ฯ CEO มาใหท่้านผูว้่าฯส่ง
มอบ  ดูอุปกรณ์ภายในทนัสมยัมากสามารถช่วยชีวิตฉุกเฉินได ้ แต่กไ็ม่มีใครอยากใชบ้ริการของรถคนันี�ถา้
ไม่จาํเป็น เหมือนพนกังานดบัเพลิงก็ไม่มีใครอยากใหพ้วกเขาทาํงานแต่กจ็า้งเอาไว ้  บ่ายมีการประชุม
คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาการยา้ยของผูบ้ริหารโรงเรียน  รอบสุดทา้ยความดีความงาม 
ความชอบ  ความเก่งใกลเ้คียงกนัมาก เกิดอาการรักพี�เสียดายนอ้งแต่ก็ตอ้งเลือกเอาหนึ�งใหไ้ปทาํงานใน
ตาํแหน่งที�วา่งและพิจารณาหมนุเวียนต่อเนื�องกนัไปจนแลว้เสร็จ  พิจารณาทั�งในเขตนอกเขตในคราว
เดียวกนั กวา่จะแลว้เสร็จกเ็ยน็  การยา้ยผูบ้ริหารมีหลกัคิดที�ต่างไปจากยา้ยครูผูส้อน ตรงที�การยา้ยครูผูส้อน
จะมุ่งช่วยเหลือใหส้ะดวกในการไปทาํงานเสียค่อนขา้งมาก  ไม่ไดพ้ดูถึงOutput และ Outcome  กนัมากนกั
เพราะเชื�อว่าที�ไหนครูกส็อนได ้ แต่สาํหรับผูบ้ริหารจะคาํนึงถึงความคาดหวงัเรื�อง output และ 
outcome  ค่อนขา้งมาก การอนุเคราะห์ใหค้วามสะดวกเป็นขอ้พิจารณาในอนัดบัหลงัๆ  ฉะนั�น คนที�จะชั�งใจ
และตอ้งรับผิดชอบในการตดัสินใจคงหนีไม่พน้ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาในฐานะผูมี้อาํนาจ
สั�งบรรจุตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการาครู พ.ศ. ๒๕๔๗  จะลากคนอื�นมาร่วม
รับผิดชอบดว้ยดูจะยากและไม่มีเหตุผลที�จะทาํอย่างนั�น  ผมเลยกาํหนดกติกาสาํหรับการยา้ยไวเ้ป็นการ
เบื�องตน้วา่เมื�อตดัสินใจเลือกใครแลว้มิใช่เป็นการยกโรงเรียนใหแ้บบตลอดชีพหากพบวา่ความรู้
ความสามารถหรือความประพฤติไม่เหมาะสม หรือผลงานไม่เป็นที�พอใจตอ้งบอกล่วงหนา้ไวก่้อนว่าเตรียม
เกบ็กระเป๋าได ้ 
                    วนัพุธที0 ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๒๙  วนันี� ไปทาํงานเชา้ช่างไฟใหไ้ปช่วยดูการติดตั�งโคมไฟประดบั
แบบทรงกระบอกหอ้ยจากเพดานหลากสี  ไดท้ดสอบเปิดไฟอื�นภายใน อาคารสวสัดิการดูทุกหอ้ง  คุณภาพ
อยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ  ยามบอกวา่เวลาเปิดไฟกลางคืนสวยงามมาก กค็งจะจริงเพราะดูกลางวนักห็รูหรา
แลว้   เวลา ๑๐.๐๐ น.มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา นดันี� มีเรื�องยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นเรื�อง
หลกั  ใชเ้วลาซกัถามอธิบาย เสนอขอ้มูลจนอนุกรรมการฯพอใจดูเวลาก็เลยเที�ยง  ทุกอย่างตั�งอยูบ่นเหตุผล
และหลกัการ หลกักฎหมาย และหลกัความรับผิดชอบในการตดัสินใจ   เมื�อไดรั้บอนุมติั  บ่ายโมงผมกล็ง
นามในคาํสั�งเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เป็นการบอกกล่าววา่เรื�องนี�จบลงแลว้ แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนในเขต



พื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  เป็นคนน่ารักเขา้ใจเหตุผลและขอ้จาํกดัต่างๆไดง่้าย ผมเองเสียอีกที�บางครั� งไม่
สบายใจที�ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการเขาไดทุ้กคน แต่ก็ตอ้งปลงให้ตกวา่การที�เราเลือกคนนี�ไม่เลือก
คนนั�น  ไม่ใช่เพราะมีปัญหาหรือมีจุดดอ้ยร้ายแรงอะไร เพียงแต่เราตอ้งเลือกเอาหนึ�งคนเท่านั�น  จะเอาสอง
คนใหไ้ปบริหารงานแบบนายกรัฐมนตรีกมัพูชาในอดีตไม่ได ้ และคนที�ไม่ไดรั้บเลือกกไ็ม่ไดสู้ญเสียอะไร 
ทุกอยา่งยงัอยู่ครบถว้นบริบูรณ์   แต่กมี็ครูถามเหมือนกนัว่าคนไม่ไดจ้ะเสียความรู้สึกหรือไม่ บอกเขาวา่ไม่
ทราบเหมือนกนัตอ้งไปถามกนัเอาเอง ต่างคนต่างเหตุต่างผล และระบบก็เป็นอย่างนี�  เพียงแต่เราพยายามทาํ
ในแนวทางที�เราคิดวา่ดีที�สุด อนาคตคงจะเป็นคาํตอบวา่การตดัสินใจถูกหรือผิด ถา้ผิดก็รื� อใหม่ ถา้ถูกก็
อนุโมทนา  คงเหลือรอบบรรจุผูอ้าํนวยการโรงเรียนใหม่จากผูที้�คดัเลือกขึ�นบญัชีไว ้ ตรงนี� ไม่มีอะไรหนกัใจ
เพราะไม่มีอะไรที�เขตตอ้งตดัสินใจ โรงเรียนที�มีตาํแหน่งว่างก็มีอยู ่คนเลือกก็เลือกตามลาํดบัที�ขึ�นบญัชีไว ้
คนตั�งกต็ั�งไปตามนั�น   
                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๒  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ภาคเชา้มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามที�เคยประชุมไวแ้ลว้ก่อนไปประชุม ผ.อ.เขต ที�สุราษฎร์ธานี  กลุ่มต่างๆก็
ไปจดัทาํโครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ของ สพฐ. ผนวกกบันโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ  วนันี�
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและปรับเม็ดเงินต่างๆ ว่ากนัจนบ่ายจึงไดข้อ้ยติุ ผมกซ็ักถาม
อยา่งละเอียดไม่ใช่เพราะจะจบัผิดหรือตอ้นในจนแตม้แต่เพื�อใหเ้จา้ของโครงการไดแ้สดงรายละเอียดอยา่ง
เชื�อมั�นว่าโครงการนี�จาํเป็น และมองไดท้ะลุตลอดแนว ใหทุ้กกลุ่มไปปรับอีกครั� งตามมติที�ประชุม สัญญา
กนัวา่วนัองัคารหนา้ตอ้งส่งใหก้ลุ่มนโยบายและแผนสังเคราะห์เพื�อส่ง สพฐ.ต่อไป  บ่ายถึงเยน็นั�งเซ็นแฟ้ม
งานต่างๆ จนแลว้เสร็จลงมาดูนํ�าตกหนา้สาํนกังานปรากฏวา่ปลาตวัโตๆกาํลงัดิ�นทุรนทุราย  เหตุจากการ
เปลี�ยนนํ�าประปามีคลอรีนมากลงไปในบ่อ ปลาปรับตวัไม่ทนัจึงตอ้งนาํไปปล่อยนํ�าตกอีกฟากหนึ�งอาการ
ค่อยๆดีขึ�น  จะรอดตายหรือไม่อยา่งไรพรุ่งนี�กรู้็ ทาํใหคิ้ดเปรียบเทียบกบัการปฏิรูปการศึกษาการปรับ
โครงสร้างที�ผา่นมาเหมือนการถ่ายนํ�ากะทนัหนั มีผูป้รับตวัไม่ทนัไดรั้บทุกขเวทนาไปจาํนวนมาก โดย
เฉพาะตวัโตๆใจเสาะกวา่ตวัเลก็เหมือนปลาทุกประการ   มีผูค้นโทร.มาขอบคุณและต่อวา่เรื�องยา้ยผูบ้ริหาร
เหมือนกนั แต่กอ็ธิบายใหฟั้งว่าคนไดก้ไ็ม่ตอ้งขอบคุณเพราะไมใ่ช่ของขวญัแต่เป็นการสั�งใหไ้ปทาํงาน 
ทาํงานให้ดีมีผลสาํเร็จแลว้ผมจะเป็นผูข้อบคุณเองในนามราชการ   สาํหรับการต่อว่าก็ขอนอ้มรับที�ไม่
สามารถสนองความตอ้งการของท่านได ้ แต่ท่านกไ็ม่ไดเ้สียอะไรไปยงัอยู่โรงเรียนที�ท่านไดเ้ลือกไวก่้อน
แลว้ก่อนผมมาดาํรงตาํแหน่งดว้ยซํ� า จึงไม่มีขอ้ผกูพนัอะไรเป็นการส่วนตวัทั�งคนไดย้า้ยและไม่ไดย้า้ย  แต่
เป็นขอ้ผกูพนัทางราชการที�มอบภารกิจใหท่้านทาํ กอ็ยากใหผู้บ้ริหารโรงเรียนที�มีสิทธิL สอบ ผ.อ.เขต ไดไ้ป
สมคัรสอบกนับา้ง เมื�อไดท้าํหนา้ที�ในตาํแหน่งนี� ก็จะรู้วา่เป็นแค่ "หมานอ้ยธรรมดา"  ถา้ใหต้ามที�ทุกคนขอ
รับรอง ผา้พนักายก็แทบไม่เหลือ  เร่องตาํแหน่งหนา้ที�การงานในความโชคดีก็มีความโชคร้าย ในความโชค
ร้ายกมี็ความโชคดีอยูเ่สมอเหมือนเหรียญสองหนา้ 
                    วนัศุกร์ที0 ๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
และหวัหนา้กลุ่ม เป็นการประชุมปกติทุกเดือน  เป็นโอกาสที�จะไดรั้บทราบขอ้ราชการ ปัญหาอุปสรรคใน



การทาํงาน และแนวทางพฒันาในอนาคตร่วมกนั   วนันี�กลุ่มอาํนวยการแจง้ว่าเงินบริจาคสาํหรับสร้างอาคาร
สวสัดิการหมดแลว้  กไ็ม่เป็นไรหลงัใหญ่เสร็จแลว้ เหลือครัว หอ้งนํ�าและหอ้งขายของกาํลงัสอบราคาโดย
ใชเ้งินเหลือจ่าย  รวมถึงการทาํทางเชื�อมระหว่างอาคารแบบมีหลงัคาเพราะชุมพรฝนชุก  ใหแ้บ่งพื�นที�เพื�อ
รับผิดชอบในการดูแลความเรียบร้อย   ที�เนน้อีกเรื�องคือการกาํกบัดูแลตวัชี�วดัในคาํรับรองผลการปฏิบติั
ราชการ ที�ทาํขอ้ตกลงไวก้บั กพร. เพราะจากการไปทาํงานให ้สพฐ.พบวา่ถา้คะแนนหายไปเพียง ๑ คะแนน 
หมายถึงเงินรางวลัที�จะหายไปทนัที ๒๐๐ ลา้น การจะให้คะแนนของกรมดีของเขตตอ้งดีก่อนและดีทุกๆเขต 
จึงขอใหใ้ส่ใจเรื�องนี� เป็นพิเศษ  ไดข้อความร่วมมือศึกษานิเทศกไ์ดใ้ห้ขอ้มูลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ดา้นต่าง ๆใหท่้านรองฯ พนสั  ทองภูเบศร์ ที�ชาํนาญดา้น ITC ไดจ้ดัระบบVisual  control   จะเป็นประโยชน์
ในการเฝ้าระวงั เพราะนโยบายเขตเขม้แข็งและสถานศึกษาเขม้แขง็  ส่วนใหญ่วดัจากคุณภาพของผูเ้รียนเป็น
หลกั  อีกปัญหาหนึ� งที�หยิบยกมาพดูกนัคือโรงเรียนไม่ค่อยเปิดรับหนงัสือจาก E- filling ที�ใชส้มํ�าเสมอมี
เพียง ๓๓ โรงเรียนจากทั�งหมด ๑๔๑ โรง ตอ้งร้องวา่ โออ้นิจจา  ส่วนใหญ่ยงัพึ�งรังนกกระจอก   ใหไ้ปคิด
เรื�องการพฒันาบุคลากรที�เนน้หลกัสูตรผูน้าํการเปลี�ยนแปลง แทรกทุกครั� งที�มีการประชุมสมัมนา  เลิก
ประชุมก่อนเที�ยง  ได้ประสานกบัเจ้าหน้าที0ของ ก.ค.ศ.เพื0อสอบถามความคืบหน้าเกี0ยวกบัการจดักรอบ
อตัรากําลงัที0เพิ0งประชุมไปเมื0อวนัที0 ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ ทราบว่าต้องตั�งคณะทํางานจดัทําหลักเกณฑ์คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจกิายนนี� กร้็องเพลงรอไปก่อน  แต่คงเป็นการรอที0หายใจทั0วท้องขึ�นสําหรับ
น้องๆ ๓๘ ค(๒)   เยน็เดินทางเขา้กรุงเทพฯเพราะวนัเสาร์ท่านธวชัชยั  พิกลุแกว้ ผอ.สพท.สระบุรี ๑ จะ
แต่งงานลูกสาวที�สระบุรี ตั�งใจจะไปใหก้าํลงัใจหน่อยเพราะร่วมทุกขร่์วมสุขกนัมานาน 

กาํจดั   คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑   

๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 
                       วนัจันทร์ที0 ๖  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ไปทาํงานที�เขตเชา้ ครูบรรพต  สุตราม ครูโรงเรียนบา้น
สามเสียมมาหา ขอใหไ้ปเป็นประธานศาสนาพิธีงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูเพิ�ม  สุตราม ขา้ราชการ
บาํนาญ  สปจ.ชุมพร  บิดาที�วดักาลพฒันาราม(วดัหนองจระเข)้ ตาํบลนาชะองั อาํเภอเมืองชุมพร  ในเวลา 
๑๔.๐๐ น.วนันี�   กรั็บปากวา่จะไปเพราะผูต้ายกเ็ป็นครูบาํนาญ บุตรก็เป็นครูในสังกดั ทาํงานเอกสารต่างๆ
สลบักบัเดินเยี�ยมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ตามกลุ่มงานต่างๆ  ทะลุไปดูอาคารสวสัดิการ เที�ยงจึงออกจาก
สาํนกังานกลบับา้นพกัที�ศูนยร์าชการเปลี�ยนเสื�อผา้เป็นชุดดาํไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  แวะทาน
เกาเหลาเป็ดที�สี�แยกนาชะองั บงัเอิญท่าน ผ.อ.จรัส  ฉิมระฆงั จากโรงเรียนประชานิคม ๔ มาใชบ้ริการอยู่
ก่อนแลว้ บอกว่ามาช่วยคุมงานปรับปรุงศูนยวิ์ชาการที�อาคารสหกรณ์(เก่า) ก่อนกลบัไดจ่้ายค่าเสียหายมื�อนี�
ของผมใหด้ว้ย โบราณวา่ฤกษย์กเทา้ออกจากบา้นดี   ถึงวดัหาที�จอดรถเขา้นั�งโต๊ะรับแขกที�เขาจดัไวใ้ห ้ เขา



เชิญไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื�อฟังการสวดพระอภิธรรมศพเป็นวาระสุดทา้ย   ไดเ้วลาประธานใน
พิธีคือ รอง ผวจ. นายพินิจ  เจริญพานิช เดินทางมาถึงตามดว้ยหีบเพลิงพระราชทาน กวา่จะเสร็จงานก็เลย 
๑๗.๐๐ น.   ดูประวติัคุณครูเพิ�มท่านมีพี�นอ้งถึง ๑๐ คน ตวัท่านเองมีลูก ๗ คน เริ�มบรรจุรับเงินเดือน ๑๒ 
บาท ยงัสงสยัวา่เราลกูคนเดียวก็ลาํบากมากแลว้ คนสมยันั�นลกูมากมายจะลาํบากขนาดไหน แต่มีผูค้นร่วม
สมยัที�ยงัมีชีวิตอยูเ่ล่าใหฟั้งว่าสมยัก่อนการเลี�ยงดูลกูเขาเลี�ยงอยา่งลูก สมยันี� เลี�ยงเหมือนเป็นลูกบงัเกิดเกลา้ 
รายจ่ายส่วนใหญ่จึงเพิ�มเป็นทวีคูณ ก็น่าจะจริง   เยน็ผูบ้ริหารจากปะทิวมาหาจึงชวนไปกินขา้วที�ร้านชาย
คลอง ซอยขา้งโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วดัสุบรรณนิมิต) กินไปโทร.ประสานกนัไปจึงขยายวงรวมแลว้
เกือบสิบคนไดเ้วลาอนัควรก็แยกยา้ยกนักลบับา้น   
                        วนัองัคารที0 ๗  พฤศจกิายน ๒๕๔๙  เชา้พยายามจะเขา้ดู ดีวีโอคอนเฟอเรนส์แต่ลม้เหลว
ติดต่อไมไ่ด ้โทร.ถามพะเยา ๑ ชลบุรี ๓ กท็าํนองเดียวกนัจึงถอดใจกลบัไปทาํงานที�หอ้ง พยายามดูทาง
อินเตอร์เน็ตกไ็ม่สาํเร็จ  ลงไปอาคารสวสัดิการใหน้กัการที�มีฝีมือในการปรุงอาหารไปซื�อปลาดุกมาแกงคั�ว
กบัใบชะพล ูซื�อเนื�อมาคั�วกลิ�ง หน่วยกลา้ตายรับงานกบึ็�งไปตลาดสี�แยกปฐมพร ผมนั�งทาํงานไปพลางก่อน
เลยเที�ยงนิดหน่อยทุกอยา่งก็มาวางตรงหนา้เป็นอาหารกลางวนัชั�นเลิศ  เวลาซื�อเสบียงจะตอ้งซื�อจาํนวนมาก
เพราะตอ้งเลี�ยงคนงานเป็น ๒๐ คน ถา้ไม่มีฝีมือจริงจะกะนํ�าพริกแกงไม่ถูกรสชาติไม่อร่อย แต่ฝีมือนายวี
ระ  ขนัทเสน ภารโรงโรงเรียนวดัวงัไผไ่มเ่คยทาํใหผ้ิดหวงั บ่ายทาํงานเอกสารปกติเพื�อเตรียมการประชุม
คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา ในวนัพรุ่งนี�   เวลา ๑๕.๐๐ น.ไปดูการปรับปรุงอาคารสหกรณ์(เก่า)เป็น
ศูนยวิ์ชาการ วนันี� ร้านกาแฟสดกาํลงัมุงหลงัคาใชก้ระเบื�องลอนเลก็ตดัครึ� งสีนํ�าเงินสด ดูสวยงามดี โรงเรียน
บา้นทุ่งมะขามมาขนนิทรรศการลูกเสือกลบัโรงเรียน   เยน็กลบับา้น มีผูม้าอวยพรวนัเกิดล่วงหนา้ ๒คณะ 
เป็นนอ้งๆในกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์๓ ราย ผูบ้ริหารโรงเรียนจากท่าแซะอีก ๑ ครอบครัว ตอ้งขอบคุณที�
ระลึกถึงและมีนํ�าใจไมตรีต่อกนั กลางคืนโทร.ไปหาแมบ่อกว่าพรุ่งนี� วนัเกิดอวยพรใหห้น่อย สงสยักาํลงัจะ
หลบั แต่ก็บอกวา่ "ให้โชคดีมชัีย นึกคิดอะไรกใ็ห้ได้สมประสงค์"  
                       วนัพุธที0 ๘ พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ตื�นเชา้กวา่ปกติเพื�อตกับาตรที�ในตวัตลาดชุมพร ขา้วและกบั
ก็หาซื�อเอาแถวนั�น ตกัเพียง ๓ รูปกก็ลบับา้น  มี ผ.อ.โรงเรียนมาอวยพรเชา้นี�  ๒ ราย ไดน้ั�งคุยและดื�มกาแฟ
กนั ไดเ้วลาเดินทางไปถึงเขตคนมาอวยพรแต่เชา้มีทั�งนอ้งๆในกลุ่มงานต่างๆ ท่านรอง ฯ และผูบ้ริหาร
โรงเรียน รวมถึงเพื�อนครูบางท่าน  เที�ยงมีการเลี�ยงขนมจีน และขา้วแกงปลาไหลของกลุ่มนกัการภารโรง ส่ง
ทา้ยดว้ยขา้วเหนียวทุเรียน บ่ายประชุมกรรมการเขต ท่านประธานกรรมการคือท่านพินยั  อนนัตพงศ ์ผูว้่า
ราชการจงัหวดัชุมพร ไดอ้วยพรวนัเกิดใหก้็ตอ้งขอบคุณคงจะมีผูห้วงัดีไปกระซิบบอกท่าน วาระที�เผด็ร้อน
คงเป็นวาระเสนอเพื�อทราบมีอยูห่ลายเรื�องที�กรรมการหลายท่านไดเ้สนอแนะวิธีการพฒันาการศึกษาและ
พฒันางานกต็อ้งขอบคุณ  มีเรื�องหนึ�งที�ฟังแลว้อึ�งคือมีผูบ้ริหารโรงเรียนหนึ�งทาํหนงัสือร้องเรียนไปยงั
กรรมการเขตผูท้รงคุณวฒิุวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณายา้ยในตาํแหน่งวา่งโรงเรียนหนึ� ง 
รายละเอียดเนื�อหาที�ร้องผมไมท่ราบกชี็�แจงใหที้�ประชุมทราบวา่ทุกอยา่งไดด้าํเนินการไปบนพื�นฐานของ
ระบบที� ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�กาํหนด ผมไดดู้คะแนนประเมินของคณะทาํงาน เจา้หนา้ที� และ



คณะกรรมการกลั�นกรองประกอบกนั ก็เห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการกลั�นกรอง คะแนนของทั�งสองราย
เกาะกลุ่มกนัมาก ก็มาพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัโรงเรียนที�จะไปบริหาร ความอาวุโสในระบบราชการก็
เลือก ผ.อ.โรงเรียนที�ไดร้ับเงินเดือน ค.ศ. ๔ และคณะกรรมการกลั�นกรองจดัไวเ้ป็นลาํดบัหนึ� งไปดาํรง
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�รับเงินเดือนในอนัดบั ค.ศ. ๓ ไม่ไดรั้บแต่งตั�งกอ็ยูโ่รงเรียนเดิม ครูส่วนหนึ�ง
ยงับอกวา่คน ค.ศ. ๓ (ระดบั ๘)อาวโุสกว่า อนัดบั ค.ศ. ๔(ระดบั ๙)  เพราะเป็นผูบ้ริหารมาก่อน ตอ้งหา
หนงัสือสาํนกังาน ก.พ.มาอรรถาธิบายกนัยกใหญ่ความไม่รู้ระเบียบกฎหมายกเ็ป็นอุปสรรคในการทาํงาน 
และยงัมีองคป์ระกอบอื�นๆอีกที�ผมไม่อยากพดูถึงโดยไม่จาํเป็น ท่านประธานก็เล่าวา่ของมหาดไทยก็
คาํนึงถึงอาวุโสเหมือนกนั ความรู้ความสามารถกป็ระเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา ไม่ใช่จากตวัเองหรือ
บุคคลภายนอก เป็นครั� งแรกในชีวิตราชการที�ถกูผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบงัอาจกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นธรรม 
อาจจะเป็นจริงอยู่บา้งในแง่วยัวฒิุที�สองคนนี� เกษียณก่อนหลงักนัประมาณ ๒ ปี  แต่ผมมีความเป็นธรรมให้
ราชการ นกัเรียน โรงเรียนและครูเป็นหลกัเพราะโรงเรียนนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อประดบัเกียรติประวติัของคนที�
อยากจะมาเกษียณ แต่ทา้ทายสาํหรับคนอยากมาปรับปรุงและพฒันา จึงพร้อมที�จะชี�แจงทาํความเขา้ใจ ก่อน
หนา้นี� กรู้็สึกลงัเลอยู่บา้งเหมือนกนัวา่เราเลือก ก.ไม่เลือก ข. ผิดหรือถกู ถกูหรือผิด พอไดยิ้นว่ามีการ
ร้องเรียนทาํใหรู้้สึกวา่ ผมตดัสินใจถูกตอ้งแลว้ เพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะ (E.Q.) เพียงพอ  จบเรื�องนี� กไ็ปเรื�อง
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็โดยเฉพาะโรงเรียนบา้นเขาวง   ที�ทาํคะแนนประเมินคุณภาพได้
ดี   คณะกรรมการอยากใหเ้ขตไดศึ้กษาเป็นตน้แบบในการขยายคุณภาพไปยงัโรงเรียนขนาดเลก็อื�นๆ  เรื� อง
คาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนกรรมการสอบถามวา่ทาํไมตอ้งตกเบิก ๑ เดือน ก็ตอ้งบอกวา่ขั�นตอนของเราอาจจะชา้
ไปนิดคงตอ้งปรับปฏิทินการพิจารณากจ็ะเขา้ระบบได ้ ส่วนการแต่งตั�งล่วงหนา้แทนตาํแหน่งเกษียณอายุ
ราชการไวล่้วงหนา้ใหมี้ผลในวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ กน่็าสนใจ กลวัอยา่งเดียวพอคาํสั�งออกคนใกลเ้กษียณ
ก็ไร้ความหมาย ถนนทุกสายมุ่งสู่นายใหม่  เยน็คณะผูบ้ริหารกลุ่ม ๑๔ อีกครั� ง ไดช้วนไปกินขา้วที�ร้านพริก
หอม งานนี� มีชายลว้นประกอบดว้ย ผอ.สิรินทร์  นาพญา ผอ.ปรีชา ตรีทศ ผอ. กิจจา เก่งการไถ ผอ. ธรรม
รงค ์ เทพไพฑรูย ์ ผอ. ศกัดิL สิทธิL  แร่ทอง ผอ.เลอศกัดิL   รัชนการ ผอ. ชูศกัดิL  พนัทวา ผอ. เสน่ห์  มีวิเศษณ์ ผอ.
สมหวงั สระเพช็ร  ผอ. สาํรวจ ถนอมศกัดิL     ท่านรองฯ วิมาน  ดีทองหลาง ผอ.ธานี  สาํราญอินทร์ ผอ.
เสรี  พรหมฤทธิL   และผอ.วินิจ  ยศแกว้  
  

                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙   เชา้เดินดูงานในกลุ่มงานต่างๆ ขอดูขอ้มลูการพิจารณา
ยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียนอีกครั� ง เพื�อใหแ้น่ใจในขั�นตอนต่างๆ เพราะมีหนงัสือร้องขอความเป็นธรรมมาที�ผมใน
ทาํนองเร่งรัดเอกสารบางอยา่งเพื�อจะฟ้องหน่วยเหนือและศาลปกครองต่อไป  นิติกรบอกวา่ความจริงในการ
ขอเอกสารควรใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร  อยา่งไรกต็ามเอกสารที�ไม่กระทบต่อคนอื�นผม
ยินดีใหด้ ู การกล่าวหาร้องเรียนผูบ้งัคบับญัชาอนัเป็นเท็จอาจเป็นการกระทาํที�ผิดวินยัไดเ้หมือนกนั  
                        "มาตรา  ๘๙  ข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั0นแกล้ง  กล่าวหา หรือ



ร้องเรียนผู้อื0นโดยปราศจากความจริง 
                                                การกระทําตามวรรคหนึ0ง  ถ้าเป็นเหตใุห้ผู้อื0นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง" 
การร้องทุกขฟ้์องร้องกเ็ป็นสิทธิที�พึงกระทาํไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด  ในการเป็นผูบ้งัคบับญัชามีหลายเรื�อง
ที�ตอ้งมีคุณธรรม สาํหรับผมไดยึ้ดพรหมวิหาร ๔  เรื� องไหนที�รับภาระไวไ้ดก้จ็ะรับไว ้แต่เมื�อถูกบีบบงัคบัให้
ตอ้งแสดงรายละเอียดเพื�ออธิบายเหตุผลที�เลือก ก.หรือ ไม่เลือก ข. ก็มีความจาํเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานเชิง
ประจกัษซึ์� งบางครั� งเจา้ตวักลื็มไปแลว้ หรือไม่เคยคิดเลยก็ไดว่้าตวัเองจะตอ้งมีส่วนรับผิดชอบอะไรบา้งใน
ฐานะผูบ้ริหาร   สาํหรับผมการใหเ้กียรติใหโ้อกาสและใหอ้ภยัมีเสมอกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แต่ก็จะปกป้อง
เกียรติยศชื�อเสียงตวัเองอย่างเตม็กาํลงัเพราะเป็นสิ�งเดียวที�มีและรัก มาตลอดชีวิตราชการ  เคยถามขา้ราชการ
กระทรวงมหาดไทยชั�นผูใ้หญ่ท่านหนึ� ง สมยัท่านเป็นปลดัจงัหวดัขนาดใหญ่ผูค้นรํ� าลือกนัวา่ท่านจะขึ�นเป็น
รองผูว้า่ราชการจงัหวดันั�นแน่นอน ต่อมามีคาํสั�งยา้ยท่านไปจงัหวดัเลก็ในตาํแหน่งเดิมคือปลดัจงัหวดั ท่านก็
ขยนัทาํงานจนเป็นที�ประทบัใจของประชาชนและผูบ้งัคบับญัชา สองปีต่อมาท่านไดเ้ลื�อนเป็นรองผูว่้า
ราชการจงัหวดั ผมจึงถามวา่ท่านไม่รู้สึกอะไรกบัการถูกยา้ยครั� งนั�นหรือ ไม่เห็นเอะอะโวยวายเหมือนคน
ทั�วไป  ท่านบอกว่าพี�เป็นคนมหาดไทยพี�เป็นสิงห ์ ร้องไม่ได ้เพราะสิงห์เวลาร้องเสียงจะเพี�ยนเป็น เอ๋งๆ 
                    วนัศุกร์ที0 ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙   ประชุมผูบ้ริหารประจาํเดือนพฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ไดใ้ชว้าระเรื�องประธานแจง้ที�ประชุมทราบแนะนาํผูบ้ริหารโรงเรียนที�แต่งตั�งโยกยา้ยใหม่ พร้อมอธิบาย
ขั�นตอน วิธีการ และขอ้เทจ็จริงใหท้ราบวา่ผมไม่ไดเ้ป็นโจรนุ่งกางเกงแดง แขวนกระดิ0ง วิ0งราวกลางวนั การ
เสนอบุคคลให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�อนุมติัเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที� 
กาํหนด ทุกประการ  ที�ประชุมคงเขา้ใจ ผมยกหลกัความน่าจะเป็นใหฟั้งวา่มีว่าง ๕ ตาํแหน่ง ขอยา้ย ๕๐ คน 
คนสมหวงัก็มี ๑๕ คน(รวมยา้ยต่อเนื�อง)ผิดหวงั ๓๕ คน ถา้คนไม่ไดย้า้ยโกรธนายทุกครั� งที�ขอยา้ยต่อไปกไ็ม่
รู้จะไปยิ�มกบัใคร  จากนั�นกลุ่มงานต่างๆก็นาํเสนอขอ้ราชการตามลาํดบัไป สุดทา้ยเป็นการเสนอแนะและ
สอบถามปัญหา ก็มีกนัพอสมควร  ปิดประชุมก่อนเที�ยง  บ่ายทาํงานธุรการจนหมดแฟ้ม  ลงไปดูนกัการ
สร้างอาคารสวสัดิการ เยน็นี� เป็นวนัสุดสปัดาห์อนุญาตใหส้งัสรรคก์นัได ้ เห็นกาํลงัทาํเป็ดเทศเป็นกบัแกลม้
กนัอยู ่ ลูกนอ้งเล่าใหฟั้งวา่มีบุคคลฉายา"ลา-วนจงัหวดั" ไปกขุ่าววา่ในที�ประชุมคณะกรรมการเขตพื�นที�ผูว่้า
ราชการจงัหวดัอดั ผ.อ.เขตจนเสียศูนย ์บงัเอิญเขาอยูใ่นที�ประชุมดว้ยจึงไดชี้�แจงไปวา่ไม่เป็นความจริง  ผม
ถามว่า"ลา-วนจงัหวดั" เป็นใคร ตาํแหน่งนี�สังกดักระทรวงใดเพราะไม่ค่อยคุน้กบัศพัทนี์�  เขากไ็ม่ยอมบอก
ใหผ้มไปสืบเอาเอง       บอกขี� เกียจสืบปล่อยใหว้า่กนัไป ความจริงกคื็อความจริงสูร้บปรบมือกบัคนพวกนี�
เหนื�อยแรงเปล่า การที�คนพดูถึงบา้งแปลว่าเราเป็นที�น่าสนใจเรียกว่า"คนสาธารณะ"   เลยไปที�ศนูยว์ิชาการ
อาคารสหกรณ์(เก่า) นกัการกาํลงัมุงหลงัคาร้านกาแฟสดเกือบเสร็จ เขาตั�งใจจะมุงหลงัคาใหเ้สร็จในวนันี�   ผู ้
คุมสาํคญัมี    ผ.อ.จาํนง  สุขหญีต  ผ.อ.ไพเราะ  ต่างประเทศ  ผ.อ.เสน่ห์  มากทุ่งคา และ ผ.อ.มโน  ถึงเสียบ
ญวน  กลบัเขา้บา้นตอ้งต่อสู้กบัปูดาํที�ครูฝากมาให ้๑ กล่อง จะทิ�งกเ็สียดาย จะฆ่าใหต้ายกส็งสาร จึงเรียกนกั
ฆ่าจากปะทิวมาจดัการแปรรูปเป็นแกงคั�วปูไข่กบัฟักทองแบ่งกนัไปกินตามอธัยาศยั  อาทิตยนี์�ไม่กลบั



กรุงเทพฯเพราะเพิ�งลงมาเมื�อวนัอาทิตยที์�แลว้  กาํลงัชั�งใจวา่จะไปปล่อยใหส้มองโล่งๆแถวภูเก็ตสกัวนัจะไป
รถทวัร์หรือขบัรถไปเองดี 

กาํจดั   คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑   

  

๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัเสาร์ที0 ๑๑  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ออกจากบา้นก่อนเที�ยงเลก็นอ้ย  ตั�งใจจะขบัรถไปเรื�อยๆ
เพื�อพกัผอ่นเป็นการเดินทางที�ไม่ไดก้าํหนดจุดหมายปลายทางและภารกิจเป็นครั� งแรกในรอบหลายปี แต่ก็
นาํของใชจ้าํเป็นและเสื�อผา้ไปดว้ยสาํหรับคา้ง ๑ คืน  แวะทานซุปหางววัที�ร้านชื�อ "ถุงเงิน" เลยแยกเขาปีบ
ไปประมาณ ครึ� ง กม. เป็นอาหารเที�ยงเสบียงทอ้งในมื�อนี�   เดินทางลงใตไ้ปเรื�อยๆความง่วงมาเยือนจึง แวะ
ทานกาแฟสดที�ร้านเพื�อนเดินทางหนา้สวนโมกขฯ์  อาการดีขึ�นจึงขบัรถลงใตไ้ปอีกผา่นทางแยกเขา้สุราษฎร์
ตรงแยกCO-OP  ขบัผา่นแยกเขา้อาํเภอพนมซึ� งสามารถไปเขื�อนรัชประภาได ้ ไปจนเจอทางแยกเขา้กระบี�
ตดัสินใจเขา้เส้นทางนี�   ขบัดิ�งตรงไปเรื�อยๆเพราะเป็นทางด่วนท่ามกลางสายฝนปรอยๆผา่นที�ราบสลบัสวน
ยาง มีเพิงขายปลาสดเรียงรายไปตามไหลท่างเป็นบางช่วง สังเกตดูสองฟากถนนเจิ�งไปดว้ยนํ�า คงจะเป็น
แหล่งที�มาของปลาเหล่านี�  จากป้ายบอกทางคงจะอยูใ่นเขตทอ้งที�อาํเภอเคียนซา  เห็นศาลาทรงปักษใ์ตริ้ม
ทางจอดรถและถ่ายภาพไวต้ั�งใจจะใหช่้างสร้างไวที้�เขตสักหลงัเพราะรูปทรงนี�หายากเต็มที สมยัก่อนเห็นมี
อยูท่ ั�วไปโดยเฉพาะอยา่งยิ�งตามวดั  ใชเ้วลาประมาณ ๒ ชั�วโมงจึงไปบรรจบกบัถนนเพชรเกษม ป้ายบอกวา่
เลี�ยวซา้ยไปกระบี� เลี�ยวขวาไปพงังา ภูเก็ต  ตดัสินใจเลี�ยวขวาเพราะตั�งแต่เกิดเหตุสึนามิไม่ไดไ้ปเยี�ยมเยือน
เลย อยากไปเป็นกาํลงัใจใหผู้ค้นที�นั�นแบบเงียบๆไดใ้ชจ่้ายเงินช่วยเขาบา้งเป็นค่าที�พกั ค่าอาหาร และค่า
สิ�งของต่างๆแมจ้ะไม่มากมาย แต่ก็เป็นหนึ�งคนที�คิดและช่วย  ผา่นอาํเภอทบัปุด ถา้ตรงไปจะขึ�นเขานางหงส์
ไปลงพงังา เดีOยวนี� เส้นทางถูกปิดไปแลว้ สมยัก่อนผมเคยขบัผา่นสองครั� งเป็นเส้นทางค่อนขา้งชนัคดเคี�ยวไป
มา เลี�ยวซา้ยเป็นทางราบผา่นสวนยางบา้ง ป่าชายเลนบา้ง ในแม่นํ� าแถบนี� มีการเลี�ยงปลาในกะชงักนัมาก 
สองขา้งทางจึงมีแผงปลาสดจาํหน่าย แขวนโชวไ์วต้วัโตๆ  ผา่นพงังาเพียงเฉียดๆเพราะไม่ไดเ้ขา้ตวัเมือง 
เลี�ยวซา้ยไปอีกครั� งป้ายบอกภูเก็ต ระนอง ตรงไป จนถึงบา้นโคกกลอยถา้จะไประนองตอ้งเลี�ยวขวา  ไป
ภูเก็ตเลี�ยวซา้ย ดูเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ขา้มสะพานสร้างใหม่ที�คู่กบัสารสิน ความมืดเริ�มปกคลุมที�ถลาง 
อนุสาวรียท์า้วเทพกษตัรี ทา้วศรีสุนทรยืนตระห่านอยูก่ลางวงเวียน    ถึงภูเก็ตเกือบทุ่ม  จาํเส้นทางเก่าๆได้
บา้งไม่ไดบ้า้งจุดหมายแรกคือตลาดสดเทศบาล เวลาเยน็จะมีอาหารการกินจาํหน่ายเหมือนถนนกรมหลวงฯ
ของชุมพร เคยมากินขา้วแกงติดใจแกงส้มครั� งรับราชการที�ระนอง จึงขอไปดูว่าร้านดงักล่าวยงัอยูห่รือไม่ 
เดินหา ๑ เที�ยวไมพ่บไม่เห็นอีกแลว้ ตดัสินใจไปแวะกินอาหารร้านเซียงเซียนเจา้เก่าอยู่หวัมุมถนนสาย



เดียวกนั เป็นร้านอาหารจีนประเภทขา้วสวยขา้วตม้เปิดบริการ ๑๖.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. เท่านั�น หมูอบเขาขึ�น
ชื�อใชห้มูสามชั�นอบจนเปื� อย จิ�มกบันํ�าจิ�มพริกเหลืองรสชาติดี แมคิ้ดอยากลดนํ�าหนกัก็หกัใจไม่ลง ตม้ยาํปลา
กะพงนํ�าขน้ก็มาตรฐาน พอทอ้งอิ�มความจาํก็ดีขึ�นเห็นไฟโฆษณาชื�อโรงแรมอยู่ใกล้ๆ  ชื�อโรงแรมถาวรแก
รนดพ์ลาซ่า  เคยมาสมัมนาและพกัที�นี�ประมาณปี ๒๕๔๑ จึงตดัสินใจพกัหอ้งพิเศษลดราคาสาํหรับ
ขา้ราชการเหลือ ๑,๐๐๐ บาทต่อคืน มีหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน อยู่ดา้นหลงัโรงแรม หลงัเกบ็ของแลว้จึงไป
เดินชมสินคา้ ผูค้นบางตามากซื�อกางเกงยีนส์ Lee มา ๑ ตวัเพราะใส่มาวนันี� ตวัเดียวพรุ่งนี� จะไดใ้ส่  กลบัมา
อาบนํ�านอน   
                        วนัอาทิตย์ที0 ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  ตื�นตีสองเพราะนอนไม่หลบัเปิดโน๊ตบุค เพื�อต่อ
อินเตอร์เน็ตเรียกความง่วงใหม่เห็นมีการลงเวบ็บอร์ดเรื�องเดก็นายกนัยืดยาว กคิ็ดในแง่ดีวา่คนลงคงนึกสนุก
แต่พวกก็คงต่อความเห็นกนัไปมากมายทา้ยสุดคงไม่เป็นประเดน็ที�สร้างสรรคจ์ะเอาออกก็หมดปัญญา 
เพราะผมไม่มีรหสัลบัUser name และ Password คนที�รู้คือ webmaster จึงปล่อยตามเลย ความจริงทุกคนใน
เขตกเ็ป็นคนของราชการภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผมทั�งสิ�น ไม่ไดจ้ดัวา่ In-Group หรือ Out-

Group  พยายามจดัสรรทรัพยากรกนัไปตามที�คิดวา่จะทาํได ้คงไม่ถูกตอ้งและถูกใจ ๑๐๐ % แต่กพ็ยายามจะ
ทาํใหดี้ ทกัทายอาจารยป์ราโมทย ์โคนาสร โรงเรียนบา้นบางลึก ทราบวา่เพิ�งกลบัจากกรุงเทพฯมาเปิดเครื�อง
เขา้เน็ตพอดี หลบัไปอีกครั� งประมาณตีสาม ตีหา้ก็ตื�นอีกไดรั้บโทรศพัทจ์ากท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน ์
บอกวา่ ผ.อ.สมหวงั  สระเพชร ตายแลว้ ดว้ยอุบติัเหตุรถยนตพ์ลิกคว ํ�าทางลงมาจากสวนซึ� งอยูเ่ส้นทางสาย
ชุมพร-ระนอง ผมเองมีอาการเหมือนโดนคอ้นทุบหวัเพราะเพิ�งนั�งกินขา้วและฟังเพลงที�เขาร้องกนัเมื�อคืน
วนัที� ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ไดเ้ห็นแววตาแห่งความสุขของเขา และผมยงัเยา้เขาเล่นเมื�อวนัประชุม
ประจาํเดือนเมื�อวนัศุกร์ที� ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ บอกวา่คนอื�นจะผิดหวงัอย่างไรก็มีคนที�สมหวงัอย่างนอ้ย 
๑ คนอยูโ่รงเรียนบา้นปากนํ�าฯ  รอพอหกโมงเชา้ไดโ้ทร.ไปแจง้ใหท่้านรองฯปรีชา  บวักิ�ง และผูบ้ริหารบาง
รายไปช่วยจดัการให้เกิดความเรียบร้อย สายๆจึงรับทราบว่าจะรดนํ�าศพกนัเวลา ๑๑.๐๐ น. จะกลบัไปกไ็ม่
ทนั เลยบอกว่าเยน็จะไปฟังสวด  ลงไปทานอาหารเชา้ดว้ยใจห่อเหี�ยว  โรงแรมนี�ไม่ตอ้งใชค้ปูองเพียงแสดง
กุญแจหอ้งพกัก็เขา้ไปทานได ้ ที�วางไวใ้หบ้ริการตวัเองจะเป็นประเภทกาแฟ นํ�าผลไม ้ขนมปังปิ� ง และผลไม้
จาํพวกสับปะรดและแตงโม  สาํหรับอาหารเชา้ประเภทขา้วผดั ขา้วตม้ หรือไข่ดาวไส้กรอก ตอ้งสั�งจากใน
ครัว  ที�เป็นอย่างนี� เพราะมีผูม้าพกันอ้ย  เตรียมอาหารมารอไวไ้ม่คุม้เพราะจะเหลือมาก  เชา้นี� มีผูค้นมาทาน
พร้อมผมไม่เกิน ๑๐ คน  พนกังานบอกวา่ตั�งแต่เกิดเหตุสึนามินกัท่องเที�ยวลดลงมาก ทาํใหเ้ศรษฐกิจไม่ดี อิ�ม
แลว้ขบัรถไปร้านที�เขาขายเสื�อผา้พื�นเมืองบาติก อุดหนุนไปตามสมควร  เขาก็บอกทาํนองเดียวกนัว่า
เศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยมีคนมาเที�ยวมาใชจ่้ายเหมือนก่อน  ตดัสินใจขบัรถรอบเกาะ ๑ รอบ เริ�มจากหาดรา
ไวย ์ แหลมพรหมเทพ หาดกะตะ หาดป่าตอง ขบัรถไปออกใกลอ้นุสาวรียฯ์ จากนั�นก็ออกจากเกาะตาม
เสน้ทางเดิมเวลาประมาณเที�ยง  แวะซื�อแกงไตปลาสาํเร็จรูปที�ร้านแม่จูอ้าํเภอถลาง กินขา้วแกงรองทอ้ง ๑ 
จาน  เห็นสบัปะรดพื�นเมืองลูกเลก็ๆคลา้ยสับปะรดสวีวางขายลกูละ ๕ บาทมีหัวจุก ซื�อมา ๔ ลูก เพื�อเอาหวั
จุกไปปลูกไวดู้เล่น แมลู้กเลก็เหมือนกนัแต่คุณภาพต่างกนั ของสวีทานไดท้ั�งเนื�อทั�งไส้เพราะกรอบไม่



แขง็  แต่ของภเูก็ตตอ้งทิ�งไส้เพราะแขง็และมีเส้นใย  ขากลบัเมื�อผา่นอาํเภอทบัปุดไปประมาณ ๑๐ กม.ผม
เลี�ยวซา้ยเขา้สายอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี� ไปออกอาํเภอพนม  อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
มีฝนตกมาตลอดเขา้ถนนเอเชียสายหลกั ถึงบา้นพกัเวลา ๑๗.๓๐ น.  มีผูห้ญิงมาหา ๒ คนเพื�อติดตามผลการ
ร้องเรียนสามีและเพิ�มเติมหลกัฐาน ผมบอกจะเรียกมาพดูคุยให ้วนันี�ขอตวัอาบนํ�าจะไปฟังสวดพระอภิธรรม
ศพ เขาก็กลบัไป   เห็นรูปถ่าย ผ.อ.สมหวงั สระเพชร วางหนา้หีบศพทาํใหป้ลงสังเวชลงเยอะ  เขาเป็นคน
แขง็แรง พดูนอ้ย ไวใ้จไดเ้รื�องการบริหารงาน  มาใหม่ๆเขายื�นเรื�องขอโอนโรงเรียนไป เทศบาล ผมเองไม่
ค่อยจะพอใจเหมือนกนัเพราะไม่เขา้ใจว่าทาํไมจึงคิดอย่างนั�น  เมื�อมีโอกาสไดพ้บหนา้พดูคุยจึงถามตรงๆว่า
คิดอย่างไรถึงจะโอนโรงเรียนไปทอ้งถิ�น ผ.อ.สมหวงับอกว่าผมรักโรงเรียนนี�มาก ไดข่้าววา่กฎหมาย
กาํหนดใหผู้บ้ริหารยา้ยทุก ๔ ปี กลวัถูกยา้ยแต่ถา้โอนไปสังกดัเทศบาลก็มีโรงเดียวไม่ตอ้งยา้ย ผมจึงบอกวา่
ตราบใดที�คุณบริหารไดดี้และผมเป็น ผ.อ.เขตที�นี�ผมจะไม่ยา้ยคุณ จากนั�น ผ.อ.สมหวงัก็ถอนใบโอนและเริ�ม
คุน้เคยกบัผมมากขึ�นจนเป็นที�วางใจทั�งงานเลก็งานใหญ่ ตอนไปประเมินวิทยฐานะ ผ.อ.เชี�ยวชาญ ผ.อ.
สมหวงัเลี�ยงพวกเราดว้ยลองกอง เขาบอกว่าเป็นลองกองที�สวน วนัรุ่งขึ�นกห็อบมาให้ผมนาํกลบับา้นที�เมือง
นนทอี์ก ๑ ตะกร้า ไมค่าดคิดว่าความตายไดเ้กิดจากการไปดูแลสวนแห่งนี�  กาํลงัระดมคนเพื�อจะสร้าง
บา้นพกัในสวนจนดึกดื�นถึงไดก้ลบัจนเกิดอุบติัเหตุเสียชีวิต กข็อใหไ้ปสู่สุคติเถิด 
                        วนัจันทร์ที0 ๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปทาํงานที�เขตตามปกติ  ตามปกติของผมคือเดิน
คุยกบัเจา้หนา้ที�กลุ่มงานต่างๆ ผา่นไปออกประตูหลงัตรงไปอาคารสวสัดิการเยี�ยมนายช่าง จึงกลบัขึ�นหอ้ง
ทาํงานพิจารณาแฟ้มเอกสารต่างๆ   ก่อนเที�ยงนายก อบต.แห่งหนึ�งมาหาไดพู้ดคุยถึงความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนกบั อบต. จบลงดว้ย เรื�องขอความอนุเคราะห์ช่วยหาที�รับยา้ยลกูสาวซึ�งเป็นครูอยู่ต่างเขตใหด้ว้ย ผม
บอกใหส่้งเรื�องยา้ยมาจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อไป  บ่ายประชุมกรรมการ
กลั�นกรองการยา้ยของเขตเพื�อกาํหนดแนวทางการพิจารณายา้ยผูบ้ริหารในตาํแหน่งที�ว่างทั�งตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นการวา่งนอกฤดูยา้ย  นดัครูที�ถูกร้องเรียนมาสอบถาม
เบื�องตน้ เป็นปัญหาครอบครัวคลา้ยในละครทีวี แต่ชีวิตจริงน่าจะเจบ็ปวดกวา่ ผมควรจะเป็นผูช้ม ผูพิ้พากษา 
หรือเป็นอะไรดียงังงๆอยู่  เยน็ไปทานขา้วร้านยายปวดที�บา้นบางหมาก เพราะร้างลาไปนานจนยายปวดจะ
ฝากแกงไปใหกิ้นแลว้ เพราะคิดถึง ผ.อ.เขตลูกคา้ประจาํที�หายหนา้ไป ชกัชวนผูบ้ริหารมานั�งคุยดว้ยเพื�อถาม
ไถ่เกี�ยวกบังานศพ ผ.อ.สมหวงั สระเพชร ที�ผมใหญ้าติเขาขอพระราชทานเพลิงศพ มี ผ.อ.กิจจา  เก่งการ
ไถ  ผ.อ.ปรีชา  ตรีทศ และ ผ.อ.ศกัดิL สิทธิL   แร่ทอง  สามคนนี�กาํลงัจะไปร่วมงานเลี�ยงส่ง ผ.อ.สาํรวจ  ถนอม
ศกัดิL  ที�โรงเรียนมาบอาํมฤตวิทยา ผมจึงรีบกินรีบกลบัเพราะพวกตอ้งไปอีกไกล ระหว่างทางไดร้ับข่าววา่
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� ๑ โรงเรียนประชานิคม ๔ จมนํ�าตาย ๑ ราย  
                        วนัองัคาร ที0 ๑๔  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ไปทาํงานที�เขตตามปกติ ประมาณเวลา ๑๐.๐๐ น. 
สถิติจงัหวดัแวะมาประสานขอ้มลูดา้นการศึกษาเพราะขอ้มูลบางตวัสรุปไม่ลงเมื�อรวมกนั ๒ เขตจึงให้
เจา้หนา้ที�ทั�งสองฝ่ายประสานงานกนั   มอบหมายใหท่้านรองฯวิชชุลดา  โชคคณาพิทกัษ ์นาํแจกนัดอกไม้
ไปคารวะและอวยพรวนัเกิดท่านอาํนวย  บวัเขียว นายก อบจ.ชุมพร  ก่อนเที�ยงชกัชวนสมคัรพรรคพวกเพื�อ



ไปวดัประชานิคม ๒  มีท่านรองพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ ท่านรองฯ ขจีศกัดิL  อุย้นอง ท่านรองฯ พนสั  ทอง
ภูเบศร์  ท่านรองฯสมศรี  เทพประชา  คุณสุมมนา  นุ่นแกว้ และนางสาวฒาลิสา  ศรีนฤพฒัน์  ไปแวะทาน
ขา้วกลางวนัที�ร้านมุกดาอาํเภอท่าแซะอยูติ่ดปั� มนํ�ามนัเก่าเลิกกิจการไปนานแลว้ ฤดูเลือกตั�งผูส้มคัร ส.ส.นิยม
มาเช่าเป็นที�ทาํการ แต่พวกเล่าว่าสอบตกทุกรายหากมาใชที้�ปั� มนี� เป็นกองบญัชาการจะเป็นอาถรรพห์รือเสียง
ดีคะแนนไม่มีอยูแ่ลว้ก็สุดจะเดา   เส้นทางวนันี� ไม่ลาํบากนกัเพราะฝนไม่ตกแมจ้ะเป็นทางลกูรังบางช่วงก็ไป
ไดส้ะดวก  ถึงวดัประชานิคม ๒ คารวะศพไดพ้บกบัพ่อแม่เดก็ดเูขากป็ลงตก พ่อบอกวา่เขาคงจะมีบุญมาแค่
นี� ไมคิ่ดโทษใคร  พ่อแม่เป็นคนงานบริษทัวิจิตรภณัฑซึ์� งเป็นสวนปาลม์ขนาดใหญ่ในอาํเภอท่าแซะ มีลูก ๓ 
คน คนตายเป็นลูกคนโต มีรถรับส่งจากบา้นไปโรงเรียนแบบเชา้เยน็กลบัทุกวนั เมื�อวานปรากฏวา่ลูกไม่ได้
กลบัไปกบัรถ  พ่อจึงมาบอกครูช่วยกนัคน้หา พบวา่จมนํ�าเสียชีวิตในบ่อขงันํ�าซบัใกลส้ถานีอนามยั  พ่อบอก
วา่สงสยัลกูจะลงไปเล่นนํ�าแลว้ลื�นลงในที�ลึก เพราะสังเกตเห็นเสื�อผา้เปียกกลบับา้นติดต่อกนัหลายวนั
แลว้ ขากลบัแวะโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา เพิ�งยา้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาจากโรงเรียนบา้นบ่ออิฐ อาํเภอปะ
ทิว  คนเดิมเพิ�งเกษียณอายรุาชการไปเมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายนที�แลว้ โชคดีวนันี�ไดพ้บทั�งคนเก่าคือท่าน ผ.อ.
ประทีป  วรรณเผือก และคนใหม่ ผ.อ.เลิศ  คะนึงคิด ท่าน ผ.อ.ขอใหช่้วยแนะนาํผงัการจดัที�นั�งในหอ้ง
ผูบ้ริหาร คงเห็นวา่ผมถนดัดา้นตกแต่งก่อสร้างไปแลว้ เพราะที�เขตมีผลงานใหป้รากฏอยู ่ กเ็สนอความเห็น
ไปตามที�ใจเราชอบ ส่วนเจา้บา้นจะเอาอยา่งไรกสุ็ดแต่ใจของเขา  โรงเรียนนี� มีสนามสวยอยูติ่ดถนนลาดยาง 
และมีสวนปาลม์ที�เกบ็เกี�ยวผลไดแ้ลว้ รายไดส่้วนใหญ่นาํมาจา้งครูชั�วคราวเพราะครูที�เป็นขา้ราชการมีนอ้ย 
ก่อนกลบัถาม ผ.อ.ประทีป  วรรณเผือก วา่เกษียณแลว้ทาํอะไรบา้ง ท่านบอกวา่กาํลงัพกัผอ่นและกาํลงัคิดว่า
จะทาํอะไรดี   กลบัไปเขตเซ็นแฟ้มงานจนหมดจึงกลบัไปแวะดูช่างสร้างร้านกาแฟที�ศูนยวิ์ชาการติด
โรงเรียนอนุบาลชุมพร วนันี� มุงหลงัคาเสร็จแลว้ ดูสวยดี 

 
                        วนัพุธที0 ๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ลงนามหนงัสือรายงานเลขาธิการ กพฐ. เกี�ยวกบัการ
พิจารณายา้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�ผา่นมา ไม่ตอ้งรอใหก้รมขอ รีบส่งไปให้ดูว่าคณะกรรมการกลั�นกรอง
พิจารณาอย่างไร และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�อนุมติัอยา่งไร  จึงเป็นคาํสั�งยา้ย  การคิดการกระทาํตอ้งเริ�มตน้ให้
ถูกตอ้ง เปรียบไดด้ั�งการปิดกระดุมหากปิดเมด็แรกผิด เมด็ต่อไปกผ็ิดหมด และแมว้า่ปิดเมด็แรกจะถูกแต่เมด็
ต่อไปก็มีโอกาสผิดได ้   สายๆเดินทางออกเยี�ยมการทาํงานของครูในโรงเรียนต่างๆ ทีมงานวนันี� คือท่าน
รองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์  ท่านรองสมศรี  เทพประชา  ท่านรองฯพนสั  ทองภูเบศร์  คุณวิภารัตน์  กวาวห
นึ�ง  คุณณิชกานต ์ไกรนรา  คุณจนัทนา ทนัประจาํสินธ์ุ  และคุณอวยพร ฤทธายวุงศ ์ โรงเรียนประชาสนัติ
เป็นโรงเรียนแรกที�แวะเยี�ยมชมสระนํ�าที�กรมชลประทานมาขุดไวดู้กวา้งขวางนํ�าใสจนเห็นกน้สระเป็นหินที�
ตดัที�เจาะ ความลึกตื�นจึงไม่เท่ากนั ครูตอ้งระมดัระวงันักเรียนเป็นพิเศษ  เขา้ชั�นเรียนทดสอบการอ่าน การคิด
สร้างสรรค ์และการสังเกต สอบผา่น ไม่เจอผูอ้าํนวยการโรงเรียนครูบอกว่าไปสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร 
จาํกดั โรงเรียนวดัดอนกฎีุ เป็นแห่งที�สองที�แวะเยี�ยมที�นี� เจอผูอ้าํนวยการโรงเรียน นายวิทยา  สงรัตน ์ไดพ้า



ชมอาคารเรียนอาคารประกอบ เยี�ยมโรงอาหาร  ชื�นชอบอาคารเรียนหลงัหนึ�งที�สร้างหลงัพายเุกยเ์หมือนบา้น
มีใตถุ้น บนเรือนตรงกลางเป็นนอกชาน ปีกขวาแบ่งเป็นหอ้งเรียน ๒ หอ้ง ปีกซ้ายเป็นหอ้งพิพิธภณัฑ์
พื�นบา้น ๑ และหอ้งเรียน ๑    นกัเรียนที�นี�ทานอาหารกลางวนัฟรีทุกคน  เที�ยงไปแวะทานขา้วที�ร้านอาหาร
ครัวสุพจน์ แลว้เลยไปโรงเรียนบา้นดอนทราย เลยตวัอาํเภอประมาณ ๕ กม.แยกจากถนนที�ไปสนามบิน
ชุมพร เยี�ยมชั�นเรียน และหอ้งประกอบ ครูประสิทธิL   บุญคงแกว้ เวบมาสเตอร์ของ ชุมพร ๑ ก็เป็นครูที�นี� 
คอมพิวเตอร์จึงใชง้านไดทุ้กเครื�อง  สดัส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์เป็นหนึ�งต่อหนึ�ง ที�เป็นเช่นนี�หลายคน
อาจคิดว่าเพราะโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์มาก หรือเพราะมีนกัเรียนนอ้ย เฉลยว่าถูกทั�งสองขอ้  ไม่พบ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพราะไปราชการที�เขต  กลบัเขตพื�นที�ถึงบ่ายสองโมง  ลงชื�อในแฟ้มเอกสารต่างๆแลว้
เดินทางไปดูการสร้างร้านกาแฟ  เดิมช่างบอกว่าจะเทพื�นในวนันี�  ไปถึงยงัไม่ไดด้าํเนินการแต่เตรียมการไว้
พร้อม บอกวา่พรุ่งนี� จะเริ�ม  คืนนี�สาํนกังานเขตเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผ.อ.สมหวงั  สระเพชร   

                        วนัพฤหัสบดีที0 ๑๖  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  วนันี� เดินทางไปสุราษฏร์ธานีเพื�อทาํหนา้ที�สอบ
วิทยานิพนธ์ นกัศึกษาระดบัปริญญาโทวิชาเอก   พฒันาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธานี  เขาเป็นครูในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ ผมจึงไดรั้บเกียรติให้เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มี
ผูติ้ดตามไปเพื�อศึกษางานดา้นนี� อีกจาํนวนหนึ�งประกอบดว้ย ท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์  ท่านรองฯ
สมศรี  เทพประชา  คุณสุมณฑา เชื�อบ่อคา  คุณสุชาดา  กฤตโยภาส  หลงัการสอบแลว้เสร็จ ไดไ้ปเยี�ยม
อาการป่วยของภรรยาผูอ้าํนวยการศกัดิL ชยั  เสนีวงศ ์ ที�โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อาการดีขึ�นแต่ตอ้งรักษา
บาํบดัอีกระยะหนึ�ง ขากลบัไดรั้บแจง้วา่ ครูโรงเรียนแห่งหนึ�งกาํลงัสงสยัวา่สาํนกังานเขตน่าจะแบน(บี�)เวบ
ไซดข์องโรงเรียนเขาเพราะโหลดบทเรียนออนไลน์ไม่ได ้ผมบอกวา่ทาํไมคิดอยา่งนั�น ครูที�มีความรู้พื�นฐาน
อยูบ่า้งก็คงทราบวา่เป็นไปไม่ไดโ้ดยแท ้ส่วนครูที�ไม่มีความรู้คงจะเชื�อและขยายความกนัไปอีก ก็ตอ้งเรียน
วา่ผมและเจา้หนา้ที�ในสาํนกังานทุกคนไม่มีปัญญาทาํในสิ�งที�คิดกนั  หน่วยงานที�สามารถทาํไดค้งมีแต่
กระทรวงไอซีทีเท่านั�น -ช่วงนี� อินเตอร์เน็ตของเขตเองกส็ามวนัดีสี�วนัไขเ้หมือนกนั  คิดถึงตอนบรรจุเป็นครู
ใหม่ๆเมื�อปี ๒๕๑๙ ผมซื�อเลนส์นูนไปอนัหนึ�ง ทดลองรับแสงอาทิตยใ์หโ้ฟกสัตรงกบัหวัไมขี้ดไฟ ปรากฏ
วา่ไมขี้ดติดไฟ ไปจ่อกบัใบไม ้ใบไมก้็เป็นรูไหมเ้กรียม เดก็และชาวบา้นแถบนั�นซุบซิบกนัว่า ผมเลี�ยงผี ตอ้ง
อธิบายตั�งนานกวา่จะเขา้ใจ   กลบัถึงชุมพรเยน็ 

                        วนัศุกร์ที0 ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  สะสางแฟ้มงานต่างๆตั�งแต่เชา้   ไปดหูอ้งนํ�าชั�นล่างมี
ปัญหาเพราะระดบันํ�าใตดิ้นสูงทาํใหน้ํ�าเอ่อท่วม ส้วมใชก้ารไม่ได ้ตอ้งปิดไว ้คงจะตอ้งหาทางแกไ้ขต่อไป 

แผงไฟฟ้ากเ็ช่นเดียวกนัพนกังานไฟฟ้าแนะนาํใหเ้ปลี�ยนใหม่เพราะไม่เหมาะสมกบักาํลงัไฟฟ้าที�ใชเ้พิ�มขึ�น 

อาจมีปัญหาแผงไฟระเบิดได ้ ก็ใหเ้จา้หนา้ที�ดาํเนินการแกไ้ขใหป้ลอดภยั  บ่ายเดินทางกลบัเมืองนนท ์เพราะ
มีภารกิจในวนัเสาร์ เชา้วนัอาทิตยก็์ตอ้งรีบกลบัลงชุมพร เพราะรับเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ผ.อ.สมหวงั  สระเพชร ที�เมรุวดัสามแกว้ อาํเภอเมืองชุมพร เวลา ๑๖.๐๐ น.  ถึงแม่กลองก็ไดรั้บโทรศพัทจ์าก
เพื�อนร่วมรุ่นเขียวเหลือง ๑๖ (มธัยมตน้ โรงเรียนพทัลุง) ว่าคุณธวชัชยั  สินนะ เจา้หนา้ที�ป่าไม ้สาํนกังานป่า
ไมเ้ขตศรีราชา ซึ�งเป็นเพื�อนร่วมรุ่น ประสบอุบติัเหตุทางรถยนตที์�ชลบุรี เสียชีวิต ตั�งศพบาํเพ็ญกศุลอยูที่�วดั



ชลประทานรังสฤต ปากเกร็ด เพิ�งบรรจุศพและสวดคืนนี� เป็นคืนแรก  ก็ใจหายเพราะเคยร่วมชั�นเรียนกนัมา
ตั�งแต่ชั�น ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓ เมื�อรับราชการกมี็สัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัมาตลอด  บอกพรรคพวกวา่คืนวนัเสาร์จะ
ไปร่วมเป็นเจา้ภาพ  สปัดาห์นี� เป็นสัปดาห์แห่งการสูญเสียคนอนัเป็นที�รักและเกี�ยวขอ้งไปถึงสามคน  

                        วนัเสาร์ที0 ๑๘  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  สมาชิกโทร.มาบอกว่ามีเรื�องกล่าวหาผมลงเวบบอร์ด 
สพฐ. เขา้ไปดูกป็กติแต่หวือหวาไปหน่อย หาเมียนอ้ยใหผ้มดว้ยหนึ�งคนบอกว่าเป็นญาติของผูบ้ริหารที�ได้
ยา้ย  
                        "เรื� องการย้ายผู้บริหาร สพท. ชุมพร เขต 1 อยากให้ท่านเลขา สพฐ. ตรวจสอบว่า การย้าย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที� อ.ก.ค.ศ. กาํหนดหรือไม่ ถ้าโปร่งใสจริงต้องเปิดเผย 
คะแนนและการย้ายต้องเป็นไปตามลาํดับคะแนนที�ให้ส่งผลงานหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ผ.อ. โรงเรียนบ้าน
ถํ4าสิงห์ บริหารงานมีปัญหามีการประท้วงร้องเรียน ฯลฯ กลบัได้ย้ายไปบริหารในโรงเรียนที�ใหญ่ขึ4นทั4งที�
เป็นบุคคลที�ไม่มีคุณสมบัติในการประสาน ประนีประนอม....ผ.อ. โรงเรียนบ้านหัวถนนกเ็ช่นเดียวกัน 
บริหารในโรงเรียนเดิมมีปัญหามากมาย กลบัได้ย้ายไปบริหารในโรงเรียนที�ใหญ่ขึ4น....ผ.อ. โรงเรียนบ้าน
เนินทอง บริหารงานในโรงเรียนไม่มีผลงาน ใครๆกรู้็กันทั4งชุมพร บริหารจากโรงเรียนที�มีจาํนวนเดก็มากจน
เดก็ลดลงๆ เมื�อถึงหน้าย้ายกลบัได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนที�ใหญ่ขึ4น นี�หรือ ความยุติธรรม นี�หรือคือระบบ
ส่งเสริมให้กาํลงัใจคนทาํงาน หรือเขาได้ดีเพราะมงัคุดรุ่นแรกที�นาํมาบรรณาการ ผ.อ. เขต ที�ชื�อกาํจัด หรือ
เพราะขับรถรับใช้อยู่ เป็นประจาํ คนที�ตั4งใจทาํงานมีผลงานดี กลบัไม่ได้รับการพิจารณา ต่อไปนี4สังคมครูใน
จังหวัดชุมพรคงต้องหวาดผวา ว่าการย้ายครั4งต่อไปคงต้องถอยหลังเปิดโอกาสให้ ญาติเมียน้อยของ ผ.อ. เขต
ได้ย้ายก่อนแม้จะมีผลงานหรือไม่กต็าม แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อ.ก.ค.ศ. กเ็ป็นเพียงตรายางเท่า
นั4นเอง แผ่นดินชุมพรเดือดร้อนเป็นไฟกเ็พราะคนชื�อกาํจัดแท้ๆ" 
 
                       กเ็ตรียมใจสาํหรับเรื�องเหล่านี� ไวล่้วงหนา้เหมือนกนั  ๔ ปีเต็มที�อยู่ชุมพร ไดพ้ยายามวาง
ระบบงานเพื�อใหไ้ดม้าตรฐาน ที�จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบนัและในอนาคตแก่ชนรุ่นหลงั ซึ� งกไ็ดรั้บความ
ร่วมมือดว้ยดีจากทุกฝ่าย สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีต่อผูค้นทั�งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั การขบัเคลื�อนงานเขตให้
นิ�มนวลยากมาก รถคนันี�ขบัยาก ชิ�นส่วนมาจากคนละบริษทั ลอ้กไ็ม่เท่ากนั นํ�ามนัก็กิน สารพดัปัญหา ถึง
วนันี�แมต้อ้งจากไปเพราะเหตุแห่งการวางคนเพื�อการทาํงานก็ยิ�มรับอยา่งหนา้ชื�นตาบานวา่ "ขา้พเจา้ขอ
รับผิดชอบ" ในปัญหาทั�งปวง  แต่ไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อใครเป็นการส่วนตวัทั�งสิ�น เพียงทาํหนา้ที�โดยมุ่งหวงั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา 

                        

กาํจดั   คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑   



๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัอาทิตย์ที0 ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  ขบัรถออกจากบา้นเมืองนนทป์ระมาณ ๙.๐๐ น. แวะ
จอดปั� มนํ�ามนัเป็นระยะเพราะกลบัชุมพรเที�ยวนี�  ไม่ค่อยสนุก ดว้ยเหตุ ๒ ประการประกอบกนั ประการแรก
การลงกล่าวหาผมใน  webboard  ดว้ยการป้ายสีตรงกนัขา้มกบัความจริง กท็าํใหเ้บื�อและลา้เต็มที แต่กต็ดัใจ
วา่เป็นการกระทาํของคนคนเดียว จะพาลเบื�อคนทั�งเมืองย่อมไม่เป็นธรรม  ประการที�สอง ลงไปคราวนี� เพื�อ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผ.อ.สมหวงั  สระเพชร จะใหส้นุกสดชื�นไปไดอ้ยา่งไร  วนันี�ขบัไม่
เร็วนกัช่วงความเร็ว ๑๒๐ - ๑๔๐ กม./ชม. ถึงบา้นพกัเวลา ๑๔.๓๐ น. รีบอาบนํ�าแต่งตวั รถมารับแต่ก็ตอ้ง
จอดรอการนดัหมายเวลาเขา้บริเวณงาน จากฝ่ายพิธีการ   ไปถึงเห็นผูค้นมากมายมาร่วมพิธี เป็นเพื�อนครูเสีย
ส่วนใหญ่  หีบเพลิงพระราชทานเขา้สู่พิธี โดยมีรถสายตรวจสารวตัรนกัเรียนของเขตนาํขบวนเปิดไฟวบัวาบ
และไซเรน  ตามดว้ยรถตูข้องสาํนกังานเขตสาํหรับอญัเชิญ หีบเพลิงพระราชทาน  พิธีกเ็รียบง่าย แต่
ครบถว้นสมบูรณ์ดว้ยความรักความสามคัคีของเพื�อนๆผูต้าย ซึ� งส่วนใหญ่เป็นครูทั�งผูบ้ริหารและผูส้อน 

ขอใหด้วงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรคเ์ถิด  นกัปรัชญาฝรั�งเคยเขียนไวว้า่ "ผูต้ายยอ่มบริสุทธิL " เพราะหากจะมี
การกระทาํใดๆที�ไม่ดีไม่งามไว ้เขากไ็ดต้ายชดใชใ้หห้มดแลว้  เปลี�ยนเสื�อผา้ไปหาดทรายรี ไหวก้รมหลวง
ชุมพรเขตรอดุมศกัดิL   วนันี�ไหวศ้าลล่างตามที�ท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน ์ท่านรองฯสมศรี  เทพประชา 
ไดบ้นบานไว ้ มี ผ.อ.ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์ จากโรงเรียนวดัดอนยาง ตามไปดว้ย  อาหารเยน็เลือกร้านเจ๊
อ่าง ริมทะเลเพราะอาหารอร่อยราคาถกู  
                        วนัจันทร์ที0 ๒๐  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  วนันี� เดินไปทางไหน ลูกนอ้งจะเยา้ว่า "เมียนอ้ย" อยู่
ไหนเป็นที�ครื�นเครง เพราะข่าวแพร่ กระจายไปรวดเร็ว มีการวิเคราะห์มือไม่ดีรายนี� ไปต่างๆนานา บา้งวา่
กลุ่มนั�น บา้งกว่็ากลุ่มนี�  สรุปแลว้ไม่รู้วา่คือใคร แต่ทุกคนกเ็ห็นพอ้งกนัว่าคือ "ครูคนหนึ�ง" จมอยู่กบักอง
เอกสารและแฟ้มงานทั�งวนั กลบับา้นพกัแต่งชุดกีฬา เดินออกกาํลงักายเรียกเหงื�อบริเวณศูนยร์าชการ เพื�อให้
มีแรงกายสู้ชีวิตต่อไป 

                        วนัองัคารที0 ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  ไปร่วมทานอาหารเชา้รายการพบกนัยามเชา้กบั
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ ที�เรือนจาํจงัหวดัชุมพร คุณหมอจากสาธารณสุขไดห้ารือที�
จะจดัทาํโครงการส้วมสะอาดในโรงเรียน  เพื�อกระตุน้ใหน้กัเรียนและประชาชนไดใ้หค้วามสาํคญัในการ
รักษาความสะอาด ผมไม่ขดัขอ้งและยินดีใหค้วามร่วมมือ  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํแจกของชาํร่วยเป็นไม้
กระบองที�กลึ�งอยา่งสวยงามเป็นที�ระลึกคนละดุน้  ขนาดกาํลงัเหมาะมือ ท่านพินิจ  เจริญพานิช บอกพวกเรา
วา่ใหเ้กบ็ไวส้าํนกังาน อยา่นาํกลบับา้น เพราะจะเป็นอนัตรายในภายหลงั  ไปประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในฐานะที�ปรึกษาที�สาํนกังาน สกสค.จงัหวดั ศูนย์
ราชการ สาระที�คุยกนัในวนันี� มีเรื�องสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ครูประจาํการและครูบาํนาญใน
ชุมพรเสียชีวิตระหวา่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รวม ๑๒ ราย ถา้เป็นในประจาํการจะเสียชีวิตดว้ย



โรคมะเร็งเป็นส่วนใหญ่  รายงานการดาํเนินการโครงการใหส้มาชิก ช.พ.ค.กูเ้งิน โครงการที� ๓ อนุมติัไป
แลว้ ๖๘๔ ราย ยงัไม่อนุมติั ๖๒ ราย โครงการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เจา้หนา้ที�บอกว่าสมาชิก
สนใจนอ้ยเพราะไดซื้�อไปมากเมื�อโครงการที�ผา่นมา   โครงการคุรุธานี มีโครงการสร้างบา้นใหค้รูซื�อ ที�ตั�ง
โครงการติดถนนเอเชีย ใกลส้าํนกังานเขต มีผูจ้องแลว้ ๓๖ หลงั มีทั�งบา้นแฝด บา้นเดี�ยว ราคาตํ�ากวา่บา้น
จดัสรรของเอกชนทั�วไป เช่น บา้นแฝดชั�นเดียว ๓๖ ตารางวา ราคา ๖๙,๙๐๐ บาท บา้นเดี�ยวกท็าํนองเดียวกนั
ราคาลา้นตน้ๆ   โครงการอาวธุปืน มีปัญหาสาํหรับยี�หอ้บาเรตตา้ จากอิตาลี ยงัไม่มีกาํหนดที�จะส่ง
มอบ   เรื�องที�พิจารณาในวนันี� เป็นแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
วงเงิน ๗๓๓,๘๓๐ บาท  กรรมการจากสถาบนัพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร แจง้วา่ในเดือนกุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ 
จงัหวดัชุมพรจะเป็นเจา้ภาพแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งประเทศไทย งานนี�จะมีนกักีฬาและเจา้หนา้ที�
มาเยือนชุมพรประมาณ ๖,๐๐๐ คน  จากนั�นมีการประชุมคณะกรรมการพฒันาชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจงัหวดัชุมพร   มีสมาชิกยื�นกูง้วดนี�  ๑๔ ราย วงเงินตํ�าสุด ๗๐๐,๐๐๐ บาท สูงสุด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    บ่ายมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดาํเนินการทางวินยัและการใหอ้อกจากราชการของ
พนกังานเทศบาล  เรื� องแรก กรณีตอ้งพิจารณาวา่พนกังานเทศบาลแห่งหนึ�งกระทาํการโดยประมาท จน
เทศบาลตอ้งรับผิดชอบทางละเมิด หรือไม ่  เรื�องที�สอง เป็นการลงโทษทางวินยัคนงานทั�วไปของเทศบาล
แห่งหนึ�งละทิ�งหนา้ที�ราชการเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เรื� องที�สาม พนกังาน
เทศบาลแห่งหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�ราชการจนเกิดความเสียหายกบัเทศบาล  เรื� องที�สี�  กรณีกระทาํผิดวินยัโดยทาํ
ใหเ้อกสารสาํคญัของทางเทศบาลสูญหาย  ผลการพิจารณามีทั�งยก เห็นชอบ และขอขอ้มูลเพิ�มเติม   เยน็ไป
แวดดูเขาจดัหอ้งศูนยวิ์ชาการที�อาคารสหกรณ์เก่า มีครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร(สามแกว้) มาช่วยจดับอร์ด ๓ 
คน มีป้าเขียว ศน.รัตนา  ทรัพยส์มบูรณ์ กาํกบัการแสดง แวะไปทานอาหารอีสานที�ร้านไฝทอง จาํพวกส้มตาํ 
ซุปหน่อไม ้เพราะอยากลดนํ�าหนกั 
                    วนัพุธที0 ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  แต่งเครื�องแบบลูกเสืออยา่งทุลกัทุเล เพราะไม่ไดแ้ต่งนาน
แลว้ เฟอร์นิเจอร์ทั�งหลายหาไม่ค่อยเจอ กว่าจะเรียบร้อย ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปโรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา 
เพื�อเปิดอบรมนายหมู่ลูกเสือ ทราบว่ามีลูกเสือเขา้รับการอบรมมาจาก ๑๙ โรงเรียน  โรงเรียนปากนํ�าชุมพร
วิทยา วนันี� ดูร่มรื�นมีสวนหย่อมและแอ่งนํ�า ท่าน ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ บอกวา่กาํลงัจะปลอ่ยหอยขมลงในแอ่ง
นํ�าเพื�อใหน้ํ�าใส เพราะหอยขมจะกินแพลงตอนต่างๆทาํใหน้ํ�าสะอาด กเ็ป็นความรู้ใหม่  จะไปซื�อหอยขมจาก
แม่คา้ที�ตลาดปฐมพรสกั ๑ กก. ไปปล่อยในนํ�าตกหนา้สาํนักงานเพราะนํ�าขุ่นเร็ว ดว้ยเจา้ปลานิลกินพืชถ่าย
กองโตๆ  เปิดอบรมนายหมู่ลูกเสือชมเขาวา่ทั�งคนจดั วิทยากร ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูมี้วิสัยทศันเ์พราะวิชาลูกเสือ
เป็นสุดยอดแห่งบูรณาการ ขณะนี�กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้นาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
อยา่งจริงจงั  เสร็จแลว้เดินทางกลบับา้นพกัเพื�อเปลี�ยนเสื�อผา้ตามปกติ ท่านรองฯวิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์
นาํผลไมม้ามอบให ้๑ กระเชา้บอกวา่เมื�อวานก็มาหาแต่ผมไม่ไดเ้ขา้สาํนกังาน อยากใหอ้วยพรวนัเกิดให้
หน่อย รู้สึกวา่เราช่างแย่เต็มทีวนัเกิดลูกนอ้งไม่จดไม่จาํจนใหเ้ขามาทวง กอ็วยพรใหพ้บแต่สิ�งดีๆ ถ่ายโทษ
ยอ้นหลงัเลยชกัชวนท่านรองฯ ได ้๗ ท่านไปกินขา้วเที�ยงกนั ชื�อร้าน ค.คน หนา้เขาขุนกระทิง เจา้ของเป็น



คนเมืองลุง มีอาหารพื�นบา้นและอาหารป่า รสค่อนขา้งจดั ที�สาํคญัราคายอ่มเยา  บ่ายประชุมคณะกรรมการ
จดักรอบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ ตามมาตรา ๓๐ ค.(๒) 
                    ความจริง สพท.ชุมพร เขต ๑ ไดจ้ดักรอบไปครั� งหนึ�งแลว้ตามแนวทางของหนงัสือสาํนกังาน 
ก.ค.ศ. ที� ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๗๒๗  ลงวนัที� ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  และไดส่้งไปให ้สพฐ.พิจารณา แต่ยงัไม่ได้
รับคาํตอบ กไ็ดร้ับหนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ. ที� ศธ ๐๒๐๖.๓/๒๗๔๐  ลงวนัที� ๖  พฤศจิกายน ๒๕๔๙  เรื� อง
แนวทางการจดัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื�นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามกรอบอตัรากาํลงัในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและในสถานศึกษา ซึ� ง สพฐ.ก็มี
หนงัสือด่วนที�สุด ที� ศธ ๐๔๐๐๙/๑๒๑๕๙  ลงวนัที� ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  แนวทางใหม่ทาํใหมี้กรอบ
อตัรากาํลงัเพิ�มขึ�นในส่วนของโรงเรียน  กลา่วคือ ในสาํนกังานเขต ๖๕ อตัรา  ในโรงเรียนที�มีนกัเรียน 
๑,๕๐๐ คนขึ�นไป ๔ โรงเรียนๆละ ๒ อตัรา รวม ๘ อตัรา คือ โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา 
โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ในโรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียน ๘๐๐ คน- ๑,๔๙๙ 
คน จาํนวน ๖ โรงเรียนโรงเรียนละ ๑ อตัรา รวม ๖ อตัรา ไดแ้ก่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงชุมพร(วัดสุบรรณ
นิมิต) โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  โรงเรียนวัดพชัิยยาราม  โรงเรียนมาบอาํมฤตวทิยา โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๐ จงัหวดัชุมพร และโรงเรียนปะทิววทิยา 
                    ผมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่เมื�อมีแนวทางดาํเนินการใหม่ของเก่าก็เป็นอนัยกเลิกไป เพราะ 
สพท.ชุมพร เขต ๑ ไม่ไดอ้อกคาํสั�งแต่งตั�งใดๆไปก่อนหนา้นี�   จึงไม่มีปัญหาที�จะส่งผลกระทบสิทธิของคน
ใดคนหนึ�ง และจะใหย้ื�นความจาํนงใหม่อีกครั� ง  แนวทางหลกัๆกท็าํนองเดียวกบัที�ผมเคยเล่าใหฟั้งครั� งไป
ประชุม ผ.อ.เขตที�สุราษฎร์ธานี  จุดสาํคญั อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา จะตอ้งกาํหนดตวัชี� วดัใหช้ดัเจน  ซึ� ง 
สพฐ.ไดมี้ตวัอยา่งมาใหด้ว้ย  ที�ประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่แนวทางและตวัชี�วดัดงักล่าวถกูตอ้ง ครบถว้นดี
แลว้จึงไม่ไดเ้พิ�มเติมประเดน็ใดไปอีก เพียงแต่ทาํความชดัเจนใหป้รากฏในหวัขอ้บางรายการ  เช่น    
                    ๑.๒  สาขาวิชาที�จบการศึกษา  - ตรงกบัตาํแหน่ง ๕ คะแนน -ไม่ตรงกบัตาํแหน่ง ๔ คะแนน  มี
ผูต้ ั�งประเดน็วา่จะกาํหนดวุฒิสูงตํ�าเพียงใด ที�ประชุมมีขอ้ยุติว่าถือเอาวุฒิตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งเป็น
สาํคญั 
                    ๑.๔ ความสามารถพิเศษ ที�ประชุมเปลี�ยนถอ้ยคาํเป็น งานที�ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัเป็นพิเศษ
จากงานในหนา้ที�ตามปกติ  คงตอ้งใหเ้จา้ตวัแสดงหลกัฐานมา 
                    ๒.๒ ผลงานดีเด่น   ให้ถือเอาการยกยอ่งที�ดาํเนินการโดยภาคราชการ หรือหน่วยงานที�จดัตั�ง
โดยราชการ เช่น คณะกรรมการต่างๆ  
                    ๕. ความเหมาะสมอื�นและประโยชน์ที�ทางราชการไดรั้บ  จะใหเ้ขียนผลงานดีเด่น วิสยัทศันใ์น
ตาํแหน่งที�สมคัรไมเ่กิน ๕ หนา้กระดาษ A4 ให้กรรมการประเมิน 
                     กระบวนการประเมินจะมีการใหค้ะแนนส่วนบุคคลตามตวัชี�วดั  คนละ ๑ ค่าคะแนน เพื�อนาํไป
เปรียบเทียบกนัในตาํแหน่งที�ประสงคจ์ะรับการแต่งตั�ง ยกเวน้ขอ้ ๓. อาวโุสทางราชการ จะแปรผนัไปใน
การจดัลาํดบัและใหค้ะแนนในแต่ละตาํแหน่งที�ประสงคจ์ะรับแต่งตั�ง เหมือนสอบเขา้เรียนมหาวิทยาลยั  บาง



ตาํแหน่งอาจไดล้าํดบัที�ก่อน แต่บางตาํแหน่งอาจไปต่อคิวหลงั ขึ�นอยูก่บัคู่แข่ง 
                    การผา่นเกณฑก์ารพิจารณาตวับุคคลเขา้สู่ตาํแหน่ง ที�ประชุมใหถื้อเอาการสอบผา่น ภาค ก. ของ
ก.พ. หรือ ขึ�นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไวห้รือเคยขึ�นบญัชีไวใ้นการสอบแข่งขนัขององคก์รบริหารงานบุคคลหรือ
ส่วนราชการ ถือเป็นผูผ้า่นเกณฑก์ารพิจารณาบุคคลโดยอตัโนมติั  สาํหรับรายที�ไมผ่า่นกรณีดงักล่าวจะมีการ
ประเมินตามเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดขึ�น 
                    การจดักจ็ะจดัลงกรอบ ๖๕ อตัราก่อน ที�เหลือใครประสงคจ์ะอยูเ่ขตเหมือนเดิมก็จดัเป็น
ตาํแหน่งเฉพาะตวั  ใครประสงคจ์ะลงโรงเรียนกจ็ดัลงโรงเรียน และใครประสงคจ์ะไปเพิ�มอีก ๑ ระดบัใน
เขตอื�นในจงัหวดัเดียวกนัก็จะนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการร่วมระดบัจงัหวดั 
                    สาํหรับโรงเรียนนั�น ตาํแหน่งที�กาํหนดตามกรอบจะมีขึ�นต่อเมื�อมีผูป้ระสงคจ์ะไปรับการแต่งตั�ง 
โดยตดัตาํแหน่งและเงินเดือนตามตวัไป  กรณีไม่มีผูป้ระสงคจ์ะไปดาํรงตาํแหน่งกไ็ม่เกิดสิทธิL เรียกร้องให้
ทางราชการตอ้งจดัอตัรากาํลงัใหแ้ต่ประการใด  ทั�งหลายทั�งปวงที�วา่มานี� เป็นเรื�องของคณะกรรมการของ
เขต  แต่จะใชบ้งัคบัไดก็้ต่อเมื�อไดร้ับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา แลว้ 
                    เยน็แวะไปเยี�ยมคณะที�ปรับปรุงศูนยวิ์ชาการ และสร้างร้านกาแฟ  กาํลงัตีเพดานทราบวา่ไมไ้ม่
พอ ท่าน ผ.อ.ไพเราะ  ต่างประเทศ โรงเรียนบา้นเนินทอง กาํลงัไปเลื�อยไมเ้พิ�มเติม  
                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๒๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ปฏิบติังานในสาํนกังานตามปกติ  นายช่างกาํลงั
ก่ออิฐและฉาบปูนหอ้งขายของ หอ้งครัวและหอ้งนํ�า     ท่านหวัหนา้ปรีชา นุย้สุข บอกว่าเครื�องสุขภณัฑ์
ตามสเปคของผมราคาร่วม ๕๐,๐๐๐ บาท บอกเดินหนา้ต่อไป ไหนๆกท็าํอาคารใหญ่จนสวยแลว้อาคาร
ประกอบก็ตอ้งมีมาตรฐานในระดบัเดียวกนั โดยเฉพาะหอ้งนํ�า  ส่วนสีที�จะลงกบัอาคารหลงันี�ผมเลือกสีส้ม 
เพื�อเรียกนํ�ายอ่ยตามหลกัการจดัสีตกแต่งสาํหรับร้านอาหาร  มีผนงัวา่งที�อาคารดา้นหลงัพอสมควร คุยกนัว่า
จะจารึกรายชื�อผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหลายไวต้รงนี�  ทั�งประวติัอาคาร รายชื�อผูคุ้มงานและนายช่างทุกคน กาํลงั
ตดัสินใจวา่จะจารึกในแผ่นทองเหลืองหรือหินอ่อนดี  เที�ยงชกัชวนท่านรองฯวิมาน ดีทองหลาง รองฯขจี
ศกัดิL   อุย้นอง  รองฯสันทดั บุณยธรรมกลุ  รองฯจาระไน  ทิพยคี์รี และรองฯพนสั  ทองภูเบศร์ ไปทานขา้วที�
ร้านอาดาํ  มียาดองใหท้ดลองก่อนอาหารตามเคย  ผมไม่ดื�มเหลา้ อาดาํใจดีไปผสมกบันํ�าผึ�งมาให ้ รสเผด็
ร้อนพอสมควรเมื�อรวมกบัขา้วร้อนแกงร้อนเล่นเอาเหงื�อโซมกาย  บ่ายนั�งพิจารณาแฟ้มงานจนหมดเวลาทาํ
การ  คณะจากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๒ มาเยี�ยมเป็นรองฯ ผ.อ.เขตรุ่นใหม่  เคยร่วมงานกนั
มาสมยัรับผิดชอบเตรียมการจดัตั�งสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต ๒ เมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
สอบถามความเป็นไปของพรรคพวกในเขต ๒ ตามประสาคนที�คุน้เคย 
                    ที�ร้านกาแฟในเมืองวนันี�กาํลงัตีฝ้าเพดาน ใชไ้มก้ระถินณรงคท์ั�งแผ่นตีทบักนัไปมีลายไม้
สวยงาม  หากยอ้มสีเขม้ๆคงจะเด่นตระการตา  หอ้งนิทรรศการครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรจดัป้ายติดฝาผนงั
เสร็จแลว้ ๑ ดา้น ใหสี้สวยเด็กๆเห็นคงชอบ  ชั�น ๒ พื�นไมไ้ดล้งนํ�ายาทาเคลือบไมดู้เป็นของใหม่ขึ�นทนัที  มี
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาใหก้าํลงัใจคนงานหลายท่านเยน็นี� เช่น ผ.อ.อาํนวยพร  จนัทร์เกิด โรงเรียนวดัพิชยัยา
ราม  ผ.อ.กุลวดี  สุวรรณนิตย ์โรงเรียนวดัหูรอ ผ.อ.สุรพล  อินทรัตน์  โรงเรียนอนุบาลบา้นเนินสําลี 



                    วนัศุกร์ที� ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  เชา้นี�ประจาํทาํงานอยู่ที�เขต แกปั้ญหาเรื�องการขอใชที้�ราช
พสัดุของโรงเรียน กล่าวคือ กรณีส่วนราชการอื�น หรือองคก์รปกครองทอ้งถิ�นประสงคข์อใชที้�ราชพสัดุที�
โรงเรียนครอบครองอยูเ่พื�อสร้างสาํนกังาน จะดาํเนินการอยา่งไร  ความเห็นของผมกรมธนารักษเ์ป็นผูถื้อ
กรรมสิทธิL ที�ราชพสัดุตามกฎหมาย โรงเรียนถือครองเพื�อประโยชนท์างการศึกษา  ฉะนั�น การอนุญาตให้
ส่วนราชการอื�นหรือ อปท.สร้างสาํนกังานเป็นการประจาํ จึงไม่อาจอา้งวา่เป็นการใชที้�ราชพสัดุเพื�อ
ประโยชนท์างการศึกษาอีกต่อไป  ถา้จะใหเ้ขาสร้างสาํนกังานเป็นการประจาํเรากต็อ้งคืนที�ราชพสัดุดงักล่าว
ไปยงักรมธนารักษ(์ธนารักษจ์งัหวดั) แลว้ใหส่้วนราชการหรือ อปท.ขอใชก้บัธนารักษโ์ดยตรง  แต่ถา้เราจะ
ถือครองเพื�อใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาต่อไป กต็อ้งไม่อนุญาตใหเ้ขาใชใ้นลกัษณะดงักล่าว  ในอนาคตหาก
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนนิติบุคคลเปิดช่องใหโ้รงเรียนใชป้ระโยชนใ์นที�ดินราชพสัดุแตกต่างไปจาก
ปัจจุบนั  โรงเรียนอาจใหส่้วนราชการหรือเอกชนเช่าในลกัษณะการจดัประโยชน์ได ้ทางออกเวลานี� อยากให้
โรงเรียนสงวนที�ดินดงักล่าวไวเ้พื�อประโยชนท์างการศึกษา เพราะต่อไปที�ดินราคาแพงและหายาก 
                    มีเพื�อนครูมาติดต่อราชการที�เขตและแวะมาใหก้าํลงัใจ บอกเขาไปว่ากาํลงัใจดี ไม่ไดเ้สียอะไร
ไป ยกเวน้แต่โอกาสดา้นภาพลกัษณ์ของสาํนกังาน ที�เขตอื�นมองในทางบวกมาตลอด อาจเริ�มติดลบ กไ็ม่
เป็นไรคาํพระวา่ไวเ้กดิขึ�น  ตั�งอยู่ และดับไป คุยกบัเพื�อนฝงูต่างเขตเขาบอกของเขาหนกักวา่นี� อีกและเป็น
ฤดูกาลแห่งมรสุมปัญหา   มีครูยา้ยจากพทัลุงมารายงานตวั ๑ รายไปประจาํโรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์อาํเภอ
ท่าแซะ ถามเขาว่าเป็นคนที�ไหน เจา้ตวับอกเป็นคนเมืองลุง มีสามีเป็นคนท่าแซะ ผมบอกว่าผมก็คนเมืองลุง 
เขาบอกว่าสืบทราบมาแลว้ เลยโมไ้ม่ออก  ก่อนเที�ยงไปดูงานก่อสร้างดา้นหลงัถือโอกาสกินขา้วกบันกัการ
ภารโรง อาหารมื�อนี�คั�วกลิ�งเนื�อ  ไก่ตม้ข่า นํ�าพริกกะปิ  ท่าน ผ.อ.ศกัดิL ชยั  เสนีวงศ ์ประธานสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชุมพร จาํกดั มาร่วมวงดว้ย เลี�ยงไอศกรีมเป็นของหวาน  ถึงวนันี� มีการถามกนัว่าวนัไหนจะเปิด
ฉลองอาคารใหม่ สญัญาว่าไม่ใหพ้น้ พ.ศ.๒๕๔๙ แน่นอน คงตอ้งจดัสองวนัสองคืน ของนกัการภารโรง ๑ 
ของครูผูบ้ริหารอีก ๑ 
                     บ่ายมีการประชุมทางไกลจาก สพฐ. มีท่านเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
เป็นประธานการประชุม แมร้ะบบจะมีปัญหาการส่งสญัญาณบา้งแต่กพ็อรู้เรื�อง เรื�องแรกเป็นการซอ้มความ
เขา้ใจในการเตรียมการเพื�อประชุม ผ.อ.เขต ทั�วประเทศ ระหวา่งวนัที� ๗ - ๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๙  เรื�องที�สอง
เป็นการเตรียมงานโครงการร้อยรักสามคัคีร่วมสร้างความดีถวายในหลวง ที�กาํหนดจดัพร้อมกนัทุกโรงเรียน
ทั�วประเทศในวนัที� ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๙  เรื� องที�สาม ซกัซอ้มความเขา้ใจให้งดการเชิญเลขาธิการ และรอง
เลขาธิการไปเปิดงานต่างๆในเขตพื�นที�เพราะไม่มีเวลา เรื�องที�สี�  ใหร้ะมดัระวงัไฟฟ้าลดัวงจรในอาคารไม้
เก่า  เลิกประชุมกลบัไปนั�งทาํงานต่อจนเยน็  วนันี� ไม่กลบัเมืองนนท์เพราะพรุ่งนี� มีพิธีถวายราชสดุดีลน้เกลา้
รัชกาลที� ๖ ของคณะลูกเสือจงัหวดัชุมพร  

๒  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 



                        วนัจันทร์ที0 ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้มีพิธีเปิดการอบรมตน้ทุนผลผลิต รุ่นที� ๑ ณ ห้อง
ประชุมขุนกระทิง ๑ ชั�น ๓ ไดบ้รรยายพิเศษตามสมควร  ลงมาเซ็นแฟ้มเอกสาร แลว้ไปทาํบุญที�วดัเพื�อให้
เกิดความสบายใจเพราะเมื�อวานบ่ายก็มีการโพสตเ์วบ็บอร์ดใส่ความผมทั�งบนเวบ็บอร์ด สพฐ. และของ
ชุมพร เขต ๑ ความว่า  

"ข่าวการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน สพท. ชุมพร เขต1 เมื�อคราวที�แลว้ นยัวา่ ผอ. กาํจดั คงหนู 

คุมเกมแทบไม่อยู่ เมื�อถูกถามเรื�องการยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ�งไม่มีความเป็นธรรมเลย อ.ก.ค.ศ. 
ผูอ้อกหลกัเกณฑก์ารยา้ยเพื�อใหเ้กิดความยุติธรรม เพื�อใหเ้ป็นวิทยาศาสตร์ 

เพื�อใหต้อบคาํถามไดสุ้ดทา้ยก็ลม้ครืน เพราะ อ.ก.ค.ศ กเ็ป็นเพียงตรายางให ้ผอ. กาํจดัจดัปัVมอยา่งง่ายดาย 

และคาํตอบที� ผอ. กาํจดั ตอบในที�ประชุมคือ “พวกคุณตอ้งดูตวัเองดว้ยว่าเป็นเรือยาวหรือเรือเลี�ยมจุ๊น” 

นี�หรือคือคาํตอบของคนเป็น ผอ. เขต คนนะไม่ใช่เรือ เพราะเรือหากถูกขดุรูปทรงไหนมา ก็เป็นเรือชนิดนั�น
ไป 

เปลี�ยนแปลไม่ได ้แต่คนเปลี�ยนแปลงได ้พฒันาได ้เราตอ้งวดักนัที�ผลงาน ความสามารถ ความตั�งใจ 

มิใช่วดัจากรูปลกัษณ์ภายนอกเดิมๆ อยา่เอาขา้งสี ไถไปใหแ้สบเนื�อเลย ผอ. กาํจดั ตอ้งรู้ตวัเสียทีวา่ 

การกระทาํของคุณไดท้าํใหค้นดีหมดกาํลงัใจ บาปหนกันะ ผอ. 
ดูๆไปแลว้ ผอ. กเ็หมือนคนมือถือสากปากถือศีล ไดเ้คยติดตามบทความ แนวคิดที� ผอ. 
สื�อสารกบัขา้ราชการครูอยูเ่ป็นประจาํว่า คนเราตอ้งเคารพหลกัเกณฑที์�เราตั�งขึ�นมา 

เหมือนเราเป็นคนปั� นพระพุทธรูป ปั� นขึ�นมาแลว้กต็อ้งใหค้วามเคารพ แต่สิ�งที� ผอ. 
ทาํมนัช่างขดัแยง้กนัสุดขั�ว อยา่งไรเสียบาปกรรมตอ้งตามสนอง ขอประชาสมัพนัธ์ให้ชาวจงัหวดัชุมพร 

และใกลเ้คียงทราบไวว้า่ ถา้อยากไดดี้ในสมยั ผอ. กาํจดั ตอ้งปรับเปลี�ยนตวัเองใหเ้ป็นคนประจบสอพลอเก่ง 

หรือเป็นผูมี้เงินหนา ถา้เป็นญาติของผูก้ารภาค 8 ก็ใชไ้ด"้ 

  

กลบัมาไดป้ระสานกบัผูส้ันทดักรณีถึงวิธีที�จะไดพ้บตวัและแลกเปลี�ยนสนทนากบั IP๑๒๔.๑๒๑.๗๙.๑๑๒ 
เผื�อจะสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัได ้เพราะรู้สึกว่าจงใจใส่ความผมแบบให้มอดมว้ยจมธรณี  สมยันี�
เทคโนโลยีเจริญสามารถสร้างความเจบ็ปวดใหก้นัแบบไร้พรมแดน ที�ลาวเรียกวา่ ฟ้าบ่กั�น แต่ร่องรอยก็ถกู
เกบ็อย่างละเอียดเช่นเดียวกนั  เวบ็ไซดเ์ปรียบเสมือนจอในการแสดงผลแห่งการสื�อสารใหป้รากฏ จะบอก
ที�มาของบริการอินเตอร์เน็ต เช่น Asia Internet  Cs Internet หรือ TrueHisp เดีOยวนี� มีทั�งผ่านโทรศพัทบ์า้น
และโทรศพัทมื์อถือ จากเครื�องโทรศพัทที์�หมุนไปยงัศูนยบ์ริการเชื�อมต่อก็จะถูกบนัทึกวนัเวลาไวเ้พื�อเรียก
เกบ็ค่าบริการและคิดเวลาที�บริการ จุดนี� เจา้หนา้ที�จึงสามารถตรวจสอบไดว้า่หมายเลขโทรศพัทใ์ดที�หมนุเขา้
ศูนยบ์ริการอินเตอร์เน็ตเพื�อไปเขียนขอ้ความในเวบ็บอร์ดไดอ้ยา่งง่ายดาย  ขอ้ความที�เขียนขึ�นก็อาจเขา้
ลกัษณะหมิ�นประมาทซึ� งเป็นความผิดทางอาญาเหมือนการใส่ความโดยวิธีอื�นๆ การประชุมประจาํเดือนของ



ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั สพท.ชุมพรเขต ๑ กไ็ดเ้ปิดโอกาสใหค้นสอบถามปัญหาต่างๆ ผมกจ็ะตอบอธิบาย
ใหท้ราบ ซึ� งที�ประชุมส่วนใหญ่ก็เขา้ใจ  การพิจารณายา้ยผูบ้ริหารกไ็ม่มีอะไรซบัซอ้นคณะกรรมการ
กลั�นกรองกพิ็จารณาและลงมติใหค้ะแนนจนไดข้อ้สรุป แต่ก็เกิดข่าวลือการแต่งตั�งผูอ้าํนวยการมธัยมศึกษา
แห่งหนึ�งวา่ผมไปเอาผูไ้ดค้ะแนนลาํดบั ๔ มาแต่งตั�งบา้ง เอาคนอาวุโสนอ้ยมาตั�งบา้ง ซึ� งคลาดเคลื�อน  ความ
จริงไดเ้สนอตั�งตามที�คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาใหค้ะแนนเป็นลาํดบั ๑ และอาวุโสลาํดบั ๑ นาํเขา้ขอ
อนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา  ส่วนเรื�องเรือนั�นก็อุปมาอุปไมยใหฟั้งว่า การพิจารณายา้ยไปดาํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมประจาํจงัหวดั ลาํพงัผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมดว้ยกนักท็าํเอากรรมการ
ปวดเศียรเวียนเกลา้แลว้  ฉะนั�น ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสกไ็ม่น่ามุ่งมั�นเอา
เป็นเอาตายกบัการยา้ยครั� งนี� ดว้ย เหมือนเขาแข่งเรือยาว เราเป็นเรือเอีVยมจุน้จอดดูเฉยๆกไ็ด ้ หรือภาษา
ชาวบา้นที�ว่าชา้งสารชนกนัหญา้แพรกอยู่เฉยๆ  ผมทาํใจไดถ้า้การแต่งตั�งโรงเรียนมธัยมประจาํจงัหวดัส่งผล
ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนมธัยมบางรายโกรธผม แต่จะแปลกใจอยา่งมากถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมหรือ
โรงเรียนขยายโอกาสโกรธผมดว้ย เพราะไม่ไดรั้บการแต่งตั�งในครั� งนี�  กไ็ม่ทราบจะอธิบายอย่างไร ไม่ใช่ดู
หมิ�นดูแคลนความสามารถของท่านหรอก คุณภาพของท่านคบัแกว้หาตวัจบัยากเช่นกนั แต่ผมตาํหนิตวัเองที�
ไม่เก่งกลา้สามารถพอจะทาํเรื�องอยา่งนั�นไดใ้นวนันี�  
                        บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการยา้ยผูบ้ริหารตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  สาํหรับผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นการยา้ยเพื�อประโยชนร์าชการมีการอภิปรายกนั
ค่อนขา้งละเอียดเป็นรายคนสาํหรับผูที้�แสดงความจาํนงเขา้สนามครั� งนี�  ที�สุดที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้
ยา้ย นายพีรพล  ภกัดีเสนา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนประชานิคม 
๒  นายไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหินกบ เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม 
และนายสิรินทร์  นาพญา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประชานิคม ๒ เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปากนํ�า(เผดิม
จีนนาวาสงเคราะห์)  นายสุทศัน ์ วิเศษสมบติั รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา เป็นรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สาํหรับผูอ้าํนวยการโรงเรียนและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนตั�งใหม่ จะ
ใหม้าเลือกโรงเรียนพรุ่งนี� ใหม่ทั�งหมด  กมี็คนสอบถามเหมือนกนัวา่วา่ที� ผ.อ.ใหม่เคยมาเลือกโรงเรียนไป
ครั� งหนึ�งแลว้ ทาํไมเรียกมาเลือกใหม่พร้อมรายที� ๓  กต็อ้งตอบในทางกฎหมายวา่การคดัเลือกครั� งนี� ตอ้ง
แต่งตั�งตามลาํดบัที�ที�สอบคดัเลือกไดด้งัที�ปรากฏเงื�อนไขในประกาศ  ฉะนั�นตราบเท่าที�ยงัไม่มีมติ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื�นที�การศึกษาในการแต่งตั�ง ผูส้อบคดัเลือกไดย้อ่มมีสิทธิเปลี�ยนใจและเลือกตาํแหน่งวา่งตามลาํดบัที�ได้
เสมอ แมแ้ต่ผูที้�บนัทึกสละสิทธิL ไปก่อนนี�ก็อาจเปลี�ยนใจมาใชสิ้ทธิL ได ้จนกว่าจะมีการแต่งตั�งในลาํดบัถดัจาก
ตนเอง สิทธิดงักล่าวจึงหมดไปตามกฎหมาย  เหมือนคนที�ยื�นใบลาออกจากราชการ สามารถเปลี�ยนใจได้
จนกว่าใบลาจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   ก็มีคนตาํหนิอีกว่าแลว้ไปเรียกใหเ้ลือกล่วงหนา้ก่อนประชุม อ.
ก.ค.ศ.เขตหลายวนัทาํไมกนั เรื�องนี� กต็อ้งสารภาพผิด วา่ไม่คาดคิดจริงๆวา่ ผ.อ.สมหวงั  สระเพชร จะ
ประสบอุบติัเหตุจนเสียชีวิต  



 
                        วนัองัคารที0 ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  งดงานพบปะยามเชา้ การเปิดงาน หรือร่วมเป็นเกียรติ
ใดๆในวนันี�   ประสานกบัทีมงานตามล่าIP๑๒๔.๑๒๑.๗๙.๑๑๒ ซึ�งเขา้ใกลเ้ป้าหมายไปเรื�อยๆ คาดวา่จะได้
พบหนา้ในเร็ววนั ซึ� งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายดว้ยดี  นอ้งๆในสาํนกังานกเ็ป็นเดือดเป็นร้อนแทน ใครมี
พวกมีญาติที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดก้ช่็วยกนัอยา่งเต็มกาํลงั  หากไปถึงเป้าหมายไดจ้ะช่วยใหพ้ฤติกรรม
ทาํนองนี�ลดลง และผมเองจะไดค้ลายขอ้สงสัยวา่เขาโกรธเกลียดเราเรื�องอะไร  เพราะถึงวนันี�ผมเชื�อมั�นวา่ 
คนทาํเป็นผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทย เคยไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั�นจากราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั�ง  แต่กภ็าวนาวา่ขออย่าให้เป็นอย่างที�คิด เพราะหากเป็นจริง แปลวา่เขาขาด
จริยธรรมและจรรยาบรรณของครูและของสัตบุรุษ  ลงไปดูความกา้วหนา้ในการก่อสร้างโรงครัวและหอ้งนํ�า
อาคารสวสัดิการกาํลงัก่ออิฐฉาบปูน งานลไุปมากแลว้  เยน็ไปแวะที�ร้านกาแฟและศูนยวิ์ชาการก็กาํลงัจะ
แลว้เสร็จ  ส่วนพื�นที�การจดันิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวักาํลงัตกแต่งภายใน  
                        วนัพุธที0 ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ที�ศาลา
กลางจงัหวดัชุมพร ศูนยร์าชการ วนันี�สรรพากรพื�นที�ชุมพรไดม้อบหนงัสือวิทยาศาสตร์ใหผ้มและผอ.สพท.
ชุมพร ๒ เป็นตวัแทนรับมอบจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัไปใหโ้รงเรียนในสังกดั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัได้
เสนอขอ้มลูคุณภาพการศึกษาของชุมพรในทางลึก และยงัไดก้รุณาส่งเจา้หนา้ที�ไปศึกษารายละเอียดจาก
จงัหวดันนทบุรี ท่านย ํ�าวา่การศึกษาเป็นเรื�องพฒันาในลาํดบัแรกสาํหรับชุมพร การประชุมจบลงหลงัเที�ยง
เลก็นอ้ย บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื�นที�การศึกษา มีเรื�องเสนอ เขา้พิจารณาหลายเรื�อง แต่ละเรื�อง
คณะอนุกรรมการไดซ้กัไดถ้ามอย่างละเอียดในทุกประเดน็ ผมและผูเ้กี�ยวขอ้งไดชี้�แจงขอ้มลูที�เพียงพอ
สาํหรับการตดัสินใจของท่าน   เยน็รับข่าวว่าประชาชนบา้นร้านตดัผมไมพ่อใจที�เขตจะโยกยา้ยผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนนายพีรพล  ภกัดีเสนา ไปที�อื�นจะเคลื�อนขบวนมาประทว้งที�ศาลากลางจงัหวดั  ผมติดต่อนายพี
รพล  ภกัดีเสนา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม ทราบวา่ท่านไปหาหมอ ท่านกเ็ขา้ใจเจตนาของผมใน
การยา้ยครั� งนี� เพื�อลดกระแสและแกปั้ญหา ที�สืบเนื�องมาจากปี ๒๕๔๖ ซึ� งมีการร้องเรียนวา่คุณครูไดล้งโทษ
นกัเรียนดว้ยการให้กระโดดตบ ๓๐๐ ครั� งจนลม้ป่วยเขา้โรงพยาบาล สาํหรับผูอ้าํนวยการโรงเรียนกถ็ูก
กล่าวหาวา่ลงโทษเฆี�ยนตีนกัเรียนดว้ยหางปลากระเบน จบันกัเรียนไปขงัในกรงรวมกบันกเหยี�ยว  สมยันั�น
ผมไดต้ั�งกรรมการสืบขอ้เท็จจริงและกรรมการเห็นวา่ครูและผูอ้าํนวยการไม่มีเจตนาร้ายต่อนกัเรียนกไ็ดว้า่
กล่าวตกัเตือนไปแลว้  แลว้จู่ๆสาํนกังานเขตกไ็ดรั้บหนงัสือจาก สพฐ. ส่งมติของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มาให ้สรุปวา่การกระทาํของครูและผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นการละเมดิศักดิPศรีความ
เป็นมนุษย์ เหตุผลอื�นๆที�กล่าวอา้งฟังไม่ขึ�น พร้อมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการ (๑) ดาํเนินการ
ทางวินยั   (๒) พิจารณาวา่นายพีรพล  ภกัดีเสนา ควรจะเป็นผูบ้ริหารต่อไปหรือไม ่(๓) แจง้ความกล่าวโทษ
ทางอาญา และอีก ๒ ขอ้เป็นมาตรการดูแลการลงโทษและการส่งเสริมใหค้รูคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนซึ� งเป็น
ภาพรวมที�ให้กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการ 
                        มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลผกูพนัตามกฎหมายต่อบุคคลและหน่วยงานที�



เกี�ยวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการ หากเพิกเฉยกจ็ะมีมาตรการตามลาํดบั กล่าวคือ รายงานนายกรัฐมนตรีใหส้ั�งการ 
หากไม่ดาํเนินการอีกตอ้งรายงานรัฐสภา  ในการดาํเนินการตามมติก็มีเงื�อนไขเวลากาํหนดไวด้ว้ย และท่าน
เลขาธิการ กพฐ. ไดเ้ร่งรัดติดตามเรื�องนี� เป็นพิเศษ  การยา้ยครั� งนี� เพื�อจะไปอธิบายกบัคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็น  (๓) ที�ใหพิ้จารณาวา่นายพีรพล  ภกัดีเสนา ควรจะเป็นผูบ้ริหารต่อไปหรือไม ่
อยา่งนอ้ยการเปลี�ยนที�ทาํงานก็น่าจะดีกวา่การเปลี�ยนสายงานเป็นครูผูส้อน  ผมไดส่้งท่านรองฯขจีศกัดิL   อุย้
นอง และผูอ้าํนวยการฯไพเราะ  ต่างประเทศ เขา้พื�นที�ไปในคืนนี�   
  

พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

         " มาตรา 30 เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 แลว้ ถา้บุคคลหรือหน่วยงานมิไดมี้การดาํเนินการ 
ตามมาตรการ การแกไ้ขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดาํเนินการแลว้ แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ โดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ให้คณะกรรมการ รายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื�อสั�งการใหมี้การดาํเนินการ ตามมาตรการ
การแกไ้ขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บรายงาน ในการนี� ให้
คณะกรรมการกาํหนดรายละเอียด ในการใชอ้าํนาจตามกฎหมาย เพื�อการสั�งการ ของนายกรัฐมนตรีดว้ย เวน้
แต่การดาํเนินการตามมาตรการการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั�น ไม่อยูใ่นอาํนาจ ของ
นายกรัฐมนตรี ที�จะสั�งการได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตามมาตรา 31  

          มาตรา 31 ในกรณีที�ปรากฏวา่ไม่มีการดาํเนินการหรือสั�งการใหด้าํเนินการ ตามมาตรการการแกไ้ข
ปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 30 ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อ รัฐสภาเพื�อดาํเนินการต่อไป 
ทั�งนี�  ในการรายงานต่อรัฐสภา ดงักล่าว หากคณะกรรมการเห็นวา่ จะเป็นประโยชนต่์อประชาชนโดย
ส่วนรวม คณะกรรมการจะเผยแพร่กรณีที�ไม่มีการดาํเนินการ ตามมาตรการการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนั�น ใหส้าธารณชนทราบกไ็ด ้" 

วนัพฤหัสบดทีี0 ๓๐  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ตื�นมาตั�งแต่ตี ๔ เพราะตอ้งเตรียมการสาํหรับชี�แจงประชาชนที�ก่อ
ตวัคดัคา้นการยา้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม นั�งทบทวนขอ้กฎหมายต่างๆ ไตร่ตรองอยา่งพินิจ
พิเคราะห์ถึงกรณีนี�วา่ผมเองมีความประสงคดี์ต่อตวัผูอ้าํนวยการแท้ๆ  แต่ทาํไมเจา้ตวัไม่เขา้ใจสถานการณ์ 
มติตาม (๓)ที�ใหพิ้จารณาวา่นายพีรพล  ภกัดีเสนา ควรจะเป็นผูบ้ริหารต่อไปหรือไม่  ถา้แปลกนัอยา่ง
ตรงไปตรงมาเขาตอ้งการให้ปลดออกจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ผมจะเลี�ยงประเด็นนี� เพื�อจะชี�แจง
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ขณะนี� ท่านผูอ้าํนวยการไม่มีพฤติการณ์ดงักล่าวแลว้ ได้
ประพฤติปฏิบติัเยี�ยงครูที�ดี และเพื�อไม่ใหมี้การเผชิญหนา้กบัประชาชนที�มีความเห็นไม่ตรงกนั สาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษา ไดย้า้ยขา้ราชการดงักล่าวไปปฏิบติัหนา้ที�ที�โรงเรียนอื�นแลว้  หากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเห็นพอ้งดว้ยกจ็ะไดยุ้ติเรื�อง  ในอนาคตภายหนา้เป็นไปไดที้�ท่านจะกลบัไปปฏิบติัราชการ



ที�โรงเรียนเดิมได ้  
                            เชา้ไดร้ายงานเหตุการณ์ใหคุ้ณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.ไดร้ับ
ทราบ และประสานกบัท่านรองฯขจีศกัดิL   อุย้นอง ที�เกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื�นที�ตั�งแต่เมื�อคืน ไดเ้รียน
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรทราบสถานการณ์ ท่านนายอาํเภอท่าแซะ และปลดัอาํเภอไดป้ระสาน
เหตุการณ์เป็นระยะ  มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาสมทบกบัผมเพิ�มขึ�นเรื�อยๆจาก ๓ อาํเภอในเขตพื�นที�ดูคร่าวๆ
ประมาณครึ� งร้อย  เพื�อเป็นกาํลงัใจและร่วมแกปั้ญหา ในที�สุดการเจรจาในพื�นที�ไม่ไดผ้ล ประชาชนได้
เดินทางมายงัศาลากลางจงัหวดัประมาณ ๓๐๐ คน  ผม ท่านปลดัจงัหวดั และนายอาํเภอท่าแซะ ไดชี้�แจงทาํ
ความเขา้ใจกบัพี�นอ้งประชาชนที�หอ้งประชุมชั�น ๔ เริ�มดว้ยใหเ้ขาแสดงความรู้สึกและความตอ้งการที�
เดินทางมาครั� งนี�   ผูแ้ทนทุกคนยืนยนัวา่มีความรักความศรัทธาในตวัท่านผูอ้าํนวยการฯพีรพล  ภกัดีเสนา 
อยากให้อยู่ที�โรงเรียนบา้นร้านตดัผมจนเกษียณอายรุาชการ  ท่านปลดัจงัหวดัไดท้าํความเขา้ใจวา่ขา้ราชการ
เมื�อผูบ้งัคบับญัชามีคาํสั�งใหย้า้ยก็ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�ง   ท่านเองกย็า้ยไปหลายจงัหวดัทั�วประเทศ   ผมได้
ชี�แจงใหท้ราบวา่ผมเองก็อยู่ในกลุ่มคนรัก ผอ.พีรพล และปรารถนาใหท่้านไดอ้ยู่ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนจนเกษียณอายรุาชการเช่นกนั  แต่มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครั� งนี� ใหญ่หลวงนกั จะวางเฉย
ไม่ดาํเนินการใดๆย่อมไม่เกิดผลดีต่อตวัท่าน ผอ.แน่ จาํจะตอ้งผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบาโดยการโยกยา้ยไปใหห่้าง
ปัญหาสักหน่อยคงจะพอช่วยบรรเทาได ้เปรียบไดด้ั�งชา้งกาํลงัจะเหยียบท่าน ผอ. ผมมาแบกหนีไปใหพ้น้
เทา้ชา้ง ใชเ้วลาชี�แจงไม่นาน ผมไดรั้บเสียงปรบมือจากพี�นอ้งประชาชน เขาเขา้ใจและยินดีใหค้วามร่วมมือ
ทุกประการ เพราะเขารักท่าน ผอ.พีรพล  ภกัดีเสนา  จึงแยกยา้ยกนักลบั แต่กลบัไปแลว้อาจไดข้อ้มูลใหม่จน
เกิดเหตุประทว้งขึ�นอีกกไ็ด ้ยงัไม่น่าวางใจเหมือนสึนามิ 
                            พรุ่งนี�ผมมีประชุมเรื�องการนาํการคิดวิเคราะห์สู่หอ้งเรียน  ที�โรงแรมบางกอกพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร  จึงตอ้งเดินทางเขา้กรุงเทพฯ โดยรถยนตข์องตนเอง ออกจากชุมพรเวลาประมาณ ๑๕ 
นาฬิกา ความอ่อนลา้ทั�งร่างกายและสมองทาํใหใ้ชค้วามเร็วสูงไม่ได ้กวา่จะถึงที�พกัเกือบ ๔ ทุ่ม ความจริงมีผู ้
เห็นใจในความอ่อนลา้อยากจะช่วยขบัรถมาส่ง ผมบอกเขาวา่ไม่เป็นไร พอขบัไปได ้เพราะรู้สึกเขด็ขยาดใน
ความปากร้ายของครูชุมพรบางคน ที�เขียนด่าสาดเสียเทเสียในเวบ็บอร์ด หากจบัไดคุ้รุสภาคงตอ้งเรียกใบ
ประกอบวิชาชีพคืน  ท่านผูว้่าราชการจงัหวดับอกวา่ใหคิ้ดเสียว่าเราเป็นภูเขาทอง ใหสุ้นขัฉี�รดบา้งกไ็ม่เห็น
เป็นไร  การตรากตรําและพกัผอ่นนอ้ยเริ�มทาํใหสุ้ขภาพย ํ�าแยล่ง รู้สึกไดว้า่กาํลงัจะป่วย  เจ็บคอและไอไม่
อยากเป็นหวดัเลย เพราะเป็นแลว้ทุกขท์รมาน เป็นนานถึงจะหาย  หมอดูนิรนามบอกวา่ขณะนี� เป็นช่วงที�ดาว
องัคารเขา้มาแทรก ภาษาโหรบอกวา่เป็นโลกาวินาศจะมีเรื� องราวต่างๆไปจนกวา่จะสิ�นเดือนธนัวาคม 
๒๕๔๙  เขาบอกวา่ไม่เชื�อก็อยา่ลบหลู ่ 
                            วนัศุกร์ที0 ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมเรื�อง Thinking Skills Policy Seminar ที�
โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูนํ�า เป็นการนาํกระบวนการคิดสู่หอ้งเรียน  ผูเ้ขา้สัมมนามีผูท้รงคุณวุฒิทุก
สาขาวิชา มีอาจารยม์หาวิทยาลยั  พระสงฆที์�สนใจเช่นพระดุษฎี เมธงฺกโุร จากสาํนกัปฏิบติัธรรมวดัทุ่งไผ ่

อาํเภอเมืองชุมพร ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก ์และ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 



ประมาณ ๑๐ เขต  วิทยากรหลกัคือ Professor Carol  McGuinness  จาก Queen's University Belfast, 

Northern Ireland และผูท้รงคุณวฒิุอีกประมาณ ๑๐ ท่าน ผูก้าํกบัการแสดงตั�งแต่ตน้จนจบคือ คุณหญิง
กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  ผมไดแ้ต่ฟังเพราะเริ�มเป็นหวดั แต่กอ็ยูส่มัมนาตลอดเพราะเกรงใจ "นาย"  สายๆ
ไดรั้บข่าวว่านกัเรียนโรงเรียนบา้นร้านตดัผมมาเรียนเพียง ๑๐ คน ที�เหลือหยุดประทว้งการยา้ยผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  คณะจากสาํนกังานเขตไดเ้ขา้ไปดูเหตุการณ์และโทร.มารายงานวา่ชาวบา้นตอ้งการใหผ้มเขา้ไป
เพื�อยืนยนัวา่ ผอ.พีรพล  ภกัดีเสนา จะไดย้า้ยกลบัมาในเวลาอนัควร  ฟังแลว้กส็ะทอ้นใจ การยา้ยครั� งนี� เจตนา
จะช่วยเขาใหร้อดพน้จากมติคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติแท้ๆ  แต่ถูกแปลเจตนาวา่กลั�นแกลง้  คงจะจริง
เหมือนหมอดูบอกทาํอะไรก็พลาดไปหมด  รู้อยา่งนี� วางตวัอุเบกขาพิมพห์นงัสือนาํส่งสาํนวนสอบสวนและ
มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปยงัคณะกรรมการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา ใหต้ดัสินว่าควรจะเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพครูประเภทผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หรือไม ่กห็มดภาระ ง่ายๆสบายๆ หากไม่เพิกถอนกไ็ม่ตอ้งทาํอะไร หากเพิกถอนกส็ั�งให้พน้ตาํแหน่งไป ถึง
วนันี� คิดว่าคงจะตอ้งยุติบทบาท "ผูใ้จดี"เสียที และวา่ไปตามระเบียบอยา่งเคร่งครัดจะสบายใจกวา่  ได้
ประสานกบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายข่าวและฝ่ายความมั�นคงไดติ้ดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด  เลิกสัมมนาแวะไป
ขนส่งสายใตเ้พื�อรับยาแกห้วดัที�ฝากเจา้หนา้ที�หนา้หอ้งไปรับจากแพทยป์ระจาํตวัที�ชุมพรฝากรถทวัร์มาให้ 
เพราะทานแลว้หายเร็ว  ผมจะลงกลบัมาชุมพรประมาณวนัที� ๑๒  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ เพราะมีรายการประชุม
ที�กรุงเทพฯ   

                            มีผู้สอบถามมาว่าผมจะย้ายหรือเปล่า ดูแล้วคงต้องอยู่กบัชุมพรไปจนครบเทอม อย่างเร็ว
คงหลงัเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๐ แต่ผู้บังคับบัญชาอาจต่ออายุได้อกีครั�งละปีไม่เกนิ ๒ ครั�ง  นี0ว่ากันตาม
กฎหมาย แต่คนตดัสินใจคือผู้บังคับบัญชา  จงึเลิกคิดเพราะไม่ใช่หน้าที0ของเราเป็นหน้าที0นาย ลําพงัหน้าที0
เราเองกค็ิดจนปวดสมองแล้ว จะไปแย่งหน้าที0นายคิดอกี...เหนื0อยเปล่าๆ 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  

  

 
  

 
                     



๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจันทร์ที0 ๔   ธันวาคม  ๒๕๔๙   เป็นวนัลาหยดุราชการเพื�อตรวจสุขภาพตามที�เคยเล่าให้
ฟัง หลงัการผา่ตดัเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เจอคุณหมอเที�ยวนี�กลายเป็นคนสูงวยั คนป่วยกสู็งวยั สรุปว่าแก่กนัไป
ทั�งคู่  ใชเ้วลาไม่นานนกัก็เรียบร้อย  ไปส่งลูกสาวที�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และรับเพื�อนเก่าสมยัเรียน
มธัยมศึกษาอีกหนึ�งครอบครัว ขบัรถขึ�นทางยกระดบัถนนบรมราชชนนี ผา่นพุทธมณฑล ไปบรรจบกบัถนน
เพชรเกษม  มุ่งหนา้ไปกาญจนบุรี  ถนนดีกวา่เก่ามาก มีสะพานขา้มทางรถไฟที�บา้นโป่งไม่ตอ้งคอยระวงั
อีก  แวะทานขา้วเที�ยงที�ร้านลุงหนวด  ตลาดท่าเรือ ผดัขี� เมารสชาติชั�นหนึ�ง ตม้ยาํกุง้ก็รสดี   กาญจนบุรีกาํลงั
มีงานสัปดาห์สะพานความแม่นํ�าแคว ผูค้นขวกัไขว ่รถนกัท่องเที�ยวมีมาก  แวะส่งเพื�อนที�บา้นในเมือง เขา
ติดประชุมกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเคลื�อนที�ในตอนบ่ายจึงแยกกนั นดัเจอกนัตอนเยน็อีกครั� ง  ผมขบัรถเขา้สายไทร
โยค - ทองผาภูมิ -  สงัขละบุรี  สองขา้งทางเป็นไร่ออ้ยมีภูเขาเป็นฉากหลงั มีเพิงขายผลผลิตการเกษตร และ
กลว้ยไมป่้าเป็นระยะๆ เมื�อปี ๒๕๓๑ ผมรับราชการที�อาํเภอสังขละบุรี ใชเ้ส้นทางนี�จนจดจาํหลุมบ่อได ้
วนันี�ผิวจราจรเรียบและกวา้งกวา่เก่ามาก   ผา่นนํ�าตกโทรโยคนอ้ย นํ�าตกโทรโยคใหญ่ ถึง อบต.ไทรโยค 
เกือบ ๔ โมงเยน็ ติดต่อราชการที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทรโยค ทุกอยา่งเสร็จลงเกือบ ๑๗.๐๐ น. ขา
กลบัแวะซื�อผลผลิตเกษตรประเภทมนัเทศ มนันก และกลว้ยไมต้ามสมควร  ถึงตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 
๒ ทุ่ม แวะไปทานอาหารเยน็ที�แพชุกโดน ยอ้นยคุไปสมยัปี ๒๕๒๖ - ๒๕๓๔ แพอาหารเมืองกาญจนบุรีมี
มากมายมีทั�งนั�งโต๊ะและนั�งพื�นมีหมอนอิง ดื�มกินอิ�มแลว้ อยากเอนกายกน็อนไดต้ามอธัยาศยั   วนันี� เดิมตั�งใจ
จะแวะไปซื�อมีดกะเหรี�ยงสักเล่ม เพราะชอบมานานเวลามีงานแม่นํ�าแควจะมีวางขาย  แต่มืดแลว้กเ็ปลี�ยน
ใจ  อิ�มแลว้เดินทางกลบับา้นพกัที�เมืองนนทถึ์งเกือบ ๕ ทุ่ม 
                    วนัองัคารที0 ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ปีนี� ไดแ้ต่ชื�นชมพระบารมี ลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์  ไม่ไดร่้วมพิธีใหญ่เหมือนทุกปีเพราะไมไ่ดล้งกลบัมาชุมพร เที�ยงเดินทางไปบา้นที�
พทัยา ขากลบัมาแวะทานขา้วเยน็ที�ร้านมุขประมง  อ่างศิลา ชลบุรี  วนันี� เป็นวนัพ่อลูกคา้เสื�อเหลืองฉบบั
ครอบครัว นั�งทานกนัแน่นหนา  อาหารราคายอ่มเยา แต่ขากลบัรถติดยาวเหยียด  ผ่านตวัเมืองหยดุชมพลุแสง
สีงดงามเฉลิมพระเกียรติใชเ้วลาประมาณครึ� งชั�วโมง นบัจาํนวนไม่ถว้น กลบัถึงบา้นพกั ๒๑.๓๐ น. 
                    วนัพุธที0 ๖ ธันวาคม  ๒๕๔๙  บ่ายออกจากบา้นพกัที�เมืองนนท ์ขบัรถไปสายใตเ้พื�อรับเอกสารที�
ฝากมาจากชุมพร  ขึ�นสะพานพระราม ๘ ลงสะพานเลี�ยวซ้ายเขา้ถนนนครราชสีมา เลี�ยวซา้ยอีกครั� งก่อนขา้ม
คลองผดุงกรุงเกษม ไปซื�อยาจาํเป็นซึ� งร้านนี�ราคาถูกกว่าที�อื�นมาก ออกผา่นบางลาํพ ูเขา้เสน้ทางถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ เลี�ยวซา้ยตรงมกักะสัน มุ่งเขา้ถนนอโศก-ดินแดง ผา่นหา้งฟอร์จูนถนนรัชดาภิเษก จนถึง
แยกลาดพร้าวเลี�ยวขวาขบัยาวไปจนลอดใตท้างด่วนรามอินทรา ไปกลบัรถกลบัมาแลว้เลี�ยวซา้ยเขา้ถนน
เลียบทางด่วนไปเจอป้ายโรงแรมทาวน์อินทาวน ์ตามป้ายไปจนถึงโรงแรมเพื�อประชุม ผอ.สพท.ทั�ว
ประเทศ  คืนนี�พกัคา้งกบั ผอ.สพท.สงขลา เขต ๓ คุณศลใจ  วิบูลกิจ   



 
                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๗  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้ท่านเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ 
อยธุยา เป็นประธานการประชุมไดชี้�แจงนโยบายการดาํเนินงานของเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และมีการแบ่งกลุ่มเพื�อระดมความคิดในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  ๖ 
ประการ ดงันี�  
                    ๑. มาตรการสพฐ.เพื0อคุณธรรมนําความรู้ 
                        ๑.๑ ส่งเสริมใหโ้รงเรียนปรับหลกัสูตร  การเรียนการสอนและสื�อเพื�อเน้นคุณธรรมนาํความรู้ 
                        ๑.๒ เนน้การขยายผลและการเรียนรู้จากโรงเรียนที�เป็นแบบอย่าง 
                        ๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนและเครือข่าย บ-ว-ร 
                        ๑.๔ วางมาตรการสร้างภูมิตา้นทานและแกปั้ญหาพฤติกรรมนกัเรียน 
                    ๒. มาตรการสพฐ.เพื0อส่งเสริมการขยายโอกาส 
                        ๒.๑ รณรงคใ์หเ้ด็กและเยาวชนในวยัการศึกษาภาคบงัคบัไดเ้ขา้เรียนอย่างทั�วถึง 
                        ๒.๒ รณรงคก์ารเรียนต่อ ๑๒ ปี 
                        ๒.๓ ติดตามเรื�องค่าใชจ่้ายในการเรียน 
                        ๒.๔ ต่อยอดและขยายผลศูนยป์ฐมวยั 
                        ๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง 
                    ๓. มาตรการสพฐ.เพื0อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน 
                        ๓.๑ เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนที�ตํ�ากวา่มาตรฐาน 
                        ๓.๒ แกปั้ญหาการอ่านเขียน  ส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และทกัษะการเรียนรู้ใน
ระดบัสูง 
                        ๓.๓ ดาํเนินการทดสอบมาตรฐานและยกระดบัผลสัมฤทธิL ทางการเรียนในวิชาหลกั 
                        ๓.๔ พฒันาครูโดยเชื�อมโยงกบัการประเมินวิทยฐานะ 
                        ๓.๕ ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและระบบจดัการความรู้ 
                    ๔. มาตรฐานสพฐ.เพื0อการกระจายอํานาจ 
                        ๔.๑ จดัระบบกระจายอาํนาจไปยงัสพท.และสถานศึกษา 
                        ๔.๒ พฒันาผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและเสริมความพร้อมใหส้พท.และสถานศึกษา 
                        ๔.๓ นาํร่องการบริหารจดัการแบบกระจายอาํนาจโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 
                        ๔.๔ จดัระบบเครือข่ายโรงเรียนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมใหแ้ก่โรงเรียน
ขนาดเลก็ 
                    ๕. มาตรการสพฐ.เพื0อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                        ๕.๑ เสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่คณะกรรมการสถานศึกษาและองคค์ณะบุคคลในเขตพื�นที� 
                        ๕.๒ ปรับบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้กครอง สมาคมผูป้กครองและ



ครู องคก์รครู 
                        ๕.๓ เสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่องคก์รนกัเรียน 
                        ๕.๔ ส่งเสริมใหท้อ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
                    ๖. มาตรการสพฐ.ในการจัดการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
                        ๖.๑ พฒันารูปแบบ หลกัสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพพื�นที� 
                        ๖.๒ จดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้และสร้างความสมานฉนัท ์
                        ๖.๓ ปรับปรุงระบบความปลอดภยัและสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรในพื�นที� 
                        ๖.๔ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
                        ๖.๕ ขยายเขตพื�นที�การศึกษาและเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

                    ให้มีการปรับวธีิการทํางานใหม่  กล่าวคือ (๑) การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานที�จะตอ้ง
รับผิดชอบและเกณฑใ์นการประเมินความสาํเร็จของงาน  (๒) การใชข้อ้มูลจริงในการพิจารณากาํหนด
เป้าหมายและการติดตามประเมินผล (๓) การแสวงหาความรู้จากภายนอกและการถอดบทเรียนจากตวัอยา่ง
ดีๆจากพื�นที�มาเสริมประสิทธิภาพการทาํงาน  (๔) การทาํงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื�อปรับปรุงรูปแบบการ
ทาํงานใหไ้ดผ้ลยิ�งขึ�น (๕) การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคลอยา่งต่อเนื�องโดยเนน้การเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง (๖) การทาํงานเพื�อแกปั้ญหาเชิงระบบมากกวา่แกปั้ญหาเป็นรายกรณี  (๗) การทาํงานเป็นทีม
และเป็นเครือข่ายทั�งภายในสังกดัและขา้มสังกดั 

                    ในด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ สพฐ. ไดรั้บงบประมาณเพิ�มขึ�น ๒๕.๖% คือ 
๑๘๐,๔๗๖.๓๖๒๘ ลา้นบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ไดรั้บ ๑๔๓,๖๘๕.๖๗๓ ลา้นบาท)  เป็นงบบุคลากร 
๑๔๘,๑๐๓ ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ๒๘,๗๔๕ ลา้นบาท (๒๔.๐๘%) เนื�องจากคิดจากเงินเดือนที�เพิ�มขึ�น ๙,๐๘๕ 
ลา้นบาท  เงนิวิทยฐานะ ๑๘,๗๓๐ ล้านบาท และค่าตอบแทนพนกังานราชการ ๑,๐๑๐ ลา้นบาท เพื�อนครูก็
สบายใจวา่เงินวิทยฐานะปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ รัฐตั�งงบประมาณไวใ้หแ้ลว้  สาํหรับงบประมาณของเขต
พื�นที�การศึกษาและของโรงเรียนจะไดเ้พิ�มจากปีก่อนเกือบทุกรายการ  
                    วนัศุกร์ที0 ๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙  วนันี�ทั�งวนัมีการเสนอรายงานกลุ่มทั�ง ๙ กลุ่ม ท่านเลขาธิการ 
กพฐ. ดาํเนินรายการดว้ยตวัเองตลอดทั�งวนั ก่อนจบรายการมีนกัเรียนจากโรงเรียนไทยใหม่ สพท.พงังา มา
แสดงละครเรื�องสึนามิใหช้ม  
                    วนัเสาร์ที0 ๙ ธันวาคม  ๒๕๔๙  ภาคเชา้เป็นการสรุปของการประชุมของ ผอ.สาํนกัต่างๆใน
ส่วนกลาง จนเลยเที�ยง บ่ายคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานหลายท่านไดม้าใหข้อ้สงัเกตต่างๆทั�งในเรื�อง
การประชุมและการทาํงาน คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา ดาํเนินรายการ มีท่านสมชยั  วฒิุปรีชา เป็น
ประธานการประชุม ท่านสมพร  ใชบ้างยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นมาร่วมกาประชุมครั� งนี�
ดว้ย  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. มีเรื�องใหม่ที�อยากนาํเรียนใหท่้านไดรั้บทราบไวเ้ป็นการล่วงหนา้ คือ ร่าง



กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอาํนาจการบริการและการจัดการศึกษา พ.ศ.  .......  แต่ยงั
ไม่สามารถอา้งอิงไดจ้นกวา่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์
และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
พ.ศ. ... 
___________________  
  

หลกัการ 

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 

เหตุผล 

                โดยที�มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กาํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหาร
และการจดัการศึกษาทั�งดา้นวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั�วไปไปยงั
คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษา
โดยตรง  ทั�งนี�   หลกัเกณฑแ์ละ วิธีการกระจายอาํนาจดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงจึง
จาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี�  

(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
พ.ศ. ... 
___________________   

                อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติม โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ประกอบกบัมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี�  
                    ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงนี�  
                        "ผูร้ับการกระจายอาํนาจ"  หมายความวา่ คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  สาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษา ที�รับการกระจายอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการ 
                        "ส่วนราชการ" หมายความว่า สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
                        "สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาแลว้แต่กรณี 
                        "สถานศึกษาประเภทที�หนึ�ง" หมายความว่า สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่หา้ร้อยคน
ขึ�นไป  และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ทุกมาตรฐานในระดบัดี รวมทั�งมีความพร้อมในการบริหารและการจดัการศึกษาที�จะรับการ
กระจายอาํนาจจากส่วนราชการได ้
                        "สถานศึกษาประเภทที�สอง" หมายความว่า สถานศึกษาที�ไม่อยู่ในประเภทที�หนึ�ง และเป็น
สถานศึกษาที�ตอ้งไดร้ับการสนบัสนุนเป็นพิเศษ 
                        "กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาประเภทที�สองตั�งแต่สองแห่งขึ�น
ไป  ซึ� งสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดใหจ้ดักลุ่มเพื�อใหส้ามารถรับการกระจายอาํนาจการบริหารและ
การจดัการศึกษาไดเ้สมือนกบัเป็นสถานศึกษาประเภทที�หนึ�ง ทั�งนี� เป็นไปตามประกาศของสาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษา 

หมวด ๑ 

บททั�วไป 
_________________  

                    ขอ้ ๒ การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั�งดา้นวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั�วไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาของกระทรวงใหส่้วนราชการยึดหลกัการ ดงัต่อไปนี�  
 
                        (๑)  ยึดและดาํรงหลกัเอกภาพดา้นมาตรฐานและนโยบายดา้นการศึกษา 
                        (๒) มีความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั�งขีด
ความสามารถและความรับผิดชอบของผูร้ับการกระจายอาํนาจ 



                        (๓) มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื�นที� 
                        (๔) มุ่งใหเ้กิดผลสาํเร็จอยู่ที�สถานศึกษา  โดยเนน้ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็ง เพิ�มความ
คล่องตวัใหก้ารดาํเนินการที�กระจายอาํนาจทั�งสี�ดา้นไปยงัสถานศึกษามากที�สุด 
                        (๕) เพิ�มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแ้ก่สถานศึกษา 
                        (๖) มอบหมายใหผู้มี้หนา้ที�รับผิดชอบในการดาํเนินการเป็นผูต้ดัสินใจในเรื�องนั�นๆโดยตรง 
                        ขอ้ ๓ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานประกาศรายชื�อสถานศึกษาประเภทที�
หนึ� ง ในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัตั�งแต่วนัที�กฎกระทรวงนี� มีผลบงัคบัใช ้
                        ถา้มิไดด้าํเนินการในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ� ง  ใหถื้อว่าสถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียน
ตั�งแต่หา้ร้อยคนขึ�นไป เป็นสถานศึกษาประเภทที�หนึ� งตามกฎกระทรวงนี�  
                        เพื�อใหก้ารกระจายอาํนาจการบริหารเป็นไปตามกฎกระทรวงนี�   สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานอาจประกาศรายชื�อสถานศึกษาประเภทที�หนึ�งเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
                        ขอ้ ๔ การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นั�น 

หมวด ๒ 

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
ดา้นวิชาการ   ดา้นงบประมาณ   ดา้นบริหารงานบุคคล   ดา้นการบริหารทั�วไป 
_________________  

                    ขอ้ ๕  ใหป้ลดักระทรวงและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการกระจาย
อาํนาจดา้นวิชาการตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื�องต่อไปนี�  
                        (๑) การพฒันาหรือการดาํเนินการเกี�ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ�น 

                        (๒) การวางแผนงานดา้นวิชาการ 

                        (๓) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

                        (๔) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

                        (๕) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
                        (๖) การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

                        (๗) การวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

                        (๘) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
                        (๙) การนิเทศการศึกษา 



                        (๑๐) การแนะแนว 

                        (๑๑) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

                        (๑๒) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 

                        (๑๓) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื�น 

                        (๑๔) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 

                        (๑๕) การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 

                        (๑๖) การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื�อใชใ้นสถานศึกษา 

                        (๑๗) การพฒันาและใชสื้�อเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา 

                    ขอ้ ๖  อาํนาจการบริหารวิชาการตามขอ้ ๕ (๑) ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา ทั�งนี�  สถานศึกษาอาจกาํหนดสาระของ
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน  สงัคม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์เพื�อเป็น
สมาชิกที�ดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

                    ขอ้ ๗ อาํนาจการบริหารดา้นวิชาการตามขอ้ ๕(๑) ถึง(๑๗) ที�เกี�ยวกบัสถานศึกษาใหเ้ป็นอาํนาจ
หนา้ที�ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือตามหลกัเกณฑที์�
คณะกรรมการสถานศึกษากาํหนด 

                    ใหส้ถานศึกษาประเภทที�หนึ� ง  สามารถบริหารงานวิชาการเพื�อยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนที�เป็น
กลุ่มเป้าหมายพิเศษไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยจดัทาํหลกัสูตร การจดักระบวนการ
เรียนการสอนและอื�นๆ ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

                    ขอ้ ๘ ใหป้ลดักระทรวงและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการกระจาย
อาํนาจดา้นงบประมาณและการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื�องต่อไปนี�  
                        (๑) การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั�งงบประมาณ 

                        (๒) การจดัทาํแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินและการรับจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยตรง 

                        (๓) การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณ 

                        (๔) การโอนและการเปลี�ยนแปลงงบประมาณ 

                        (๕) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

                        (๖) การตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 

                        (๗) การตรวจสอบติดตามการใช ้ผลผลิตจากงบประมาณ 



                        (๘) การระดมทุนการศึกษา 

                        (๙) งานกองทุนกูยื้มเพื�อการศึกษา 

                        (๑๐) งานกองทุนสวสัดิการเพื�อการศึกษา 

                        (๑๑) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

                        (๑๒) การเบิกเงินจากคลงั 

                        (๑๓) การรับเงิน 

                        (๑๔) การเกบ็รักษาเงิน 

                        (๑๕) การจ่ายเงิน 

                        (๑๖) การนาํเงินส่งคลงั 

                        (๑๗) การจดัทาํบญัชีการเงิน 

                        (๑๘) การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

                        (๑๙) การจดัทาํและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

                        (๒๐) การวางแผนพสัดุ 

                        (๒๑) การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือสิ�งก่อสร้าง 

                        (๒๒) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื�อการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 

                        (๒๓) การจดัหาพสัด ุ

                        (๒๔) การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 

                        (๒๕) การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์น 

                    ขอ้ ๙  การดาํเนินการดา้นงบประมาณและการเงินตามขอ้ ๘ (๑)ถึง (๒๕) ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�
ของสถานศึกษาประเภทที�หนึ�ง  ภายใตก้ารสนบัสนุนส่งเสริม ของส่วนราชการ และสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา 

                    ขอ้ ๑๐ การดาํเนินการดา้นงบประมาณและการเงินตามขอ้ ๘ (๕) ถึง(๑๑) และขอ้ ๘(๑๓ ) ถึง
(๒๕) ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของสถานศึกษาประเภทที�สองภายใตก้ารสนบัสนุนส่งเสริมของส่วนราชการและ
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

                    ขอ้ ๑๑ การบริหารดา้นงบประมาณและการเงิน  ตามขอ้ ๘ (๑) ถึง (๗) สาํหรับสถานศึกษา
ประเภทที�สองให้เป็นอาํนาจหนา้ที�ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  โดยความร่วมมือระหวา่งสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาในสังกดั 

                    ขอ้ ๑๒ อาํนาจในการบริหารดา้นงบประมาณและการเงินตามขอ้ ๘ (๑) (๔) (๘) (๙) (๑๐) และ 

(๑๑) ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาหรือ
ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด 

                    ขอ้ ๑๓ การดาํเนินการตามขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ ของสถานศึกษาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการสถานศึกษากาํหนด 



                    ขอ้ ๑๔  การดาํเนินการตามขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ ส่วนราชการอาจกาํหนดหลกัเกณฑก์าร
กระจายอาํนาจในการบริหารดา้นงบประมาณและการเงินเพื�อใหส้ถานศึกษาสามารถรับการกระจายอาํนาจ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั�น 

                    ขอ้ ๑๕ ใหป้ลดักระทรวงและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการกระจาย
อาํนาจดา้นบริหารงานบุคคลตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื�องต่อไปนี�  
                        (๑) การวางแผนอตัรากาํลงั 

                        (๒) การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๓) การเกลี�ยอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๔) การสรรหาและบรรจุแต่งตั�ง 

                        (๕) การเปลี�ยนแปลงตาํแหน่งใหสู้งขึ�น การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๖) การเลื�อนขั�นเงินเดือน 

                        (๗) การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๘) การลาทุกประเภท 

                        (๙) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

                        (๑๐) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

                        (๑๑) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                        (๑๒) การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

                        (๑๓) การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๑๔) การสั�งพกัราชการและการสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

                        (๑๕) การรายงานการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

                        (๑๖) การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

                        (๑๗) การออกจากราชการ 

                        (๑๘) การสนบัสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                        (๑๙) งานทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        (๒๐) การขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ ์

                    ขอ้ ๑๖ อาํนาจในการบริหารดา้นบริหารงานบุคคลตามขอ้ ๑๕ ใหส้าํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา  สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                    การวางแผนอตัรากาํลงั การจา้งลูกจา้งชั�วคราวหรือพนกังานราชการตามสัญญาจา้งเพื�อทาํ
หนา้ที�ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  การเสนอใหค้วามดีความชอบ การลงโทษทางวินยัไม่ร้ายแรงแก่



ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

                ขอ้ ๑๗ ใหป้ลดักระทรวงและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการกระจาย
อาํนาจดา้นการบริหารงานทั�วไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื�องต่อไปนี�  
                        (๑) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

                        (๒) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

                        (๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

                        (๔) งานวิจยัเพื�อพฒันานโยบายและแผน 

                        (๕) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

                        (๖) การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

                        (๗) งานเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา 

                        (๘) การดาํเนินงานธุรการ 

                        (๙) การดูแลอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้ม 

                        (๑๐) การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน 

                        (๑๑) การรับนกัเรียน 

                        (๑๒) การเสนอความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องการจดัตั�ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

                        (๑๓) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

                        (๑๔) การระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

                        (๑๕) การทศันศึกษา 

                        (๑๖) การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 

                        (๑๗) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

                        (๑๘) การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื�นที�จดัการศึกษา 

                        (๑๙) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น 

                        (๒๐) การรายงานผลการปฏิบติังาน 

                        (๒๑) การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

                        (๒๒) แนวทางการจดักิจกรรมเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

                        การสั�งการ การอนุญาต การอนุมติั  และการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื�นตามวรรค
หนึ� ง หากมิไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ป็นอยา่งอื�นโดยประกาศของสาํนกังานปลดักระทรวงหรือของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานใหเ้ป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูอ้าํนวยการ



สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาแลว้แต่กรณี 

                    ขอ้ ๑๘ อาํนาจในการบริหารดา้นการบริหารทั�วไป ตามขอ้ ๑๗ ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของ
สถานศึกษา 

หมวด ๓ 

การสนบัสนุน ส่งเสริม กาํกบั ดูแล การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 

______________________  

                ขอ้ ๑๙ ใหส่้วนราชการมีหนา้ที�สนบัสนุน ส่งเสริม กาํกบั ดูแล การกระจายอาํนาจการบริหารและ
การจดัการศึกษา ทั�งสี�ดา้น ดงันี�  
                        (๑) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบติังานตามอาํนาจ
หนา้ที�ที�ไดรั้บการกระจายอาํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                        (๒) จดัใหมี้ระบบกาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชอ้าํนาจของผูรั้บการ
กระจายอาํนาจในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา 

                        (๓) ใหข้อ้เสนอแนะหรือแนะนาํการใชอ้าํนาจของผูรั้บการกระจายอาํนาจ 

                        (๔)  รายงานผลการดาํเนินการการกระจายอาํนาจและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการพฒันาต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการทราบ อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 

                     ขอ้ ๒๐  ใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามีหนา้ที�สนบัสนุน ส่งเสริม กาํกบั ดูแล การกระจาย
อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั�งสี�ดา้นที�กระจายใหก้บัสถานศึกษา ดงัต่อไปนี�  
                        (๑) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�ที�ไดรั้บการกระจายอาํนาจ
การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                        (๒) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การกระจายอาํนาจการบริหารที�
ไดรั้บมอบอาํนาจ 

                        (๓) กาํกบั ดแูล และแนะนาํการใชอ้าํนาจของผูรั้บการกระจายอาํนาจ 

                        (๔) ศึกษา วิเคราะห์ เพื�อการปรับปรุงพฒันาระบบการกระจายอาํนาจการบริหารอยา่ง
ต่อเนื�อง 

                        (๕) ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบผลการกระจายอาํนาจการบริหารและรายงานใหส่้วน
ราชการทราบอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 

                    ขอ้ ๒๑  เพื�อประโยชนใ์นการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาใหส้ํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาจดัระบบเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาแต่ละช่วงชั�นของสถานศึกษาประเภทที�หนึ� งระหวา่งเขตพื�นที�การศึกษา 



                    ขอ้ ๒๒ ใหส่้วนราชการ และผูรั้บการกระจายอาํนาจ ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี�  

  

                                                                    ประกาศ     ณ   วนัที�              เดือน                 พ.ศ. 
 

                                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

            เรื0องสุดท้ายที0จะนํามาฝาก ทาง สพฐ. ได้ชี�แจงเกณฑ์การพจิารณาจัดบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงตาํแหน่งตามกรอบ  ได้ขอให้สํานักงานเขตพื�นที0การศึกษายึดเกณฑ์ตวัอย่างเป็นหลกั
เพื0อจะเกิดปัญหาน้อยที0สุด  ของสํานักงานเขตพื�นที0การศึกษาชุมพร เขต ๑ กด็ําเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวอยู่แล้ว  ส่วนปัญหาจะมหีรือไม่ก็ต้องตดิตามตอนปฏิบัติจริง 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ 
เรียน   เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 
                        
                        วนัจันทร์ที0 ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้จดัสัมภาระส่วนตวัขึ�นรถ โอเ้อไ้ปมาจนเที�ยงถึงไดล้อ้
หมุน ความจริงก็เริ�มอายเหมือนกนัเล่าแต่เรื�องขบัรถยนตไ์ปโนน้ไปนี�จนคนคิดวา่วา่งงาน ความประสงค์
อยากเล่าบรรยากาศการเดินทางใหท้ราบเท่านั�น เรื�องงานใครมีมากกวา่ผมขอเชิญมาแสดงหลกัฐานจะมอบ
รางวลัให ้ ความฝันจริงๆอยากขบัรถไฟนะ กาํลงัติดต่ออยู ่วนันี� ใชเ้สน้ทางนครปฐมแทนสายแม่กลองที�ใช้
ขึ�นล่องเป็นส่วนใหญ่ เป้าหมายเพราะจะไปร้านประดบัยนตข์องพรรคพวกที�ชื�อ By Man Shop เป็นร้าน
ตกแต่งรถที�คุณหมีพยายามออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งดว้ยตวัเอง ร้านอยูก่่อนถึงแยกกระจบัทางไปบา้นโป่ง 
วนันี� คุณหมีไม่อยูร้่าน  นาํคาราวาน  Fortuner ไปอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี  อุดหนุนอุปกรณ์ ๑ ชิ�น ช่าง
เขาติดตั�งใหเ้สร็จ  ออกรถจากร้านเกือบ ๓ โมงเยน็ การจราจรไม่คบัคั�งมากนกัในขาลง แต่ขาขึ�นกรุงเทพฯ
ค่อนขา้งหนาแน่น  บรรยากาศจากราชบุรีถึงประจวบคีรีขนัธ์เป็นแบบฤดูหนาว แดดจา้ฟ้าหลวั พอเริ�มเขา้ทบั
สะแกกลบัพบบรรยากาศแบบหนา้ฝนจนถึงชุมพร ถึงบา้นพกั เวลา ๒๐.๓๐ น. ฝนตกหนกัเหมือนกนั 

                        วนัองัคารที0 ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้ฝนเทลงมาจนตอ้งเปลี�ยนใจไม่ไปร่วมรายการพบกนั
ยามเชา้ ไปสาํนกังานเขต หายไปหลายวนักด็ปูกติดี เดินทกัทายผูค้นตามธรรมเนียม  ไปดูอาคารสวสัดิการ
คืบหนา้ไปมาก โรงครัวทาสีสม้สดใส  ทางเดินระหวา่งอาคารตั�งเสาเทพื�นคอนกรีตไปแลว้บางส่วน  ขึ�นหอ้ง



ทาํงาน ท่าน ผอ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ ผ.อ.ใหม่โรงเรียนบา้นร้านตดัผมมาคุยดว้ยเพราะ ยงัไม่มีฤกษ์
เดินทาง  เนื�องจากเกิด วิกฤตการณ์จึงมารอที�เขตก่อน ก่อนเที�ยงผูป้กครองนกัเรียนจากบา้นร้านตดัผมมาหา 
๕ คน บอกวา่เหตุการณ์ปกติแลว้ พร้อมจะรับผูอ้าํนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผมจึงแนะนาํ ผอ.ไพศาล กาญ
จนดิษฐ์ใหรู้้จกั ความจริงเขาเป็นคนพื�นเพท่าแซะดว้ยกนั นบัญาติกนัไดอ้ยูแ่ลว้  ชาวบา้นเขากรั็กและสงสาร 
ผอ.พีรพล  ภกัดีเสนา แต่เขากเ็ขา้ใจกฎกติกาของทางราชการ  บ่ายมีการประชุมเจา้หนา้ที�ในสาํนกังานเขต
เพื�อชี�แจงเกี�ยวกบัการจดัคนลงกรอบอตัรากาํลงัในเขตและโรงเรียน ใหส้อบถามปัญหาจนหมดประเดน็จึง
ปิดการประชุม 
                    วนัพุธที0 ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้เดินดูความเรียบร้อยอาคารสถานที�และเยี�ยมการทาํงานของ
เจา้หนา้ที�กลุ่มต่างๆ ขึ�นไปเซ็นงานที�มีมากมายกองเป็นภูเขาเลากาจนบ่ายจึงไปทานขา้ว กลบัมาเซ็นงาน
ต่อ นั�งดูผลการประเมินภายนอกที� สมศ.ส่งมาใหมี้หลายโรงเรียนอยู่ในระดบัดี แต่อีกหลายแห่งตอ้ง
ปรับปรุง โรงเรียนไหนตอ้งปรับปรุงจะออกไปดูเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในภาคคะแนนดา้นการบริหาร บ่าย
เดินทางไปดูการจดันิทรรศการที�ศูนยวิ์ชาการในตวัเมือง  วนันี� มีโต๊ะเกา้อี�มาวางบางส่วน  มีการจดัสวนนํ�าใน
อาคาร เท่าที�สังเกตอาคารหลงันี�พอตกบ่ายร้อนมาก ชั�นบนสมาคมวิชาชีพครูฯ และสมาคมผูบ้ริหาร เริ�มมา
จดัตกแต่งพื�นที�ทาํการบา้งแลว้  หอ้งประชุมเลก็กาํลงัปรับปรุง   ร้านกาแฟโยไ้ปดา้นหนึ�งคงตอ้งเทตีนเสารัด
เสาทั�ง ๙ ตน้จึงจะแกปั้ญหาได ้
                    วนัพฤหัสบดทีี0 ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน
ธนัวาคม  ๒๕๔๙ ก่อนวาระการประชุมสรรพากรพื�นที�ชุมพร มาทาํพิธีมอบหนงัสือใหโ้รงเรียนจาํนวนหนึ�ง 
ผมทาํหนา้ที�รับมอบแทน  การประชุมดาํเนินไปตามระเบียบวาระปกติคือกลุ่มต่างๆแจง้ขอ้ราชการ ท่านรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต และผมในฐานะประธานที�ประชุมกแ็จง้เรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ปิดทา้ยดว้ยความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียน  การประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนถือเป็นภารกิจสาํคญัหากไม่จาํเป็น
จริงๆขอใหผู้บ้ริหารไดม้าประชุมดว้ยตนเอง ตอ้งขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการ ณรงค ์ นิตยา ผูอ้าวโุสที�ใหข้อ้คิด
ขอ้เตือนใจเพราะท่านเป็นผูอ้าวโุสสูงสุด ความคิดจึงมีคุณค่าต่อส่วนรวม  ความผิดหวงั ความโกรธ ความ
เกลียด เป็นเรื�องปกติของมนุษยแ์ต่อยา่ใหอ้ยู่กบัตวัเรานานเกินไป จะกลายเป็น Negative Thinking Person ยิ�ง
เราเป็นผูบ้ริหารตอ้งหาทางบาํบดัเพราะคนรอบขา้งจะไดร้ับผลกระทบ  การดหูมิ�นเหยียดหยาม
ผูบ้งัคบับญัชากก็ระทาํไดแ้ต่พอควร เพราะคนที�ฟังเราด่านายอยา่งสนุกนั�น กอ็ยากเห็นความสนุกตอนนายรู้
วา่ใครด่าเหมือนกนั นายจึงมกัถูกเล่าใหฟั้งเสมอวา่ใครด่าและอาจแถมปรุงแต่งใหร้้อนแรงกวา่ที�เป็นจริงอีก
สามเท่า นี�คือธรรมชาติแห่งวิถีราชการไทย 
                    บ่ายไปส่ง ผ.อ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ที�โรงเรียนบา้นร้านตดัผม ชวนท่านรอง ผ.อ.เขต ได ้๓ 
ท่าน คือ รองฯสนัทดั บุณยธรรมกุล  รองฯ วิชชุลดา  โชคคณาพิทกัษ ์รองฯบุญเสริม อบอุ่นและนิติกรอีก
หนึ� ง ใหน้ั�งรถตูข้องเขตไป  ผมขบัรถส่วนตวัตามไปเพราะจะเลยเขา้กรุงเทพฯเพื�อประชุมในวนัพรุ่งนี�   เวลา
หนา้สิ�วหนา้ขวานหาเพื�อนยากใครกห็ลบๆหลีกๆเป็นธรรมดา หลายคนคิดว่า ผอ.เขตเขา้ไปบา้นร้านตดัผม
คราวนี� จะเป็นตายร้ายดีประการใดหนอ  บอกตรงๆผมมั�นใจในความมีนํ�าใจดีของประชาชน เพราะการที�เขา



เรียกร้องให ้ผ.อ.โรงเรียนอยู่ต่อแปลวา่  เขาเป็นคนมีนํ�าใจดี ต่างจากการขบัไล่เพราะอารมณ์จะขุ่นมวั ผมเอง
ก็เคยพบปะสนทนากบักลุ่มใหญ่มาแลว้หนึ� งครั� งที�ศาลากลางจงัหวดั และเมื�อวานตวัแทนอีก ๕ คนก็มา
ยืนยนัวา่เหตุการณ์ปกติ  ถึงโรงเรียนมีผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตมาส่งกนัคบัคั�ง  ทางชุมชนก็มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา สจ. ผูใ้หญ่บา้น  คณะครูและนกัเรียนที�คอยบริการ  บรรยากาศก็เตม็ไปดว้ยมิตรไมตรี แต่ดูครูยงั
ปรับตวัไม่ได ้คิดอยา่งไรก็พูดอยา่งนั�น กดี็แมจ้ะผิดมารยาทไปบา้งแต่ก็มีความจริงใจในการพดูและการ
กระทาํ  ผมไดป้ราศรัยต่อชุมนุมชนแห่งนี�  ไดข้อความร่วมมือจากคณะครู ผูป้กครองให้ร่วมกนัพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนกบัผูบ้ริหารท่านใหม่จะเป็นเวลามากนอ้ยเพียงไรไม่สาํคญัขอใหเ้ป็นเวลาที�กา้วไป
ขา้งหนา้ อยา่หยดุหรือถอยหลงั เพราะผูเ้สียโอกาสและประโยชนคื์อนกัเรียน และประชาชน  สาํหรับ ผ.อ.พี
รพล  ภกัดีเสนา  หลงัจากคณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนผูเ้กี�ยวขอ้งในพื�นที�เสร็จแลว้ ผมจะร่วมกบั
ผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหลายพิจารณาอีกครั� งหนึ�งวา่จะดาํเนินการอย่างไรต่อไป  แต่ดูบรรยากาศตอนนี�ก็อยากให้
กลบัมาที�เดิมเหมือนกนั เหตุผลเหมือนที�เคยบอกไปแลว้ว่ายา้ยเพราะคิดจะช่วยให้หนกัเป็นเบา แต่เมื�อ
สถานการณ์เปลี�ยนไปการยา้ยดงักล่าวจึงไม่เป็นคุณประโยชนก์บัใคร มีผูที้�ไดรั้บผลกระทบตามมาหลายคน
และหลายกลุ่ม กล่าวคือ ผ.อ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ ย่อมทาํงานยากในบรรยากาศที�อึมครึม  คณะครูกลุ่มหนึ� ง
ก็ไม่มีความสุข นกัเรียนก็อาจถกูชกัจูงใหเ้สียสมาธิการเรียนเพราะเกิดความคบัขอ้งใจ  คณะครูและนกัเรียน
โรงเรียนประชานิคม ๒ กเ็สียโอกาสเพราะ ผอ.พีรพล ภกัดีเสนา ไม่สามารถทุ่มแรงใจแรงกายในการบริหาร
โรงเรียนไดเ้ต็มที�  ตวั ผ.อ.เองก็ไดข่้าวจากผูป้กครองวา่สุขภาพไม่ดีนกั ความไม่สบายกายไม่สบายใจอาจทาํ
ใหบ้ริหารงานไมเ่ตม็ที�  เมื�อการช่วยผูใ้ตบ้งัคบับญัชากไ็ม่เกิดผล ระบบการเรียนการสอนอาจกระทบพร้อม
กนัถึง ๒ โรงเรียนขนาดใหญ่ กค็งตอ้งตดัสินใจใหม่  ส่วนปัญหามติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็
วา่กนัไปตามหลกันิติศาสตร์  ให้กลไกที�เกี�ยวขอ้งไดเ้ดินไปตามระบบ   สาํหรับผมในฐานะผูมี้อาํนาจสั�ง
บรรจุตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็รอผลจากกลไกดงักล่าวเพื�อ
ดาํเนินการไปตามอาํนาจหนา้ที�อย่างตรงไปตรงมา  ออกจากโรงเรียนบา้นร้านตดัผมเกือบ ๑๖.๐๐ น. ถึง
กรุงเทพฯ ๒๑.๓๐ น. 
                    วนัศุกร์ที0 ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เขา้ประชุมสัมมนาเรื�อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรม
ในระบบการศึกษาไทย  ณ หอ้งปรินซ์บอลรูม ๓ ชั�น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหา
นาค  กรุงเทพฯ เป็นการประชุมที�สืบเนื�องมาจากคาํแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ เมื�อวนัที� ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ ไดร้ะบุวา่ รัฐบาลมีความมุ่งมั�นที�จะเสริมสร้างความ
เขม้แข็งใหค้นในชาติอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัอยา่งสมานฉนัทบ์นพื�นฐานของคุณธรรม  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามสาํคญัเรื�องคุณธรรม และมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลกั
คุณธรรมนาํความรู้  สร้างความตระหนกัและสาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉนัท ์
สนัติวิธี วิถีประชาธิปไตย  พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพื�นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื�อมโยงความ
ร่วมมือของสถาบนัหลกัคือ ครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษาและให้ดาํเนินงานเป็น
เรื�องเร่งด่วน  พร้อมกบัมอบหมายใหส้าํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลกั จดัทาํนโยบาย 



ยทุธศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
                    การดาํเนินงานโครงการคุณธรรมนาํความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการในระยะ ๑ ปีนั�น  แบ่งเป็น 
๓ ส่วนดว้ยกนั ระยะแรกเป็นระยะการร่วมกนัคิด  ทาํความเขา้ใจใหต้รงกนั ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธนัวาคม โดยการศึกษา รวบรวม สงัเคราะห์องคค์วามรู้ผลงานวิจยั  จดัประชุมสัมมนาระดมความคิด ถอด
บทเรียนจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูป้ฏิบติั แกนนาํทุกภาคส่วน ให้มีความชดัเจนในนิยาม ความหมาย รูปแบบ การ
บวนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม จดัทาํยทุธศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย  และ
ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการขบัเคลื�อนคุณธรรมนาํความรู้  รวมทั�งวางระบบและ
พฒันากลไกขบัเคลื�อน  ระยะที0สอง  ประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายน  ๒๕๕๐ จะเป็นระยะร่วม
วางแผน  แบ่งงานกนัทาํ  โดยกระทรวงศึกษาธิการจะวิเคราะห์ ทบทวนหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรม พฒันาชุดการเรียนรู้ ชุดฝึกอบรม จดัทาํแผนปฏิบติั  เนน้สร้างวฒันธรรมสถานศึกษา  อบรม
ชี�แจงทาํความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย  ครู  คณาจารย ์และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  แกนนาํจากสถาบนั
ครอบครัว  ศาสนา สถานศึกษา สนบัสนุนภาคีเครือข่ายภาคสงัคม   ระยะที0สาม  ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
กนัยายน ๒๕๕๐ จะเป็นระยะร่วมทาํ เผยแพร่ ใหเ้ห็นผลทุกองคก์รหลกั  เขตพื�นที� สถานศึกษา องคก์รภาคี
แกนนาํ  จะนาํแผนสู่การปฏิบติั  จะมีการรณรงคข์บัเคลื�อนยทุธศาสตร์  เผยแพร่คู่มือ บทเรียนแนวทางการ
เสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยฉบบัครอบครัว  ฉบบัสถานศึกษา ฉบบัสถาบนัศาสนา 
ฉบบัชุมชน มีการกาํกบัติดตาม ประเมินผล และสุดทา้ยจดัสมชัชาคุณธรรมนาํความรู้สู่สงัคมไทย  มีการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ยกยอ่งเชิดชู ขยายผล 
                ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานเปิดการสัมมนาไดใ้หค้วามคิดเห็นว่า“การใช้
สถานศึกษาเป็นฐานหลกัในการดาํเนินการ ตอ้งมีการพฒันาครู สื�อการเรียนการสอน จะไม่มีการกาํหนด
รายวิชาขึ�นมาใหม่ แต่จะเสริมในเรื�องที�เกี�ยวกบัคุณธรรม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งนโยบายนี� ถือ
เป็นนโยบายที�พลิกแผน่ดิน ความหวงัการปรับเปลี�ยนสังคมไทยอยูที่�นโยบายนี�  ไม่วา่รัฐบาลชุดใดควรสาน
ต่อ” 

                ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  ไดบ้รรยายเรื�องระบบการศึกษาที�คุณธรรมนาํความรู้  ได้
ใหข้อ้คิดเห็นในเรื�อง -การศึกษาคือหมาหางดว้น -ทาํไมการศึกษาจึงตอ้งดื�อยาเรื�องคุณธรรมจริยธรรม   -
ระบบการศึกษาที�เอาวิชาเป็นตวัตั�ง -จริยธรรมคือวิถีชีวิต - จะสร้างคุณธรรมไดต้อ้งเขา้ใจวฒันธรรม และ-
ระบบการศึกษาที�คุณธรรมนาํความรู้  มีการอภิปรายจากผูแ้ทนองค์กรหลกั และแบ่งกลุ่มอภิปรายในภาคบ่าย 
การประชุมสัมมนาจบลงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  



๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ 
เรียน  เพื0อนครู ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 

                วันจนัทร์ที0 ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙  อากาศเริ�มเยน็ลงพอที�จะใส่เสื�อกนัหนาวไดส้ะสมไวห้ลายตวัปี
นี� มีโอกาสใช ้ แวะสาํนกังานเพื�อมอบของฝากท่านรองฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน์ ในการจดันิทรรศการที�ศูนย์
วิชาการเป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ที�พิมพแ์บบใหม่ ทั�งของพระเจา้อยูห่วัและของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  แลว้เดินทางไปประชุมกบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  บ่ายทาํงานปกติมีแฟ้ม
พอสมควร ลงไปดูงานก่อสร้างทางเทา้เชื�อมระหว่างอาคารใหญ่กบัอาคารสวสัดิการ ใชแ้ผน่โพลีคาร์บอเนต
เป็นวสัดุหลงัคาแบบใหม่คลา้ยฟิวเจอบอร์ดแต่อายใุชง้านเกิน ๑๐ ปี วางบนโครงเหลก็ดูสวยงาม สาํหรับ
หอ้งครัวหอ้งนํ�ากาํลงัเร่งใหเ้สร็จภายในปีนี�  สอบถามหวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข ยืนยนัวา่เสร็จแน่นอน  ระหวา่ง
อาคารใหญ่ส่วนที�ต่อเติมใหม่ดา้นหลงักบัโรงรถ ก็จะเพิ�มกระเบื�องหลงัคาอีกแผน่บนโครงเหลก็ จะไมรั่�วนํ�า
เฉอะแฉะอีกต่อไปและช่วยกนัแสงแดดยามบ่ายไดด้ว้ย  งานก่อสร้างแลว้เสร็จสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ชุมพร เขต ๑ จะมีส่วนบริการที�ครบถว้นบริบูรณ์ เหลือแต่การประดบัตกแต่งจดัสวนใหส้วยงามคงไมเ่กิน
กาํลงัพวกเราที�จะช่วยกนั พลิกดูเรื�องเก่าที�ท่านรองฯไดป้ฏิบติัราชการแทนไปแลว้ มีเรื�องหนึ� งที�ครูเราไปพดู
กนัในขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง คือ การจดัสรรเงินรางวลัรอบที� ๒ มีเสียงบ่นทาํนองว่าสาํนกังานเขตจ่ายขาดไปบา้ง
จนตอ้งมาจ่ายเพิ�ม หรือสงสัยนาํเงินไปหมุนใชก่้อนจึงมาโอนใหเ้พิ�ม  ความจริงกคื็อ กพร.ไดจ้ดัสรรเพิ�มเติม
มาให ้สพฐ. ๑๓๗,๕๑๑,๙๙๓.๓๐ บาท เมื�อเดือนพฤศจิกายน เมื�อรวมกบัเงินที�เหลือจากเขตพื�นที�ต่างๆอีก 
๘๖๑,๒๗๒.๔๕ บาท จึงมีเงินรางวลัที�จะจดัสรรเพื�อจ่ายเพิ�มเติมไดอี้ก ๑๓๘,๓๗๓.๒๖๕.๗๕ บาท สพฐ.จึง
จดัสรรไปใหเ้ขตพื�นที�ต่างๆดาํเนินการ  ทางเขตจึงจดัสรรไปใหต้ามเกณฑเ์ดิมคือ คนไม่ไดเ้ลื�อนขั�น จนถึง
เลื�อนสองขั�นลดหลั�นกนัไป ขอใหเ้ขา้ใจตามนี�นะครับ  

                วันองัคารที0 ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  วนันี� ตื�นเชา้เป็นพิเศษแต่งเครื�องแบบปฏิบติัราชการกากีแขน
ยาวคอพบั เพื�อไปร่วมพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิL  ที�ศาลบน 
หาดทรายรี มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานในพิธี เริ�มจากพิธีสงฆ ์พิธีพราหมณ์ และกล่าว
เทิดพระเกียรติ  วนันี�กองทพัเรือไดส่้งเรือรบมาทอดสมอเพื�อยิงปืนเรือถวายสกัการะดว้ย  นํ�าทะเลขึ�นเตม็ที�
จนคลื�นซดัถึงถนน  พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิLทรงพระนามเดิมวา่
พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศ ์ทรงเป็นพระราชโอรสองคที์� ๒๘ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั ที�ประสูติแต่เจา้จอมมารดาโหมด ธิดาเจา้พระยาสุรวงศไ์วยวฒัน์ (วร บุนนาค) ผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือวงัหลวง ประสูติเมื�อวนัที� ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ปีนี� จึงเป็นปีครบรอบวนัประสูติปีที� ๑๒๗ 

พระองคท์รงมีคุณูปการต่อกองทพัเรือจนไดข้นานพระนามวา่"พระบิดาแห่งกองทพัเรือไทย"  หลงัออกจาก
ราชการไประยะหนึ�ง  เสดจ็ในกรมฯ ทรงกลบัเขา้รับตาํแหน่งเสนาบดี กระทรวงทหารเรือเพียงไม่กี�วนั กไ็ด้
กราบบงัคมลาราชการออกไป เพราะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ และประชวรดว้ยโรคภายใน ทางกระทรวง
ทหารเรือไดถ้วายเรือหลวงเจนทะเลเป็นพาหนะ พร้อมนายแพทยป์ระจาํพระองคต์ามเสดจ็ไปที�ดา้นใต้



ปากนํ�าเมืองชุมพร ซึ� งเป็นที�ที�พระองคจ์องไวเ้พื�อทาํสวน ขณะประทบัอยู่ก็เป็นไขห้วดัใหญ่เนื�องจากตากฝน 
ประชวรอยูไ่ด ้๓ วนักชิ็�นพระชนมที์�ตาํบลหาดทรายรี ในวนัที� ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ สิริพระชนมาย ุ๔๔ 

พรรษา  พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง วนัที� ๒๔ 
ธนัวาคม ๒๔๖๖  ณ ศาลแห่งนี� จึงเป็นดินแดนศกัดิL สิทธิL ที�ผูค้นหลั�งไหลไปสกัการะกนัตลอดปี  ผมถือโอกาส
นั�งคุยกบัคุณพี�วิรัตน์  นนทแกว้ ประกนัภยัจงัหวดัชุมพร ถึงปัญหาการทาํงานในฐานะผูคุ้น้เคยกนัมา
นาน  บ่ายทาํงานตามปกติแฟ้มเอกสารนอ้ยลงเพราะเจา้หนา้ที�เขตครึ� งหนึ�งเดินทางไปศึกษาดงูานภาคเหนือ 

รถออกก่อนเที�ยงวนันี� กาํหนดกลบัวนัที� ๒๔ ธนัวาคม  ๒๕๔๙ จุดหมายเป็นเชียงใหม่และเชียงราย ผมงด
เดินทางเพราะมีงานที�เขต เยน็มีพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงฯประจาํปี ไดม้อบท่านรองฯวิมาน  ดี
ทองหลางไปแทน ปีนี�พิธีเปิดจดัที�สนามกีฬาจงัหวดั มีไลทแ์อนดซ์าวดที์�จา้งมืออาชีพมาจดัทาํ สาํนกังานเขต
ไม่ไดรั้บมอบหมายใหอ้อกร้านหรือจดัเวทีการแสดงเหมือนทุกปีที�ผา่นมา 

                วันพุธที0 ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๔๙ ภาคเชา้ดูขอ้มลูตามมาตรการ สพฐ.ที�เขตตอ้งดาํเนินการ วางพิมพ์
เขียวคร่าวๆว่าจะลงมือหลงัปีใหม่ จะมาเริ�มตอนนี� ก็ไม่ทนัเพราะผูค้นกาํลงัตื�นเตน้เรื�องงานพืชสวนโลกที�
เชียงใหม่ ไปกนัเกือบทุกโรงเรียนตอ้งรอใหซ้าลงหน่อย ปล่อยใหห้ยุดพกัผอ่นช่วงปีใหม่ตามประเพณี ขืน
มาเร่งงานตอนนี�คนก็จะว่าไม่รู้จกัเวลา  กาํชบักลุ่มนโยบายและแผนเรื�องการป้องกนัอคัคีภยัในโรงเรียน
ไดรั้บการยืนยนัวา่ ทาํหนงัสือไปแลว้ ประสานกบัวิทยาลยัเทคนิคแลว้  บ่ายมีการประชุมผูแ้ทนกระทรวงที�
ศาลากลางจงัหวดัเพื�อทราบปัญหาการปฏิรูประบบราชการจากรัฐบาลที�แลว้ เพื�อเสนอรัฐบาลชุดนี�แกไ้ข
ปรับปรุง ผมเสนอไป ๒ เรื�อง คือ ๑. การถ่ายโอนโรงเรียนไปสู่ อปท. ไม่ตอ้งเร่งรัดเรื�องเวลา เอาความพร้อม
และความสมคัรใจทั�งสองฝ่าย  ๒.เรื�องการยบุอตัราเกษียณของครู ขอคืน ๑๐๐ %     เยน็ไดข่้าวโรงเรียนที�
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ ไฟไหม ้ไดโ้ทร.สอบถามกบัท่าน ผอ.เขต ท่านสมหมาย  ชนะกลุ ในฐานะเขต
ขา้งเคียง   

  
                วันพฤหัสบดทีี0 ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๔๙ เชา้ประชุมรอง ผอ.สพท.และหวัหนา้กลุ่มที�อยูส่าํนกังาน
เพื�อหารือขอ้ราชการ  ใชเ้วลาประมาณ ๔๐ นาทีกไ็ดข้อ้ยุติมอบหมายงานผูเ้กี�ยวขอ้งไปดาํเนินการ  แฟ้มงาน
ส่วนใหญ่เป็นการลงนามผูท้รงเช็คเพราะใกลสิ้�นเดือน ลงไปดูงานก่อสร้าง กาํลงัซอยไมแ้ละติดตั�งสุขภณัฑ ์
ปูกระเบื�องฝาผนงั   บ่ายไปพบรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายแชน  ชื�นศิวา เพื�อปรึกษาเรื�องแนวทาง
ป้องกนัเพลิงไหมโ้รงเรียน เลิกประชุมไปติดต่อประสานราชการที�ท่าแซะ เยน็โทร.ไปหาท่านรองฯขจี
ศกัดิL   อุย้นอง ใหน้ดัหมายผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวนหนึ�งไปพบผมเชา้พรุ่งนี�  เพื�อหารือขอ้ราชการ 
                วันศุกร์ที0 ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้ไดน้ดัหมายผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเพื�อนเพชรแทม้าหารือ
ปัญหาการปฏิบติัราชการที�ยงัไม่ลงตวัดีนกั ไดดู้รายละเอียดของปัญหาเอกสารหลกัฐานกนัค่อนขา้งละเอียด 
ทุกคนเห็นดว้ยกบัแนวทางที�ผมไดด้าํเนินการมาแต่ตน้ และจะใหค้วามร่วมมือในการคลี�คลายปัญหา  บ่ายมี
ประชุมคณะกรรมการพฒันาชีวิตครู ไดม้อบท่านรองฯขจีศกัดิL   อุย้นอง ไปประชุมแทน ผมมีโอกาสไดพ้บ
ท่าน ผ.อ.พีรพล  ภกัดีเสนา เป็นครั� งแรก ความไม่เขา้ใจที�เคยมีต่อกนัคลี�คลาย พบแนวทางแกปั้ญหาที�เกิด



ประโยชนก์บัทุกฝ่าย  ความสาํเร็จคงขึ�นกบัฟ้าดินเพราะมนุษยอ์ยา่งผมไดพ้ยายามจนเต็มกาํลงัและเปลืองตวั
ไปมากแลว้ในการแกปั้ญหา  เยน็ไดรั้บจดหมายอีกฉบบัหนึ�งจากผูล้งนามวา่ "จากครูที�กาํลงัจะซวย" 
ร้องเรียนมาว่ามีผูบ้ริหารโรงเรียนบางแห่งจอ้งจะหกัเงินวิทยฐานะจากครูคนละ ๒ เดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท 
รวม ๗,๐๐๐ บาท เขาขอใหผ้มช่วยปรามผูบ้ริหารโรงเรียนให้ดว้ย และมีรําพึงรําพนัมาอีกยืดยาว กข็อเรียนวา่
หากไดเ้งินวิทยฐานะเขตกจ็ะโอนเงินเขา้บญัชีคุณครูโดยตรง ไม่มีใครมาหกัคุณครูได ้แต่คุณครูจะไปใชจ่้าย
อะไรเบิกใหใ้ครก็แลว้แต่คุณครูเถอะครับ ผมคงคุม้ครองเงินในบญัชีของคุณครูไมไ่ด ้ แต่ถา้ถูกปลน้ถกูจี� ก็
แนะนาํใหไ้ปโรงพกั หากบริจาคโรงเรียนหรือหน่วยการกุศลอื�นกส็ามารถนาํใบเสร็จไปหกัภาษีประจาํปี
ได ้   กาํลงัจะกลบัไดรั้บโทรศพัทอี์กหนึ�งสาย จากผูป้กครองนกัเรียน สั�งการใหผ้มบอกผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนแห่งหนึ�งว่า มีครูขวา้งกอ้นหินใส่หลงันกัเรียนชั�น ม.๒ ใหเ้ตรียมตวัไวด้ว้ยผูป้กครองกาํลงัจะ
ฟ้อง  ผมเลยแหย่เล่นไปวา่ความจริงครูคงไม่ไดต้ั�งใจขวา้งหลงัหรอก สงสยัตั�งใจจะขวา้งหวัคงพลาดไปโดน
หลงั แกก็หวัเราะได ้บอกครั� งนี� เลิกแลว้กนัไป    เยน็ไปเป็นประธานกรรมการตดัสินการประกวดสุดยอด
มรดกวฒันธรรมจงัหวดัชุมพร ครั� งที� ๒ ที�บริเวณงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิL และงาน
กาชาดประจาํปี ๒๕๔๙ ทางสภาวฒันธรรมอาํเภอต่างๆส่งชุดการแสดงเขา้ประกวด ๖ อาํเภอ กว่าจะตดัสิน
เสร็จเกือบ ๒๒.๐๐ น.  ผลการประกวด ชนะเลิศ ไดแ้ก่มโนราห์ ของโรงเรียนสอาดเผิมวิทยา สภาวฒันธรรม
อาํเภอเมืองชุมพร  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ ระบาํดาํนา(โปงลางชาวใต)้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ 
จงัหวดัชุมพร สภาวฒันธรรมอาํเภอท่าแซะ รองชนะเลิศอนัดบั ๒ ระบาํเกบ็รังนก โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
สภาวฒันธรรมอาํเภอทุ่งตะโก นอกนั�นเป็นรางวลัชมเชย 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 
  

๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๔๙ 
เรียน  เพื0อนครู  ผู้บริหารที0เคารพรักทุกท่าน 
                วันจนัทร์ที0 ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้วนันี� มีการประชุม ๒ รายการ คือการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจดักรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตามแนวทางที� 
ก.ค.ศ.กาํหนดใหม่ และการประชุมคณะกรรมการสวสัดิภาพและสวสัดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   การประชุมเรื�องแรกคงจะตอ้งยืดเยื�อใชเ้วลามากกวา่ ๑ วนัเพราะจะตอ้งประเมินออกมาเป็นคะแนน
รายบุคคล จากนั�นจึงจะเปรียบเทียบเขา้สู่ตาํแหน่งตามที�ยื�นสมคัรไว ้ ผมจึงไปประชุมคณะกรรมการ
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัก่อนในภาคเชา้ เป็นการประชุมปกติ
ประจาํเดือนมีเรื�องเพื�อทราบเกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการครู เช่น โครงการคุรุธานี  โครงการ
คอมพิวเตอร์  โครงการพฒันาชีวิตครู  บ่ายเขา้สาํนกังานเพื�อประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดักรอบ



อตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เป็นการประเมินความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบติังานที�แต่ละคนเขียนมา คณะกรรมการมีหนา้ที�ใหค้ะแนนความ
เหมาะสม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากขอ้เขียนเปรียบเทียบกบัคุณภาพการปฏิบติัราชการที�ผา่นมาคะแนน
สูงสุดที�จะไดคื้อ ๑๐ ตํ�าสุดที�จะไดคื้อ ๗    บ่ายนี�  ผ.อ.พีรพล  ภกัดีเสนาจากโรงเรียนประชานิคม ๒  และผ.อ.
สนอง  ดาวตุ่น จากโรงเรียนเขายาวราษฎร์บาํรุงมาหาเพื�อแจง้ใหท้ราบวา่เหตุการณ์ปกติแลว้ พร้อมจะทาํงาน
ตามคาํสั�ง สาํหรับการพิจารณาในโอกาสหนา้กขึ็�นอยู่กบัผูบ้งัคบับญัชาจะเห็นสมควร กถื็อวา่เป็นข่าวดี
สาํหรับบา้นเมืองก่อนเปลี�ยนพุทธศกัราช  
                ประมาณ ๑ ทุ่ม ไดน้ดัหมายทีมงานประกอบดว้ย รองวิมาน  ดีทองหลาง  รองจาระไน  ทิพย์
คีรี  หวัหนา้นุกลู  แกว้สวี  คุณพูนศกัดิL   ศรีมาลา และผูสื้�อข่าว นาํขบวนดว้ยรถตรวจการของสาํนกังานเขต 
ตามดว้ยรถตู ้เพื�อออกตรวจการอยูเ่วรยามรักษาสถานที�ราชการของโรงเรียนในสังกดั เริ�มจากโรงเรียนท่า
ขา้มวิทยา   โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บา้นเนินสนัติ) 
โรงเรียนบา้นสะพลี(บางกอกโพสต)์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเนินสาํลี  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วดัสามคัคี
ชยั) โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา และโรงเรียนบา้นนาชะองั   การออกตรวจครั� งนี� เพื�อสุ่มดูการปฏิบติัตามที�ได้
สั�งการไปว่ามีความพร้อมแค่ไหน จากการติดตามประเมินไดว้า่โรงเรียนเตรียมความพร้อมในเรื�องนี� ร้อยละ 
๘๐ บางแห่งพบวา่เกือบสองทุ่มแลว้ครูยงัเตรียมการสอนอยูที่�โรงเรียน ถามดูเขาบอกว่าบา้นอยู่ไม่ไกล  บาง
แห่งมีผูช้าย ๒ คน คือผูอ้าํนวยการโรงเรียนกบัภารโรง 
                วันองัคารที0 ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙  พบกนัยามเชา้ที�สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ก่อน
รับประทานอาหารมีบริการตรวจสุขภาพ เช่น วดัความดนั วดัได ้๑๒๐ - ๙๐ เขาบอกว่าปกติ ตรวจเบาหวาน 
วดันํ�าตาลได ้๘๕ หมอบอกว่าปกติ  ชั�งนํ�าหนกักบัส่วนสูงเขาบอกวา่เจา้เนื�อไปหน่อยตอ้งลดพุง  กลบัไป
สาํนกังานเชา้นี� มีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดักรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต่อจนเที�ยง เดินทางไปอวยพรปีใหม่ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการ
จงัหวดั  กลบัเขตประชุมจดักรอบอตัรากาํลงัจนเยน็กไ็ม่แลว้เสร็จ  วนันี� มีผูบ้ริหารมาเยี�ยมหลายรายทั�งที�
ทาํงานและที�บา้น ผ.อ.โรงเรียนท่าขา้มวิทยา  ผ.อ.โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  ผ.อ.โรงเรียนบา้นดอน
ไทรงาม  ผ.อ.โรงเรียนบา้นคอสน  หวัหนา้โครงการมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วิทยาเขต
สอาดเผดิมวิทยา และผูแ้ทนบริษทัซีเฟรสอินดสัเตรียลจาํกดั ผ.อ.โรงเรียนบา้นหนองจนัทร์หอม ผ.อ.
โรงเรียนช่องไทรราษฎร์พฒันา ผ.อ.โรงเรียนวดัดอนยาง ผ.อ.โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา และครูโรงเรียน
อนุบาลชุมพร   
                วันพุธที0 ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้ทาํงานเอกสารแฟ้มงานต่างๆ ลงไปเยี�ยมช่างที�ดา้นหลงัของ
อาคารกาํลงัมุงกระเบื�อง สาํหรับอาคารสวสัดิการกาํลงัเร่งหอ้งนํ�าหอ้งครัว   บ่ายมีประชุมเรื�องโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงที�ศูนยร์าชการเป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบติัใหเ้กิดผลกบัพี�นอ้งประชาชน ปัญหาหนึ�งที�
พบคือความเขา้ใจในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที�คลาดเคลื�อนจากที�พระเจา้อยูห่ัวทรงพระราชทาน
ไว ้ ผมแนะนาํใหที้�ประชุมดูความหมายดงักล่าวหลงัธนบตัร ๑,๐๐๐ บาทจะมีความหมายซึ�งเป็น



ตน้ฉบบั เวลาประมาณ  ๑๖.๐๐ น.  กลบัไปประชุมจดักรอบอตัรากาํลงัจนเยน็เกือบจะแลว้เสร็จ ถาม
ความรู้สึกถึงความพึงพอใจของผมไดส้ัก ๗๐ % ที�เหลือก็ตอ้งแกปั้ญหากนัไป งานบุคคลแตะตรงไหนก็มี
ปัญหาทั�งสิ�น เรากท็าํไดต้ามเงื�อนไขตามหลกัเกณฑ ์ไม่สามารถตามใจเขาและตามใจเราได ้๑๐๐ % 
  
                วันพฤหัสบดทีี0 ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน
ธนัวาคม  ๒๕๔๙ ที�ศูนยร์าชการ ผมไดข้อความร่วมมือจากท่านนายอาํเภอและตาํรวจในการสอดส่องดูแล
อาคารเรียนไม่ให้เกิดไฟไหม ้ การประชุมเลิกประมาณ ๑๒.๓๐ น. บ่ายกลบัไปประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�
การศึกษา มีการขออนุมติัแต่งตั�งขา้ราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใน
สาํนกังานเขต  ผมเองยงัรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักกบัการจดัคนลงครั� งนี�  แต่กไ็มส่ามารถแกไ้ขไดเ้พราะมีผูไ้ด้
เสียในทุกกรณี  ตอ้งปล่อยไปตามเกณฑที์� อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษา ไดอ้นุมติัไว ้ มีพวกเราลงโรงเรียน
บา้ง ไปเขต ๒ บา้งกค็งเป็นเจตนาของ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ที�จะเกลี�ยคนไปเขตที�ขาด โอกาสหนา้คงจะได้
ร่วมงานกนัอีก ตอ้งขอบคุณที�ร่วมงานกนัมาดว้ยดีและทาํงานอยา่งเต็มกาํลงั คงจะไดร้ับความสาํเร็จและ
เจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งใหม่ตามที�คาดหวงั    เยน็ไปร่วมงานมงคลสมรส ของรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน
สอาดเผดิมวิทยา อาจารยอุ์สาห์  บวัสวาสดิL  กบัคุณวชัระ  วชัรพงศ ์ งานนี�ผูค้นลน้หลาม เพราะเจา้บ่าวและ
เจา้สาวอายรุวมกนั ๑๐๐ กวา่ปี เป็นการจุดประกายความหวงัใหค้นที�หมดอาลยัตายอยากกบัการมีชีวิตคู่ ได้
ลุกโชนอีกครั� งว่าอายุเป็นเพียงตวัเลข ไม่สายที�จะเริ�มตน้สิ�งใดๆ รวมถึงการแต่งงาน  
                วันศุกร์ที0 ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เชา้เดินทางไปเปิดการแข่งขนักีฬาสีของโรงเรียนบา้นปากนํ�า
(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) มีผูป้กครองมาร่วมงานเป็นจาํนวนมาก ทราบว่าไดค้ดัเลือกมาล่วงหนา้ วนันี� เป็น
การชิงชนะเลิศ ไดคุ้ยกบัท่านนายกเทศมนตรีตาํบลปากนํ�า และกาํนนัตาํบลปากนํ�า ทุกฝ่ายสนบัสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนดว้ยดี แมจ้ะเปลี�ยนผูอ้าํนวยการโรงเรียนใหม่ เพราะคนเดิมเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุ  กลบัไปเขตมีผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองส้ม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ มาพบได้
พดูคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัพอสมควร   จากนั�นผูอ้าํนวยการกองการศึกษา อบจ.ชุมพรและ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกลูมาพบเพื�อนดัหมายการส่งมอบภารกิจ และไดน้ดัหมายส่งมอบกนั
ในวนัที� ๓ มกราคม  ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที�สามารถส่งมอบได ้ส่วนที�ยงัติดขดัก็จะทยอยส่งมอบต่อไป ทั�งนี�
เพื�อให้การบริหารโรงเรียนไม่ติดขดั  เที�ยงไปทานขา้วกบัช่างที�อาคารสวสัดิการ บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 
ถึงสามทุ่มเศษ  ผูค้นเริ�มเดินทางทาํใหถ้นนคลาคลํ�าไปดว้ยยวดยาน  สายวงแหวนตลิ�งชนั - บางบวัทองรถติด
ยาวเหยียด เดิมตั�งใจจะไปกาํแพงเพชร และเชียงใหม่เห็นสภาพการจราจรชกัถอดใจ  
                พิษสงแห่งความผิดหวงัในการจดักรอบเริ�มมีใหเ้ห็นในเวบ็บอร์ด มีการกล่าวหาเรื�องการรับ
เอกสารเพิ�ม  กลา่วหาว่าอดีตเจา้หนา้ที�สาํนกังานศึกษาธิการไดต้าํแหน่งในเขต เจา้หน้าที� สปจ.เก่าถูกส่งลง
โรงเรียน  ไม่ว่าขอ้เท็จจริงจะเป็นอยา่งไรผูที้�ถูกกระทบคือผมในฐานะผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา  เรื� องไหนที�คิดวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมขอให้ยื�นเป็นหนงัสือขึ�นมาจะไต่สวนใหเ้กิดความ
กระจ่าง  สาํหรับคะแนนการประเมินสามารถตรวจสอบไดเ้พราะเป็นคะแนนที�สามารถเปิดเผย



ได ้ คณะกรรมการที�ดาํเนินการเรื�องนี�โดยตลอดมี รองฯปรีชา  บวักิ�ง (อดีต ผช.ผอ.ปจ.) รองฯพนอ  ทิพย์
พิมลรัตน ์(อดีต หน.ปอ.) รองฯขจีศกัดิL   อุย้นอง (อดีต หน.ปอ.) หวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข (อดีตหวัหนา้ฝ่าย
บุคคล สปจ.) และ ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์  ผ.อ.โรงเรียนท่าขา้มวิทยา   ไม่วา่จะเป็นคนที�มีอดีตมาจาก
หน่วยงานไหนกไ็ดรั้บการปฏิบติัตามเกณฑพิ์จารณาในมาตรฐานเดียวกนัที�สามารถตรวจสอบได ้ เพราะ
เกณฑที์�ใชเ้ป็นเกณฑที์� สพฐ.กาํหนดและ อ.ก.ค.ศ.เขต มีมตินาํมาใช ้ ส่วนที�มีผูไ้ปลงตาํแหน่งในโรงเรียน
เป็นเพราะเขาเลือกไปเพื�อความกา้วหนา้ในระดบัตาํแหน่ง แต่หากประสงคจ์ะอยู่บนสาํนกังานเขตกส็ามารถ
อยูไ่ดทุ้กคนในตาํแหน่งและระดบัเดิม การเอาดีใส่ตวัเอาชั�วใส่คนอื�นจึงเป็นวิถีคนขลาด         จงแสดงความ
กลา้หาญตรวจสอบขอ้มลูอย่างเปิดเผยจึงจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 
  

 

 


